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มาไวในระดับฐานลางเยอะแยะเลยครับ ซึ่งเปนอํานาจในการตรวจสอบไมวาจะเปน 
การเขาชื่อถอดถอน ไมวาจะเปนการตั้งผูตรวจการแผนดิน  ไมวาจะเปนการตั้งคณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแหงชาติ นอกเหนือจากการมีอภิปรายไมไววางใจซึ่งเปนสภาวะปกติทั่วไป
อยูแลว ทานที่ทําการศึกษาก็จะรูวาเปนการยํารวมครับ ญ่ีปุนบาง ฝร่ังเศสบาง อเมริกา 
อังกฤษบาง ก็เปนกระบวนการที่ยํารวมรัฐธรรมนูญ ป ๒๕๔๐ เพื่อสรางความเขมแข็ง
ใหกับประชาชนในระดับฐานลางหรือเรียกกันอีกทีวา ชนชั้นกลาง ผมเห็นวารัฐธรรมนูญ  
ป ๒๕๔๐ นั้นในสมัยที่รางนั้นดีทีเดียวครับในเรื่องของคอนเซพท (Concept) นี้ เพราะตั้งแต 
การเปลี่ยนแปลงการปกครอง ป ๒๔๗๕ เปนตนมา วันนั้นไมใชการเปลี่ยนแปลงที่เปน 
ชัยชนะของประชาชนอยางแทจริง กลับเปนชัยชนะของระบอบที่มันสรางขึ้นมาใหมที่เรียกวา 
อมาตยาธิปไตย ทานประธานครับ รัฐธรรมนูญ ป ๒๕๔๐ จึงเปนจุดเริ่มตนที่เห็นความหวังวา 
ประชาชนชนชั้นกลางนั้นจะมีโอกาส ๑๐ ปผานมาวันนี้มีความวุนวายเกิดขึ้นในประเทศไทย  
หลายคนเรียกมันวา ความวุนวาย แตผมขอเรียกมันวา ความแตกตางทางความคิด  
และผมอยากใหรัฐบาลทานนายกรัฐมนตรี -------------------------------------------------------- 
 
                                                                                                                      - ๗๒/๑ 
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ทานรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยคิดวามันเปนความแตกตางครับ เพราะถาพรุงนี้ 
มีความรุนแรงเกิดขึ้น ทานจะไมตางอะไรเลยกับคนที่ไดอํานาจนี้มาโดยการทํารัฐประหาร  
ใหเขาคิดครับ แลวใหความคิดประชาธิปไตยมันตกผลึก นั่นคือผลพวงรัฐธรรมนูญ ป ๒๕๔๐ 
ที่เราบอกวามันเปนครับ เพราะมันพยายามใหคนชั้นกลาง ชนชั้นลางมีปากมีเสียงขึ้นมาได  
เอาละครับนั่นจะถึงตองใหมีการศึกษารัฐธรรมนูญฉบับนี้เปนฉบับป ๒๕๕๐ วามันจะ 
มีผลแรงกวานั้นหรือเปลา ถึงตองตั้งคณะกรรมาธิการชุดนี้ขึ้นมา ถึงตองชะลอสักนิดหนึ่งครับ  
อยาไปกังวลใจในเรื่องที่บอกวา กลัววารัฐธรรมนูญ ป ๒๕๕๐ เกิดชาจะแกไขปญหา 
คดียุบพรรคของทานไมได จะแกไขปญหาในเรื่องของการยึดทรัพยของทานอดีตนายกรัฐมนตรี 
ไมได อยาไปคํานึงเรื่องนั้นครับ คํานึงประโยชนประชาชนกอน ผมเองวันนี้ก็ขอใชโอกาสนี้ 
ในการที่จะพูดถึงรัฐธรรมนูญของไทยในมาตราที่ผมคิดวาเปนปญหา ความรุนแรงที่เกิดขึ้น 
หนีไมพนครับ มีมาตราอยูมาตราหนึ่งซึ่งหลายคนก็ลืมที่จะคิดถึงมันไปคือ มาตรา ๓๙  
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ป ๒๕๕๐ มาตรา ๓๙ เขาบอกวา บุคคลจะไมตอง 
รับโทษอาญา เวนแตจะไดกระทําการอันที่กฎหมายใชอยูในเวลาที่กระทํานั้นบัญญัติวา 
เปนความผิดและกําหนดโทษไว สิ่งที่ผมกําลังจะอภิปรายตอไปนี้นั่นก็คือ เร่ืองของการที่ 
โทษอาญายอนหลังไมไดแตโทษบางชนิดยอนหลังได ผมคิดวารัฐธรรมนูญของไทยที่ผานมา  
เร่ืองนี้ไมไดระบุอยูในป  ๒๕๕๐ อยางเดียวนะครับ ระบุมาตั้งแตสมัยโบราณแลวครับ  
แตมันลาหลังครับ เพราะวันนี้เรามีโทษทางแพงเกิดขึ้น วันนี้เรามีโทษทางการปกครอง  
โทษวินัย แนนอนโทษทางการเมือง สิ่งที่เปนขอโตแยงกันเหลือเกินครับ แลวก็พรรคไทยรักไทย 
บอกวาทานไมไดรับความเปนธรรมที่พรรคทานถูกยุบ จากประกาศของ คปค. ฉบับที่ ๒๗  
ที่เพิ่มโทษจากเดิม กรรมการบริหารพรรคการเมืองที่ถูกยุบ โดนแคหามไปจดทะเบียน 
พรรคการเมืองใหม โดนแคหามไปมีสวนรวมในการขอจัดตั้งพรรคการเมืองใหม แลวก็ 
หามดํารงตําแหนงทางกรรมการบริหาร แตดวยประกาศ คปค. ฉบับที่ ๒๗ ทานโดน 
เพิ่มโทษมาครับ หนักกวาเดิมก็คือการตัดสิทธิ ๕ ป วันนี้ทานออกมาพูดวาไมเปนธรรม  
แตผมจะบอกวามันเปนธรรมแลวครับตามกฎหมายรัฐธรรมนูญไทยครับ ฟงใหจบกอนนะครับ  
เพราะรัฐธรรมนูญไทยนั้นใชคําวา โทษอาญา อยางเดียวครับ แลวก็โทษอาญานั้นผูกพันเฉพาะ  
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๕  ชนิดเทานั้นที่ มีการตีความตามมาตรา  ๑๘  ตามประมวลกฎหมายอาญาคือ 
โทษประหารชีวิต จําคุก กักขัง ปรับ แลวก็ริบทรัพยสิน สวนโทษที่ทานตัดสิทธินั้นเขาบอกวา 
ยอนไดครับ เพราะมันเปนปญหาในรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๙ นี่ละครับ เพราะเขาใชคําวา 
โทษอาญา แลวไมไดเปนเพราะวาตุลาการรัฐธรรมนูญนั้นถูกจัดตั้งขึ้นโดยประกาศ 
คณะปฏิวัตินะครับ มันเปนแนววินิจฉัยของศาลฎีกาครับ ตั้งแตป ๒๕๓๔ ๖๔๑๑/๓๔  
คําพิพากษาศาลฎีกา ๙๐๘๓/๔๔ วินิจฉัยในแนวเดียวกันหมดเลยครับวายอนได  
เพราะวาศาลฎีกานั้นตีความเฉพาะโทษอาญา ๕ ชนิดเทานั้นที่หามยอน เอาละครับ  
ผมเห็นวามันผิดกับหลักปกติของหลักสากลทั่วโลก เพราะอะไรครับ เพราะวามีหลักกฎหมาย 
ทั่วไปที่เราเรียกวา เจเนอรัล พรินซิเพิล ออฟ ลอว (General Principle of Law) เขาบอกวา 
ไมมีความผิดโดยไมมีกฎหมาย ภาษาละติน ขออนุญาตนะครับ นูลลา โพยนา ซินเน เลเก  
(Nulla poena sine lege) หรือวาไมมีโทษโดยไมมีกฎหมาย นูลลัม ครีเมน ซินเน เลเก (Nullum  
cremen sine lege) ไมมีการพูดเรื่องอาญา หลักกฎหมายตางประเทศเปรียบเทียบครับ  
ในสหรัฐอเมริกานั้น อารติเคิล (Article) ที่ ๑ เซคชัน (Section) ที่ ๙  แหงรัฐธรรมนูญของ 
สหรัฐอเมริกานั้นก็ไมไดพูดเรื่องคําวา อาญา เอาไว เขาหามยอนทุกชนิดครับ ขออนุญาต 
อานภาษาอังกฤษ โน บิล ออฟ อเทนเดอร ออร เอกซ โพสต เฟคโต ลอว แชล บี พาส  (No  
bill of attainder or ex post facto Law shall be passed) คืออะไรครับ เขาหามผานกฎหมาย 
ที่มีลักษณะเปน เอกซ โพสต เฟคโต ลอว (Ex post facto Law) อันนี้มีการตีความในคดีอยู  
๒ คดีดวยกัน ซึ่งเปนคดีที่มีอายุเปนรอยปทั้งนั้นนะครับ ขออนุญาตบันทึกไวในการประชุม 
วันนี้นะครับ คดีที่ ๑ เขาเรียกวา เฟลทเชอร วี เพค  (Fletcher v. Peck) ๒ คนเขาทะเลาะกันครับ  
ในป ๑๘๑๐ อีกคดีหนึ่งชื่อคดี คอลเดอร วี บูล  (Calder v. Bull) ๑๗๙๘ เขาไดขอสรุปครับวา 
 
                  - ๗๓/๑ 
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หามบัญญัติใชกฎหมายที่กําหนดใหการกระทําใดการกระทําหนึ่งเปนความผิด ทั้งที่การกระทํานั้น 
ถูกตองอยูในขณะกระทํา หรือกําหนดเพิ่มโทษหลังจากการกระทํานั้นไดเกิดขึ้นแลว 
หรือเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑเรื่องพยานเพื่อทําใหการเอาผิดนั้นงายขึ้น สหรัฐอเมริกา 
เขาก็มีเร่ืองนี้ครับ เขาไมไดจํากัดเฉพาะโทษอาญา ๕ ชนิดแบบรัฐธรรมนูญไทย ฝร่ังเศส 
พูดเอาไวครับ เปนเรื่องเกี่ยวกับที่ตุลาการรัฐธรรมนูญฝร่ังเศสวินิจฉัยไวที่ ๘๒-๑๕๕   
๓๐ ตุลาคม ๑๙๘๒ เร่ืองเกี่ยวกับภาษี เขาบอกวาโทษทางภาษีนั้นก็หามยอน ไมไดใชเฉพาะโทษ 
อาญาอยางเดียว ฝร่ังเศสเขาก็พูดอยางนี้ครับ สุดทายเยอรมนี ศาลรัฐธรรมนูญของเยอรมนี 
ก็บอกเอาไววา การตรากฎหมายยอนหลังไปนั้นใชบังคับกับขอเท็จจริงที่จบแลวและเปน 
ผลรายกับบุคคลทําไมได ซึ่งเขาก็ไมไดพูดในเรื่องของกฎหมายอาญา ซึ่งเปนการตีความ 
แบบแคบ ผมไมโทษศาลฎีกาครับ เพราะทานตีความถูกตองแลวตามรัฐธรรมนูญ  
ผมไมพูดหรอกวาตุลาการรัฐธรรมนูญวันนี้ไมใชเปนศาลรัฐธรรมนูญ เพราะรัฐธรรมนูญไทย 
เขียนแบบนี้มานมนานแลว นี่คือสิ่งที่ตั้งเปนขอสังเกตวาหากวาเราศึกษาและมีเวลาดู 
รัฐธรรมนูญแบบละเอียด มีคณะกรรมการขึ้นมาสักชุดหนึ่งที่เรากําลังจะทํากันอยูนี่ศึกษาวา 
มันดีหรือไมดี แลวรอเวลา ดูเวลามันตกผลึกแลวจะเปนอยางไร อันนี้เห็นชัดแลวมาตรา ๓๙  
วาวันนี้โทษที่ไมใชโทษอาญามันยอนได แลวก็เปนปญหาในสังคมชาติบานเมือง วันนี้ 
พูดในฐานะอยูพรรคประชาธิปตยก็ขอพูดเรื่องนี้ได เพราะวาเปนเรื่องที่ผิดปกติอยูสําหรับ 
ประเทศไทยใชเวลาสักนิดหนึ่ง เอาละครับ ผมขอพูดไปอีกสักประเด็นหนึ่งสั้น ๆ นิดเดียว  
มีคนวาเหลือเกินวารัฐธรรมนูญ ป ๒๕๕๐ เกิดขึ้นจากปฏิวัติ แตรัฐธรรมนูญ ป ๒๕๕๐  
ผานการทําประชามตินะครับ คมช. หายใจไมทั่วทองเหมือนกันกลัววาจะไมผาน ขอใหเรา 
เชื่อมันมีความศักดิ์สิทธิ์ วุฒิสภา ไปอีกสักประเด็นนะครับ ทานบอกวาวุฒิสมาชิกนั้นมาจาก 
การแตงตั้งไมเปนธรรม ตอสายอํานาจ ผมอยากใหความคิดนี้มันตกผลึกสักนิดเถอะ 
ในรัฐธรรมนูญ ป ๒๕๕๐ รอสักหนอยเถอะครับ รัฐธรรมนูญ ป ๒๕๔๐ วุฒิสมาชิกมาจาก 
การเลือกตั้งทั้งหมดกฎหมายผิดกี่ครั้ง ผาน ๒ สภามีกฎหมายผิด วันนี้วุฒิสภามาจาก 
การแตงตั้ง มาจากบุคคลที่เขาคัดสรรและกลั่นกรองมาอยูสวนหนึ่ง มันอาจจะดีก็ได  
แตดีหรือไมดีตองรอดูตอนมันจบ ตองรอครับ วันนี้ถึงตองตั้งคณะกรรมาธิการชุดนี้ขึ้นมา  
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แลวหวังเปนอยางยิ่งวาจะมีนักวิชาการ อาจารยที่ไมเกี่ยวของแวะกับการเมืองมากนัก 
มาใหความเห็นอยางตรงไปตรงมา อยากเห็นภาพนี้เกิดขึ้นในการเมืองไทย อยากเห็น 
คณะกรรมาธิการชุดนี้เกิด แลวก็อยาเพิ่งเรงแกรัฐธรรมนูญนะครับ เพราะมันจะเกิดขอกลาวหา 
วาทานแกเพื่อปองกันคดียุบพรรค แกเพื่อปกปองผลประโยชนของทานอดีตนายกรัฐมนตร ี 
รอสักนิดรอดูตกผลึก ตั้งคณะกรรมาธิการชุดนี้ใหผมดวย ขอบคุณครับทานประธาน  
   นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  ขอบคุณครับคุณอรรถวิชช 
ตอไปก็เปนคณุพิษณุ หัตถสงเคราะห  
   นายพิษณุ หัตถสงเคราะห (หนองบัวลําภู)  : กราบเรียนทานประธาน 
ที่เคารพ กระผม พิษณุ หัตถสงเคราะห สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดหนองบัวลําภู 
พรรคพลังประชาชน ทานประธานที่เคารพครับ ตอเร่ืองราวญัตติดวนที่สภาแหงนี้กําลัง 
พิจารณากันอยู หลักสําคัญก็คือจะแกหรือไมแกรัฐธรรมนูญ คนที่จะใหแกก็อภิปราย 
เหตุผลประกอบในการแกไข สวนทานที่เห็นวายังไมควรจะแกก็อธิบายกันไป ทานประธานครับ 
ในสวนตัวของผมเองนั้นผมก็ชื่นชมในรัฐธรรมนูญฉบับป ๒๕๕๐ เปนบางมาตรา แตเมื่อ 
ภาพโดยรวมแลวผมคิดวาถึงเวลาแลวที่เราควรจะมาศึกษากัน มาตั้งคณะกรรมาธิการ 
ดูวาแตละมาตราในรัฐธรรมนูญนั้น กฎหมายแตละฉบับนั้นควรที่จะมีการแกไขอะไรบาง  
กอนที่จะลงไปรายละเอียดเรื่องของรัฐธรรมนูญ ป ๒๕๕๐ ทานประธานที่เคารพครับ  
ผมตองขออนุญาตกอน นั่นก็คือเร่ืองที่มาของรัฐธรรมนูญ เพื่อนสมาชิกจากจังหวัดหนองคาย 
ทานสมคิด ผมคิดวาเปนทานสมาชิกที่อธิบายไดงาย -------------------------------------------- 
 

 - ๗๔/๑ 
 

                   
 
 



๑๕๖ 
สผ ๔/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ                    รัชนีพร ๗๔/๑ 
 
เขาใจงายและชัดเจนที่สุดตั้งแตผมฟงมา พี่นองประชาชนจากจังหวัดหนองบัวลําภู 
ก็โทรศัพทมาใหกําลังใจทานสมคิดแมนวาจะโดนประทวงหลายครั้งก็ไมเปนไรนะครับ  
เพราะวานี่คือระบอบประชาธิปไตย ทานประธานครับ ผมเองเห็นคลายกันกับทาน 
เพื่อนสมาชิกสมคิดจากจังหวัดหนองคาย เพราะผมเห็นวาประเทศไทยนี้แมนวาเราจะมี 
รัฐธรรมนูญ ตั้งแตป ๒๔๗๕ แตรัฐธรรมนูญฉบับนั้นหรือวาฉบับแรกของเมืองไทย 
ก็คลายกันเหลือเกินกับป ๒๕๕๐ ทานประธานครับ ๗๐ กวาปแลวผมก็ไมคิดเหมือนกันวา 
ในอายุของผมจะเห็นการปฏิวัติรัฐประหารจากป ๒๕๓๕ เปนตนมาไมคิดวาจะมี แตก็ไดเห็น 
จนไดก็จะนําเหตุการณในปที่มีการปฏิวัติรัฐประหารไปเลาใหกับลูกกับหลานฟงวา 
ประเทศไทยเองจะวาดวยดวงหรือวาจะดวยการเริ่มตนที่ไมดีก็ไมทราบ เพราะวารัฐธรรมนูญ 
ฉบับแรกมันมาดวยไมใชวิถีทางประชาธิปไตย มันก็เลยไปสูการที่ไดมาซึ่งประชาธิปไตย 
ไดยากเหลือเกิน ทานประธานครับ แตผมเองเปนคนหนึ่งที่รักในระบอบประชาธิปไตย  
เคารพทั้งเสียงขางมาก เคารพทั้งเสียงขางนอย แลวผมก็ยังยืนยันวาการปกครองดวย 
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนพระประมุขถือวาเปนการปกครองที่ดี 
ที่สุดและเหมาะสมที่สุดกับประเทศไทยของเรา ทานประธานครับ เนื่องจากวารัฐธรรมนูญ  
ป ๒๕๕๐ มีหลายมาตราที่เปนประโยชน แลวผมคิดวานาจะคงเอาไวนะครับ เพราะวา 
เปนกฎหมายซึ่งบางครั้งเราตองยอมรับวาในระบอบประชาธิปไตยเราก็มีปญหาถกเถียงกัน 
ซึ่งบางมาตราแมวาเราจะเห็นดวยแตมันก็ไปไมถึงสักที แตเมื่อมันมาแบบวาพิเศษหนอย 
มันก็เลยมาบัญญัติอยูในป ๒๕๕๐ ซึ่งผมคิดวาถาอันไหนมันดีเราก็เก็บเอาไว สวนการอภิปราย 
ของผมวันนี้ผมจะไมยึดโยงกับรัฐธรรมนูญ ป ๒๕๔๐ หรือปใด ๆ ก็ตามแต แตผมจะขอ 
เจาะดูในป ๒๕๕๐ รัฐธรรมนูญที่เราใชกันอยูปจจุบันนี้มันมีอะไรบางที่ขัดกับหลักการ 
ปกครองแบบประชาธิปไตย และขออนุญาตย้ําอันหนึ่งนะครับทานประธานครับ รัฐธรรมนูญ  
ป ๒๕๕๐ มันออกมาชัดเหลือเกินวาหลายมาตราที่ออกมา หรือวาตัดมาเหมือนสูทนี่ครับ  
ตัดมาสําหรับที่จะปองกันคนคนหนึ่งหรือวาปองกันระบอบระบอบหนึ่งไมใหกลับมาสู 
การเมืองการปกครองในประเทศไทย ซึ่งการตัดสูทเหลานั้นผมคิดวาเปนการตัดสิทธิ 
หรือวาเสียโอกาสของประเทศไทย แตผมจะไมขอลงรายละเอียด ทานประธานครับ  
 



๑๕๗ 
สผ ๔/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                    รัชนีพร ๗๔/๒ 
 
ถาหากจะดูในเรื่องของหมวด ๖ วาดวยรัฐสภา ผมตองเรียนทานประธานอยางนี้วา หมวด ๖ นี้ 
กระทบกับตัวผมเองถาจะวาไปแลวผมเปน ส.ส. โมฆะรุนแรกของประเทศไทย  ป ๒๕๔๙  
ผมลงสมัครผูแทนราษฎรรอบแรกลงคนเดียว ลงพรรคเดียว ไดคะแนนมาทวมทน แตก็ 
เปนโมฆะ ทานประธานที่เคารพครับ ตอนนั้นเขตเล็กทานประธาน ผมไมวาเลย ลงคนเดียวดวย 
ไมมีคูตอสูดวยก็ถือวาเปนระบอบประชาธิปไตย ดีใจอยูพักเดียวครับ แตก็ตองออกไปดวย 
กฎหมาย ซึ่งผมเคารพนะครับ ผมก็ไมไดวา ผมเคารพ แตพอมารัฐธรรมนูญ ป ๒๕๕๐  
ขยับเขตจากเขตเล็กประชากรประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ คน ผมตองเขาไปดูแลประชากรถึง  
๕ แสนคนครับทานประธาน จังหวัดหนองบัวลําภูมีอยู ๖ อําเภอ สมัยกอนผมมี ๒ อําเภอ 
ที่รับผิดชอบ เมื่อรัฐธรรมนูญ ป ๒๕๕๐ เขามาบังคับใชดวยความที่อยากเปนผูแทนราษฎร  
ดวยความที่อยากจะเขามาทํางานอาสาใหกับพี่นองประชาชนก็ลงสมัครรับเลือกตั้ง  
แตตองยอมรับวา ๖ เดือนที่ผานมา ทานประธานครับ ๖๐๐ กวาหมูบานยังกลับไปได 
ไมครบ แลวชาวบานก็ตอวามาเหลือเกิน แตผมก็จะพยายามถาสภานี้อยูครบ ๔ ปก็คง 
คิดวาจะเขาไปไดทุกหมูบานแลวก็ไปแกไขใหกับพี่นองประชาชนได จะนําเรียนอยางนี้นะครับ  
ในรัฐธรรมนูญ ป ๒๕๕๐ นี้ ในเรื่องของเขตเล็ก เขตใหญ ถามวาตางประเทศเขาทําอยางไรกัน  
ผมศึกษาตอที่ประเทศสหรัฐอเมริกาในสมัยที่เปนวัยรุนอยูเกือบ ๑๐ ป เขาแบงเปนเขตละคน  
คนละเขต แลวเขาดูแลกันไดชัดเจน แลวก็สามารถที่จะมองออกไดเลยวาสมาชิก 
สภาผูแทนราษฎรหรือวาตัวแทนของเขาในเขตนั้น ๆ -------------------------------------------- 
 

               - ๗๕/๑ 
 
 



๑๕๘ 
สผ ๔/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ              สุทธาทพิ ๗๕/๑ 
 
ทําหนาที่โดยชอบธรรม ทําหนาที่ไดถูกตากรรมการหรือเปลา ถาไมถูกตา ๔ ปเขาก็ 
เปลี่ยนครับทานประธาน เพราะวามันเขตเล็ก และนอกจากนั้นทานประธานครับ  
ตางประเทศเขาก็ใชระบบพรรคเลือกคน ประชาชนเลือกพรรคเหมือนกัน แตพอมา
เปลี่ยนเปนเขตใหญขึ้นประชาชนเริ่มสับสน ในเขตนั้นอยางผมเขตเลือกตั้งมี ๓ คน โชคดีหนอย 
ที่อยูพรรคพลังประชาชน  และกระแสของพี่นองประชาชนยังนิยมในพรรคเกาอยู 
เขาก็เลยเลือกขึ้นมายกทีม แตถาไมมีอยางนั้นถาเกิดวาเปนเขตใหญและสูกันเต็ม ๆ 
ประชาชนบางสวนก็จะเอานโยบายพรรค บางสวนก็จะเอาคน บางสวนก็จะเอาเหตุผล 
อ่ืน ๆ ตาง ๆ นานาอีก มันก็ไมสามารถนํามาซึ่งระบอบประชาธิปไตยที่แทจริงได 
เพราะฉะนั้นตรงนี้ผมใครขอนําเรียนทานประธานวาควรจะแกอยางยิ่งในหมวด ๖ วาดวย
รัฐสภา มาตรา ๙๓ ถึงมาตรา ๑๑๐ นอกจากนั้นทานประธานที่เคารพครับ ในการแบงเขต
มาตรา ๙๔ นี้ (๔) เขียนไววาเขตหนึ่งมีไมเกิน ๓ คน แตถาจังหวัดไหนใหญนะครับ  
อยางจังหวัดอุดรธานีอยูขาง ๆ ผมนี่ มีผูแทนราษฎร ๑๐ คน มีอยู ๔ เขต บางเขตก็มี ๓ คน  
บางเขตก็มี ๒ คน ทานประธานครับ นี่ละครับระบอบประชาธิปไตย การเปน ส.ส. การเปน 
ตัวแทนของพี่นองประชาชนก็นาจะมาจากฐานเดียวกันครับ คนที่อยูจังหวัดเดียว จังหวัด 
เล็ก ๆ มาจากประชาชนแสนกวาก็มาเหมือนมีสิทธิทุกอยางเทาเทียมกันกับคนที่มาจาก 
จังหวัดใหญหรือเขตใหญ ๕ แสนคนนะครับ แคตรงนี้ก็มองออกแลวนะครับวา มันไมเปน 
ระบอบประชาธิปไตย แตถาหากวาเราซอยออกไปเปนเขตเล็ก เขตหนึ่ง ส.ส. รับผิดชอบ  
๑๕๐,๐๐๐ คน สามารถที่จะเขาถึงพี่นองประชาชน และพี่นองประชาชนก็สามารถเขาถึง  
ส.ส. ได ตรงนี้เปนเรื่องใหญที่ผมคิดวาถึงเวลาที่ควรจะเปลี่ยนแปลง ถึงเวลาที่ตองมีการตั้ง 
คณะกรรมาธิการขึ้นมาศึกษารัฐธรรมนูญ ยังมีอีกหลายมาตรา นอกจากนั้นในหมวด ๖ นี้ 
วาดวยเรื่องของรัฐสภา ซึ่งจะมีทั้ง ส.ส. และ ส.ว. จริง ๆ ผมไมอยากจะแตะตรง ส.ว. มากนัก  
แตทานประธานตองนําเรียนนิดหนึ่งวาการมาจากการเลือกตั้งกับมาจากการคัดสรร 
มันแตกตางกันครับทานประธาน การมาจากการเลือกตั้งอยางผม ผมเปนหนี้ประชาชน  
๕ แสนกวาคน แสนกวาคะแนนที่จะตองดูแล แตการมาจากการแตงตั้งนั้นหรือวาสรรหานั้น 
ไมไดเปนหนี้ใครครับทานประธาน เพราะฉะนั้นเขาก็ไมมีหลักที่จะพิง ตรงนี้เปนอันตราย 
 



๑๕๙ 
สผ ๔/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ              สุทธาทิพ ๗๕/๒ 
 
เหลือเกิน พอมีสภาลูกผสมที่ทั้งเลือกตั้งและแตงตั้งเขามารวมกัน และสภาลูกผสมก็สามารถ 
ที่จะถอดถอนผูดํารงตําแหนงทางการเมืองได ถาหากวาเราปลอยใหรัฐธรรมนูญมาตรานี้ 
ยาวนานไป ผมไมม่ันใจวาในอนาคตถาหากวามีการเปลี่ยนขั้ว เปลี่ยนขางบริหารประเทศชาติ 
บานเมืองก็เดือดรอนกันทุกพรรคละครับ เพราะฉะนั้นมาตราตรงนี้นาจะเปนอะไรที่ควรที่จะ 
มีการแกไข แตในขณะเดียวกันทาน ส.ว. ที่ไดรับการสรรหามาแลวก็ควรจะอยูใหครบ  
แตเมื่อครบแลวเรามีบทเฉพาะกาลแกไข แลวก็ตองเดินไปสูกระบวนการที่ถูกตองยุติธรรม  
ทานประธานที่เคารพครับ ผมไดรับฉันทานุมัติมาจากพี่นองประชาชน โดยเฉพาะจาก 
จังหวัดหนองบัวลําภู ผมลงพื้นที่สอบถามพี่นองประชาชนวาจะใหแกหรือไมใหแกรัฐธรรมนูญ  
พี่นองประชาชนหลายคนเปนหวงเหลือเกินวาทําไมมีสวนหนึ่งยังอยูที่สะพานมัฆวานรังสรรค  
ก็เลยบอกผมวานาจะตั้งคณะกรรมาธิการศึกษากันเสียนะครับ แลวก็เชิญพี่นองที่อยู 
สะพานมัฆวานรังสรรคมาเขารวมกับเรา ผมก็เห็นดวยนะครับ แลวก็อยากจะฝากไปทาง 
ผูหลักผูใหญดวยวา ในการตั้งคณะกรรมาธิการ ๔๔ คนมันนอยไป ก็เปน ๖๐ หรือเปน  
๑๐๐ คนก็ได ทานประธานครับ ยิ่งเยอะยิ่งดีเพื่อที่จะไดรับฟงจากทุกภาคสวนวาใครเห็นดวย  
ใครไมเห็นดวย และทุกอยางกลับเขามาสูระบบรัฐสภาเถอะครับ สงสารประเทศไทย  
สงสารคนไทย ซึ่งขณะนี้โดยเฉพาะคนยากคนจนนะครับอยูในชนบทเองกําลังจะไดลืมตา 
อาปาก กําลังขายขาวเปนราคา แตพอมีเหตุการณวุนวายขึ้นในกรุงเทพฯ เองเขาก็ไมสบายใจ  
พี่นองประชาชนก็ไมมีความสุขในชีวิต และอยากจะฝากเรียนทุกฝายที่ เกี่ยวของ 
ในระบอบประชาธิปไตยแหงนี้หันหนาเขามาหากันพูดคุยกันดวยเหตุดวยผล ผมคิดวา 
ประเทศไทยของเรานาจะไปรอดนะครับ แมวาจะลมลุกคลุกคลานมาหลายครั้งก็ตามแต  
ทานประธานครับ สุดทายผมก็เห็นดวยที่จะมีการตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษา 
การแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ เพื่อใหได 
ขอสรุปและนําไปสูการแกไขรัฐธรรมนูญอยางเปนรูปธรรมตอไป ขอขอบพระคุณครับ 
 

   - ๗๖/๑ 
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  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : ทางฝายพรรคประชาธิปตย
ยังไมเห็นยกมือครับ เชิญครับ  
   นายอสิ  มะหะมัดยังกี (สตูล) : เรียนทานประธานที่เคารพ ผม นายแพทยอสิ  
มะหะมัดยังกี ส.ส. ประชาธิปตย จังหวัดสตูล  กอนที่ผมจะพูดนี้ผมและพรรคประชาธิปตย 
มีความเคารพตอประชาชนทุกทาน เคารพในเสียงของประชาชนครับ เคารพในความคิด
ของประชาชนและไมเคยคิดวาประชาชนภาคใด สวนใดของประเทศโงและไรสติปญญา 
ทุกสิ่งที่ประชาชนคิดเปนความถูกตองทั้งหมดครับ และสิ่งที่เกิดขึ้นในชาติบานเมือง 
ในปจจุบันนี้บางคนก็คิดวามันเปนการกลั่นแกลง เปนความโชครายของคนบางคน  
แตผมเองถึงแมจะนับถือศาสนาอิสลาม แตผมก็ไดเรียนศาสนาพุทธมาครับ ผมจําไดวา
ศาสนาพุทธเขากลาวไววา สัตวโลกยอมเปนไปตามกรรม ผมก็คิดวาเปนกรรมของแตละคน 
ที่เกิดขึ้น วันนี้เรามีวิกฤติของการเมืองในประเทศคาดเดาไมออกวาอนาคตมันจะเกิดอะไรขึ้น 
แกชาติบานเมือง แกประชาชน บางคนก็ไปโทษรัฐธรรมนูญก็วากันไปตาง ๆ นานา 
บางคนบอกรัฐธรรมนูญ ป ๒๕๕๐ ไมดี ความจริงผมก็เห็นวามีขอดีหลายประการ 
ในรัฐธรรมนูญ ป ๒๕๕๐ แมกระทั่งตอนที่มีการทําประชาพิจารณในเรื่อง  สสร. ลงไป 
ในพื้นที่ของผม ผมก็ยังไดเคยไปพูดวาผมเห็นดวยกับรัฐธรรมนูญ ป ๒๕๔๐ หลายประการครับ  
มีขอดีอยูหลายอยาง บางคนก็ไปโทษรัฐธรรมนูญ ป ๒๕๕๐ บอกวาไมดี ความจริงก็มีดี
หลายอยางเหมือนกัน อยางเชน การตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ ที่มาขององคกรอิสระ 
ซึ่งชัดเจนครับ บางคนไปโทษทหารครับ บอกวาทหารยึดอํานาจทําใหประเทศชาติ
บานเมืองถอยหลัง จริง ๆ แลวผมคิดวาปญหาที่เกิดขึ้นในชาติบานเมืองปจจุบันนี้  
ผมในฐานะนักการเมืองยอมรับแบบเต็ม ๆ เลยวาเปนเพราะนักการเมืองครับ ไมไดเกิดจาก
รัฐธรรมนูญ ไมไดเกิดจากทหาร ถานักการเมืองไมฉอฉล ไมขี้โกง มีจริยธรรม มีจรรยาบรรณ  
ไมมีทางครับเหตุการณบานเมืองจะไปถึงขนาดนี้ ผูนําบางคนเห็นชัดวาไดปฏิบัติเหตุ 
๔ วิบัติ ที่ทําใหตัวเองตองวิบัติและทําใหชาติบานเมืองตองวิบัติดวยก็คือ ๑. ไมรูจักพอ  
มีคืบเอาศอก ไดศอกเอาวา จากวาจะเอาเปนลี้ พันลี้ ในที่สุดก็อยูไมได ตองสํานึกถึง  
ตองรูซึ้งถึงคําวา สงกันพันลี้อยางไรก็ตองจากกัน ๒. ไมฟงคําทัดทาน มีนักปราชญ 
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ในบานเมืองหลายทานไดทัดทานวาแนวทางที่ทานทํานั้นผิดพลาดตองแกไขอยาทํา 
ก็ไมฟง ๓. ไมสรางความสมานฉันท ใครก็ตามที่ไปอยู ไมเห็นดวยกับฝายตัวเองก็ผลักไป
อยูฝายตรงขาม นี่ก็คือสิ่งที่ทําใหเกิดปญหาทั้งหลายทั้งปวง แลว ๔. ก็คือไมมีจริยธรรมครับ 
เอื้อประโยชนใหพวกพอง เอาคนของตัวเองเปนใหญเปนโต ๔ วิบัตินี่ไดสั่งสอนกันมา
ตั้งแตสมัยโบราณแลวครับ ในปจจุบันก็ยังพิสูจนไดวาใชไดอยู ผมจะพูดถึงการขาดจิตสํานึก 
ของนักการเมืองที่เห็นไดชัดเจนอยางหนึ่งก็คือตอนที่รัฐวิสาหกิจแหงหนึ่งไดเปลี่ยนจาก
รัฐวิสาหกิจเปนบริษัท ไดมีการจองหุนซึ่งหมดในเวลาอันรวดเร็วไมถึง ๑๐ นาทีก็หมด  
หุนจํานวนมหาศาล ประชาชนสงสัยมากวาไปรอจะจองหุนแตไมได ปรากฏวาในตอนหลัง
ก็มีการออกมายอมรับวาหุนจํานวนมากไดถูกแบงไปใหผูมีอุปการคุณ จริง ๆ แลวผูมี 
อุปการคุณของรัฐวิสาหกิจนั้นคือประชาชน ไมใชนักการเมือง ทานตองแบงใหประชาชน
อยางเทาเทียมกัน นี่คือการขาดจิตสํานึกอยางรุนแรงของนักการเมือง เปนตัวอยางที่เห็น
ไดชัดเจนครับ นักการเมืองที่ไมรูจักพอมีเทาไรก็ไมเคยพอ ไมมีทางทําใหบานเมือง 
เกิดความสงบได นอกจากวาในประเทศนี้เขาอยูคนเดียวเอาไปหมดทุกอยาง ไมมีใคร
เดือดรอน ไมมีใครวาอะไร ไมมีปญหาครับ แตถาอยูรวมกับคนอื่นตองมีปญหาแนนอน
ครับ อยาไปโทษทหารวายึดอํานาจ อยาไปโทษรัฐธรรมนูญฉบับโนนฉบับนี้ไมดี ไมมี
รัฐธรรมนูญฉบับไหนที่มันสมบูรณแบบในโลกนี้ผมเชื่อวาไมมี เมื่อวานผมไดฟงคําของ
นายแพทยประเวศ วะสี บอกวาถาเรามีเสี้ยนหรือถูกตําเทาก็ตองเอาเสี้ยนออกไป ใครเปน
เสี้ยนของบานเมืองก็ตองรีเจ็คท (Reject) ออกไปครับ ------------------------------------------ 
 
                                       - ๗๗/๑ 
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ผมเปนแพทยการรักษาตองอยูที่ตนเหตุ ถูกเสี้ยนตําตองเอาเสี้ยนออก ถาไมเอาเสี้ยนออก
แลวไมหาย นี่เปนความจริงแพทยทุกคนทราบขอเท็จจริงขอนี้ครับ นักการเมืองเปนผูที่
รับจางจากประชาชนเปนงานอาสาครับวาผมเขามาทําหนาที่เพื่อชาติบานเมืองไมมีใคร
บังคับ เพราะฉะนั้นผูที่มีบุญคุณก็คือ ประชาชนมีบุญคุณตอนักการเมืองไมใชนักการเมือง
ที่หลงตัวเองวายิ่งใหญเปนผูที่สรางบุญคุณแกประเทศชาติ ผมไมคิดเชนนั้นครับ  
มันตรงกันขามครับ ใครที่คิดวาใหญกวาประชาชน เกงกวาประชาชนมักจะอยูไมไดเพราะ
หลงตัวเองครับ อันนี้เปนสิ่งที่จะตองยอมรับกันโดยทั่วไปถึงจะอยูไดนานแตถาคิดวาใหญ
กวาประชาชนไมมีใครอยูไดครับ ประชาชนเปนเจาของประเทศ ผูที่มีบุญคุณเราเปนหนี้
บุญคุณของประชาชนครับ ไมใชประชาชนเปนหนี้บุญคุณของนักการเมือง เพราะฉะนั้น
การที่ทําความผิดแลวไปโทษคนนั้นคนนี้ โทษกฎกติกามารยาท โทษสายลมแสงแดด  
โทษปโทษกลอง จริง ๆ แลวผูที่ทําความผิดตองสํานึกตัวเอง ถาจะพูดถึงวงจรอุบาทว 
ผมจําไดวาตอนเชาไดมีทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทานหนึ่งไดบอกวามีวงจรอุบาทว
เกิดขึ้นในวงการเมืองของเราคือ มีการเลือกตั้งและมีการปฏิวัติเขียนรัฐธรรมนูญใหมแลวก็
ไปเลือกตั้งอีก ผมคิดวามันอุบาทวจริงในวงจรนี้แตวงจรไมอุบาทว แตผมคิดวาถาอุบาทว
นาจะเปนคนอุบาทวมากกวา เพราะฉะนั้นเรื่องนี้นักการเมืองทุกคนจะตองรับผิดชอบ
รวมกันผูนําตองรับผิดชอบสูงสุดรวมกับขบวนการฉอโกงทั้งหลาย ผมเองในฐานะ
นักการเมืองก็ตองยอมรับผิดจึงมีความผิดอยูดวยเหมือนกัน ผิดตรงที่ไมมีความสามารถ 
ที่จะไปหยุดบุคคลเหลานั้นใหกระทําทารุณกรรมตอประเทศชาติได ผมตองยอมรับครับ
ผมขอยกตัวอยาง เร่ืองรัฐธรรมนูญอยูเร่ืองหนึ่ง ประเทศเพื่อนบานที่ติดกับจังหวัดผม
รัฐธรรมนูญของเขาเปนแคจารีตเทานั้นเองครับ ไมไดเขียนเปนเลมหนาอยางของเรา 
แตบานเขาไมมีวิกฤติ ไมมีการฉีกรัฐธรรมนูญแลวเขียนใหม เขียนแลวเขียนเลาฉีกแลว
เขียนใหม คนทั้งประเทศของเขาทั้งนักการเมืองทั้งประชาชนยอมรับรัฐธรรมนูญซึ่งเปน
กฎหมายสูงสุดของประเทศ บานเมืองเขาก็ไมมีปญหา ผมจําไดวาวันที่เราจะมาทํางาน 
ในสภาผูแทนราษฎรจะตองมีการปฏิญาณตนกอนครับ ผมก็ไดทราบมาวารัฐบาล 
คณะรัฐมนตรีจะตองถวายสัตยปฏิญาณตอพระมหากษัตริยวา จะปฏิบัติหนาที่ดวย 
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ความซื่อสัตยสุจริต จะปกปองสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย นี่เปนขอมูลที่สําคัญ
ถาเราไดทําในขอนี้จริง ผูนําไดทําในขอนี้จริงความวิบัติแกชาติบานเมืองจะไมเกิด แตนี่
ไมไดทําอยางที่ไดปฏิญาณตนไวตอพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และหลายคนไดพูดถึง
เผด็จการทหารวาเปนสิ่งที่นาเกลียด นากลัวเปนอยายิ่ง เปนอันตรายตอระบอบ
ประชาธิปไตย ซึ่งผมยอมรับวาเปนเรื่องจริงตอระบอบประชาธิปไตย การปฏิวัติยึดอํานาจ 
เปนสิ่งที่ไมถูกตอง ไมชอบธรรมแตนากลัวหรือไม สิ่งที่รายกวาเผด็จการทหารก็คือ  
เผด็จการรัฐสภาครับ ที่ออกกฎหมาย แกกฎหมายเพื่อประโยชนของตนเองและพวกพอง
พูดงาย ๆ ก็คือ โกงโดยมีกฎหมายรองรับ ทานประธานคงรูจักฮิตเลอร ฮิตเลอรนี่ไมใช 
เผด็จการทหารนะครับ ฮิตเลอรเปนเผด็จการรัฐสภา เปนหัวหนาพรรคนาซีมีเสียง 
ในสภาอยางลนหลามแกรัฐธรรมนูญจนสามารถประกาศสงครามกับประเทศเพื่อนบานได
ในที่สุดก็ทําใหเกิดสงครามโลกครั้งที่ ๒ เกิดโศกนาฏกรรมแกมนุษยชาติอยางมหาศาล 
คนตายเปนหลายสิบลานคน นี่คือตัวอยางของเผด็จการรัฐสภา ไมใชเผด็จการทหาร
เพราะฉะนั้นในประเทศไทยที่เราตองระวังมากที่สุดในขณะนี้ก็คือเผด็จการรัฐสภา 
อยากอโศกนาฏกรรมใหแกประเทศไทย เพราะฉะนั้นการแกรัฐธรรมนูญโดยที่จะมี
การศึกษาครั้งนี้จึงจะตองทําเพื่อประชาชนอยางแทจริง ไมไดทําเพื่อบุคคลบางคน ไมได
ทําเพื่อคนบางกลุม จะตองไมมีการหมกเม็ด จะตองไมมีวัตถุประสงคที่ซอนเรน มีวาระ 
แอบแฝง ผมเองไมคอยเห็นดวยในการแกรัฐธรรมนูญตอนนี้ เนื่องจากเงื่อนของเวลา 
ที่ใชมาเพียง ๓-๔ เดือนเทานั้นเองครับ ยังไมรูวาอะไรถูก อะไรผิด ตามความเห็นของผมแลว 
สักปหนึ่งก็นาจะพอเห็นครับ และผมไมไดยินประชาชนสักคนบนวาเดือดรอนเพราะ 
รัฐธรรมนูญ ไมไดยินครับ ประชาชนบอกวาของแพงครับ น้ํามันขึ้นราคา ๔๐ บาทแลว  
น้ําตาลขึ้นอีก ๕ บาท ขาวสารขึ้นไปเทาไรนี่คือเสียงของประชาชน --------------------------- 
 
                                                                                                                      - ๗๘/๑ 



๑๖๔ 
สผ ๔/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                                                                กมลมาศ ๗๘/๑ 
 
ผมยังไมเคยไดยินจริง ๆ ครับทานประธาน วาประชาชนเดือดรอนเพราะรัฐธรรมนูญ  
เพราะฉะนั้นโดยสวนตัวไมเห็นดวย แตเนื่องจากพรรคของผมมีความตองการที่จะผอน 
คลายเกลียวที่กําลังเขม็งเกลียวอยางนากลัวในขณะนี้ในวงการเมือง เราก็มีความเห็นพองกัน 
วานาจะเปนการลดอุณหภูมิในขณะนี้ได ก็เลยยื่นญัตติศึกษารัฐธรรมนูญครับ แตเพื่อ 
แกไขนะครับ  ไมใช เพื่อแก  ถาแก ไขนี้ เพื่อประชาชน  แตถาแกก็ เพื่อคนบางคน 
มันไมเหมือนกันระหวางแกกับแกไขนะครับ และผมคิดวาการแกไขรัฐธรรมนูญในครั้งนี้ 
เพียงอยางเดียวไมสามารถที่จะแกปญหาประเทศไทยได ถาไมแกตรงจิตสํานึกของ 
นักการเมือง และจากแผน ๑๐ ไดกลาวไววา ประเทศไทยประสบภาวะการขาดคุณธรรม  
การขาดจริยธรรมของคนในชาติอยางรุนแรง ก็ตองแกไขปญหาจริยธรรมของคนในชาติดวย  
ทําเหลานี้ดวยกันมันถึงจะสามารถแกปญหาของประเทศชาติได ผมก็มีความเห็น 
ในเรื่องแกไขรัฐธรรมนูญเพียงเทานี้ครับ ในเรื่องรายละเอียดผมคิดวาคณะกรรมาธิการ 
ก็คงไปศึกษาอีกครั้งหนึ่งวาอะไรที่ควรจะแก อันไหนที่ไมควรจะแก ขอขอบคุณทานประธาน 
เปนอยางสูงครับ  
   นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : ขอบคุณคุณหมอครับ ตอไป 
เชิญคุณปวีณ แซจึง ครับ 
   นายปวีณ แซจึง (ศรีสะเกษ) : ทานประธานที่เคารพครับ ผม ปวีณ แซจึง 
ศรีสะเกษ เขต ๑ พรรคพลังประชาชน ญัตติขอใหตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา 
ศึกษาการใชและปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ทําไม
ตองแก ปญหาก็คือหลังจากที่มีการบังคับใชกฎหมายรัฐธรรมนูญ ป ๒๕๕๐ เพียงระยะเวลา 
สั้น ๆ พวกเราทุกคนถาหากมีใจเปนกลางจะตองยอมรับวามีบางสิ่งบางอยางที่จะตองแกไข 
มีหลายทานที่บอกวาผลพวงจากกฎหมายรัฐธรรมนูญ ป ๒๕๔๐ นั้นมีขอบกพรอง และมี 
หลายทานมักจะโทษวานักการเมืองไมดี  ทุกสิ่ งทุกอยางจะลงที่นักการเมือง 
ตลอดระยะเวลาที่นั่งฟง ผมคิดวาไมอยากจะใหลงโทษนักการเมืองทุกคนวาดี ไมดี  
ไมอยากใหลงที่นี่ที่เดียว นักการเมืองที่เปน ส.ส. กับทานสมาชิกวุฒิสภาที่ไดรับการเลือกตั้ง 
มาจากประชาชนนั้น เรามีความเชื่อม่ันวาเรามีคุณภาพพอ และเรามีจิตวิญญาณของ 
 



๑๖๕ 
สผ ๔/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ                                                                กมลมาศ ๗๘/๒ 
 
ความเปนคนพอที่จะไมตองดูหมิ่นกันขนาดนั้น เพราะฉะนั้นอยากใหเลิกพูดในเรื่องนี้  
เมื่อเชาผมไดประทวงไปแลวรายหนึ่ง แตก็ดีครับ ไมอยากจะตอปากตอคํา การอภิปราย 
ที่ใชคําพูดที่ไมเหมาะสมอยากระทํา ผมอยากจะเรียนวาทุกคนเราก็พอที่จะรู วาจาที่ทาน 
เอื้อนเอยมามันเฉลยเจตนาของทานอยูแลววาทานตองการอะไร เราโต ๆ กันทั้งนั้น  
ใชคําพูดที่ดีหนอย แลวหาแนวทางที่จะรวมกันแกปญหาของชาติ รัฐธรรมนูญทั้ง ๒ ฉบับนี้ 
มีขอบกพรองทั้ง ๒ ฉบับ ตองยอมรับทุกคนถาหากมีความคิดและมีความที่ใจเปนกลาง 
จะตองยอมรับในประเด็นนี้ การศึกษาผลกระทบจากการบังคับใชรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันนั้น 
เปนแนวทางที่หาทางออก ไมใชเปนแนวทางที่เราจะตองมาใชวาทะเสียดสีกัน ณ ที่ตรงนี้  
ทานผูใดมีแนวทางที่ดีโปรดไดเสนอแนะใหคณะกรรมาธิการวิสามัญผูที่จะรับผิดชอบไปนั้น 
ไดไปชวยกันแกไข ทุกสิ่งทุกอยางมีทั้งดีและไมดี มีบางทานบอกวามันไมดีตองใชยาแรง  
ผมอยากจะเรียนวาผูที่ เคยเปนหมอมากอนทานกลาที่จะใชยาแรง ๆ ทันทีหรือไม 
ในขณะที่ทานใหการรักษาพยาบาล ยาที่แรง ๆ นั้นอาจจะดีและในขณะเดียวกัน  
มีผลขางเคียงขึ้นมา ถามันกระทบขึ้นมามันคุมไหมกับการที่จะใหครั้งเดียว เพราะฉะนั้น 
ผมถึงบอกวาเรารูอยูแลววาเรากําลังทําอะไร พันธะสัญญาของนักการเมืองในแตละทาน  
ในแตละเขตพื้นที่ไมเหมือนกัน ในบานของผมจังหวัดศรีสะเกษลงมติไมรับรางรัฐธรรมนูญ  
๗๒ เปอรเซ็นต ----------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 - ๗๙/๑ 



๑๖๖ 
สผ ๔/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ         พรรษวรรณ ๗๙/๑ 
 
พวกผมใหสัญญากับผูที่เลือกตั้งพวกผมมาโดยเขาถามวาเขาไปแลวจะแกไขรัฐธรรมนูญไหม  
ถาไมแก ไมเลือก พวกผมก็ไปรับมาบอกวาเขามานี่แกแนนอน ขอเพียงแตวาประเด็นที่จะ
ใหแกไขนั้นมีอะไรบาง อยาไดดูถูกคนระดับลาง ตอนนี้ที่บานเมืองเกิดปญหาเชนนี้เพราะ
ลองวิ เคราะหดี  ๆ  ครับ  คนระดับกลางเห็นวาความคิดของตัวเองนั้นชอบธรรม  
ในขณะเดียวกันคนระดับลางคือชาวไร ชาวนา เลือกมาแลวก็โดนดูถูก อยางภาคอีสาน
ตอนนี้ เพราะฉะนั้นผมไมอยากใหไปดูถูกเขาขนาดนั้น เราทุกคนมีศักดิ์ มีศรีเหมือนกัน 
จะพรรคอะไรก็ตาม ประเด็นปญหาเรารูกันอยูแลว ผลพวงจากการบังคับใชนี้มีอะไรบาง 
ที่เกิดขึ้น จริงอยูครับในสวนของภาคประชาชนนั้นเราไดใหสิทธิและเสรีภาพของทาน 
อยางมากมาย แมแตการเขามามีสวนรวมในการเสนอแกไขกฎหมายรัฐธรรมนูญ 
ก็สามารถที่จะมามีสวนรวมดวยตัวเองไดโดยเสนอชื่อเขามาได ซึ่งก็ถือวาเขาเกิดสิทธิและ
เสรีภาพเปนสิ่งที่ดีก็ควรที่จะคงไว แตในสวนที่มันเกิดผลกระทบกับเราทุกคนนั้นผมกลาใช
คําวา กับพวกเราทุกคน เพราะฉะนั้นเราจะตองใหความรวมมือและแกไข เพื่อที่จะนํา
ประเทศชาตินั้นเขาสูความสงบสุข ทานประธานที่เคารพ กฎหมายรัฐธรรมนูญ ป ๒๕๕๐ 
มาตรา ๙๔ มาตรา ๑๑๑ มาตรา ๒๓๗ มาตรา ๒๖๕ มาตรา ๒๖๖ มาตรา ๓๐๙  
อานแลวเขาใจทุกคน จริงอยูถาจะมองปญหาในการบังคับใชกฎหมายดานเดียวมันก็
อาจจะดี แตถามองโดยภาพรวมแลวใหกฎหมายนี้บังคับใชไปเรื่อย ๆ วิวัฒนาการของ
ธรรมชาติจะตองมีการปรับปรุงและแกไข ไมวาจะเปนเรื่องของชีวิต วิถีชีวิต กฎหมาย 
ขนบธรรมเนียมและประเพณีจะตองมีการวิวัฒนาการขึ้นไปเรื่อย ๆ เพื่อใหสังคมมนุษยนั้น
สามารถที่จะอยูในโลกตอไปได ทานประธานที่เคารพครับ มาตรา ๙๔ เลือกตั้งเขตใหญ 
ศรีสะเกษ  ๑,๔๕๐,๐๐๐ คน แบงเปน ๓ เขต เขตละ ๓ คน แตละคนในเขตเลือกตั้ง ๓ คนนั้น 
ตองดูแลประชากรเกือบ ๕ แสนคน ความยาวของพื้นที่ ๑๕๐-๑๖๐ กิโลเมตร เขตเลือกตั้ง
ที่ ๑ จังหวัดศรีสะเกษ ๘๗ ตําบล ๙๔๖ หมูบาน ๙ อําเภอ ทานลองดูครับแลวจะอยูได
อยางไรนักการเมือง ประชาชนจะอยูไดอยางไร เมื่อกอนผมอยูเขตเลือกตั้งที่ ๙ ประชากร
แสนหากวาเกือบแสนหก เราดูแลเขาไดใน ๑ อาทิตยหลังจากปดประชุม เราไป 
อยางทั่วถึงเก็บปญหาตาง ๆ จากเขามา แลวมานําเสนอตอสภาแหงนี้ แลวตอนนี้ทําไดไหม  
 



๑๖๗ 
สผ ๔/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ         พรรษวรรณ ๗๙/๒ 
 
ทําไมไดครับ ตั้งแตเปน ส.ส. มายังไมถึงครึ่งเลย ยังไมถึงของ ๙๔๖ หมูบานเลย  
ไปประชุมรวมกับกํานัน ผูใหญบาน เพิ่งได ๗ อําเภอ ยังเหลือ ๒ แลวจะดีไดอยางไรถาเปน 
อยางนี้ ถามวามีคนบอกวาขอเสียซื้อเสียงงายลองดูสิครับ อยากจะดูเหมือนกันวาซื้องาย
ซื้ออยางไร เขาไมไดโงขนาดที่จะดูถูกเขาตลอดเวลา เฉพาะอยางยิ่งบานผมอยากใหลองดู 
อยากจะใหไปลองจริง ๆ ครับ บอกวาเงินเยอะ ๆ ซื้องาย ๆ ลองสักตั้งหนึ่ง ลองแบง 
เขตเล็กดูจะไดรูสึก ความใกลชิด การดูแลเปนผลประโยชนของพี่นองประชาชน ผูที่จะได
ประโยชนจากผลประโยชนอันนี้ก็คือรัฐบาล รัฐจะเปนคนที่นําปญหาเหลานี้ไปแกไข 
ใหกับเขา อันนี้คือประเด็นที่บอกวาไมดีของรัฐธรรมนูญ ป ๒๕๕๐ และมาตรา ๑๑๑ ------ 
 
                  - ๘๐/๑ 
 



๑๖๘ 
สผ ๔/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ                กุลนิษฐ ๘๐/๑ 
 
การไดมาซึ่งวุฒิสภา ๑๕๐ เลือก ๗๖ ตั้ง ๗๔ เหตุผลในการตั้ง ๗๔ บอกวา เพื่อใหไดมาซึ่ง 
ตัวแทนของทุกสาขาอาชีพ ถามดูหนอยวามีชาวนาที่ไหนบางที่ไดรับการแตงตั้งในจํานวน 
๗๔ คนนี้มีสามลอบางไหม มีตัวแทนชางบางไหม มีตัวแทนจากกลุมอ่ืนบางไหมที่ไดเปน 
นี่อยากจะถามอยางนี้ ถามีทางเลือกตั้งใหเขาเลือกตั้งตามสัดสวนของประชากร เขาก็ 
อาจจะมาจากทุกสาขาอาชีพ การยึดโยง การเชื่อมโยงความสัมพันธระหวางคนมี 
ความจําเปนเปนอยางยิ่งในการที่จะนํามาซึ่งขอมูลตาง ๆ ในการที่จะบริหารจัดการใหเขา 
ไดรับการดูแล ไดรับทราบปญหาเขาอยางทั่วถึง เพราะฉะนั้นประเด็นนี้ไมอยากจะพูดตอวา 
จะเปนอยางไร แตไมเห็นดวยในการสรรหา ควรจะกลับเขาสูระบบเดิม กรุงเทพมหานคร 
มีประชากรเทาไรเลือกได ๑ คน ๑ คนเปนผูแทนราษฎรแท ๆ จริงหรือ เพราะฉะนั้นก็ฝากครับ  
ในประเด็นนี้คือประเด็นที่ทําไมตองแก และไมเห็นดวย  
   ตอไปมาตรา ๒๓๗ กรณีของการยุบพรรคการเมืองผมอยากจะกราบเรียนวา  
ผมไมตองการใหทานย้ํามากจนเกินไปวา สิ่งที่ผานมานั้นเปนอยางไร ถึงแมวาจะอยางไรก็ตาม 
เราก็ยอมรับวิถีของความยุติธรรมที่ผานไปแลว แลวก็ผานไปเลยไมมีโอกาสที่จะ 
กลับมาอีก เพราะฉะนั้นไมตองการใหตอกย้ําในประเด็นนี้ มีสมาชิกทานผูทรงเกียรติ 
ลุกขึ้นมาพูดประเด็นเดียว ไมไดเกี่ยวของ ไมไดยึดโยงกับเร่ืองนี้เลย เพียงแตตองการ 
มาตอกย้ําเทานั้นเอง ทานคิดหรือวาคําพูดของทานจะยับยั้งความตั้งใจของคนได ผมไมแตะ 
ก็ไดในประเด็นที่ผมไมของใจ แตเปนเอกสิทธิ์ที่ผมเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของ 
จังหวัดศรีสะเกษ และของรัฐสภาแหงนี้มีสิทธิและมีเอกสิทธิ์ที่จะแสดงความคิดเห็นและ 
ไมจําเปนตองตรงกับความคิดเห็นของทาน ผมไดสาบานตนแลว ผมไมอยูใตอาณัติใคร  
เพราะฉะนั้นไมเกี่ยว การพูดในครั้งนี้จะตองขอรองทานสมาชิกถาไมอยากใหทะเลาะกัน 
ทานพูดเรื่องของทานอยางผมนี่ ผมจะไมพูดเรื่องคนอื่น มาตรา ๒๓๗ มองกลาง ๆ วา 
คนหนึ่งทําผิด อีกคนหนึ่งตองรับโทษทั้งปวง ไมใชพอแมตัวเองดวยซ้ําไปทําผิดในครอบครัว  
เพียงแตอาจจะเปนพี่ หรือคนที่อยูในทะเบียนบาน รวมทะเบียนเดียวกันไปทําผิดก็ตอง
ลงโทษทั้งหมดใชไหม คนที่อยูทะเบียนบานชายคาเดียวกันนี่ตองเอาขนาดนั้นหรือ  
อยายอนยุค สมัยนี้เปนสมัยประชาธิปไตยแลว อยายอนยุค ถาอยางนี้ถือวายอนยุคไมไดมี 
 



๑๖๙ 
สผ ๔/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                กลุนษิฐ ๘๐/๒ 
 
แนวคิดเปนประชาธิปไตย ผมไมอานเสียเวลาแหงที่ประชุม มาตรา ๒๓๗  มาตรา ๒๖๕  
ยังมาเขียนอีกบอกวา หาม ส.ส. ส.ว. ดํารงตําแหนงในหนวยงานของราชการ หรือของรัฐ  
รัฐวิสาหกิจ สมาชิกสภาทองถิ่น ทานทราบไหมครับ นักการเมืองหลายทานก็เปนประธาน 
คณะกรรมการสถานศึกษา นักการเมืองหลายทานก็เปนคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
ในสถาบันศึกษาตาง ๆ กฤษฎีกาเคยตีความวาไมมีอํานาจในตัวก็ไมเขาขายเพราะวาเปน 
รูปคณะกรรมการ แตเขียนอยางนี้มีใครบางที่จะกลาไปเสี่ยง ไมหรอกครับ ผลประโยชนเสีย
ที่ไหน ตองการกําจัดนักการเมืองที่ตัวเองตั้งสมมติฐานวาเปนคนเลว ไปอยูวงการไหน 
ก็ทําใหเขาเลวเขาเสียหายหมดก็แคนั้น แลวจะรับไดอยางไร ในชนบทนั้นถึงแมไมไดเปน 
นักการเมือง ระบบของการอาศัยพึ่งพาเรื่องเล็ก ๆ นอย ๆ ความรวมมือของชุมชนมันจะตอง 
ตั้งกันอยูแลว ------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
                   - ๘๑/๑ 



๑๗๐ 
สผ ๔/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ              ณัฐวัฒน ๘๑/๑ 
 
วิถีชีวิตวัฒนธรรมเหลานี้ถูกทําลายดวยรัฐธรรมนูญฉบับนี้ แลวมันไดรับความเปนธรรมไหม  
จะถามอยางนี้ แลวผมถามวาขาราชการที่มาเปนสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญตองลาออกไหม  
ทําไมไมใหลาออกกอน ตั้งไดอยางไร กินเงินเดือน ๒ ทาง และยังปฏิบัติตําแหนงหนาที่ได  
   ทานประธานที่เคารพครับ มาตรา ๒๖๖ ส.ส. ส.ว. ตองไมใชฐานะและตําแหนง 
ไปกาวกายแทรกแซง หากจะเขียนเพียงแตวาในเรื่องของการยาย การปรับตําแหนงหรือ 
การเลื่อนตําแหนงใหมันชัดเจนลงไป เราก็จะไดมีความสะดวกในการปฏิบัติภารกิจหนาที่ 
ไมมี ส.ส. คนไหนหรอกครับที่จะนั่งอยู เฉย ๆ ถาหากไปเยี่ยมชาวบานแลวบอกวา  
ทานครับ ทานดูหนอยน้ําประปาผมไมมีใชเลย หมูบานอื่นใชจนวาเขาไดดื่มบริโภค 
น้ําสะอาดแลว บานผมถนนทานดูสิบานผมมีปญหาเยอะแยะเลย สถานีอนามัยก็ไกล 
จะไปอยางไร วิธีการที่จะประสานงานจะทําอยางไร การสื่อสารเพียงแตถาโทรศัพทไป 
ถาเขาอัดเสียงไว ถามันตีความเปนวาเราไปกาวกายแทรกแซงขาดสมาชิกภาพ 
แลวเขียนทําไม ถาจะเขียนบอกวาในเรื่องที่เปนผลประโยชนก็บอก เร่ืองยาย เร่ืองใหคนนั้น 
ยายไปนั่นไปนี่มีตําแหนงบรรจุอะไรก็เขียนลงใหมันชัดเจน สิ่งใดที่มันไมดีควรจะแกไข  
   ทานประธานที่เคารพครับ ในสวนของมาตรา ๓๐๙ ก็คงไมอยากจะพูด  
ทีบทของตัวเองเขียนอยางนี้ มีใครพูดบางวาเขาเขียนกฎหมายเพื่อตัวเขาเอง พูดบางไหม  
ไมมี เพราะมันจะไดสะใจ ทานประธานที่เคารพครับ ขณะนี้อยากจะเรียนวาทําไมตองแก  
ตองแกเพราะ ๓ สถาบันไมเทากัน กฎหมายบอกวาการบริหารราชการแผนดินมันมีอยู  
๓ สวน คือนิติบัญญัติ บริหารและตุลาการ ขณะนี้นิติบัญญัติต่ําที่สุด ถาเปนกอนเสา 
หุงขาวไมสุก ที่มันดีทุกวันมันมีหมอหุงขาวไฟฟา มันก็เลยไมมีขอเปรียบเทียบ ที่โตขึ้นที่สุด 
ตุลาการ ๒ ตุม ๒ เสาที่ต่ําเหมือน ๆ กันคือนิติบัญญัติและฝายบริหาร เพราะฝายบริหาร 
มาจาก สส. มาจากพรรคการเมือง ซึ่งขณะนี้ก็กําลังเผชิญปญหาจากบทบัญญัติ 
แหงกฎหมายฉบับนี้อยูแลว เพราะฉะนั้นเรื่องการแก ไมแกเปนเอกสิทธิ์ ตองไมใสรายกัน 
จนเกินไป ตองไมเปรียบเทียบวาผูที่ไมเห็นกับทานเปนนักการเมืองที่เหมือนกับคนอ่ืน 
มองแนวคิดไมตรงกันไมจําเปนตองเปนคนชั่วเสมอไป วิถีชีวิตของแตละคนแตกตางกัน 
ผมรับฉันทานุมัติมาจากพี่นองของผม ๗๒ เปอรเซ็นต ผมตองทํา สวนจะทําอยางไร แกอยางไร 
 



๑๗๑ 
สผ ๔/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ             ณัฐวัฒน ๘๑/๒ 
 
เปนเอกสิทธิ์ของผม ผมจะไมพูดตอนนี้วาผมจะแกขอไหนบาง มาตราใดบาง แตขอใด 
มาตราใดที่ไมดีไมเปนประชาธิปไตย ไมสอดคลองกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
ตองแก ผูที่จะไดรับประโยชนสูงสุดก็คือประชาชนที่อยูที่บาน ไมวาเขาจะอยูระดับบน  
ระดับกลาง ระดับลางก็ชาง ปญหาที่เกิดขึ้นในตอนนี้อยากจะเรียนในขอสุดทายวา  
เพราะคนระดับลางกําลังจะมีอํานาจ คนระดับกลางกับระดับบนไมยอมรับก็แคนั้นเอง  
ยังอยากจะดันทุรังปกปองเขาอยางนี้ตอไป ทานผูมีเกียรติที่รักและเคารพครับ ทานสมาชิก  
 

                  - ๘๒/๑ 



๑๗๒ 
สผ ๔/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ        ดวงใจ ๘๒/๑ 
 
ผมอยากจะบอกวาถึงเวลาแลวที่จะตองพูดความจริง  ผมจะพูดของผมอยางนี้ 
แลวผมกลาที่จะบอกวาผมพูดความจริง ผมอยากจะแกกฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับนี้ 
โดยนําเอาขอความที่ดีกวาใสเขาไป ไมจําเปนตองไปอิงฉบับไหน ไมจําเปนตองอิง 
ป ๒๕๔๐ เอาป ๒๕๕๐ นี่ละมาแก แกใหมันดีแลวเปนฉบับใหม เมื่อเชามีทานผูมีเกียรติ
ทานหนึ่งไดกรุณาไดอภิปรายวาขณะนี้ไมใชเวลาที่จะแกไขกฎหมายรัฐธรรมนูญ  
ในขณะที่บานเมืองกําลังเผชิญกับประชาชนขาวยากหมากแพง น้ํามันขึ้นราคา สินคา 
ขึ้นราคา ควรจะแกปญหาในเรื่องนี้กอน รัฐบาลเองก็กําลังแกปญหานี้อยูแลว น้ํามัน 
ขึ้นราคาลองบอกหนอยสิใครแกได จะแกอยางไรจึงจะไมกระทบตอกองทุนน้ํามัน  
จะแกอยางไรจึงจะไมเปนผลตอไปในขางหนาที่จะสรางหนี้สรางสินใหกับคนใชน้ํามัน 
น้ํามันขึ้นราคากระทบอะไรบางทุกคนรูดีอยูแลว แตก็ยึดโยงมาวาควรจะแกเร่ืองนี้  
รัฐบาลทําอยูแลว เราไมใชรัฐบาล เราเปนฝายนิติบัญญัติ เราก็ประชุมของเราไปไมเกี่ยว 
ถาทานเห็นวาเขาทําไมถูกตอง ไมมีผลงานก็ยื่นญัตติอภิปรายไมไววางใจทานก็ทํา 
ของทานไป พวกผมก็จะแกไขกฎหมายของผมไปอยางนี้ เงินเดือนตั้งเกือบแสนหนึ่ง  
หักภาษีแลวเหลือ ๗๐,๐๐๐-๘๐,๐๐๐ บาท มันตองทําใหเขา ไหน ๆ ก็ไดเขามาแลว  
ผมตองขอบคุณทานประธานครับที่ไดใหเวลาผมไดอภิปรายในวันนี้ และขอกราบเรียน 
ฝากทานสมาชิกทุกทานวาที่ผมพูดนี้ผมพูดจากความจริงใจของผม สวัสดีครับ  
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : เชิญ ฯพณฯ ชํานิครับ  
  นายศุภชัย ศรีหลา (อุบลราชธานี) : เรียนทานประธานที่เคารพ กระผม 
ศุภชัย ศรีหลา สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดอุบลราชธานี พรรคประชาธิปตย 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : ประทานโทษครับ ผมนึกวา
คุณชํานิเมื่อกี้ ขอประทานอภัยนะครับคุณศุภชัย 
  นายศุภชัย ศรีหลา (อุบลราชธานี)  : ทานประธานที่เคารพครับ ตอกรณี
ของญัตติดวนเรื่องขอใหตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณาศึกษาการใช 
และการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ซึ่งทานสาทิตย  
วงศหนองเตย และคณะพวกเราไดนําเสนอตอที่ประชุมสภาแหงนี้ ผมขออนุญาตประทาน 
 



๑๗๓ 
สผ ๔/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ        ดวงใจ ๘๒/๒ 
 
กราบเรียนวา กระผมถือวาเปนที่มา เปนผลผลิตจากรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันซึ่งไมแตกตาง 
จากทานทั้งหลายที่อยูในสภาแหงนี้ ทานประธานที่เคารพครับ คนอุบลราชธานี คนอีสาน 
ไดใหโอกาสกับผมในการทํางานการเมืองในนามของพรรคประชาธิปตย อีสานไมไดถูก 
แบงสี ไมไดถูกจัดสีโดยพรรคประชาธิปตย แตการจัดสี การแบงสีที่ทานผูทรงเกียรติ 
บางทานไดพูดในที่ประชุมแหงนี้ ผมเขาใจวาเปนการจัดสี แบงสีเพื่อประโยชนในทาง 
การเมืองของบางกลุมเพื่อใหรายกับพรรคประชาธิปตยมากกวา ทานประธานครับ  
คนอีสานใหโอกาสกับพรรคการเมืองบางพรรคในหลาย ๆ โอกาสตลอดระยะเวลาที่ผานมา  
๖-๗ ป ผมยังเชื่อม่ันวาคนอีสานเขาจะใหโอกาสกับพรรคการเมืองอีกบางพรรคในโอกาส 
ตอไป นั่นขึ้นอยูกับวาสถานการณในทางการเมืองแตละครั้งเปนอยางไร สําหรับ 
พรรคประชาธิปตยที่ผมสังกัด ทานประธานที่เคารพครับ คนอีสานบานผมเปนผูมีสวน 
อยางสําคัญในการตั้งพรรคประชาธิปตย พอฟอง สิทธิธรรม พอเลียง ไชยกาล หลวงอัษฎานุเคราะห 
จากภาคอีสาน ทานเทียม ไชยนันทน จากภาคเหนือ ทานควงและหมอมราชวงศเสนีย  
ปราโมช จากกรุงเทพมหานคร ทานเหลานี้มีสวนอยางสําคัญในการกอตั้งพรรคประชาธิปตย 
และทําใหอยูกับพี่นองมา ๖๒ ป ความเปนสถาบันในทางการเมืองของพรรคการเมืองมีสวน 
อยางสําคัญในการพัฒนาระบอบประชาธิปไตย เพราะฉะนั้นในการพิจารณาเรื่องของ ------- 
 

- ๘๓/๑ 
 
 



๑๗๔ 
สผ ๔/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ                                                                      นิวรา ๘๓/๑ 
 
ทานเหลานี้มีสวนอยางสําคัญในการกอตั้งพรรคประชาธิปตย และทําใหอยูกับพี่นองมา 
๖๒  ป  ความเปนสถาบันในทางการเมืองของพรรคการเมืองมีสวนอยางสําคัญ 
ในการพัฒนาระบอบประชาธิปไตย เพราะฉะนั้นในการพิจารณาเรื่องของรัฐธรรมนูญ  
การใหความสําคัญตอสถาบันทางการเมือง  ใหความสําคัญตอพรรคการเมือง  
ผมถือว ามีความสําคัญอยางยิ่ งยวด  ทานประธานครับ  กระผมคาดหมายวา 
การตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญในวันนี้ ที่สําคัญที่สุดคือการตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ 
เพื่อศึกษา ขอประทานกราบเรียนทานประธานวาเพื่อศึกษา ถาใชคําวา เพื่อศึกษา คําที่
คณะกรรมาธิการจะตองนําไปพินิจพิเคราะหตลอดระยะเวลาการทําหนาที่หลังจาก 
ที่ประชุมแหงนี้ตั้งคณะกรรมาธิการแลวคือคําวา ศึกษา คําวา ศึกษา ผมอยากจะอธิบาย
ความวา คณะกรรมาธิการก็ดี ทานผูทรงเกียรติในที่ประชุมแหงนี้ก็ดี ควรมีคําถามในใจ
ตลอดเวลาวาทําไมถึงเปนเชนนั้น ๆ ทานประธานที่เคารพครับ ถาเผื่อวาเราตั้งคําถาม
อยางนี้ตลอดเวลา ผมม่ันใจวาจะนําไปสูขอสรุปบางอยาง บางประการวาที่เหตุการณ 
บานเมืองเปนเชนนี้มีที่มาจากอะไร ที่เราจําเปนจะตองตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อ
ศึกษาการบังคับใชก็ดี เพื่อแกไขรัฐธรรมนูญก็ดี ทําไมเราถึงจะตองศึกษา ทานประธาน 
ที่เคารพครับ ถาจะจํากัดกรอบเฉพาะชวงของการรัฐประหารถึงปจจุบัน แลวใชถอยคํา 
บางประการ แลวอางเหตุความไมดีไมงามเฉพาะกรอบชวงเวลานั้นจากการรัฐประหารถึง 
ปจจุบันดูจะไมสมบูรณเทาใดนัก ถาทานใชคําของกระผมบอกวาทําไมถึงเปนเชนนั้น  
ยอนขึ้นไปดูสิครับ ยอนขึ้นไปดูกอนที่จะมีการรัฐประหาร ถาบอกวารัฐธรรมนูญ ป ๒๕๕๐  
มีที่มาจาก สสร. ๒  สสร. ๒ มีที่มาจากการรัฐประหาร ในระหวางที่เราทําประชาพิจารณ  
ทานประธานคงจําไดเอกสารที่คณะ สสร. สงใหพี่นองประชาชนไดพินิจพิเคราะหกอน 
ที่จะใหความคิดความเห็นตอรัฐธรรมนูญมีการเทียบเคียงระหวางรัฐธรรมนูญ ป ๒๕๔๐ 
กับรัฐธรรมนูญ ป ๒๕๕๐ นั่นคือที่มาของรัฐธรรมนูญฉบับที่เราใชอยูในปจจุบันมิใชหรือ 
ถาบอกวา คมช. มาจากการรัฐประหาร กอนหนานั้นละครับ ทําไม ย้ําอีกครั้งหนึ่งนะครับ  
ทําไมจึงเปนเชนนั้น ทําไมจึงมีการรัฐประหาร คําถามนี้เปนคําถามที่มีความสําคัญ  
ถาไมอยางนั้นเราก็จะวนเวียนอยูอยางนี้ครับ ถาถามวาทําไม ผมพอจะมีคําอธิบายเล็ก ๆ  
 



๑๗๕ 
สผ ๔/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ                                                                      นิวรา ๘๓/๒ 
 
ในที่ประชุมแหงนี้ ทานครับ ในชวงเวลานั้นมีการทุจริตคอรรัปชันไหมครับ ทานครับ  
ในชวงเวลานั้นมีการควบรวมพรรคการเมืองจนกระทั่งนําไปสูเผด็จการในรัฐสภาหรือไม  
พอควบรวมพรรคการเมืองมากเขา ๆ หลายอยางพี่นองประชาชนตั้งขอสังเกตวานําไปสู 
การคอรรัปชันเชิงนโยบายหรือไม ในขณะเดียวกันมีการแทรกแซงองคกรอิสระหรือไม  
พฤติกรรมบางอยางนําไปสูความไมม่ันใจของพี่นองประชาชนตอความจงรักภักดี 
ตอสถาบันสูงสุดหรือไม คําถามเหลานี้เปนคําถามที่เราจะตองถามวาทําไมจึงนําไปสู 
การรัฐประหาร เทานั้นยังไมพอครับ การเลือกตั้งกอนหนานั้น การไดมาซึ่งสมาชิก 
สภาผูแทนราษฎรเขามานั่งในสภาแหงนี้  ทานประธานครับ  คัดสรรคนโดยผาน 
กระบวนการเลือกตั้งโดยคณะกรรมการการเลือกตั้งสมบูรณเพียงพอแลวหรือไม 
ถาสมบูรณเพียงพอไฉนเลยคณะกรรมการการเลือกตั้งวันนี้จึงตองคําพิพากษา ตั้งคําถาม
ตอไหมครับ ถาตั้งคําถามตอวาทําไมจึงเปนเชนนั้น คําอธิบายตอคือวามีการทุจริต 
การเลือกตั้งในหวงเวลานั้นหรือไม ------------------------------------------------------------------ 
 
                                - ๘๔/๑ 

 
 
 
 



๑๗๖ 
สผ ๔/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ      เบญจมาภรณ ๘๔/๑ 
 
ถามีการทุจริตในการเลือกตั้งในหวงเวลานั้นหรือไม ถามีการทุจริตในการเลือกตั้งในหวงเวลานั้น  
ทานประธานที่เคารพครับ ใครคือผูทุจริต รัฐธรรมนูญ ป ๒๕๔๐ มีรัฐบาลที่ถือปฏิบัติ 
ไดมีโอกาสใชรัฐธรรมนูญฉบับนั้น ๒ รัฐบาล รัฐบาล ฯพณฯ ชวน หลีกภัย เปนรัฐบาลแรก
ที่ไดมีโอกาสใชรัฐธรรมนูญฉบับนั้น ทานประธานครับ มีขอครหาเหลานี้หรือไม ถาไมมี 
ขอครหานั่นแสดงวาผูใชรัฐธรรมนูญ ผูที่มีอํานาจในหวงเวลานั้นกอใหเกิดการรัฐประหาร
ใชหรือไม ผมเขาใจวาคําถามเหลานี้เปนคําถามที่คณะกรรมาธิการวิสามัญตองไปคนหา
คําตอบ  ถาทานไมไปคนหาคําตอบผมมีความกังวลใจตอเนื่องวา  รัฐธรรมนูญ 
ฉบับปจจุบันฉบับป ๒๕๕๐ ซึ่งเราใชอยู ทานประธานครับ ดี ไมดีมีขอจํากัดอยางไร  
๔ หรือ ๕ เดือนที่ผานมายากในการอธิบาย กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญหลายฉบับ 
วันนี้ เ รา เพิ่ งพิ จารณาในวาระแรก  ผมจะใช รถยนตสั กคันหนึ่ ง  ผมเพิ่ ง ใช ได  
๒,๐๐๐ กิโลเมตร ออพชั่น (Option) ตาง ๆ หรือชุดอุปกรณเสริม เครื่องอํานวยความสะดวก 
ตาง ๆ ยังใชไมครบเลย ถาใชไมครบอยางไรเสียวันนี้ อีกฝายหนึ่งตั้งใจเหลือเกิน 
อยากจะแกไขกุลีกุจอขมีขมันไมวาทาน ผมเคารพในความคิดความเห็นของทาน  
แตในขณะเดียวกัน ทานประธานที่เคารพครับ ถาเราจะใชไปดวย ศึกษาไปดวย หาแนวทาง 
ที่ เหมาะสมไปดวย เหมือนกับญัตติดวนที่คณะพรรคประชาธิปตยโดยทานสาทิตย 
วงศหนองเตย นําเสนอ ผมเขาใจวาแนวทางนี้เปนประโยชน แลวขออนุญาตประทานกราบเรียน 
ตอประธานดวยครับวา รัฐธรรมนูญมีความสําคัญยิ่ง รัฐธรรมนูญคือการออกแบบ 
ประเทศไทยครับ ย้ําอีกครั้งหนึ่งครับ รัฐธรรมนูญคือการออกแบบประเทศไทย ถาเราจะ 
ออกแบบประเทศไทย การคํานึงถึงสถาบันตาง ๆ  คํานึงถึงที่มาของคนไทย คํานึงถึง 
บุคลิกลักษณะนิสัยของคนไทย ขนบธรรมนียมประเพณีวัฒนธรรมมีความสําคัญ 
เปนอยางยิ่ง วันนี้ถาเราจะบอกวารัฐธรรมนูญฉบับของตางชาติตางประเทศบางฉบับดี แตนั่น 
มิไดหมายความวานํามาใชสําหรับประเทศไทยแลวจะมีความเหมาะสม บางทานอาจจะ 
อธิบายบอกวา ถา ส.ว. มาจากการแตงตั้งไมดี แลว ส.ว. มาจากการปฏิวัติรัฐประหาร 
แต งตั้ ง โดยคณะบุคคล  ทานประธานที่ เคารพครับ  ศาลก็มาจากการแต งตั้ ง 
ทําไมเราจึงใหความเคารพ การอธิบายที่มาคงไมไดบงชี้ความสมบูรณ ความดี ความงาม 
 



๑๗๗ 
สผ ๔/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ      เบญจมาภรณ ๘๔/๒ 
 
แตความดี ความงามเหลานั้นอยูในตัวตนของแตละคน อยูในตัวตนที่สังกัด อยูในสถาบัน
ที่ตัวเองมีคุณลักษณะมีนิสัยสอดคลองหรือไมตางหาก ผมจึงขออนุญาตประทาน 
กราบเรียนวา การสนับสนุนญัตติดวนของกระผมตอสภาแหงนี้เพื่อใหตั้งคณะกรรมาธิการ 
วิสามัญศึกษาการใชและการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ พุทธศักราช ๒๕๕๐ มีความสําคัญ 
และขอใหพิจารณาโดยรอบคอบสอดคลองกับความเปนไทย ขอบพระคุณครับทานประธาน 
  นายชัย  ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  ขอบคุณศุภชัยครับ ตอไปเชิญ
คุณสถาพร  มณีรัตน ครับ คุณสถาพร  มณีรัตน ไมอยู ก็ขอคุณจตุพร  พรหมพันธุ เชิญครับ 
  นายจตุพร  พรหมพันธุ (แบบสัดสวน) :  ทานประธานที่เคารพ กระผม 
นายจตุพร  พรหมพันธุ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร แบบสัดสวน พรรคพลังประชาชน  
ขอกราบเ รียนทานประธานวา  ญัตติที่ มีการเสนอศึกษาเพื่อแก ไข รัฐธรรมนูญ 
ฉบับป ๒๕๕๐ ในวันนี้นั้นจะเปนเรื่องที่สอดคลองกับวิกฤติของประเทศ ผมขอกราบเรียน
กับทานประธานวา ประเทศไทยเปนประเทศเดียวหรือเปนประเทศหนึ่งในโลกที่ใช
รัฐธรรมนูญเปลืองที่สุด ------------------------------------------------------------------------------- 
 

- ๘๕/๑ 
 



๑๗๘ 
สผ ๔/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ                                                                สายชล ๘๕/๑ 
 
นับตั้งแตวันที่ ๒๔ มิถุนายน ป ๒๔๗๕ ซึ่งกําลังจะครบ ๗๖ ปในอีกไมกี่วันขางหนานั้น 
เราไดผานการใชรัฐธรรมนูญมาทั้งสิ้น ๑๘ ฉบับ อยางที่ทานสมาชิกหลายคนไดอธิบาย
ความวา ประเทศเรามีการเลือกตั้ง แลวก็มีการยึดอํานาจ มีการรางรัฐธรรมนูญ ซึ่งโดย 
สวนใหญแลวนั้นรัฐธรรมนูญใน ๑๘ ฉบับนั้นลวนออกมาจากกระบอกปนหรือคนนั่งรถถัง
มารางแทบทั้งสิ้น มีรัฐธรรมนูญที่สวยงามที่เกิดขึ้นจากการตอสูของนักศึกษาประชาชน 
ในเหตุการณ ๑๔ ตุลาคม ป ๒๕๑๖ เราไดรัฐธรรมนูญ ป ๒๕๑๗ กอนหนานี้เราบอกวา 
ดีที่สุดตั้งแตประเทศเราเคยมีมา แตวาใชไดเพียงแคชั่วประเดี๋ยวชั่วประดาวเกิดเหตุการณ 
๖ ตุลาคม ป ๒๕๑๙ รัฐธรรมนูญที่ไดไปตอสูซึ่งไดมาซึ่งระบอบประชาธิปไตยก็ตองมีอัน
ตองถูกฉีกไป ทานประธานที่เคารพ เพราะฉะนั้นเปนกงเกวียนกําเกวียนของรัฐธรรมนูญ 
ในบานเมืองเรา หลังจากรัฐธรรมนูญ ป ๒๕๑๗ ถูกฉีก มีรัฐธรรมนูญ ป ๒๕๒๑ จนกระทั่ง 
ก็มีการยึดอํานาจ ๒๓ กุมภาพันธ ป ๒๕๓๔ ไดรัฐธรรมนูญ ป ๒๕๓๔ ขึ้นมาแทนที่  
ทานประธานคงจะไดแลเห็นวาวิวัฒนาการของรัฐธรรมนูญที่มามันสะทอนของผูราง 
ในขณะนั้นไดเปนอยางดี ผมเองไดเห็นปรากฏการณทันในฐานะคนที่สนใจทางการเมือง  
เห็นปรากฏการณวาเมื่อเวลาคณะรัฐประหารเขาตั้งคนจะโดยเปนคณะกรรมาธิการ 
ยกรางแลวใหสภานิติบัญญัติเปนบางเวลาชวงในขณะนั้นหรือจะใชวิธีแปลงรางดูเสมือน
วาชื่อสวยงามแบบสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ ป ๒๕๕๐ แตนัยเนื้อหาไมแตกตางกัน  
นั่นก็คือวา  ๑ .  ตองเคลียรความผิดของคนที่ ไปกระทําการรัฐประหาร  ๒ .  ก็คือ 
รางรัฐธรรมนูญไปย่ํายีระบอบประชาธิปไตย กดขี่สิทธิเสรีภาพของประชาชน สภาพ 
จะเปนอยางนี้มาโดยตลอด ป ๒๕๓๔ ทานประธานที่เคารพ ผมเองเปนคนหนึ่งที่รวม 
ชุมนุมกับพี่นองประชาชน  ผมเคยเรียนในที่สภาแหงนี้วารัฐธรรมนูญ  ป  ๒๕๓๔  
ตั้งแตขั้นตอนคณะกรรมาธิการยกรางรางแมกระทั่งวาระบุบางมาตราใหอํานาจประธาน 
คณะ รสช. เวลานั้น นี่ขนาดจะเปนรัฐธรรมนูญอยูแลวสามารถใชอํานาจทั้งนิติบัญญัติ  
บริหาร ตุลาการ ในมาตรา ๒๗ ได แปลความวาโดย ๑ คนสามารถสั่งประหารชีวิตใครก็ได  
คนที่รางเวลานั้นเราเองก็ไปเผาหุนรับไมไดกับสภาพอยางนั้น แตวาทายที่สุดแกนแท 
มาตราเหลานี้ก็วางไวที่หนาฉากมาตราแท ๆ ก็คือวา เอาคนที่มาจากการเลือกตั้งใหนอย 
ที่สุด ป ๒๕๓๔ ที่มันมีบทเรียนตรงที่วาประชาชนมีความตื่นตัวเรื่องประชาธิปไตย  



๑๗๙ 
สผ ๔/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ                                                                สายชล ๘๕/๒ 
 
ตองการนายกรัฐมนตรีที่มาจากการเลือกตั้ง แตวาอยางที่ผมไดเรียนกับทานประธานวา
รัฐธรรมนูญ ป ๒๕๓๔ เปนรอยดางในทางประวัติศาสตรไมไดแตกตางกันก็คือวา 
นายกรัฐมนตรีไมไดมาจากการเลือกตั้ง ประธานวุฒิสภาที่มาจากการแตงตั้งเปนประธาน
รัฐสภา นั่นหมายความวา คนที่มาจากการเลือกตั้งอยูในแถว ๒ ในรัฐธรรมนูญที่เปนเผด็จการ  
แตวันเวลานั้นมันไดผานพนไปไดเพราะอะไรครับวา บรรดาแมทัพนายกองคณะ รสช.  
ออกมาแถลงตมพี่นองประชาชนบอกวา ขาพเจาและพวกจะไมรับตําแหนงในตําแหนง 
นายกรัฐมนตรีโดยเด็ดขาด เพื่อตอรองกับประชาชนไมใหมาขัดขวางในการที่จะผาน 
รัฐธรรมนูญ ป ๒๕๓๔ นักการเมืองในสภาแหงนี้ที่ผมตองเรียนย้ําวาเรามีบทเรียน 
ที่ไมไดแตกตาง มีความเชื่อและผมก็เชื่อวานักการเมืองคนดังกลาวเขาเชื่อโดยสนิทใจวา 
ใหไปแกไขกันที่สภา เร่ืองทุกอยางสภาจัดการไดหมด แตในทางปฏิบัติเร่ืองรัฐธรรมนูญ 
แมวาพูดไดคิดไดพอจะแกไขจริง ๆ มันแกไขไมได ทายที่สุดเมื่อบรรดาแมทัพนายกอง 
คณะ รสช. ผิดคําพูด เกิดเสียสัตยเพื่อชาติขึ้นมานั้น ดวยการเปดชองนายกรัฐมนตรี 
ไมตองมาจากการเลือกตั้งก็นําพาสูการสูญเสียในเหตุการณพฤษภาทมิฬ ๒๕๓๕  
ทานประธานที่เคารพ เกิดเหตุการณนองเลือดไปกอน ๔ ประเด็น ----------------------------- 
 
                                                                                                                      - ๘๖/๑ 



๑๘๐ 
สผ ๔/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ        จีรนุช ๘๖/๑ 
 
๒ ประเด็นหลักที่มาของนายกรัฐมนตรี ที่มาของประธานรัฐสภา แกไขไดภายในวันเดียว 
แตนั่นคือผานการสูญเสียกันมาแลวทั้งสิ้น  ผมขอกราบเรียนกับทานประธานวา 
รัฐธรรมนูญ ป ๒๕๔๐ ที่เรามักพยายามจะพูดกัน ยกกันนั้น ก็เปนผลพวงของรัฐธรรมนูญ 
ป ๒๕๓๔ ที่มีการแกไขในป ๒๕๓๕ ในป ๒๕๓๗ เรืออากาศตรี ฉลาด วรฉัตร ซึ่งนั่งอยูใน
กรงขังหนารัฐสภาเวลานี้นั้นไดมาจุดประกายความคิดวาเมื่อครบรอบ ๒ ปของการเกิด
เหตุการณพฤษภาทมิฬ ๒๕๓๕ มาอดอาหารเพื่อที่จะอุทิศสวนกุศล มีพิธีกรรมอะไรตาง ๆ 
มากมาย แตจุดประกายเรียกรองในฐานะครบ ๒ ป ในการจากไปของวีรชนที่ไปพลีชีพ 
ในเหตุการณพฤษภาทมิฬ ๒๕๓๕ ไปจุดประกายความคิดวา ขอรัฐธรรมนูญฉบับที่ราง
โดยประชาชนจริง ๆ สักฉบับหนึ่ง เพราะที่ผานมามันลวนมาจากกระบอกปนทั้งสิ้น  
ทานประธานที่เคารพ ผมก็เปนคนหนึ่งหลังจากเสร็จศึกพฤษภาทมิฬไปทําหนาที่ทํางานกัน  
เมื่อ เรืออากาศตรี ฉลาด วรฉัตร มาจุดประกายอยางนี้ รวมสมัครเพื่อนพองนองพี่ก็มี
ความหวังเชนเดียวกันวา เรานาจะมีรัฐธรรมนูญของประชาชนที่ไมไดมาจากกลิ่นอายของ
กระบอกปนสักฉบับหนึ่ง ทานประธานที่เคารพ การชุมนุมก็ยืดเยื้อยาวนาน จะมีการตั้ง
สภาเวลานั้นก็ไมขานรับ จะตั้งคณะกรรมาธิการรวบรวม เรียบเรียง ยกราง ทายที่สุด 
ก็เหลว ทายที่สุดประธานสภาผูแทนราษฎรเวลานั้น  ทานอาจารยมารุต บุนนาค  
หาทางออกตั้งคณะกรรมการพัฒนาประชาธิปไตย แตก็ยังไมไดทําอะไรเทาไรหรอกครับ  
ก็เกิดการยุบสภาเสียกอน แตวาความสําเร็จมาอยูคนที่สังคมไมเคยใหการคาดหวัง 
รัฐธรรมนูญเวลานั้น แลวก็ตองยกเครดิตใหคืออดีตนายกรัฐมนตรีบรรหาร ศิลปอาชา  
ไปแกไขมาตรา ๒๑๑ จนเปนชองทางใหแกไขรัฐธรรมนูญ ป ๒๕๓๔ ไดทั้งฉบับ มาตรา  ๒๑๑  
คือมาตรา ๒๙๑ ในปจจุบันแลวก็ไปสําเร็จในวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๔๐ ทานประธาน 
ที่เคารพ รัฐธรรมนูญ ป ๒๕๔๐ นั้นซึ่งบางคนเรียกวา เปนรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน  
ใชสีเขียวเปนสัญลักษณในการตอสู ผมเคยไปถามอดีตทานนายกรัฐมนตรีอานันท ปนยารชุน  
ในฐานะที่เปนประธานคณะกรรมาธิการยกรางวาเหตุผลอะไรจึงเลือกสีเขียวเปนสีสัญลักษณ 
ในการตอสูของรัฐธรรมนูญ ป ๒๕๔๐ ทานนายกรัฐมนตรีอานันท ปนยารชุน บอกวา  สมาชิก 
สภา สสร. เวลานั้นไปเลือกเอาสีประจําพระองคของรัชกาลที่ ๗ เปนสีเขียว เขาจึงเรียกวา  
 



๑๘๑ 
สผ ๔/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ        จีรนุช ๘๖/๒ 
 
รัฐธรรมนูญฉบับธงเขียว ทานประธานที่เคารพ รัฐธรรมนูญ ป ๒๕๔๐ ไดประกาศใช  
ผมเองเห็นวาหลายอยางก็มีความไมสมบูรณอยู แนนอนที่สุดจะตองมีการเปลี่ยนแปลง 
แกไข แตวาโดยรวมโดยจิตวิญญาณนั้นมันไดมาจากการมีสวนในการรับรูของพี่นอง
ประชาชนในวันที่มีกลิ่นไอของระบอบประชาธิปไตย กอนการยึดอํานาจ ๑๙ กันยา ๒๕๔๙  
ไมวาจะเปนซีกฝายคาน ฝายรัฐบาลที่นั่งเวลานี้ทุกคนตกผลึกเหมือนกันหมดวา  
ถึงอยางไรก็ตองแกไขรัฐธรรมนูญ รัฐธรรมนูญ ป ๒๕๔๐ ตองการใหฝายบริหาร 
มีเสถียรภาพ แปลความกันวา เมื่อกอนนั้นความที่ไมมีเสถียรภาพของฝายบริหารนั้น  
เรามาไดสรุปขอความกันวา ทําใหประเทศไทยนั้นลาหลังกวาประเทศอื่น นอกจากประเทศ 
ที่ไมมีประชาธิปไตยตอเนื่อง มีประชาธิปไตยก็แบบลมลุกคลุกคลาน ไปเยือนตางประเทศ 
ทีนะครับในสภายื่นจะลมกันแลว สภาพงอนแงนกันมาโดยตลอด การพัฒนาก็ขาดตอน 
ประเทศที่เคยตามหลังประเทศไทยก็กลายเปนประเทศที่นําหนาประเทศไทย ผมขอเรียน
กับทานประธานวา รัฐธรรมนูญ ป ๒๕๔๐ มีเจตนารมณอยางนั้น แตวาเมื่อวันหนึ่ง 
เขาบอกวาตรวจสอบลําบาก ทุกคนมีความคิดเห็นพองตองกันวาเมื่อเขาเลือกฝายคาน 
มาเปนเสียงนอยลง ไมสามารถอภิปรายนายกรัฐมนตรีได ยิ่งสมัยที่ ๒ อภิปรายรัฐมนตรี 
ในประเด็นทุจริตไมไดเสียอีกนะครับ เพราะฉะนั้นไปแกไขใหมีการตรวจสอบงายลงมี 
แนวความคิดกันอยูแลวทุกฝายวาวันนี้เราตองแกไขรัฐธรรมนูญ ทานประธานที่เคารพ  
แตปรากฏวาเกิดเหตุการณ ๑๙ กันยาขึ้นมา ------------------------------------------------------ 
 
                  - ๘๗/๑ 
 



๑๘๒ 
สผ ๔/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                วนัทนา ๘๗/๑ 
 
ผมขอเรียนกับทานประธานวาเหตุผลในการยึดอํานาจแตละครั้งนั้น ทานประธาน 
ดูเถอะครับวาลวนแตเปนเหตุผลที่คลายกันทั้งสิ้น ยึดอํานาจ ๒๓ กุมภาพันธ ป ๒๕๓๔  
เร่ืองวันลอบสังหารบุคคลสําคัญ ยึดอํานาจ ๑๙ กันยายน ป ๒๕๔๙ ก็หมิ่นเหมเบื้องสูง  
จะเปนอยางนี้และใชเปนเหตุผล ป ๒๕๓๔ ศาลก็ยกฟองสมาชิกสภาผูแทนราษฎรทานหนึ่ง 
ที่นั่งอยูฟากทางโนน ป ๒๕๔๙ อัยการสูงสุดก็ไมสั่งฟองเชนเดียวกัน การแทรกแซง 
องคกรอิสระ ขอกลาวหาที่หลายคนไดพยายามอธิบายความวานี่เปนสาเหตุของการยึดอํานาจ  
โดยเฉพาะการแทรกแซง ส.ว. ที่จะไปเลือกองคกรอิสระกันตอ ทานประธานเปนพยานกับผม 
ไดวาถาการแทรกแซง ส.ว. จริง เวลาเลือกตั้งผูแทนราษฎรสมัยถัดมาประธาน ส.ว. ที่ ส.ว.  
เลือกตั้งป ๒๕๔๓ ไปลงเลือกตั้งพรรคไหน รองประธาน ๒ คน อางทอง ๑ คนใชสิทธิ 
พาดพิงได นี่สอบไดกลับเขามา รองประธานวุฒิสภา ๑ คนก็ไปลงที่โคราชนี่ก็สอบตก 
อยูเวทีพันธมิตรเวลานี้ก็อยูพรรคหนึ่งชัดเจน อีกพรรคหนึ่งรองประธานสภา วุฒิสภา  
ประธานวุฒิสภา ไมมีสักคน ผมบอกวาแลวมันจะแทรกแซงตามกระบวนการตรงไหนกัน 
อยางไร ผมเรียนกับทานประธานตรงนี้นะครับวา วันนี้ผมบอกวาขอกลาวหาตาง ๆ ที่ใช 
ในการย่ํายีบุคคลอื่นมันไปทําลายความรูสึกเรื่องจิตวิญญาณประชาธิปไตยกันหมด รัฐธรรมนูญ  
ป ๒๕๕๐  ผมเองมีความคิดเห็นที่ไมเห็นดวยกันมาตั้งแตตน แตทวาเพราะมีความเชื่อ 
โดยสุจริตวา คําสุภาษิตไทยโบราณบอกวา แปลเปนสุภาพแลววางาชางไมมีวันจะงอก 
จากปากสุนัขฉันใด ประชาธิปไตยไมมีวันที่งอกออกมาจากเผด็จการฉันนั้น นั่นแปลความกันวา  
รัฐธรรมนูญที่เปนประชาธิปไตยไมมีวันที่จะออกมาจากเผด็จการโดยเด็ดขาด การรางรัฐธรรมนูญ  
ป ๒๕๕๐ แมนวาจะสรางพิธีกรรมมีสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ เหมือนกับ สสร. ป ๒๕๔๐  
แตนัยที่มานั้นแตกตางกัน การไปรวบรวมผูคนได ๒,๐๐๐ คนใหรองประธาน คมช. เวลานั้น
แตงตั้งให ๒,๐๐๐ คนเลือกกันเหลือ ๒๐๐ แลวพอได ๒๐๐ คน เสนอใหประธาน คมช.  
เลือกเหลือ ๑๐๐ คน ใน ๑๐๐ คนไปเลือกกรรมาธิการใหได ๒๕ คน ประธาน คมช. ตั้งกัน 
เหนียวอีก ๑๐ คน รวมกันเปน ๓๕ คน ผมจึงบอกวาปรากฏการณอยางนี้ เนื้อหาสาระผมบอก 
วาการรางรัฐธรรมนูญเพื่อสกัดบุคคลใดบุคคลหนึ่ง จะไมเปนประโยชนอะไรกับประเทศเลย 
วันนี้ที่เราบอกวาญัตติศึกษาเรื่องการแกไขรัฐธรรมนูญ พรรคพวกฝงนั้นก็บอกวาศึกษา 
 



๑๘๓ 
สผ ๔/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ                วันทนา ๘๗/๒ 
 
เร่ืองขอบังคับใช แตวันนี้ใหสบายใจกันวาเมื่อเราตั้งธงวาจะแกหรือไมแกรัฐธรรมนูญ ถาไมมี 
อะไรขัดขวางกันนั้นจะทําประชามติ แตวาทําประชามติไดก็ตองใหประชามติผานสภาแลวก็ 
ประกาศเปนกฎหมาย พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงลงพระปรมาภิไธยประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษาเปนที่เรียบรอยแลวจึงจะไปประกาศลงประชามติได นั่งนับเวลากันแลว  
นับหัวนับทายก็ไมต่ํากวา ๑ ป แปลความกันวา แตละฝายวันนี้ทานประธานลองดูเถอะวา 
กอนที่จะมีการลงประชามติวารับหรือไมรับรางรัฐธรรมนูญ แตละฝายพูดเหมือนกันหมดวา 
รับแลวจะไปแกไขภายหลัง คนในกลุมพันธมิตรที่ออกมาเยว ๆ เวลานี้ก็บอกเหมือนกันวา 
จะไปลาชื่อประชาชน ๕๐,๐๐๐ ชื่อมาแกไขรัฐธรรมนูญเอง ผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎร 
หลังจากรัฐธรรมนูญผานก็บอกวาจะตองแกไขรัฐธรรมนูญ อดีตทานนายกรัฐมนตรีบรรหาร 
ทานก็บอกวา สสร. ไมลงเลือกตั้งเองไมรูวาคนที่ลงเลือกตั้งเขามีความรูสึกกันอยางไร  
นี่เปนอารมณของผูคนในสังคม เพราะทุกคนวันนั้นตองการการเลือกตั้ง ตองการประชาธิปไตย 
บรรยากาศการลงประชามติมันเปนการลงบนพื้นฐานที่คนมีทางเลือกนอยที่สุด ------------ 
 
                  - ๘๘/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
     



๑๘๔ 
สผ ๔/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                    รัชนีพร ๘๘/๑ 
 
บอกวาถารัฐธรรมนูญไมผานใหอํานาจ คมช. ใชเวลา ๓๐ วันไปเลือกรัฐธรรมนูญฉบับใด
ฉบับหนึ่งปรับปรุงแลวมาใชงาน อายนี่ไมรูอนาคตวาขางหนาจะเปนนรก สวรรคอยางไร 
ทานประธานที่เคารพ เพราะฉะนั้นทามกลางทางเลือกที่นอย ลงประชามติรัฐธรรมนูญ 
ที่บอกวาเปนประชาธิปไตยในวันที่ประเทศเต็มไปดวยการประกาศกฎอัยการศึก มีเอกสาร 
รับฟงคนไปกระทําการมากมาย ผมจึงบอกวารัฐธรรมนูญมันผานไปดวยความชอกช้ําหัวใจ 
ของพี่นองประชาชน ฟากผมถึงอยางไรก็ตามตองพูดวาตองแกไขรัฐธรรมนูญ ฟากทาง 
ทานก็พูดวาจะตองมีการแกไขรัฐธรรมนูญ แตก็บอกวารอใหคดียุบพรรคเสร็จเสียกอน รอให
นายกรัฐมนตรีทักษิณติดคุกเสียกอน ผมบอกวานี่เทากับวารัฐธรรมนูญฉบับนี้แกไดภายใต
เงื่อนไขเรื่องการยุบพรรคไทยรักไทย หรือพรรคชาติไทย พรรคมัชฌิมาธิปไตย หรือ พันตํารวจโท 
ทักษิณตองติดคุก คือ ล็อก สเปก ความรูสึกกันมาอยางนี้ มันจึงเปนทัศนคติของรัฐธรรมนูญ 
ฉบับนี้วามันรางเพื่อคนใดคนหนึ่ง แตเอาละทานประธานที่เคารพครับ โดยเงื่อนไข 
คดีความนั้นถาวากันตามกระบวนที่วากันนั้น ๑ ปนี้คงจะมีความชัดเจนกันที่จะพิสูจน 
ตามกระบวนการยุติธรรมเหมือนอยางที่วา แตผมบอกวาการที่รัฐธรรมนูญฉบับป ๒๕๕๐  
นั้นมันไดผานภายใตเงื่อนไขที่คณะผูยึดอํานาจไดประกาศบันได ๔ ขั้นที่เกี่ยวของกับ 
รัฐธรรมนูญไดเปนอยางดี เกี่ยวของเรื่องชะตากรรมของประเทศแลวกระทบกระเทือนตอ 
ทุกอยางที่มันเกี่ยวของกันทั้งหมด ทานประธานที่เคารพ ขออนุญาตอานนะครับ เพราะวา 
เกี่ยวของกัน ประธาน คมช. ไปพูดเมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ป ๒๕๕๐ ที่กระทรวงสาธารณสุข 
พูดถึงบันได ๔ ขั้นบอกวา ผมวางขั้นตอนไวในการปฏิรูปการปกครองจนถึงวันสุดทายจะตอง 
เปนไปตามขั้นตอน คือ ๑. การยุบพรรคจะตองเกิดขึ้น เพราะคนที่มีสวนเกี่ยวของผมรูจัก 
ทุกคน มันเปนความผิดทางอาญาเห็น ๆ  ๒. คดีที่ผิดเรื่องการโกงกิน การคอรรัปชันจะปรากฏ  
นี่ขั้นตอน คตส. ๓. พรรคจะเริ่มแตกแลววิ่งกระจายสิ้นสุด ๔. นําไปสูการลงประชามติ 
รางรัฐธรรมนูญและการเลือกตั้ง แลวบอกวาการเลือกตั้งคราวหนาคือวันที่ ๒๓ ธันวาคม 
นั้นจะตองเปนพรรคที่ทุกคนในฝายบริหารจะตองรักชาติ ศาสนา กษัตริย และสถาบัน  
ขณะนี้เปนไปตามขั้นตอนที่วางไวและผลผลิต คตส. กําลังบรรลุเปนขั้น ๆ แลวก็บอกวา 
เห็นพรรคที่จะไดรับการเลือกตั้งในครั้งหนามีพรรคใหญอยู ๒-๓ พรรคที่ไดเปนผูบริหาร 
 



๑๘๕ 
สผ ๔/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ                    รัชนีพร ๘๘/๒ 
 
ประเทศ นั่นหมายความวา พรรคที่อยูตรงกันขามกับพรรคการเมืองเหลานี้ตายลูกเดียว  
เพราะฉะนั้นตั้งแตขบวนการยุบพรรค ขบวนการที่จะเลนงานเรื่องทาง คตส. เพิ่งสงฟอง 
ไดคดีเดียว อีกคดีหนึ่งเขายื่นใหศาลฎีกาสงใหศาลรัฐธรรมนูญไดวินิจฉัยเรื่องอํานาจหนาที่  
แลวเรื่องประชามติ เร่ืองทําใหพรรคการเมืองแตกนั้นมันเกี่ยวของกับการรางรัฐธรรมนูญ
ของ คมช. ทั้งสิ้น ผมจึงบอกวาเราอาจจะมีทรรศนะที่แตกตางทางการเมืองกันได ตอสูทาง 
การเมืองกันได แตจิตวิญญาณทางระบอบประชาธิปไตยนั้น เราตองรักษากันเอาไว  
เพราะเรามาจากการเลือกตั้ง เราจะอธิบายความวาการแตงตั้งมันดีกวาการเลือกตั้ง  
ไมดีกวาอยางไร ผูพิพากษายังแตงตั้งเลย นี่ผมวาไปกันใหญ กระบวนการตุลาการก็วาตาม 
กระบวนการตุลาการมีที่มาที่ไป ระเบียบปฏิบัติกฎหมายที่เกี่ยวของ แตนักการเมืองที่มา 
บริหารประเทศที่ตองทําหนาที่ในสภาแหงนี้ หรือทําหนาที่ในทําเนียบรัฐบาล มันตองมาจาก 
การเลือกตั้ง มิฉะนั้นก็แตงตั้งกันไปเสียหมดสิครับแลวมาเลือกตั้งทําอะไร ผมจึงบอกวา 
เราตองมีศรัทธาในระบอบประชาธิปไตย ทานประธานที่เคารพ รัฐธรรมนูญเมื่อผานไป 
วันที่ ๑๙ สิงหาคม ทุกคนไปเลือกตั้ง ผมอยูในซีกที่ประกาศชัดเจนวาไมเห็นดวยกับ 
การยึดอํานาจใหมาเลือกพรรคพลังประชาชน พรรคพลังประชาชนเปนรัฐบาลจะไปแกไข 
รัฐธรรมนูญ --------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

             - ๘๙/๑ 



๑๘๖ 
สผ ๔/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ              สุทธาทพิ ๘๙/๑ 
 
แตวาเมื่อมีการอธิบายความวาเปนปญหา เอาละใชเวลาอีก ๑ ป รอกฎหมายประชามติ  
ทําประชามติแลวเสร็จไมเปนไร แตความรูสึกแนวความคิดที่แกไขรัฐธรรมนูญนั้น  
มันจะหลุดตัวพวกผมไปไมได ผมไมมีทางที่จะเอาไปใหตายที่ไหน ผมจะอธิบายวา
รัฐธรรมนูญ ป ๒๕๕๐ มันดีอยางไรนั้นใหตายเถอะผมพูดไมได และผมไมมีวันที่ไป
อธิบายวาการใชกําลังทหาร การใชอาวุธมายึดอํานาจลมลางระบอบประชาธิปไตย 
เปนเรื่องถูกตอง ผมรับไมได และที่ประหลาดใจก็คือวาบางคนที่มาโวยวายที่จะแกไข
รัฐธรรมนูญ ป ๒๕๕๐ เมื่อวันที่ทหารฉีกรัฐธรรมนูญ ป ๒๕๔๐ นั้น เงียบปาก มุดหัวสนิท 
เ หมื อน ไม มี อ ะ ไ ร เ กิ ด ขึ้ น  ผมบอกนี่ มี อ า รมณที่ แ ตกต า ง  วั นนั้ น เ ร าบอกว า 
นี่คุณฉีกรัฐธรรมนูญ คุณลมลางประชาธิปไตย มันจึงเปนทัศนคติที่แตกตางกันโดยสิ้นเชิง 
เพราะฉะนั้นผมจึงบอกกับทานประธานวาไมเปนไรเราแตกตางกันได ทานก็สูในแนวทาง
ของทาน ผมก็จะสูในแนวทางของผมถาสภาแหงนี้มันมีอยูตอไป เกิดพรุงนี้พลิกล็อก 
ก็อาจจะช็อกกันไปไดนะครับ เพราะฉะนั้นเมื่อบันได ๔ ขั้น มันเหมือนแผนการ เหมือนคําสั่ง 
ที่ไปปฏิบัติตาม รัฐธรรมนูญมันจึงออกมาในแบบพิกลพิการ ผมไดอธิบายกับทานประธานวา  
ประเทศไทยของเราหลังจากการเลือกตั้ง ๒๓ ธันวาคม ป ๒๕๕๐ นั้น เรามีสภาพ  
ฮองกงนั้นเมื่ออังกฤษคืนใหจีน เขาบอกวาเปนหนึ่งประเทศสองระบบ หมายความวา  
การปกครองแผนดินใหญกับฮองกงนั้นแตกตางกันโดยสิ้นเชิง แตทวาประเทศเรา 
ก็เหมือนกันเปนหนึ่งประเทศสองระบบ  นั่นก็คือวาระบอบประชาธิปไตยที่มาจาก 
การเลือกตั้ง ๒๓ ธันวาคม  ๒. ระบอบเผด็จการที่มาจากการยึดอํานาจ ๑๙ กันยายน  
ป ๒๕๔๙ ยังอยูในปจจุบันหลังจาก ๒๓ ธันวาคม ป ๒๕๕๐ ครบถวน องคกรอิสระ 
บางองคกรจะอยูได ๗ ป ๙ ป วุฒิสมาชิกครับ ทานประธานที่เคารพ เราเองไดพูดอยูเสมอวา 
ถาตองการบอกวาเปนสภาผัว สภาเมีย หรือจะเปนสภาแฝด ผมบอกวาถาหามก็ออก
ระเบียบหาม แตไมไดบอกวาคนที่มาจากการเลือกตั้งมันจะเปนสภาผัว สภาเมีย สภาแฝด 
สภาพี่ สภานองผมบอกวากติกาหามอยางไรก็ไดแตตองเลือกตั้ง ปรากฏวาสมาชิก 
วุฒิสภา ถาจําเปนบอกวามีแลวถูกแทรกแซง บอกวาเปนสภาผัวเมียเกี่ยวของกัน ผมบอกวา
จะไปออกกติกาสกัดกั้นผายันตทุกอณูขุมขน และตองมีการเลือกตั้งโดยความเสมอภาคกันนั้น 



๑๘๗ 
สผ ๔/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ              สุทธาทิพ ๘๙/๒ 
 
ไมมีปญหาอะไร แตปรากฏวาใหไปเลือกตั้ง ๗๖ จังหวัดละคน แตงตั้งโดยคน ๗ คน  
อีก ๗๔ และ ๓ คนใน ๗ เปนประธานองคกรอิสระที่ คมช. เปนคนแตงตั้ง ทานประธาน 
ทราบไหมครับวา วันที่เลือกประธานวุฒิสภา มันไมใชวาคนมาจากการเลือกตั้ง ๗๖ คือ 
๗๖ ก็มีความคิดเห็นที่แตกตางเพราะมาจากจังหวัดละคน แตปรากฏวาวันนั้นไมใชเร่ือง 
๗๖ กับ ๗๔ ฝาย ๗๖ ถูกล็อกคอไวที่ กกต. อีก ๖ คน ถึงอยางไรมันเปนเรื่องระหวาง ๗๐ กับ  
๗๔ แปลความวาแตงตั้งมาจากขุมเดียวนี่เลือกอยางไรก็เปนประธานอยูแลว ผมไมได
กลาวหาประธานคนปจจุบัน แตขอเท็จจริงมันเปนอยางนั้นครับทานประธาน เพราะฉะนั้น
เมื่อที่มามันขัดแยงกัน กรุงเทพฯ คนไดเปน ส.ว. ๗ แสนคน นครศรีธรรมราชได ๓ แสนคน 
แตปรากฏวาที่เหลืออีก ๗๔ คนนั้นมาจากคน ๗ คน แลวมันเกี่ยวของมันรอยเหมือนแชร
ลูกโซ ทานประธานลองดูเถอะครับวาคณะกรรมการสรรหา ส.ว. ๗ คนมาจากศาล มาจาก
องคกรอิสระ แลวที่สําคัญที่สุดก็คือวา ส.ว. ที่มาจากการสรรหานั้นยังมีอํานาจในการเห็นชอบ  
ในการแตงตั้งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ------------------------------------------------------------- 
 

  - ๙๐/๑ 



๑๘๘ 
สผ ๔/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                       บุศยรินทร ๙๐/๑ 
 
ศาลปกครอง ป.ป.ช. กกต. อัยการสูงสุด รวมทั้งถอดถอนบุคคลดํารงตําแหนงสําคัญ เชน 
นายกรัฐมนตรี ส.ส. ส.ว. ประธานศาลฎีกา ป.ป.ช. ปลัดกระทรวง ผูบัญชาการทหารบก 
โดยคนเหลานี้ไมไดผานการพิสูจนจากประชาชนเลย แปลความก็คือวา ๗ คนไปสรรหา 
ส.ว. ไดมา ๗๔ คน แลวใน ๗ คนนั้นถาเกิดครบวาระในบางคนนั้น เมื่อมีการสรรหาใหม 
ก็ให ส.ว. ที่ไดรับการสรรหาจากตัวเองนั่นแหละครับจะเปนคนเลือกองคกรที่ตัวเองเคยอยู
เดิมขึ้นมาแทนที่หรือจะเลือกคนเดิมหรือจะอะไรยังไดตอ แปลความกันวามันไขวกันมา
เหมือนกับแชรลูกโซไมมีผิด ผมจึงบอกวามันเปนประชาธิปไตยแบบอีหลักอีเหลื่อ  
ทานประธานที่เคารพ หรือแมแตกระทั้งวาเรื่องการถอดถอนนี่ครับที่ตองใชความเห็นชอบ
ของวุฒิสภา ๓ ใน ๕ แตวาการที่ไดเสียงไปตุนขณะนี้ ๗๔ เสียงแลว มันรองพื้นถึงทุกสิ่ง
ทุกอยาง ผมจึงบอกวาวันนี้ผมไมไดมีอคติเปนการสวนตัวกับคน ๗๔ คน แตผมยอมรับ
ที่มาไมได เพราะฉะนั้นถารัฐธรรมนูญตองการเปนประชาธิปไตยกันนั้น แปลความกันวา
ถาจะมีตองเลือกตั้งกันสถานเดียว ถาจะไมมีมันก็คือไมมี ผมจึงบอกวามันประชุมกันได 
อยางไรละครับ อีกคนหนึ่งมาจากหลายแสน อีกคนหนึ่งมาจากคน ๗ คน แลวก็ทําหนาที่ 
ตองไปตรวจสอบ  ๗ คนที่แตงตั้งตัวเองเขามาดวย มันเปนปญหาของประเทศมากมาย 
จนถึงปจจุบันนี้ครับทานประธานที่เคารพ เร่ืองระบบการแบงเขตเลือกตั้งนี่ก็ไปสราง 
ปญหาเพื่อใหเกิดความวุนวาย ระบบสัดสวนนี่ชัดเจนที่สุด บางกลุมจากเดิม ๑๐๐ คน  
แลวเหลือ ๘๐ คน เปน ๘ กลุม ไมไดอธิบายหลักอะไรเลยวาใน ๘ กลุมกลุมละ ๑๐ คนนัน้ 
ไดหลักสมมุติฐานอะไร บางทีเอาภาคใต เอาจังหวัดชุมพรไปรวมกับจังหวัดสุพรรณบุรี  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาอะไรเต็มกันไปหมด มันไมไดสะทอนอะไรวาตองการแกไข
ปญหาอะไร แตคิดอยางเดียววาถาทําอยางนี้อีกฝายหนึ่งจะไดเสียงมากขึ้น อีกฝายหนึ่งจะได 
เสียงนอยลง ผมบอกวานี่เปนปญหา เร่ืองการนับคะแนนที่หนวยเลือกตั้งก็เชนเดียวกัน  
นายอุทัย พิมพใจชน เปนประธานสภารางรัฐธรรมนูญ ป ๒๕๔๐ แกขอเรื่องเดียว ขอไป 
นับคะแนนกันที่อําเภอ เพราะมีความเชื่อวาถานับกันที่หนวยเลือกตั้งกลไกหัวคะแนนก็จะ 
สัมฤทธิ์ โรคไขโปงก็จะเกิดขึ้น ทายที่สุดก็ไดนักการเมืองที่ซื้อเสียงเขาไป แตวันนี้องคกร
รัฐธรรมนูญ ป ๒๕๕๐ ก็ถอยยอนกลับมาใหมวาไปนับกันที่หนวย เพราะตองการใหกลไก 
 



๑๘๙ 
สผ ๔/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                       บุศยรินทร ๙๐/๒ 
 
ของอํานาจรัฐเวลานั้น กลไกของหัวคะแนนสัมฤทธิผล มันเทากับถอยหลังกลับไป  
เพราะฉะนั้นที่มาของ ส.ว. ที่มาของ ส.ส. มันก็มีสภาพความอีหลักอีเหลื่อจนถึงปจจุบัน  
ผมบอกวาวันนี้ระบบการเลือกตั้ง การแบงเขตเลือกตั้ง เราเคยเอาจากพวงใหญมาพวงเล็ก 
จนกระทั่งมาเปนวัน แมน วัน โหวตที่ให ๑ คนเขารับผิดชอบเลยวาเมื่อประชาชนเดือดรอน 
เขาจะตามผูแทนราษฎรที่ไหน ไมตองวิธีถางปาไปเจอกัน แปลความก็คือวา เดี๋ยวติดอยู 
อําเภอโนน เดี๋ยวติดอยูอําเภอนี้ หนีราษฎรแตราษฎรสามารถตามตัวไดชัดเจนเลย  
แปลความกันวา ถาคุณทํางานไมสอดคลองตอความตองการของชาวบาน นักการเมืองรุน 
ใหมเรียกวา ผูแทนนกแล สมัยกอนนี่นะครับสามารถใชความดีไปตอสูเลย แตเขตใหญ 
นี่ยากมาก นักการเมืองบางคนนี่นะครับ เขตอําเภอเมืองชนะยก พอไปชานเมืองแพมาหมด 
นี่เราเคยเห็นปรากฏการณ เพราะฉะนั้นวัน แมน วัน โหวตก็ไดสรางนักการเมืองคนใหม ๆ  
เขามาทําหนาที่มากมาย ทานประธานที่เคารพ แตที่มากกวาการสรางนักการเมือง  
เพราะปกตินั้นเลือกตั้ง ๑ ครั้งจะมีนักการเมืองเดิมสูญหายไป ๓๐ เปอรเซ็นต แตวา 
ระบบใหมมันสรางนักการเมืองใหเกิดความเขมแข็งและขณะเดียวกันประชาชนก็มี 
ความเขมแข็งในการที่จะดูแลตรวจสอบกับนักการเมือง ทานประธานที่เคารพ เพราะฉะนั้น 
หลาย ๆ เร่ืองที่มันเปนปญหาเชนวาเรื่องพรรคการเมืองที่จะถูกยุบพรรคตามมาตรา ๒๓๗  
ซึ่งใชเปนเงื่อนไขหนึ่งวาแกไขรัฐธรรมนูญครั้งนี้เพื่อจะหนีคดียุบพรรค ---------------------------- 
 

- ๙๑/๑ 
 

    
                                                                                                                       
 



๑๙๐ 
สผ ๔/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                                                                กมลทิพย ๙๑/๑ 
 
ผมบอกวาคดียุบพรรคยังตองมีอยูในรัฐธรรมนูญ เพียงแตวาการยุบจะตองเอาคนที่
กระทําความผิด ก็คือหมายความวาถาใครผิดคนนั้นไปรับผิดชอบจะไปสันนิษฐาน 
การรูเห็นวาคน ๑ คนไปทํา องคกรสมาชิกเหมือนอยางในอดีตวาคนถูกกลาวหา ๒ คน
ขั้นตอนอนุกรรมการสอบสวนคดียุบพรรคไทยรักไทยยกขึ้นตัวอยางหนึ่ง ปรากฏวา 
ประธานอนุกรรมการซึ่งเปนประธาน คตส. ปจจุบัน สอบทุกคนยกเวนคนที่ถูกกลาวหา 
แลวก็ยื่นสํานวนไปคดียุบพรรค ผมบอกวาวันนี้อธิบายอยางไรมันก็อธิบายไมขึ้น  
เพราะเปนธงของประธาน คมช. บอกวาจะตองยุบพรรค แตผมยกตัวอยางวา คุณกลาวหา  
๒ คน คน ๑๔ ลานคนคนที่เปนกรรมการบริหารเขาไปผิดอะไรดวย แตผมอธิบายความ
อยางนี้ เพราะใครไมเจอกับตัวเองยอมไมมีความรูสึก ใครที่ไปเจอกับตัวเองก็จะมี
ความรูสึก ตอไปนี้พรรคการเมืองจะเปนองคกรที่ตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคนอยที่สุด 
แลวก็จะบอกวาคณะกรรมการการเลือกตั้งไมควรจะเปนผูลงรับสมัครรับเลือกตั้ง ยกเวน
คนที่จะเปนนายกรัฐมนตรีหรือคนสําคัญ เพราะวามันควบคุมพรรคการเมืองจนกระทั่ง 
ที่สวนทางเจตนารมณของประชาชน แตผมบอกวาผมไมไดสนับสนุนใหใครทําผิด
กฎหมาย การแจกใบแดง ใบเหลือง ยังจะตองมีตอไปอยางบริสุทธิ์ยุติธรรมนะครับ 
พรรคการเมืองทุกพรรคที่อยู ในสภาแหงนี้ ไม มีใครบอกได เลยวาตัวเองบริสุทธิ์ 
เพียงพรรคเดียวโดนกันทุกพรรค ถูกขอหาแจกใบแดง ใบเหลืองเจอกันทุกพรรค เอาตั้งแต 
รัฐธรรมนูญ ป ๒๕๔๐ ใบแดงใบแรกที่ไหนจนกระทั่งเลือกตั้งปจจุบันโดนกันทั้งนั้น
เพราะฉะนั้นอยาบอกวาโนนทุจริตเลือกตั้งมาก ฉันทุจริตเลือกตั้งนอย แปลความกันวา
เลือกตั้งก็ทําหนาที่กัน คณะกรรมการการเลือกตั้งก็ตรวจสอบ เพราะฉะนั้นก็อยามาวา 
อีกฝายหนึ่งมันไปทุจริต เพราะมันถูกใบเหลืองกันทั้งนั้น มีใบแดง มีใบเหลืองกันทุกพรรค 
รูสึกจะยกเวนพรรครวมใจไทยชาติพัฒนากับพรรคประชาราช ๒ พรรค เพราะฉะนั้นผมจึง 
บอกวาถาพรรคการเมืองมันออนแอเสียงของประชาชนจะไมมีความหมายเลย ผมเคยตั้ง 
การทักทวงถึงขนาดวาตอไปน้ีพรรคการเมืองแขงขันจะไมยากเลย ใหสงคนไปเปนกรรมการ 
พรรคที่ใดที่หนึ่งแลวไปกระทําความผิดเขาขายคุณสมบัติที่จะถูกยุบพรรคไดเทานั้นละครับ
ทานประธานที่เคารพ ตีขิมรอเลย การเมืองมันก็เกิดความสั่นคลอนในเรื่องเสถียรภาพ 
 



๑๙๑ 
สผ ๔/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                                                                กมลทิพย ๙๑/๒ 
 
แตถาเราอยากอธิบายอยางคนดัดจริตก็จะอธิบายความทันทีวาไมไดการเลือกตั้ง 
ตองบริสุทธิ์ยุติธรรม แลวถามวาบริสุทธิ์ยุติธรรมคืออะไร ลานสามใบเหลือง หมื่นบาท
ใบแดง  ผมบอกวานี่ไมมีมาตรฐานเรื่องความบริสุทธิ์ยุติธรรม มีหลายประเด็น เชน  
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรซึ่งในโลกแหงความเปนจริงป ๒๕๔๐ เราพูดเรื่องการปฏิรูป
การเมือง แมกระทั่งเรื่องปจจุบันก็ตามวาใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎรมีหนาที่ตรวจสอบ
รัฐบาล  ตรากฎหมายดูสวยงามที่สุด  แตในโลกแหงความเปนจริงทานประธาน 
ก็เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรมายาวนานตั้งแตป ๒๕๑๒ ทานประธานคงจะแลเห็น
เหมือนกันวาราษฎรนั้นเห็นสมาชิกสภาผูแทนราษฎรคือผูที่แกไขปญหาใหกับเขาได 
ตองการแกไขปญหาเรื่องอะไรเดือดรอนเร่ืองอะไรชาวบานคิดไมออกใหไปบอกผูแทน 
แปลความกันวาตอใหบอกไปสอนประชาชน สอนทฤษฎีรัฐศาสตร บอกวาผูแทนราษฎร 
มีหนาที่ตรากฎหมาย ควบคุมรัฐบาลดูสวยงามที่สุดแตในโลกแหงความเปนจริงนั้น 
ทุกขของราษฎรเขาวิ่งหาสมาชิกสภาผูแทนราษฎรทั้งสิ้น แตมาตรา ๒๖๖ นั้นมันเทากับ
เปนการปดกั้นไมให ส.ส. ไปเกี่ยวของกับการแกไขปญหาความเดือดรอนของพี่นอง
ประชาชนไดเลย เทากับเปนการไปตัดเอาประชาชนออกไปจากสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
ถามวาความทุกขของประชาชนยังมีอยูหรือไม ความทุกขก็ยังมีอยู บางครั้งไมไดรับ 
ความยุติธรรมจากหนวยงานราชการแตวาเขามีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรพอสงเสียง 
พออาปากได นี่ไปเกี่ยวของไมไดเลย ไปยุงเกี่ยวโดนถอดถอน ผมบอกวานี่เปนความย่ําแย
ที่สุดในรัฐธรรมนูญฉบับนี้ ---------------------------------------------------------------------------- 
 
                                                                                                                      - ๙๒/๑ 



๑๙๒ 
สผ ๔/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                                                                กมลมาศ ๙๒/๑ 
 
รวมกระทั่งวาความที่วาขาราชการโดยสวนใหญ หรือวารางรัฐธรรมนูญเพื่ออํามาตยาธิปไตยนั้น  
ฝายบริหารถูกจํากัดในการปฏิบัติหนาที่เพื่อประโยชนของประชาชน เชนวาจะตอง 
ไมเขาไปกาวกายหรือแทรกแซงการปฏิบัติราชการหรือการดําเนินงานในหนาที่ประจําของ
ขาราชการรวมทั้งการบริหารบุคคล ซึ่งไดแกการแตงตั้ง โยกยายเร่ืองสําคัญในการบริหาร 
เวนแตการปฏิบัติหนาที่ในการบริหารราชการตามนโยบายหรือตามที่กฎหมายบัญญัติ 
อธิบายใหดีก็สวยงามเหมือนกันวาไมแทรกแซง แตในทางปฏิบัติพรรคการเมืองที่ไดรับ 
ฉันทานุมัติจากประชาชนไปหาเสียงกับประชาชนบอกวาจะมาทําอะไร ๑  ๒  ๓  ๔  
และถามวานักการเมืองไปเปนรัฐมนตรีปฏิบัติเองไดหรือเปลา ตอบวาไมใช ถามวา 
ใครปฏิบัติ ตอบวาขาราชการ ถาไมสามารถใหคุณใหโทษไดหรือวาใหไดก็ดวยความยาก
จํากัดจําเขี่ย สารพัดวิธี เพราะฉะนั้นการสนองนโยบายที่ประชาชนไดความคาดหวังนั้น 
จะไมสอดคลองเลย เพราะฉะนั้นผมจึงบอกวาขาราชการจะเขมแข็ง อํามาตยาธิปไตย 
จะเขมแข็ง ประชาชนจะออนแอ ระบอบประชาธิปไตยจะออนแอ นายกรัฐมนตรี ฝายบริหาร  
รัฐมนตรี สมาชิกสภาผูแทนราษฎรลวนออนแอภายใตรัฐธรรมนูญฉบับนี้ทั้งสิ้น ประเด็น 
ตอมาก็คือวา ผมเองไดมีความรูสึกวามาตราที่เกี่ยวของ การเพิ่มบทบาทของศาลและ 
องคกรอิสระและขาราชการประจํา ผมบอกวาถาที่มาองคกรอิสระมีที่มาที่ตรงไปตรงมา 
จากประชาชนไมมีปญหาอะไรเลย แตวันนี้นักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งตองแสดง 
บัญชีทรัพยสินและตองแสดงเปดเผย องคกรอิสระ หนวยงานอื่น ขาราชการระดับสูง ไมมี 
ใครตองดําเนินการอยางนี้เลย ผมจึงบอกวานี่คือความแตกตาง ไปสรางทัศนคติวา 
นักการเมืองจะตองเปนคนชั่วเปนคนเลว ผมจึงบอกวาแลวบุคคลอื่นในการที่จะไป 
ตรวจสอบบุคคลอื่นนั้น ตัวเองตองมีความโปรงใสเสียกอน นั่นหมายความวาตัวเอง 
ไปกลาวหาใครวาทุจริตคอรรัปชัน แตขาพเจายังไมสามารถที่จะแสดงบัญชีทรัพยสิน 
โดยเปดเผย เมื่อตัวเองมีหนาที่จะตองไปตรวจความโปรงใสของบุคคลอื่น ตัวเองก็ตอง
เปดเผยความโปรงใสของตัวเอง แปลความวาไปคนประชาชนมันจะไมจับยัดยาบา  
แปลความวาแตละคนฝายตรวจก็ลวงกระเปาใหเห็นวาไมมี ทั้งหมดผมจึงบอกวา
รัฐธรรมนูญมันไดสรางเงื่อนไขมากมาย  เพราะฉะนั้นผมจึงบอกวาแมกระทั่ ง 
 



๑๙๓ 
สผ ๔/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ                                                                กมลมาศ ๙๒/๒ 
 
คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินจะแตงตั้งคณะกรรมการวินัยทางการเงินทางการคลัง  
มีอํานาจวินิจฉัยวาการดําเนินการใดขัดวินัยทางการคลังไดนี่ยิ่งหนักเขาไปใหญ คือ
รัฐบาลจะบริหารตามนโยบายอะไร ถาเกิดมีปญหาองคกรอิสระจัดการเลย และที่มากกวานั้น 
ก็คือวา การกําหนดวารัฐตองจัดสรรงบประมาณ คือบอกมาเทาไรก็ตองใหเพียงพอ
ตามนั้น แตผมบอกวาวันนี้ทั้งหมดกระบวนการแตละฝายเรามักจะพูดเรื่องความเปนกลาง 
เรามักจะพูดเรื่องความเสมอภาคความเทาเทียม แตทานประธานจะมีความรูสึก
เหมือนกับผมหรือไมวาฝายที่พูดบอกวาอีกฝายหนึ่งทําหนาที่เปนกลาง ในวันที่คนคนนั้น
เขาตัดสินเขาขางฝายนั้น ความเปนกลางคือความพึงพอใจ และผมไดอธิบายความ 
ตอนกฎหมาย พ.ร.บ. ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองวาวันนี้
เราหาความเปนกลางกันไมได เพราะฉะนั้นผมจึงบอกวา ณ วันนี้เราตองการรัฐธรรมนูญ 
ที่มีความสุจริตมีความโปรงใส ตองการใหที่มาองคกรอิสระ ถาจะมาโดยการสรรหา  
มีกระบวนการสรรหา สมัยกอนตองเสนอให ส.ว. มา ๒ เทาและเลือกเหลือเทาหนึ่ง  
จะมาทางศาล มาจากกรรมการสรรหาก็ตาม วันนี้ไมใช มาจากกรรมการสรรหาและ 
มีหนาที่รับหรือไมรับเทานั้น แปลความวาทางเลือกการใชการตัดสินมันจะไปสืบเสาะ 
หาประวัติมาทําไม ------------------------------------------------------------------------------------ 
 

 - ๙๓/๑ 
 



๑๙๔ 
สผ ๔/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ         พรรษวรรณ ๙๓/๑ 
 
เพราะวาสุดทายก็มีมติวารับหรือไมรับเทานั้นเอง แตวาไมมีสิทธิที่จะเลือกอะไรเลย  
เพราะฉะนั้นผมจึงบอกวาจริงอยูวามาตรา ๓๐๙ ซึ่งเปนมาตราสุดทายวันนี้บอกวายกเลิก 
ไปแกไขมาตรานี้ไมได ความจริงแลวทานประธานที่เคารพ ขนาดผูรางเขารางเพื่อไมให 
เอาผิดพวก คมช. องคกรบริวารพรรคพวกที่สามารถทําความผิดตั้งแตอดีต ปจจุบัน  อนาคต 
แตปรากฏวาวันนี้มาแปลเจตนาวา ถามาตรานี้ถูกยกเลิกไปมันจะกลายเปนวาจะทําให 
คนโนนคนนี้พนผิด ผมจึงบอกวาวันนี้ประเทศนี้จําเปนตองแกไขรัฐธรรมนูญ ผมอยูในโลก 
แหงความเปนจริงบอกวาเมื่อเกิดเหตุการณมีคนแสดงความคัดคานและจะสรางปญหา 
ระบอบประชาธิปไตยจะซวนซัดซวนเซอีก ผมใชคําวา ถอยสุดซอย แปลวา เอาละ  
คุณไมใหแกเวลานี้ไมเปนไร ตั้งคณะกรรมาธิการศึกษาก็วากันไป แตผมดีใจที่เพื่อนสมาชิก 
บอกวาเขาไมเห็นดวย แตจําเปนใหบานเมืองสงบตองการที่จะศึกษา ศึกษาการบังคับใช 
แปลความคือวาจิตใจเห็นกับป ๒๕๕๐ ดี ก็ไมเปนไรก็เปนภาระหนาที่ของพวกผม 
ที่จะตองไปศึกษารวมกบัพวกทานเพื่อที่จะดูวามาตราใดที่มันขัดแยงตอการเปนประชาธิปไตย  
แลวทายที่สุดเมื่อเราจะเลือกทางวาจะรอประชามติ ซึ่งประมาณปเศษอยางที่ผมเรียน 
เมื่อตอนตนประชาชนบอกวาหลังจากศึกษากันแลวเสร็จ มีตัวอยางชัดเจนวาจะตองแกไข
มาตราไหนบาง ซึ่งแตละคนบอกวาตองแกไขรัฐธรรมนูญทั้งนั้น ไมมีหัวหนาพรรคไหน 
สักพรรคบอกวาไมแกไขรัฐธรรมนูญ ระยะเวลาที่รอกฎหมายประชามตินั้น รอเวลาที่จะ 
ลงประชามตินั้นเราจะมีเวลาที่จะศึกษา เมื่อวันที่ประชาชนลงประชามติ แปลความวากฎหมาย 
ประชามติสภาผูแทนราษฎร ๑๒๐ วัน ส.ว. ๙๐ วัน ถามีความเห็นแยงก็อีกประมาณ  
๒ เดือนสงใหศาลรัฐธรรมนูญกอนลงพระปรมาภิไธยประกาศในราชกิจจานุเบกษาเสร็จ 
ถาจะไปลงประชามติตองประกาศลวงหนาไมต่ํากวา ๙๐ วันแตไมเกิน ๑๒๐ วัน 
ในการลงประชามติ แปลความกันวาประมาณปเศษ ๆ ระยะเวลาเหลือเฟอครับทานประธาน 
ที่เคารพ เพราะฉะนั้นเวลาแตกตางกันชัดเจน เพราะฉะนั้นผมจึงบอกวาเรามีเวลาที่จะ 
ศึกษา แตอยามาเหยียบย่ําคนที่เขามีความคิดในการแกไขรัฐธรรมนูญวาตองการปกปอง 
ใหตัวเองพนผิด เพื่อเปนการชวยเหลือพวกตัวเอง เพื่อตองการฟอกตัวเอง กระบวนการ 
ยุติธรรมไมมีใครปฏิเสธ ศาลสถิตยุติธรรมที่มาถูกตอง องคกรอิสระที่มาถูกตองไมมีใคร 
 



๑๙๕ 
สผ ๔/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ         พรรษวรรณ ๙๓/๒ 
 
ปฏิเสธ แตผมบอกวาคนที่บอกวารัฐธรรมนูญแกไขเพื่อจะชวยพรรคพวกใหพนจากการโกงนั้น 
ถาวันหนึ่งทานมีกรณีพิพาทสัก ๑ กรณี และมีการตั้งคณะกรรมการแกไขกรณีขอพิพาทมา 
แลวไปเอาคูขัดแยงของทานเปนกรรมการ ทานจะมีความรูสึกอยางไร เหมือนฟุตบอล 
เราแขงกับเกาหลีซึ่งความจริงวันนี้สูไมไดแตกรรมการเปนเกาหลีเสียอีก ๓ คน ริมเสน  
๒ คน กลางสนาม ๑ คน เอาของไทยเปนกรรมการสํารองคนที่ ๔ ผมถามวาคนไทยที่ไหน 
เขารับได กรณี คตส. ที่หยิบยกขึ้นมาอธิบายความก็เชนเดียวกันไปเลือกเอาคนที่เปน
ปฏิปกษทางการเมืองขึ้นเวทีโจมตีวากลาวชนิดที่ไมเผาผีกัน ยึดอํานาจเสร็จบอกวา  
นี่แหละจะเปนกรรมการมาปราบปรามทุจริต คนที่เปนญาติพี่นองเปนหมอเขาไมใหผาตัด
คนที่เปนญาติพี่นองเลย เพราะเขารูวาจิตใจมันสั่น มันผิดปกติ แตนี่เอาคนที่เปนอคติ 
มาจัดการ ผมบอกวาผมไมเสนอวาจะตองยุบ คตส. คตส. มีวันไปอีกไมกี่วัน แตผมบอกวา
กระบวนการวันนี้จะตองแยกกันระหวางศาลยุติธรรมกับศาลเตี้ยให ได  ศาลเตี้ย 
จะเปนศาลสูงไมได ศาลสูงคือศาลสถิตยุติธรรม ผมบอกวาวันนี้เจอกับอีกฝายหนึ่ง  
ทานคิดวันที่เจอกับฝายพวกทานเองครับ เพราะฉะนั้นความยุติธรรมวันนี้มันจึงไมเกิดขึ้น 
ผมบอกกับทานประธานดวยความรูสึกวาสถานการณรัฐธรรมนูญวันนี้ดูเสมือนวา 
ผอนคลาย เพราะขอเรียกรองเงื่อนไขตาง ๆ เขาเลยขั้นรัฐธรรมนูญ --------------------------- 
 

        - ๙๔/๑ 
 
 



๑๙๖ 
สผ ๔/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ                กุลนิษฐ ๙๔/๑ 
 
วันพรุงนี้จะเกิดเหตุการณปะทะนองเลือดนําพาสูการเปลี่ยนแปลงอะไรหรือเปลา 
ผมคาดเดาไมได เพราะการที่จะไปบุกยึดทําเนียบรัฐบาลที่เปนสถานที่ของราชการ 
ในการบริหารประเทศลําดับสูงสุดในทางบริหารนั้นเปนเรื่องที่ใหญมาก สถานการณ 
จะเกิดอะไรกันก็ได ในสภาวันนี้ดูเสมือนวาจะรอนแตขางนอกรอนเปนไฟ ผมไมไดบอกวา 
อีกฝายหนึ่งคุณอยาบุก อีกฝายหนึ่งคุณอยาใชความรุนแรง วันนี้ใครจะไปหามใครไมได 
คนที่ทําหนาที่ดูแลกฎหมายก็ตองดูแลไป  ผมอธิบายวันนี้ก็คือวาแมนวามีการ 
ยื่นไมไววางใจ เพื่อที่บอกวาไมยุบสภา เอาละจะอภิปรายวันไหนทานไปรวบรวม ส.ว.  
อีก ๖๑ คน ทานไดอภิปรายแหง ๆ ผมถามนายกรัฐมนตรี ถามรัฐมนตรีแลวพรอมชี้แจงทาน  
ทานมี ๑๖๔ คนไปบวกกับ ๖๑ คนเลยแลวอภิปรายได ปญหาก็คือวาเราจะมีประชาธิปไตย 
ไปถึงวันที่ทานจะไดอภิปรายหรือเปลา นี่เปนเรื่องของคนที่เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
จะตองมานั่งคิดกัน เพราะฉะนั้นวันนี้รัฐธรรมนูญเปนเรื่องหนึ่งที่ศึกษา มีระยะเวลาเรียนรู 
จะมีคนใน มีคนนอกผูรู เอาแตละเรื่องบนพื้นฐานของการไมมีอคติ วันนี้ความยุติธรรม
อยางเดียวครับทานประธานที่จะแกไขปญหาสิ่งที่ไมสงบสุขในบานในเมืองได อยาให 
ทุกสิ่งทุกอยางเวลานี้จะขยับทําอะไร เอาสถาบันที่คนไทยเคารพนับถือมาเปนเครื่องมือ
ทางการเมืองทําลายใครกันมานับไมถวน แลวผมก็ไมตองการวาสภาแหงนี้จะตองไปใช
วิธีการอยางนั้นกัน การรางรัฐธรรมนูญ แกไขรัฐธรรมนูญก็เปนไปตามรัฐธรรมนูญ  
อยางที่ผมบอกวาเมื่อมาตรา ๒๙๑ เมื่อกอนเขาบอกวาตองมี สสร. บอกวาคนราง 
ยังไมคิดวามี แตทั้งหมดทานประธานที่เคารพ ผมไมไดฝากทุกอยางไวที่บุคคล เพราะวา
รัฐธรรมนูญ ป ๒๕๔๐ ผูรางเมื่อมารางรัฐธรรมนูญ ป ๒๕๕๐ คนเปลี่ยนกันได ตัวหนังสือ
จิตวิญญาณที่เปนประชาธิปไตยของเนื้อหาที่ประชาชนมีความตองการเปลี่ยนแปลงไมได 
ผมตองการใหมีคณะที่หลังจากมีการศึกษา แตเปนเรื่องชะตากรรมของประเทศตอไป
ขางหนาวา ทายที่สุดประชาชนเขาจะคิดอะไร ถาคนเขาเห็นดวยกับการแกไข แนนอน
ที่สุดคณะกรรมาธิการศึกษาคณะนี้จะมีบทบาทที่สําคัญ แปลความก็คือวาทานศึกษา 
ให เสร็จสรรพ  วันนั้นเรามีสภาหรือจะคิดรูปแบบอยางไรก็แลวแต  รัฐธรรมนูญ 
มันจะเดินทางแกไขกันมาได เพราะฉะนั้นผมจึงบอกวาระยะเวลานี้เปนหัวเลี้ยวหัวตอ 
 



๑๙๗ 
สผ ๔/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                กลุนษิฐ ๙๔/๒ 
 
ของประชาธิปไตย สิ่งที่ทุกคนจากฝายคาน ฝายรัฐบาลทุกคนไมตองการจะเปนคนวางงาน
ดวยการไมมีสภาผูแทนราษฎร ไมมีประชาธิปไตย แตสิ่งหนึ่งที่เราปรารถนาก็คือวา 
แตละฝายนั้นไดรักษาประชาธิปไตยใหยาวนานที่สุดไดอยางไร ผมไดทําหนาที่ในฝายผม 
แลวผมก็อยากรองขอในแตละฝาย การที่จะหยิบยกบอกวาปดวิสามัญเพื่อจะหนีอภิปราย
ไมไววางใจ ไมใช ทานสามารถเขาชื่อ ทานพออยูแลว อภิปรายไมไววางใจได กลไกสภา
เดินไดตามปกติ ฝายตรวจสอบเขาอยางไรเขาตองใหไดการตรวจสอบอยูแลว แตทั้งหมด
วันนี้ก็คือวาเราตองมีภารกิจเ ร่ืองการรักษาประชาธิปไตยมากกวาการมีหนาตา 
ของฝายคานและรัฐบาล ขอกราบขอบพระคุณทานประธาน 
   นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :     
ที่จริงบรรยากาศวันนี้คาดวานาจะรอนนะครับ แตรูสึกเย็นผิดปกติ เชิญทานนิพนธครับ  
   นายนิพนธ  วิสิษฐยุทธศาสตร (แบบสัดสวน)  :  ทานประธานที่เคารพ ผม 
นิพนธ วิสิษฐยุทธศาสตร สมาชิกสภาผูแทนราษฎร พรรคประชาธิปตย แบบสัดสวน  
กอนอื่นผมก็ขอใชสิทธิถูกพาดพิงนะครับ และตองขอขอบคุณผูที่พาดพิงถึงผม ผมตองเรียน 
นิดหนึ่งวาการที่ผมเปนอดีตรองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง แลวมาลงสังกัดพรรคการเมือง 
พรรคประชาธิปตยนั้น ผมมีที่มาที่ไปชัดเจนเปดเผย --------------------------------------------- 
 
                   - ๙๕/๑ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๙๘ 
สผ ๔/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ             ณัฐวัฒน ๙๕/๑ 
 
เพราะในชีวิตทางการเมืองของผมนั้น ๒๐ กวาป เปนทั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรมากอน  
และไปเปนวุฒิสมาชิกที่มาจากการแตงตั้ง และเปนวุฒิสมาชิกที่มาจากการเลือกตั้งชุดแรก 
ของวุฒิสภา ผมตองเรียนอยางนี้ครับวาในชีวิตของผมนั้นอยูกับการเมืองผมไดทําหนาที่ 
ในฐานะตัวแทนของพี่นองประชาชนมาโดยตลอด แลวคิดวาเมื่อวุฒิสภาโดยรัฐธรรมนูญ
ฉบับป ๒๕๔๐ ผมไมสามารถที่จะลงสมัครเปนสมาชิกวุฒิสภาไดอีก ผมจึงตองหาทาง 
ที่จะตองมาดําเนินกิจกรรมทางการเมืองดวยการสมัครเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร  
ผมจึงตองคิดมากครับวาถาจะเลนการเมืองตอนั้นในวัย ๖๐ เศษ  ๆ  แลวก็อยูใน 
ทางการเมืองมาเปนเวลายาวนาน  รูถึงพฤติกรรมของพรรคการเมือง ของนักการเมือง 
มาเปนอยางดี ในชวงสุดทายที่จะเลนการเมืองนั้นถาผมจะเลนการเมืองตอผมจําเปนอยางยิ่ง 
ที่จะหาพรรคการเมืองที่อยูในอุดมคติของผมที่สามารถใหผมเขาทํางานไดอยางอิสระเสรี
และอยูในพรรคการเมืองที่ดีที่สุดที่อยูในสายตาของผม และเปนที่ยอมรับเปนสถาบัน
การเมือง ผมกลาพูดไดอยางเต็มปากเต็มคําวา พรรคการเมืองที่ผมตกลงใจถาหากวา 
จะเลนการเมืองตอไปในฐานะสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแลวผมจะไมอยูพรรคไหนอยางเด็ดขาด
นอกจากพรรคประชาธิปตย และขณะที่ผมจะมาลงสังกัดพรรคประชาธิปตยนั้นผมอยากจะเรียน
วาผมลาออกขณะดํารงตําแหนงรองประธานวุฒิสภา ไมใชรักษาการนะครับ เพราะตําแหนง  
๓ ตําแหนงคือ ประธานวุฒิสภา รองประธานวุฒิสภา และรองประธานวุฒิสภา คนที่สองนั้น
ดํารงตําแหนงอยู  ผมไดตัดสินใจลาออกถาจะเลนการเมือง เพราะขณะที่ เราเปน 
สมาชิกวุฒิสภานั้นจะตองดําเนินการทางการเมืองอยางเปนกลางตามที่รัฐธรรมนูญกําหนด 
ไวอยางเครงครัด และผมไดถือปฏิบัติเชนนั้นมาโดยตลอด ผมเปนทั้งสมาชิกวุฒิสภา
แตงตั้งและเลือกตั้ง  เพราะฉะนั้นผมตองทําความเขาใจวาที่ผมตองมาอยูพรรค
ประชาธิปตยนั้นผมคิดวาผมไดตัดสินใจถูกที่สุด ดีที่สุดที่จะมาสังกัดพรรคการเมืองที่ดีที่สุด 
ทานประธานครับ ผมไดถูกพาดพิง ความจริงผมไมอยากพูดถึงวุฒิสภา ที่ผมไดรับเลือกมา 
ในป ๒๕๔๓ ถึงป ๒๕๔๙ ความจริงผมภูมิใจนะครับ เพราะเปนวุฒิสภาชุดแรกของประเทศไทย
ที่มาจากการเลือกตั้ง เมื่อรัฐธรรมนูญ ป ๒๕๔๐ กําหนดใหวุฒิสมาชิกมาจากการเลือกตั้ง  
ผมไดตัดสินใจที่จะลงสมัครเปนสมาชิกวุฒิสภาชุดแรกที่มาจากการเลือกตั้ง นี่ผมพูด 
 



๑๙๙ 
สผ ๔/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ             ณัฐวัฒน ๙๕/๒ 
 
ดวยความภูมิใจ แตถาจะใหพูดถึงความหดหูอดสูใจในสวนลึกของผมนั้นมันก็มีอยู 
ซึ่งผมไมอยากจะพูดเลยแตจําเปนตองพูดเพราะถูกพาดพิงถึง การทําหนาที่วุฒิสภา  
๖ ปนั้นผมเชื่อวาสมาชิกวุฒิสภารุนเดียวกับผม สวนหนึ่งผมขอชื่นชมแสดงความยินดี 
ดวยความจริงใจวาไดทําหนาที่อยางดีที่สุดสมกับเปนสมาชิกวุฒิสภาที่ประชาชนไดเลือกตั้ง
มาอยางสมเกียรติอยางสงาภาคภูมิ แตสวนหนึ่งก็ตองเปนที่ยอมรับไมอยางนั้น 
พี่นองประชาชนหรือสื่อมวลชนคงไมตั้งฉายาสภาที่ผมเปนอยูในขณะที่เปนวุฒิสภาวา 
สภาทาส  หรือสภาอะไรก็ตามอีกหลายชื่อที่ เ รียกกันผมหอเหี่ยวหัวใจอยางยิ่ ง 
ตองเรียนตรง ๆ นะครับ และความเปนจริงของวุฒิสภา  
 
                   - ๙๖/๑ 
 



๒๐๐ 
สผ ๔/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ       ดวงใจ ๙๖/๑ 
 
  รอยตํารวจโท เชาวริน  ลัทธศักดิ์ศิริ (แบบสัดสวน) : ทานประธานครับ  
ผมตองขออภัยขอโทษพี่นิพนธดวยนะครับ ขอขัดจังหวะนิดหนึ่ง คือทานบอกวาทานเปน
สมาชิกวุฒิสภา เมื่อเชาก็มีสมาชิกในพรรคทานคนหนึ่งเหมือนกันพูดลักษณะเดียวกัน  
ผมก็ใชความอดทนพอสมควร ขอเถอะครับอยาบอกวาเปนสภาทาส เพราะผมไมเคย 
เปนทาสใคร ผมก็เปนสมาชิกวุฒิสภามาจากการเลือกตั้งเหมือนกับพี่ที่กําลังอภิปราย 
แลวตอนเชาก็มีอยูคนหนึ่งเหมือนกันใชคําวา สภาทาส ตอไปนี้ขอเถอะครับอยาใช 
คําอยางนั้นกับวุฒิสภาไมวาจะเปนป ๒๕๔๓ ไมวาจะเปนป ๒๕๔๙ หรือจะเปนป ๒๕๕๐ 
คําคํานี้มันไมเปนมงคลกับพวกเราเลยครับ หาคําอื่นที่มันไพเราะเสนาะโสตหนอย  
กรุณาใชปยวาจาดวยครับทานประธาน ขอบคุณครับ  
  นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : 
ทานนิพนธครับถือวาทานเชาวรินขอนะครับ เชิญครับ เชิญตอเลยครับ 
  นายนิพนธ  วิสิษฐยุทธศาสตร (แบบสัดสวน) : คือทานประธานครับ  
ใจผมไมอยากเอย ผมเอยทีไรผมหอเหี่ยวหัวใจ ผมอดสูใจที่ถูกเขากลาวหาอยางนั้น  
นี่เปนคํากลาวหาของสื่อของพี่นองประชาชนที่ตั้งฉายาให ผมไมอยากพูดหรอกครับ 
เชาวรินนองรัก เราอยูดวยกันมาเรารูใจ เราอยูตั้งแตเปน ส.ส. จนมาเปนสมาชิกวุฒิสภา
ที่มาจากการเลือกตั้ง ถามวาการแทรกแซงวุฒิสภานั้นมีจริงไหม ผมยืนยันวามีจริง  
แลวขณะที่ผมนั่งทําหนาที่เปนประธานอยูมีสมาชิกวุฒิสภาไดถามวา ทานประธานไดยิน
มาใชไหมวามีสมาชิกวุฒิสภาไดไปกลาวในงานธรรมศาสตรตอหนาผม ตอหนา 
ทานอดีตนายกรัฐมนตรีชวน หลีกภัย ตอหนาทานมานิตย สุขสมจิตร บรรณาธิการอาวุโส
หนั งสือพิมพ ไทยรัฐ  ว าวุ ฒิสภามีประมาณ  ๖๘ -๗๐  คน  กิน เงิน เดือนประจํ า  
ถามผมอยางนั้นจริง ๆ ขณะที่ผมนั่งทําหนาที่เปนประธานอยูบนสภา ผมก็บอกวา 
ความจริงเรื่องนี้ผมอยากพูดขางลาง สมาชิกที่ถามผมนั้นเขาบอกวาผมถามทาน 
ขณะทานนั่งทําหนาที่ประธาน ผมก็บอกเมื่อตองการอยางนั้นผมก็จะพูดความจริงวา 
ใช จริง  แลวไมจริงก็ฟองรองได ผมเปนคนที่พูดอะไรพูดความจริง  เพราะฉะนั้น 
ในเรื่ องการแทรกแซงวุ ฒิสภานั้นมีจ ริง  แลวก็ยืนยันไดครับ มีตัวตนอยู  แลวก็ 
 



๒๐๑ 
สผ ๔/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ       ดวงใจ ๙๖/๒ 
 
จากการสังเกตในการเลือกตั้งองคกรอิสระก็อาศัยชองวางของรัฐธรรมนูญ ป ๒๕๔๐ คือ
คณะกรรมการสรรหานั้นจะมาจากพรรคการเมือง จะสังเกตไดทุกครั้งเลยครับวา 
พรรคการเมืองอันดับ ๑ จะมีตัวแทนเขามาหรือพรรคการเมืองอันดับที่มี ส.ส. คนเดียว 
ก็เปนตัวแทน แตพรรคการเมืองที่มีคะแนนเสียงเปนลําดับ ๒ นั้นไมไดรับเลือกเขามา 
เปนคณะกรรมการสรรหาเลย เพราะฉะนั้นจุดออนตรงนี้เปนชองวางเปนโอกาสที่จะให
การสรรหาบุคคลมาเพื่อใหวุฒิสภาใหความเห็นชอบนั้นเปนชองโหว ตรงนี้ซึ่งพูดกันมาก
ในวุฒิสภา และแมแตในสภาผูแทนราษฎรยุคนั้นก็ตามก็เห็นชองโหวตรงนี้วาควรจะ 
ตัดพรรคการเมืองออกไปไมใหมายุงเกี่ยวกับการเปนกรรมการสรรหา นอกจากนั้น 
ในการเลือกตั้งองคกรอิสระทุกครั้งมีโผของผูที่จะไดรับเลือกในองคกรอิสระแตละองคกร
ทุกครั้ง การเลือกตั้งและการใหความเห็นชอบก็เปนไปตามโผทุกครั้งเลย ไมเคยพลาด 
จริง ๆ และคะแนนอันดับมันโดดกันไปโดดกันมา แตวาคะแนนมันไมนาเปนไปไดสําหรับ
คนที่เกือบ ๒๐๐ คนนะครับ แลวเปนที่นาสังเกตครับการประชุมวุฒิสภาเวลาพิจารณา
กฎหมายอยูกัน ๗๐-๘๐ คน บางครั้งถามีการใหนับองคประชุมตองปดประชุม เพราะ 
องคประชุมไมครบ นี่คือความเปนจริง แตถามีการเลือกตั้งองคกรอิสระทุกครั้ง ------------- 
 

- ๙๗/๑ 
 
 



๒๐๒ 
สผ ๔/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ                                                                      นิวรา ๙๗/๑ 
 
ถาจะประชุมสอบประวัติความประพฤติ ๔ ทุม ๕ ทุม เกือบ ๒๐๐ คนอยูกันครบ และคนที่
ไดกลาวตอหนาผม ตอหนาทานอดีตนายกรัฐมนตรีชวน ผมตองเรียนตรง ๆ ครับวา  
ก็บอกวาเวลาการเลือกตั้งทุกครั้งก็มีการจายกันเปนงาน เปนจ็อบ (Job) เปนการเลือกตั้ง 
แตละครั้ง ซึ่งเรื่องเหลานี้ผมคิดวาความจริงก็คือความจริง  แลวคนที่ รับสวนนี้ไป 
ก็คงรูแกใจกันดี แมกระทั่งผมเองผมอยูในวุฒิสภา ผมเปนประธานวิป (Whip) หรือ
ประธานคณะกรรมาธิการกิจการวุฒิสภา ๔ ปติดตอกัน ผมรับรองวาผมทําหนาที่ 
อยางกลางที่สุด แมจะถูกกลาวหาวาผมเปนเพื่อนกับอดีตนายกรัฐมนตรีชวน หลีกภัย  
แตขณะผมทําหนาที่ในวุฒิสภา  หรือแมทานชวน  หลีกภัย เปนนายกรัฐมนตรีอยู  
ผมทําหนาที่ตรงวุฒิสภาก็ทําอยางเปนกลางตรงไปตรงมา เพราะผมถือวาขณะนี้ 
ผมเปนวุฒิสภา รัฐธรรมนูญกําหนดใหผมเปนกลาง ผมสามารถที่จะใหตรวจสอบ 
การทํางานไดตลอดเวลาในชีวิตทางการเมือง แมแตการเปน ส.ส. มา ๔ สมัย เปนสมาชิก
วุฒิสภาจากการแตงตั้งและเลือกตั้ง บางครั้งผมอยากจะเรียนครับวา วุฒิสมาชิกที่มาจาก
การแตงตั้งที่ผมเปนอยู บางครั้งทําหนาที่อยางอิสระเสรีไมมีใครมาชี้นําได ทั้ง ๆ ที่รัฐบาล
แตงตั้งมานะครับ ผมมีเร่ืองจะเลาใหทานฟงเรื่องหนึ่งเปนเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในสภา 
กรรมการองคกรอิสระหรือกรรมการเกี่ยวกับการทุจริตคอรรัปชัน ป.ป.ป. สมัยนั้น รัฐบาล
เปนคนเสนอรายชื่อผูที่จะไดรับการแตงตั้งเขามาในสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา 
ใหความเห็นชอบ ไมเคยมีวุฒิสภาที่มาจากการแตงตั้งชุดไหนปฏิเสธการเสนอจากรัฐบาล
เพราะรัฐบาลเปนคนแตงตั้ง แตในวุฒิสภาชุดที่ผมเปนสมาชิกอยูกอนที่จะเลือกตั้ง 
ชุดแรก รัฐบาล พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ เสนอคณะกรรมการ ป.ป.ป. เขามา โดยมี 
ทานอดีตประธานสภาผูแทนราษฎรเปนประธานกรรมการ ป.ป.ป. สมาชิกทั้งสภา
สนับสนุน ผมลุกขึ้นอภิปรายไมเห็นดวย ใชเวลาเกือบชั่วโมงดวยเหตุผลตาง ๆ นานา  
ผมยังขอบคุณทาน พลเอก เทียนชัย ศิริสัมพันธ หลังจากที่ผมอภิปรายเสร็จทานเดิน 
เขามาบอก  นิพนธ  ผมจะใหลงคะแนนลับดีไหมเวลาโหวตเลือกประธานและ
คณะกรรมการ ป.ป.ป. ผมยกมือไหวทานบอกวาถาทานกลาเสนอผมจะขอบคุณมาก และ
ทานก็ลุกขึ้นเสนอ ผลลงมติออกมาไมรับครับ ไมใหความเห็นชอบ ซึ่งเปนครั้งแรก 
 



๒๐๓ 
สผ ๔/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ                                                                      นิวรา ๙๗/๒ 
 
ในประวัติศาสตรของวุฒิสภาที่มาจากการแตงตั้ง ผมยังขอชมเชยวุฒิสภาชุดนั้น  
ทั้ง  ๆ  ที่มาจากการแตงตั้งจากรัฐบาลนะครับ  เขาทําหนาที่ดวยความบริสุทธิ์ ใจ  
แลวรัฐบาลก็จะพยายามเสนอเขามาอีกแตก็ไมกลา เพราะกลัววาวุฒิสภาชุดนั้น 
จะไมกลับมติเดิมที่มีไว เพราะฉะนั้นผมอยากจะเรียนวาวุฒิสภานั้นถูกแทรกแซงหรือไม 
แมแตตัวผมเองจะสมัครลงชิงตําแหนงประธานวุฒิสภา ทุกเรื่องที่พูดในสภานี้ผมไดไปให
การที่ศาลรัฐธรรมนูญในคดียุบพรรคประชาธิปตย พิสูจนไดของจริง และศาลรัฐธรรมนูญ
เชื่อวาเปนความจริงที่มีการแทรกแซงวุฒิสภา เพื่อนผมที่เปนสมาชิกวุฒิสภาไปถูกขอรอง
ใหผมถอนตัว ผมนั้นไมยอมที่จะถอนตัว ใชเวลาหลายวันกวาจะตกลงใจในการที่จะเสนอตัว 
เพื่อชิงตําแหนงประธานวุฒิสภา แตเพื่อนคนนั้นบังเอิญมีธุรกิจที่เกี่ยวของที่จะตอง 
รับอนุมัติจากรัฐบาลในเวลานั้นหลายเรื่องหลายราว เพื่อน ๆ ก็บอกวา เฮย ถาไมยอม 
เดี๋ยวพรรคพวกจะเดือดรอน และคนคนนั้นก็เปนกําลังสําคัญของผมในการที่จะสนับสนุน 
ผมเปนประธานวุฒิสภาดวย ผมก็คิดวาไมเปนก็คงไมเปนไร เพราะฉะนั้นการแทรกแซง
วุฒิสภาถามีเวลาใครยังของใจมาคุยกับผมไดตลอดเวลาวามีอะไรอีกนะครับ -------------- 
 

- ๙๘/๑ 
 
 
 
 
                                                  
 



๒๐๔ 
สผ ๔/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ      เบญจมาภรณ ๙๘/๑ 
 
เพราะฉะนั้นผมจะใชเวลาตรงนี้เพื่อทําความเขาใจ และผมตองขอขอบคุณทานที่พาดพิง
ผมนะครับ ทําใหผมไดมีโอกาสชี้แจงถึงความเปนจริงความเปนไป และผมก็จะพยายาม
ไมพูดอยางที่ทานเชาวรินไดขอรอง เพราะผมพูดทีไรผมก็หดหูหัวใจผมทุกครั้งเหมือนกัน 
ตอไปผมก็จะขออภิปรายในประเด็นที่ญัตติ 
  นายจตุพร  พรหมพันธุ (แบบสัดสวน)  :  ทานประธานขออนุญาตนิดเดียว
จะไดเปนประเด็นตอเนื่องใหทานนิพนธไดพูดประเด็นนี้จบไป 
  นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :  
เชิญครับ 
  นายจตุพร  พรหมพันธุ (แบบสัดสวน)  :  เพื่อเปนประโยชนกับทางทานนิพนธ 
แลวก็สภาแหงนี้คือ ๑. ทานก็บอกวาทุกอยางในการเลือกอะไรก็แลวแตลวนมีโผมาทั้งสิ้น 
ในการเลือกประธานวุฒิสภาหรือรองประธานวุฒิสภา ถามทานวาทานไดรับเลือกอยางไร 
ประเด็นตอมาก็คือวา 
  (นายวรงค  เดชกิจวิกรม ไดยืนและยกมือขึ้น) 
  นายวรงค  เดชกิจวิกรม (พิษณุโลก)  :  ทานประธานครับประทวงครับ 
กราบเรียนทานประธานที่เคารพ กระผม นายแพทยวรงค เดชกิจวิกรม 
  นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :  
เชิญครับ 
  นายวรงค เดชกิจวิกรม (พิษณุโลก)  :  สมาชิกสภาผูแทนราษฎร  พรรคประชาธิปตย
จากจังหวัดพิษณุโลก ผมขอประทวงทานประธานครับ ขณะนี้ทานประธานกําลัง 
ทําผิดขอบังคับการประชุม ผมเชื่อวาทานสมาชิกที่ลุกขึ้นมาทานควรจะประทวง ประทวง
ในกรณีไหน แตการที่ทานสมาชิกลุกขึ้นมานั้นกําลังอภิปรายนะครับ มันเปนการขัดจังหวะ
การอภิปรายของทานสมาชิกก็คือทานของพรรคประชาธิปตยที่กําลังอภิปรายอยูครับ 
ขอใหทานวินิจฉัยครับ 
  นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :  
เห็นดวยครับ มีเหตุผล ผมคิดวาทานประทวง 
 



๒๐๕ 
สผ ๔/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ      เบญจมาภรณ ๙๘/๒ 
 
  นายจตุพร  พรหมพันธุ (แบบสัดสวน) :  อยางนี้ครับทานประธานครับ 
  นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :  
ประทวงตองนั่นครับ 
  นายจตุพร พรหมพันธุ (แบบสัดสวน) : ผมขอเรียนวาผมประทวงดวยเหตุผลที่วา  
ที่ทานไดลุกขึ้น 
  นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :  
ทานประทวงหรือเปลาครับ เชิญครับ 
  นายนิพนธ  วิสิษฐยุทธศาสตร (แบบสัดสวน)  :  ผมทําผิดขอบังคับอะไร 
  นายจตุพร  พรหมพันธุ (แบบสัดสวน)  :  ทานประธานที่เคารพผมเอง
ไดอธิบายความเพียงแควาแตละฝาย 
  นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :  
ตองขออภัยจริง ๆ ถาประทวงแลวตองมีคนทําผิดขอบังคับ เพราะฉะนั้นตองชี้ตรงนี้กอนครับ 
  นายนิพนธ  วิสิษฐยุทธศาสตร (แบบสัดสวน)  : ทานประธานครับ ผมขอ
อภิปรายตอนะครับ 
  นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :  
เชิญตอครับ 
  นายนิพนธ  วิสิษฐยุทธศาสตร (แบบสัดสวน)   :  ตามที่สภาไดมีการพิจารณา 
ญัตติตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการใชและปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ 
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ผมอยากจะเรียนประธานอยางนี้ครับวา 
รัฐธรรมนูญของไทยเรานั้นมีมาถึงปจจุบัน ๑๘ ฉบับ รัฐธรรมนูญสวนใหญรางขึ้นหลังจาก
การปฏิวัติรัฐประหารเกือบทั้งสิ้น มีอยูเพียงฉบับหรือ ๒ ฉบับเทานั้นที่รางขึ้นขณะที่มี 
สภาผูแทนราษฎร มีรัฐสภาที่มาจากการเลือกตั้งของพี่นองประชาชน และรัฐบาลที่มาจาก
การปฏิวัติ รัฐประหารหลายรัฐบาล  ผมตองเรียนวาผมอยูในแวดวงตรงนี้มาเห็น 
หลายรัฐบาลที่มาจากการปฏิวัติรัฐประหาร มีการทุจริตคอรรัปชันมากมาย สวนรัฐบาล 
 
 



๒๐๖ 
สผ ๔/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ      เบญจมาภรณ ๙๘/๓ 
 
ที่มาจากการเลือกตั้งก็มีการทุจริตคอรรัปชันมากมาย ถามวารัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง
กับรัฐบาลที่มีการปฏิวัตินั้นใครทุจริตคอรรัปชันมากกวากัน ผมตองเรียนอยางนี้ครับวา
บางรัฐบาลที่มาจากการปฏิวัติทุจริตนอยกวารัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง บางรัฐบาล
ที่มาจากการปฏิวัติทุจริตมากกวารัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชน เพราะฉะนั้น
การปฏิวัติทุกครั้งที่ เรามีสภาผูแทนราษฎรจากการเลือกตั้งนั้น เพราะเหตุรัฐบาล 
ไดสรางเงื่อนไขใหเกิดการปฏิวัติ ซึ่งในชีวิตผมตองออกตัวกอนวาผมเกลียดการปฏิวัติที่สดุ 
แมแตการปฏิวัติรัฐประหารบางครั้งมีการทาบทามใหผมไปเปนสมาชิกไปรวมงาน 
กับคณะปฏิวัติคณะปฏิรูปผมปฏิเสธ ถาผมจะดําเนินกิจการทางการเมืองแลวผมจะตอง
มาจากการเลือกตั้งของพี่นองประชาชนเทานั้นผมมีความรูสึกอยางนี้ เพราะตัวแทนของ
ประชาชนตองมาจากประชาชน รัฐธรรมนูญเองก็ตามหลายฉบับก็ดี ------------------------- 
 

- ๙๙/๑ 
   
 
 



๒๐๗ 
สผ ๔/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ                                                            สายชล ๙๙/๑ 
 
แตก็ มีการปรับป รุงแก ไข  ส วนรั ฐธรรมนูญฉบับป  ๒๕๔๐  ผมตองยอมรับว า 
เปนรัฐธรรมนูญที่มาจากประชาชนจริง ๆ เพราะรางขึ้นในสมัยที่เรามีสภาผูแทนราษฎร 
เปนรัฐธรรมนูญที่กาวหนาพัฒนาระบอบประชาธิปไตย แตถามวามีจุดบอด จุดบกพรอง 
มีไหม มี จุดดีจุดเดนก็มี อยางจุดเดนก็คือใหสมาชิกวุฒิสภามาจากการเลือกตั้ง 
เปนครั้งแรก สวนจุดบอดหลายจุดที่มีอยูหรือจุดบกพรอง รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง
ไมใหความสําคัญแกสภาเลยก็เปนจุดบอด จุดออนของรัฐธรรมนูญฉบับป ๒๕๔๐  
แตเมื่อใชไปแลว ๑๐ ปก็มีการศึกษากันทั้งวุฒิสภาและสภาผูแทนราษฎรก็มีจุดบอด 
จุดออน จุดบกพรองที่จะตองแกไขมากมาย แตสวนรัฐธรรมนูญ ป ๒๕๕๐ ทุกคน 
ตั้งขอรังเกียจวามาจากการปฏิวัติมาจากการปฏิรูป ผมเองก็รังเกียจแตเราตองดูเนื้อหา
สาระของรัฐธรรมนูญฉบับนี้ ผมคงไมใชเวลามากเพราะทุกทานไดอภิปรายถึงจุดออน  
จุดแข็งของรัฐธรรมนูญ จุดบกพรอง จุดที่เปนปญหามากมายแลว จุดออนของรัฐธรรมนูญ
ฉบับนี้ก็คือวุฒิสภาอยางที่หลายทานไดอภิปราย วุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญ ป ๒๕๕๐  
ที่มาจากการสรรหาซึ่งผมก็ตั้งขอรังเกียจ แตเมื่อดูตัวบุคคลที่เขาสรรหามาแลวหลายทาน
สวนใหญเปนบุคคลที่มีความรูความสามารถเปนคนดี โดยเฉพาะประธานวุฒิสภานั้น 
เปนคนที่มีความรูความสามารถ เปนอดีตประธานศาลอุทธรณ และเปนคนตรง เปนคนดี 
เปนคนที่มีความซื่อสัตยสุจริต อันนี้เขาก็สรรหาไดดี แตถามหลักการผมนั้นผมไมเห็นดวย 
กับการสรรหาแนนอน  แตถาจะมีการศึกษาแกไขแลวผมก็ยังยึดกลับไปตรงนั้น 
ใหมีการเลือกตั้ง เพราะตัวแทนของพี่นองประชาชนตองมาจากการเลือกตั้งเทานั้น  
นี่คือจุดออนของรัฐธรรมนูญที่ผมเห็นวาควรจะศึกษาแกไข แตจุดแข็งของรัฐธรรมนูญ
ฉบับนี้ก็คือมาตรา ๒๓๗ ทําไมผมถึงพูดอยางนี้ พวกเราในสภาแหงนี้ผมเชื่อวาทุกคน 
รูแกใจกันเองดีวาการเลือกตั้งทุกครั้งที่ผานมาเราทําอะไรบาง  เราซื่อสัตยสุจริต  
เราไมซื้อเสียง เราทําถูกตองตามกฎหมายหรือไม ผมคิดวาทุกคนรูแกใจกันเองดี  
เร่ืองซื้อเสียงนั้นเราถูกกลาวหามานาน ทุกยุคทุกสมัยแมแตในสภาแหงนี้ยังเคยมีการยื่น
ญัตติไมไววางใจในป ๒๕๓๐ ในเรื่องการซื้อเสียง ซึ่งทําใหเสียชื่อเสียเสียงไปทั่วโลก 
ซีเอ็นเอ็น (CNN) ออกขาวการซื้อเสียงในประเทศไทย เพราะฉะนั้นตั้งแตวันนั้นมาจนวันนี้ 
 



๒๐๘ 
สผ ๔/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ                                                            สายชล ๙๙/๒ 
 
ก็ยังมีการกลาวหากันเรื่องซื้อเสียง แลวเมื่อกี้สมาชิกสภาผูแทนราษฎรทานหนึ่งพูดวา 
ก็ซื้อกันทั้งนั้น จะจับไดหรือไมไดเทานั้น ทานพูดถูกแตไมถูกหมด พูดไมถูกหมดนะครับ 
เพราะคนที่ ไมซื้อก็ มีครับ  เพราะฉะนั้นเรื่องการซื้อเสียงนี่แหละเปนตัวทําลาย 
ระบอบประชาธิปไตย คนดี ๆ  ไมมีโอกาสที่จะเขามาถาไมมีเงินซื้อเสียง แลวอยางมาตรา ๒๓๗  
ที่บัญญัติถึงเรื่องการยุบพรรคการเมืองนั้นผมไมใชมาปรามาสหรือจะมาดูแคลน
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรเราแตผมเชื่อวาหลายทานเขามาโดยการบริสุทธิ์ยุติธรรม 
ไมซื้อเสียงและไมมีเงิน แตการซื้อเสียงนั้นสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่ลงสวนใหญ 
ไมมีเงินมาซื้อหรอกถาไมไดเงินจากพรรคการเมืองมา ความเปนจริงตรงนี้ผมวา 
มันยอมรับกันหรือเปลาในเรื่องของความเปนจริงทุกคนคงปฏิ เสธ  และผมเอง 
ไปออกรายการไปตอบคําถามในเรื่องซื้อเสียงหลายครั้ง เขาถามผมวา ----------------------- 
 
                                                                                                                    - ๑๐๐/๑ 



๒๐๙ 
สผ ๔/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ                จีรนุช ๑๐๐/๑ 
 
คุณนิพนธ เมื่อถามบอกวาซื้อเสียงมา คนโนนคนนี้ซื้อเสียงมา ทุกคนปฏิเสธหมดวา 
ในชีวิตไมเคยซื้อเสียงเลย ผมจะวาอยางไร ผมไมกลาตอบนะครับ เพราะผมก็ไมรู  
ผมมีเพื่อนคนหนึ่งถูกจับไดซื้อเสียง ผมบอก โอโฮ ทําไมเลือกตั้งมาตั้งนาน ๗-๘ สมัย  
มาจับไดตอนนี้ใหมีหลักฐาน นั่นเปนเรื่องที่ผมพูดถึงเพื่อนผม แตผมพูดกับผูสื่อขาว 
และรายการที่ผมไปออก ผมบอกวาผมนั้นไมเคยชอบสาบานและไมเชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทาไร  
แตผมอยากใหสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในบานนี้เมืองนี้มีจริงสักครั้งหนึ่ง ถาสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ทานใดไมซื้อเสียง เลือกตั้งมาดวยความบริสุทธิ์ยุติธรรม ผมขอใหสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นมีจริง 
โปรดอํานวยอวยพรใหผูนั้นและครอบครัวลูกหลานมีแตความเจริญรุงเรือง แตถาทานใด
ซื้อ เสียงและโกหกพี่นองประชาชนและสภาแหงนี้ก็ขอใหสิ่ งศักดิ์สิทธิ์นั้นมีจ ริง  
ใหทันตาเห็นเถอะครับ โปรดดลบันดาลใหมีอันเปนไปดวยครับ ขอบคุณครับ  
   นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : 
ทานชวลิตเชญิครับ  
   นายชวลิต  วิชยสุทธิ์ (แบบสัดสวน) : กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ 
กระผม นายชวลิต วิชยสุทธิ์ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร แบบสัดสวนจากพรรคพลังประชาชน 
ทานประธานที่เคารพครับ กระผมไดฟงการบรรยาย ไดฟงการอภิปรายมาตั้งแตชวงเชา 
ก็มาสะดุดไมสบายใจอยูนิดหนึ่งในสวนของการอภิปรายของเพื่อนสมาชิกอยางนอย  
๒ ทานในอันที่จะใหทายหรือใหความสําคัญกับการปฏิวัติรัฐประหารวาในขณะนั้นชวงนั้น
เปนการถูกตองแลว ซึ่งกระผมคิดวาเราในฐานะสมาชิกสภาผูแทนราษฎรมีคานิยม 
หรือมีประเพณีที่จะตองปกปองระบอบประชาธิปไตยอยางสุดชีวิต ผมก็หวังที่จะให 
สภาของเรามีความยืนยาว ถาจะไปก็ไปดวยระบอบของมันคือการอภิปรายไมไววางใจ 
ไมใชไปจากการนอกระบบ ซึ่งผมอยากจะเรียกรองทานสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
ที่ผ านการเลือกตั้ ง เขามา  ขอให มีความคิดเชนเดียวกันก็คือ รักประชาธิปไตย  
ผมชักไมแนใจครับทานประธานที่มีการกลาวกันวามีพรรคการเมืองหนึ่งตีสองหนา  
หนาหนึ่งมีการไปเคลื่อนไหวในพันธมิตร มีการไปเคลื่อนไหวในมวลชนที่มาเคลื่อนไหว 
อยูขางทําเนียบ  จนปจจุบันนี้ผมก็ยังไมเชื่อครับทานประธาน  เพราะผมมั่นใจวา 
 



๒๑๐ 
สผ ๔/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                จีรนุช ๑๐๐/๒ 
 
พรรคที่ รักประชาธิปไตย พรรคที่ตอตานเผด็จการจะมีพฤติกรรมเชนนั้น ผมหวังวา
เหตุการณเชนนี้จะไมเกิดขึ้น ทานประธานที่เคารพ กระผมมาจากจังหวัดนครพนม จังหวดั
ที่มีโน โหวต (No vote) ในการตอตานหรือไมเห็นดวยกับรัฐธรรมนูญสูงสุดของประเทศ 
ถึง ๗๗ เปอรเซ็นต แตเมื่อมีการประชามติ ผลประชามติออกมาอยางไร คนนครพนม 
ก็รับความหรือรับคําตัดสินนั้นดวยการปฏิบัติอยางถูกตองตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ 
อยางที่พวกผมก็ไดมาสมัครเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรภายใตกฎหมายรัฐธรรมนูญ ---- 
 
                - ๑๐๑/๑ 
 
 
 



๒๑๑ 
สผ ๔/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ              วันทนา ๑๐๑/๑ 
 
ฉบับป ๒๕๕๐ แตในขณะเดียวกันกอนการเลือกตั้งพวกกระผมก็รณรงคในการที่จะแกไข
กฎหมายรัฐธรรมนูญ เพราะมองวาไมวาจะเปนที่มา เนื้อหาของกฎหมายรัฐธรรมนูญนั้น
ไมเปนประชาธิปไตยแนนอน โดยเฉพาะอยางยิ่งสิ่งที่เพื่อนสมาชิกไดสะทอนออกมา 
ในการอภิปรายหลายสิบคนที่ผานมา ผมม่ันใจวาพวกเราเห็นพองตองกันวากฎหมาย
รัฐธรรมนูญฉบับป ๒๕๕๐ คงจะตองมีการแกไขอยางแนนอน แตจะแกไขอยางไร 
เราก็นํามาศึกษานํามาเสนอเปนญัตติที่จะตองมีการศึกษากันในการตั้งคณะกรรมาธิการ
รวมกันในการอภิปรายในวันนี้ อยางไรก็ตามครับทานประธาน ผมมีขอสังเกตที่ผมเห็นวา
กฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับป ๒๕๕๐ มีความไมเปนประชาธิปไตยอยางแนนอน และตองมี
การใหรับ ๆ กันไปกอน และเปนการแสดงความคิดเห็นไวอยางเปนลายลักษณอักษร  
มีการลงสื่อมวลชนโดยความเห็นของคณะกรรมาธิการยกรางซึ่งผมขอยกตัวอยาง 
สัก ๓ ทาน แตจะไมขอเอยนามครับ ทานที่ ๑ หากประชามติไมรับรางรัฐธรรมนูญเชื่อวา
จะมีปญหาตามมามากมายจนไมแนใจวาการเลือกตั้งจะทันภายในสิ้นปนี้หรือไม  
รับรางรัฐธรรมนูญไวกอนนาจะเปนทางออกที่ดี ไมชอบใจตรงไหนคอยหาทางแกไขภายหลัง  
นี่ทานที่ ๑ ทานที่ ๒ การคาดหวังวา คมช. จะหยิบรัฐธรรมนูญจะหยิบรัฐธรรมนูญ 
ในอดีตมาใชใหดีกวารัฐธรรมนูญ ป ๒๕๕๐ นั้นไมมีอะไรไปบังคับเขาได ถาไมเปนไป 
ตามคาดจะเกิดอะไรขึ้น หากรับรางจะดีหรือเลวเราก็ไดระบอบประชาธิปไตยมา  
อํานาจอธิปไตยกลับมา จึงอยากใหรับรางรัฐธรรมนูญไวกอนจากนั้นคอยมาแกไขทีหลัง
ในประเด็นที่ไมเห็นดวย ทานที่ ๓ อยากถามวาประชาชนจะเลือกอะไร ระหวางรับรอง
รัฐธรรมนูญฉบับ สสร. ใหถูกตองตามกฎหมายหรือจะรอให คมช. ขมขืนเอารัฐธรรมนูญ
ออกมา  หรื อ ขอ ให ป ร ะ ช าชนลอ งดู โ ฉมหน า รั ฐ ธ ร รมนูญก อน ว า ดี ห รื อ ไ ม  
เหมือนการตัดสินใจแตงงานบางทีรูปรางไมสวยไปบางก็มาจากการรัฐประหาร แตขอใหดู
ที่จิตใจวาจิตใจดีหรือไม ถามองวาดีก็ใหแตงไปกอน แลวสวนที่บกพรองก็คอยไปปรับปรุง
ภายหลัง ทานประธานครับ ไมนับการขอรองแกมบังคับไปยังขาราชการ กํานัน ผูใหญบาน  
ใหไปบอกพี่นองประชาชนไมรับ ใหรับกฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับป ๒๕๕๐ พรรคพลังประชาชน 
ไดศึกษาสิ่งที่ไมเปนประชาธิปไตยในกฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับป ๒๕๕๐ มากมาย 
 



๒๑๒ 
สผ ๔/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ              วันทนา ๑๐๑/๒ 
 
หลายประเด็น ซึ่งหลายทานไดอภิปรายดังที่ผมไดกราบเรียนไปเบื้องตน เพื่อไมใหเสียเวลา
กับที่ประชุมกระผมจะเอาในสิ่งที่ไมซ้ํากับที่เพื่อนสมาชิกไดอภิปรายไปแลว  
   ขอแรก  การทําลายสิทธิพื้นฐานประชาธิปไตย ๑ สิทธิ ๑ เสียง ตรงนี้อาจจะ 
มีการอภิปรายไปบางแลว แตผมเห็นวาเปนพื้นฐานสําคัญของระบอบประชาธิปไตย 
นอกจากนั้นในมาตรา ๙๔ ใหเลือกตั้ง ส.ส. แบบแบงเขตเรียงเบอรซึ่งเพื่อนสมาชิก 
ไดอภิปรายกันไปจํานวนมากวา ส.ส. ไมสะดวกในการเยี่ยมเยียนพี่นองประชาชน  
แตถามองในมุมกลับ ----------------------------------------------------------------------------------- 
 

 - ๑๐๒/๑  
 

               
 

 
     



๒๑๓ 
สผ ๔/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ                       รัชนีพร ๑๐๒/๑ 
 
พวกเราคิดถึงประชาชนบางไหมที่เขาจะตองมาเยี่ยม ส.ส. มาเยี่ยมอยางไร นําเอกสาร
หลักฐานตาง ๆ เพราะการติดตอทางโทรศัพทแตเพียงอยางเดียวหรือการที่ ส.ส. ไปเยี่ยม
แต เพียงอยางเดียวนี่ มันไมพอ  พี่นองประชาชนถาจะมาพบ  ส .ส .  หางไกลมาก 
ครับทานประธาน น้ํามันในภาวะเศรษฐกิจบานเมืองอยางนี้พี่นองประชาชนไมมีโอกาส 
ที่จะมาเยี่ยมเยียน ส.ส. หรือมาเสนอเรื่องรองทุกขไดสะดวกนะครับ ผมจะตัดประเด็น 
ในสวนที่ซ้ํากับเพื่อนสมาชิกออกไปเหลือเพียงมาตรา ๒๖๕ การกระทําที่เปนการขัดกัน
แหงผลประโยชน ในมาตรา ๒๖๕ สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาตอง 
ไมดํารงตําแหนงหรือหนาที่ใดในหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือ
ตําแหนงสมาชิกสภาทองถิ่น ผูบริหารทองถิ่น หรือขาราชการสวนทองถิ่น ผมยกตัวอยาง
ขอนี้ขึ้นมาก็เนื่องจากวานอกจากผมจะประสบปญหาดวยตนเอง กระผมก็คิดวา 
เพื่อนสมาชิกหลายทานก็ประสบปญหา กอนการเลือกตั้งกระผมจะตองลาออกจาก
กรรมการสภามหาวิทยาลัยนครพนม ลาออกจากบอรดวิทยาลัยการบินนานาชาติของ
มหาวิทยาลัยนครพนม  เพราะกฎหมายรัฐธรรมนูญ มาตรา  ๒๖๕ (๑) ในขณะที่  
ในป ๒๕๔๐ กฎหมายรัฐธรรมนูญ ป ๒๕๔๐ มีขอบัญญัติยกเวนไว ในมาตรา ๒๖๕ (๒) 
(๓) (๔) เกี่ยวกับการจํากัดสิทธิมีการพูดกันตลก ๆ นะครับทานประธาน แตผมคิดวา
อาจจะเปนเรื่องจริงไดก็คือวาจํากัดสิทธิของ ส.ส. ในการเลือกคูครอง ทําไมจํากัดสิทธิ
ทานประธาน เพราะกฎหมายไดหามไววาสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา
ตองไมรับ หรือแทรกแซง หรือกาวกายการเขารับสัมปทานจากรัฐ หนวยราชการ 
หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือเขาเปนคูสัญญากับรัฐ หนวยงานของรัฐ หรือ
รัฐวิสาหกิจ อันมีลักษณะเปนการผูกขาดตัดตอน หรือเปนหุนสวน หรือผูถือหุนสวน 
ในหางหุนสวน หรือบริษัทที่ไดรับสัมปทานหรือเขาเปนคูสัญญาในลักษณะดังกลาว ทั้งนี้
ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม ใหนําความใน (๒) (๓) (๔) นี่วรรคทายนะครับมาใชบังคับ
กับคูสมรสและบุตรของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร หรือสมาชิกวุฒิสภาและบุคคลอื่น 
ซึ่งมิใชคูสมรสและบุตรของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภานั้นที่ดําเนินการ
ในลักษณะผูถูกใช ผูรวมดําเนินการ หรือผูไดรับมอบหมายจากสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
หรือสมาชิกวุฒิสภาใหกระทําการตามมาตรานี้ดวย ทานประธานครับ ในสภานี้  



๒๑๔ 
สผ ๔/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ                       รัชนีพร ๑๐๒/๒ 
 
มี ส.ส. หนุมสาวที่ยังโสดมากมายหลายทาน ถาเขาจะมีคูครองที่ทํากิจการรับสัมปทาน
จากรัฐ เขาก็ไมสามารถที่จะดําเนินการได เพราะติดเงื่อนไขกฎหมายรัฐธรรมนูญ  
มาตรา ๒๖๕ นี่คือ สิ่งที่เขาพูดกันตลก ๆ ขางนอก แตในขอเท็จจริงอาจจะเปนจริงก็ได 
ทานประธานที่เคารพครับ สิ่งที่ผมอยากจะกราบเรียนเปนประเด็นสุดทายก็คือวา 
มีการกลาวอางกันวาการแกไขกฎหมายรัฐธรรมนูญนี้แกเพื่อใคร ทําไมตองรีบแก  
ผมคิดวาการแกไขกฎหมายรัฐธรรมนูญครั้งนี้ไมไดเปนการแกเพื่อใคร แตเปนการแก 
เพื่อพี่นองประชาชนคนไทยทุกคนใหมีระบอบประชาธิปไตยที่สมบูรณ ใหมีกติกา 
ที่สมบูรณ  แลวกระผมก็ยังมั่นใจวากฎหมายนั้นเมื่อแกไขแลวไม มีผลยอนหลัง 
นอกจากนั้นสิ่งที่ผมอยากจะกราบเรียนเพิ่มเติมเปนประเด็นสุดทายตอกย้ํากับสิ่งที่ผม 
ไดเรียนมาตั้งแตตนวา ขณะนี้เราเอาปญหาตาง ๆ เขามาอยูในสภาแลว---------------------- 
 

            - ๑๐๓/๑ 



๒๑๕ 
สผ ๔/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ            สุทธาทิพ ๑๐๓/๑ 
 
ก็อยากจะวิงวอนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรทุกทานใหใชสภาของเราเปนเวทีในการแกไข
ปญหาของบานเมืองนะครับ ขอวิงวอนตรงนี้แลวก็อยากจะใหสภาของเรานั้นมีความยืนยาว 
เพื่อที่จะเปนองคกรสําคัญในการแกไขปญหาของบานเมือง ขอขอบคุณทานประธานครับ  
   (รอยตํารวจโท เชาวริน ลัทธศักดิ์ศิริ ไดยืนและยกมือขึ้น) 
   รอยตํารวจโท เชาวริน ลัทธศักดิ์ศิริ (แบบสัดสวน)  : ทานประธานครับ 
กระผม รอยตํารวจโท เชาวริน ลัทธศักดิ์ศิริ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร แบบสัดสวน 
ขอใชสิทธิพาดพิงครับ 
   นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) :  
ประเด็นไหนทาน 
   รอยตํารวจโท เชาวริน ลัทธศักดิ์ศิริ (แบบสัดสวน) : มีประเด็นที่กอนหนา
ทานชวลิตจะอภิปรายนั้นมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรซีกขวามือซึ่งไดอภิปรายและไดเลา
ชีวประวัติของทานในฐานะอดีตสมาชิกวุฒิสภา ผมเองก็เปนอดีตสมาชิกวุฒิสภา 
โดยเฉพาะอยางยิ่งมาจากการเลือกตั้งสมัยเดียวกัน ผมยายที่นั่งมาตรงนี้เพราะผมตอง
มองหาเพื่อนสมาชิกวุฒิสภาในสมัยป ๒๕๔๓ ทานประธานครับ ซายมือผมนี่ ทาน ส.ส. 
ศรีเมือง เจริญศิริ อดีตสมาชิกวุฒิสภา ขวามือผมนี่ อดุลย วันไชยธนวงศ อดีตสมาชิก
วุฒิสภาจากแมฮองสอน ขางหลังครับ ทานผูอาวุโส พลตํารวจเอก วิรุฬห พื้นแสน  
อดีตสมาชิกวุฒิสภาป ๒๕๔๓ เชนกัน ถัดไปคุณอนันต ผลอํานวย สมาชิกวุฒิสภา 
ป ๒๕๔๓ เชนกัน พวกผมทั้ง ๕ คนปจจุบันนี้เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรทั้งแบบสัดสวน
และแบบเขตเลือกตั้ งตางได รับความเสียหายจากการอภิปรายของทาน  ส .ส .  
ซีกขวามือที่เปนอดีตสมาชิกวุฒิสภา 
   นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : 
ทานเชาวริน ขออภัยนิดหนึ่งครับ 
  รอยตํารวจโท เชาวริน ลทัธศักดิ์ศิริ (แบบสัดสวน)  :  ครับ 
 
 
 



๒๑๖ 
สผ ๔/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ            สทุธาทิพ ๑๐๓/๒ 
 
  นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) :  
ขออภัยนิดหนึ่งครับ เอาเฉพาะจุดที่โดนพาดพิงแลวเสียหายเฉพาะตรงนั้นนะครับ  
   รอยตํารวจโท เชาวริน ลัทธศักดิ์ศิ ริ (แบบสัดสวน) : ในประเด็นที่ ๑  
ทานไดอภิปรายเกี่ยวกับคดียุบพรรค ทานประธานครับ คนฟงทั้งประเทศก็คงจะตอง 
แซซองสาธุการวาทานนั้นไปเบิกความที่ศาลรัฐธรรมนูญ กระผมไดขอมูลจากเพื่อน 
อดีตสมาชิกวุฒิสภาที่นั่งรอบขางผมนี่ ศาลรัฐธรรมนูญครั้งนั้นที่เราเรียกกันวา ตุลาการ 
ศาลรัฐธรรมนูญ ไมมีพระบรมราชโองการโปรดโกลาฯ แตงตั้ง แตมาจากการแตงตั้ง 
ของคณะปฏิวัติ  แมวันตัดสินก็ ไมกลาใส เสื้ อค รุย  แลวที่ท านพูดพาดพิงไปถึ ง 
อดี ตพ ร รค ไทย รั ก ไ ทย  ซึ่ ง แ ท ที่ จ ริ ง ผม ไม ไ ด เ ป น สมาชิ กพ ร รค ไทย รั ก ไ ทย  
ผมมาเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในพรรคพลังประชาชน แตทานโยงใหเห็นวา 
พวกพรรคพลังประชาชนนั้นสืบทอดมาจากพรรคไทยรักไทย ความเสียหายตรงนั้น 
ก็จะตกแกพวกสมาชิกพรรคพลังประชาชนซึ่งหลาย ๆ คนเขามาใหม ทานประธานครับ 
ตุลาการรัฐธรรมนูญชุดนั้นที่ทานบอกวาทานไปเบิกความก็ถามเฉพาะทานคนนี้ที่พูด 
เมื่อสักครูนั่น แลวก็นายเจิมศักดิ์ ปนทอง อีกคนหนึ่ง สวนสมาชิกวุฒิสภาคนอื่น ๆ  
ที่ไปศาลไมไดถามเลย ไมไดถามถึงเลยครับ เรียกอยางนี้ไมผิดหรอก ฟงความขางเดียว
แลวก็ตัดสิน  และเห็นไหมวันตัดสินไมกลาใสเสื้อครุยแบบเดียวกับตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญทั้งหลาย ขอเท็จจริงตุลาการรัฐธรรมนูญชุดนั้นไมมีพระบรมราชโองการ 
โปรดเกลาฯ ถาทานจะภูมิใจ จะบอกลูกบอกหลานในอนาคตจดจําไปบอกกันเถอะครับ 
แตอยาเอามาใชกับระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนองคพระประมุข  
ที่ทุกอยางเขาตามตรอกออกตามประตู  
   ประเด็นตอไปทานประธานที่เคารพครับ ทานไดลําดับชีวประวัติของทาน
นายกยองเหลือเกิน ทานตัดสินใจที่จะลงสมัครผูแทนราษฎร ทานพูดวาทานตัดสินใจ
เลือกพรรคประชาธิปตยเปนพรรคการเมืองที่ดีที่สุด ทานประธานครับ การพูดอยางนี้ 
เปนการพูดเอาดีเขาตัว เอาชั่วใหคนอื่น แลวผมเขาพรรคพลังประชาชนนี่ผมชั่วหรือ 
ทานประธาน ถาจะเอาลําดับประวัติแลวผมก็จะเลาใหฟงวาผมเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
 



๒๑๗ 
สผ ๔/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ            สุทธาทิพ ๑๐๓/๓ 
 
ดวยการสมัครรับเลือกตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๒๒ ทานประธานครับ  
ผมก็ทําหนาที่ของผมในสภาผูแทนราษฎรนานพอสมควร แตวันหนึ่งเมื่อผมตัดสินใจ
ประจักษ ชั ดแล วว าผมไมสามารถทํ างานกับ เพื่ อนสมาชิก ในพรรค เดี ยวกัน  
ผมมีความละอายใจที่จะคงความเปน ส.ส. พรรคประชาธิปตย ผมจึงยื่นใบลาออก 
พนสมาชิกสภาพเมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม  ๒๕๒๒ ทานประธานครับ ไมใชวาผมไมอยู 
พรรคประชาธิปตยแลวผมจะเลว ไมใชวาทานอยูพรรคประชาธิปตยแลวทานจะเปนดีที่สุด 
ตัดสินใจดีที่สุดวาเลือกพรรคดีที่สุด----------------------------------------------------------------- 
 

 - ๑๐๔/๑ 
 
 
 



๒๑๘ 
สผ ๔/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ                    บุศยรินทร ๑๐๔/๑ 
 
ขอเถอะครับ อยาเอาความดีเขาตัว เอาความชั่วใหคนอื่น ผมถูกพาดพิงแลวผมขอพูดแคนี้  
ผมม่ันใจเหลือเกินวาคนไทยทั้งประเทศจะใหความเปนธรรมแกพวกผมที่ เปนอดีต ส.ว.  
จากการเลือกตั้งเมื่อป ๒๕๔๓ และปจจุบันมาเปนสมาชิกอยูในสภาผูแทนราษฎร 
ในสังกัดพรรคพลังประชาชน ขอขอบคุณครับ 
   (นายนิพิฏฐ อินทรสมบัติ ไดยืนและยกมือขึ้น)  
   นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : 
ทานนิพิฏฐเชิญครับ 
   นายนิพนธ  วิสิษฐยุทธศาสตร (แบบสัดสวน) : เดี๋ยวครับทานประธาน  
ผมถูกพาดพิงครับ ขอกอนครับ 
  นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : 
ทานนิพนธกอนก็ไดครับ เชิญครับ 
    นายนิพนธ  วิสิษฐยุทธศาสตร (แบบสัดสวน) : ทานประธานที่เคารพครับ 
ผม นิพนธ วิสิษฐยุทธศาสตร สมาชิกสภาผูแทนราษฎร แบบสัดสวน พรรคประชาธิปตย 
ทานเชาวรินทานก็เปนตํารวจเกาแลวก็เปนนักกฎหมายนะครับ ทานตองฟงใหชัดเจนกอน 
ผมไมไดพาดพิงอะไรถึงทาน ผมพูดถึงตัวผมที่จะตัดสินใจเลนการเมืองนะครับ ผมก็มองวา 
พรรคไหนที่ผมควรจะเขาและผมเห็นวาดีที่สุดในตัวของผม ผมไมไดบอกคนอื่นวาจะเขาพรรคไหน
หรือไมอยางไร เปนเรื่องของการตัดสินใจแตละทาน แลวผมตองเรียนวาเหตุที่ผม 
เขาพรรคนี้นี่ผมยังมีปจจัยอีกประการหนึ่งก็คือ ผมก็เห็นวาอดีตหัวหนาพรรคประชาธิปตย
ซึ่งเปนอดีตนายกรัฐมนตรี ๒ สมัย เปนนายกรัฐมนตรีที่ซื่อสัตยที่สุดในประเทศไทย 
ผมจึงเขาพรรคนี้ ในความเห็นและสวนตัวของผม เพราะฉะนั้นผมไมไดพาดพิงอะไร 
ใหทานเสียหายนะครับ และการเบิกความที่ศาลรัฐธรรมนูญนั้นผมตองชี้แจงครับวา
จะตองมีการระบุพยาน  ตองส งถ อยคํ าเปนเอกสารไปกอนกอนที่ จะเบิกความ  
และสิ่งที่ผมพูดในสภาแหงนี้ ผมก็พูดในวุฒิสภามาเหมือนกันขณะนั่งทําหนาที่ประธาน  
มีสมาชิกถามผมเรื่องตาง ๆ ผมก็ชี้แจงไป เพราะฉะนั้นเรื่องนี้นี่อะไรเปนอะไร ผมวาทุกคน
รูแกใจกันเองดี ไมเปนไรครับ ถาของใจอะไรก็ยินดีเสมอสําหรับผม ขอบคุณครับ 



๒๑๙ 
สผ ๔/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ                    บุศยรินทร ๑๐๔/๒ 
 
   รอยตํารวจโท เชาวริน  ลัทธศักดิ์ศิริ (แบบสัดสวน) : ทานประธานครับ  
อันนี้ก็ตองถือบอกวา 
    นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : 
ทานครับ ผมฟงอยูไมมีอะไรเสียหายครับ คงไมเปนไรครับ พอเถอะครับ ไมมีอะไร
เสียหายครับ  
   (นายนิพิฏฐ  อินทรสมบตัิ ไดยืนและยกมือขึ้น) 
  นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : 
ทานนิพิฏฐประทวงใชไหมครับ เชิญครับ  
  รอยตํารวจโท เชาวริน  ลัทธศักดิ์ศิริ (แบบสัดสวน) : ทานประธานครับ 
   นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : 
ทานนิพนธขอความกรุณาครับ ผมฟงอยูครับ ผมฟงอยูทานนิพนธผมฟงอยู ทานไมได
หมายความอยางที่ทานเชาวรินพูดตรงนั้นนะครับ ไมไดหมายความอยางนั้น ไมมีอะไรครับ  
นั่งเถอะครับ ทานนิพิฏฐเชิญครับ 
   นายนิพิฏฐ  อินทรสมบัติ (พัทลุง) : ทานประธานที่เคารพครับ กระผม 
นิพิฏฐ อินทรสมบัติ พรรคประชาธิปตย จังหวัดพัทลุง ผมขออนุญาตประทวงเพื่อนสมาชิก
ตามขอบังคับการประชุม ขอ ๖๑ เมื่อสักครูทานเชาวริน ขออภัยเอยนามไดกลาวพาดพิง 
ถึงการพิจารณาในศาลรัฐธรรมนูญ ผมเรียนทานประธานอยางนี้ครับ ผมเปนผูหนึ่ง 
ที่ไดรับมอบอํานาจจากพรรคประชาธิปตยใหดําเนินคดีนี้ในศาลรัฐธรรมนูญ เมื่อสักครู 
เพื่ อนสมาชิกจะกลาวโดยพลั้ งพลาด  เจตนาหรือไม เจตนาก็ตาม  แตว าทําให 
ศาลรัฐธรรมนูญไดรับความเสียหายครับ และพรรคประชาธิปตยเองซึ่งตอสูในคดีนี้ 
ก็ไดรับความเสียหาย ขอความเปนอยางนี้ครับทานประธาน ประโยคแรกผมไมติดใจครับ 
ผมคิดว าท านไมทราบ  ทานบอกว า  ศาลรัฐธรรมนูญเองไม ได ใส เครื่ องแบบ 
หรือไมแตงเครื่องแบบในขณะนั่งตัดสินพิจารณา ผมไมติดใจประเด็นนี้ครับ แตวา 
ทานตองรูวานั่นเปนการปฏิบัติตามปกติของศาลรัฐธรรมนูญเขาไมใสเครื่องแบบครับ 
เร่ืองที่ ๑  
 



๒๒๐ 
สผ ๔/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ                    บุศยรินทร ๑๐๔/๓ 
 
   เร่ืองที่ ๒ ที่ผมจําเปนตองกราบเรียนทานประธานประทวงเพื่อเพื่อนสมาชิก 
ไดถอนคําพูดของทาน ผมจดไวอยางนี้ครับทานประธาน ทานเชาวรินไดกลาววา 
ศาลรัฐธรรมนูญฟงความขางเดียวแลวตัดสินคดี อันนี้ศาลรัฐธรรมนูญเสียหายครับ 
และศาลรัฐธรรมนูญเปนบุคคลภายนอกที่ถูกพาดพิง ผมกราบเรียนวา ทานตองถอนคําพูดวา  
ศาลรัฐธรรมนูญฟงความขางเดียวแลวตัดสินคดี ผมนั่งอยูในศาลรัฐธรรมนูญตลอดเวลา 
ที่มีการพิจารณาคดีครับ ------------------------------------------------------------------------------ 
 
                           - ๑๐๕/๑ 
 
 
 
 
 
 
 



๒๒๑ 
สผ ๔/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                                                              กมลทิพย ๑๐๕/๑ 
 
ศาลรัฐธรรมนูญไดฟงความทั้ง ๒ ขาง ทั้งของพรรคประชาธิปตย ทั้งของพรรคไทยรักไทย 
ประโยคสุดท ายศาลรั ฐธรรมนูญได มีคํ า วิ นิ จฉั ยว า  พรรคการ เมื อ งมีหน าที่ 
ตองรักษาระบอบประชาธิปไตย บัดนี้ ปรากฏวาพรรคไทยรักไทยไมสามารถรักษา 
ระบอบประชาธิปไตยของประเทศนี้ไวไดใหยุบพรรคไทยรักไทยครับ ทานตองถอนคําวา  
ฟงความขางเดียวแลวตัดสินคดีครับ  
   นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : 
ทานเชาวรินครับ  
   รอยตํารวจโท เชาวริน ลัทธศักดิ์ศิริ (แบบสัดสวน) : ครับผม 
   นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : 
ผมขอวินิจฉัย 
  รอยตํารวจโท  เชาวริน  ลัทธศักดิ์ศิ ริ  (แบบสัดสวน) : ทานประธาน 
จะวินิจฉัยกอนหรือวาจะใหผมแกตางกอน 
   นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : 
ผมขอวินิจฉัยครบั 
   รอยตํารวจโท เชาวริน ลัทธศักดิ์ศิริ (แบบสัดสวน) : ถาอยางนั้นผมนั่งลงครับ 
   นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : 
ขอใหทานเชาวรินถอนคําพูดประเด็นที่ศาลฟงความขางเดียวตรงนั้นครับ 
  รอยตํารวจโท  เชาวริน  ลัทธศักดิ์ศิ ริ  (แบบสัดสวน )  : นี่แหละครับ  
ทานประธานผมถึงถามวา ทานจะวินิจฉัยกอนหรือวาจะใหผมแกตางกอน ผมไมถอน 
เพราะผมไมไดพูด ผมไมทราบวาผูประทวงผมนี่ไปเอานั่นมาจากไหน ผมเขียนไวเลยวา 
ตุลาการรัฐธรรมนูญ ผมวา ตุลาการรัฐธรรมนูญที่ไมมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ
แตงตั้งมาตัดสินความ แลวทานจะไปภูมิใจอะไร ผมไมไดเอยวาศาลรัฐธรรมนูญ  
นี่ผมจดไวนี่ ผมก็กลัวพลาด ผมบอกตลอดเวลาวา อันนักปราชญราชบัณฑิตนี่บางที 
สี่ตีนยังรูพลาด นักปราชญยังรูพลั้ง กิ้งกือยังเดินตกทอ ผมก็กลัวพลาดก็เลยเขียนไวกอนเลยวา  
ตุลาการรัฐธรรมนูญ  ทุกคําครับไม มีคําวา  ศาล  ครับ  เพราะฉะนั้นถอนไม ได 
เพราะไมไดพูด 



๒๒๒ 
สผ ๔/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ                                                             กมลทิพย ๑๐๕/๒ 
 
  นายนิพิฏฐ  อินทรสมบัต ิ(พัทลุง) : ทานประธานครับ 
   นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : 
เชิญครับ 
   นายนิพิฏฐ  อินทรสมบัติ (พัทลุง) : ความจริงผมไมอยากโตเถียงประเด็น 
เล็ก ๆ นอย ๆ อยางนี้กับทานเชาวรินเนื่องจากทานเชาวรินก็เปนผูที่อาวุโส เร่ืองนี้เล็กนอย
มากครับ ไมควรเปนประเด็นใหทานลุกขึ้นมาโตผมในลักษณะนี้นะครับ เมื่อสักครูทาน
บอกวา ตุลาการรัฐธรรมนูญ ไมเปนไรครับ เมื่อสักครูผมพูดวาศาล ผมถอนคําวา 
ศาล ก็ไดครับ แตเมื่อทานยืนยันวาทานพูดวาตุลาการรัฐธรรมนูญฟงความขางเดียวแลว
ตัดสินคดี ทานตองถอนครับ  
   นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : 
ทานเชาวรินขออนุญาตนะครับ ทานนิพิฏฐติดใจคําวา ศาล นะครับ เพราะฉะนั้นขอให
ทานถอนสิ่งที่ทานนิพิฏฐขอใหถอนเมื่อสักครูนี้ครับ  
   รอยตํารวจโท เชาวริน  ลัทธศักดิ์ศิริ (แบบสัดสวน) : ทานประธานครับ  
แลวทานนิพิฏฐนี่ไปเกี่ยวของอะไรกับตุลาการรัฐธรรมนูญ เปนผูเสยีหายหรือเปลาครับ 
   นายนิพิฏฐ  อินทรสมบัต ิ(พัทลุง) : ทานประธานที่เคารพครับ ผมไม 
   นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : 
ทานเชาวรินครับ เร่ืองเล็กนอยนะครับ ขอเถอะครับ ถอนเถอะครับ ทานเชาวรินครับ  
ขอความกรุณานะครับ ถาไมถอนก็คงไมจบ เพราะฉะนั้นขอความกรุณาเถอะครบั  
    รอยตํารวจโท เชาวริน  ลัทธศักดิ์ศิริ (แบบสัดสวน) : ทานประธานครับ  
ผมบอกแลววาทานเปนผูเสียหายหรือเปลา ตอบผมเปนผูเสียหายหรือเปลา หรือตอให
เปนผูเสียหายผมก็ไมถอน เพราะผมไมไดวาทาน ไปสิไปเรียกตุลาการรัฐธรรมนูญ 
   นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : 
ทานเชาวรินครับ ผมไดวินิจฉัยแลวใหทานถอนนะครับ ทานกรุณาเถอะครับ ถอนเถอะครับ 
   รอยตํารวจโท เชาวริน  ลัทธศักดิ์ศิริ (แบบสัดสวน) : ผมนี่เคารพความคิดเห็น 
แลวก็ ให เกียรติผูทําหนาที่ เปนประธานในที่ประชุมเสมอ แตผมไม ไดทําผิดอะไร  
 



๒๒๓ 
สผ ๔/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ                                                             กมลทิพย ๑๐๕/๓ 
 
ทานคงเคยไดยิน คนที่ถูกตัดสินที่ไมไดทําผิดนี่บางทีมันเปนประวัติศาสตร ทานจําไดไหม
ทานประธาน ทานเคยเรียนมัธยม ธรณีที่นี้ 
   นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : 
ทานเชาวรินครับ ผมขอใชขอบังคับ ใหบันทึกไวในรายงานตามขอบังคับ ทานนิพิฏฐครับ 
จบแลวครับ จบแลวครับ จบแลวครับทานครับ  
   นายนิพิฏฐ  อินทรสมบัติ (พัทลุง) : ทานประธานครับ ผม 
 
                                                                                                                    - ๑๐๖/๑ 
 
 
 
 



๒๒๔ 
สผ ๔/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ                                                              กมลมาศ ๑๐๖/๑ 
 
   นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : 
จบนะครับทาน 
   นายนิพิฏฐ  อินทรสมบัติ (พัทลุง) : ทานประธานครับ ผมเคารพ ทานประธานครับ 
   นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : 
ทําอยางนี้ทานนิพิฏฐ ถาประธานใชอํานาจวินิจฉัยแลวใหถอน แตถาสมาชิกไมยอมถอน 
มันมีขอบังคับอีกขอหนึ่งผมจําไมได ขอ ๖๔ ครับ ใหบันทึกไวก็ถือวาจบ ไดดําเนินการ 
จบแลวครับ 
   (นายบุญยอด สุขถิ่นไทย ไดยืนและยกมือขึ้น) 
   นายบุญยอด สุขถิ่นไทย (กรุงเทพมหานคร) : ทานประธานครับ ขออนุญาต
ประทวงทานประธานในประเด็นนี้ครับ  
   นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :  
เชิญครับ  
   นายบุญยอด  สุขถิ่นไทย  (กรุงเทพมหานคร) : บุญยอด  สุขถิ่นไทย  
พรรคประชาธิปตย กรุงเทพมหานคร ในเรื่องของผูที่อภิปรายไมถอนคําพูดนะครับ  
ทานตองใหเขาออกจากหองประชุมกอน เมื่อเขาออกจากหองประชุมโดยไมถอนคําพูด
ตามขอ ๖๔ ที่ทานวา วรรคสอง ออกจากหองประชุมโดยไมถอนคําพูดตามคําวินิจฉัย 
ของประธาน ใหประธานบันทึกการไมปฏิบัติตามคําวินิจฉัยไวในรายงานการประชุม  
ทานตองใหสมาชิกซึ่งดื้อดานไมฟงคําตัดสินของประธาน 
   รอยตํารวจโท เชาวริน  ลัทธศักดิ์ศิริ (แบบสัดสวน) : ทานประธานครับ  
ตองถอนคําวา ดื้อดาน  
   นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : 
ผมวาเรื่องนี้จบแลวนะครับ อยาเอาเปนสาระเลยครับ เร่ืองอื่น ๆ สําคัญมากกวานี้ 
มีอีกเยอะ ขอความกรุณาเถอะครับ  
  (นายนิพิฏฐ อินทรสมบัติ ไดยืนและยกมือขึ้น) 
  นายนิพฏฐ อินทรสมบัติ (พัทลุง) : ทานประธานครับ 
 



๒๒๕ 
สผ ๔/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ                                                              กมลมาศ ๑๐๖/๒ 
 
  (นายประสิทธิ์ ชัยวิรัตนะ ไดยืนและยกมือขึ้น) 
  นายประสิทธิ์  ชัยวิรัตนะ (ชัยภูมิ) :  ทานประธานครับ ผมขอประทวง 
ทานประธานครับ 
   นายนิพิฏฐ อินทรสมบัติ (พัทลุง) : ทานดูขอ 
   นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : 
ขอบคุณครับ  
   นายประสิทธิ์ ชัยวิรัตนะ (ชัยภูมิ) : ทานประธานครับ ผมขอ  
   นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : 
อยางนี้ครับ ผมยังไมอนุญาตนะครับ ทานนั่งลงกอนครับ ผมยังไมอนุญาต ตามขอบังคับ 
ขอ ๖๔ ซึ่งกรณีที่ถาประธานอนุญาตใหถอนคําพูดแลวทานสมาชิกไมยอมถอนและ 
ออกนอกหองประชุม ผมจึงจะสามารถที่จะใหบันทึกไวในรายงานตรงนั้น เพราะฉะนั้น 
ถือวาตรงนี้ผมไดวินิจฉัยโดยที่ทานเชาวรินยังไมไดออกจากหองประชุม ผมไดวินิจฉัยไปแลวครับ  
ซึ่งมันขัดกับขอ ๖๔ เพราะทานเชาวรินยังไมไดออกจากหองประชุม ก็ถือวาผมวินิจฉัย
ผิดพลาด คงจะเอาเหตุความผิดพลาดของผมไปเชิญทานเชาวรินออกจากหองประชุม 
คงไมเปนธรรมแนนอน เพราะฉะนั้นผมก็ยังยืนยันวาตองขอใหทานเชาวรินถอนคําพูดแลว 
ก็ใหทานบุญยอดถอนคําพูดเมื่อกี้ คําเมื่อกี้นะครับ ดื้อดาน ทานตองถอนดวยครับ  
   นายบุญยอด สุขถิ่นไทย (กรุงเทพมหานคร) : ทานประธานครับ บุญยอด 
สุขถิ่นไทย กรุงเทพมหานคร พรรคประชาธิปตยครับ คําวา ดื้อดานมีในพจนานุกรม
แนนอน  
   นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : 
ทานอยาแยงเลยครับ ผมไดวินิจฉัยแลว ทานกําลังทําผิดขอบังคับนะครับ เพราะถือวา 
คําวินิจฉัยเปนเด็ดขาดแลว ทานตองถอนครับ แลวทานเชาวรินก็ตองถอนดวยนะครับ 
ขอความกรุณาเถอะครับ จะไดจบครับ ทานเชาวรินขอความกรุณาจะไดถอนดวยกันทั้งคูครับ 
 
 
 



๒๒๖ 
สผ ๔/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ                                                              กมลมาศ ๑๐๖/๓ 
 
    รอยตํารวจโท เชาวริน  ลัทธศักดิ์ศิริ (แบบสัดสวน) : ทานประธานครับ 
ความจริงเวลาจะถามประเด็นนี่มันก็มีกติกาวาตองถามประเด็นหลังกอน ใหเขาถอน 
กอนสิครับ 
   นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : 
ทานครับ เหตุการณของทานเกิดกอน  ทานถอนกอนเถอะครับ ทานเชาวรินครับ  
ดวยความเคารพนะครับ อยาเอาเปนสาระเลยครับ ผมขอบิณฑบาตนะครับ ทานถอน
เถอะครับ 
   รอยตํารวจโท เชาวริน  ลัทธศักดิ์ศิริ (แบบสัดสวน) : ทานประธานครับ  
มันไมใชเร่ืองที่ทานประธานจะขอบิณฑบาต ขอกันกินมากกวานี้ จริง ๆ ผมก็เห็นดวย  
แตวาทานประธานรับรองกับผมไดไหมวา ถาผมถอนแลวเขาก็จะถอนคําวา ดื้อดาน  
อยามาอางวามัน เปนคําที่ ในพจนานุกรมมี  ไมใช เอาคําในพจนานุกรมมาวา  
คนโนนคนนี้ ได  
 

 - ๑๐๗/๑ 
 
 
 
    
    
 
 
 



๒๒๗ 
สผ ๔/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ       พรรษวรรณ ๑๐๗/๑ 
 
  นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :  
ทานครับ ผมเชื่อนะครับวาถาทานถอนแลวผมเชื่อวาทานบุญยอดถอนครับ ทานถอน
เถอะครับ  
   (นายอดุลย วันไชยธนวงศ ไดยืนและยกมือขึ้น) 
   นายอดุลย วนัไชยธนวงศ (แมฮองสอน) : ทานประธานครับ 
   นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :  
ทานอดุลยประทวงใครครับ 
   นายอดุลย วันไชยธนวงศ (แมฮองสอน) : ประทวงทานประธานครับ  
ผม อดุลย วันไชยธนวงศ จากแมฮองสอน ผมขออนุญาตประทวงทานประธานเกี่ยวกับ
การวินิจฉัยของทานประธาน  
   นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :  
ทานอดุลยกําลังทําผิดขอบังคับมาประทวงคําวินิจฉัยประธานไมมีสิทธินะครับ ทานนั่ง
เถอะครับ  
   นายอดุลย วันไชยธนวงศ (แมฮองสอน)  : ทานประธานครับ ประทานโทษครับ 
ผมนั่งฟงมาตลอด 
   นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :  
ทานอดุลยดวยความเคารพทานนั่งเถอะครับ ทานเชาวรินขอความกรุณาผมเชื่อวา 
ถาทานถอนทานบุญยอดก็ถอน ผมเชื่อวาอยางนั้นจะไดจบครับ 
   รอยตํารวจโท เชาวริน ลัทธศักดิ์ศิริ (แบบสัดสวน)  :  ทานประธานครับ 
เมื่อทานขอแลวขอบังคับเขียนไวอยางนี้ผมเคยพูดในสภานี้ในสมัยเปนสมาชิกวุฒิสภา
และถูกประทวงใหถอนคําพูด ผมบอกถาผมทําผิดเอาผมไปฆาดีกวาอยาใหผมถอนเลย 
ผมถอนไมไดเพราะผมพูดไปแลว บาหรือเปลาคําพูดถอนไดที่ไหนมันถอนไมไดผมพูดกับ
เพื่อนผม เพื่อนผมบอกพี่ถอนเถอะ ๆ ผมเลยดุไปเลยบอกบาหรือเปลาคําพูดมันถอน 
ไดที่ไหนมันไมใชตนไม ใบหญา แตผมเคารพทานประธานทานวินิจฉัยใชไหมครับวา 
ผมควรถอนใชไหมอยางนั้นผมก็ไมประชุมกับคนแบบนี้ 
 



๒๒๘ 
สผ ๔/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ       พรรษวรรณ ๑๐๗/๒ 
 
   นายนิพิฏฐ อินทรสมบัติ (พัทลุง)  :  ทานประธานครับ ทานตองสั่งไว 
ในรายงานวาทานตองบันทึก 
   นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :  
ทานนั่งกอนครับ ก็ใหบันทึกไวนะครับ 
  (นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง  
ไดวินิจฉัยให รอยตํารวจโท เชาวริน ลัทธศักดิ์ศิริ ถอนคําพูด ซึ่ง รอยตํารวจโท เชาวริน  
ลัทธศักดิ์ศิริ ไมถอนคําพูดตามคําวินิจฉัยและไดเดินออกจากที่ประชุมสภา) 
  นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : 
ทานบุญยอดถอนนะครับ 
   นายบุญยอด สุขถิ่นไทย (กรุงเทพมหานคร)  :  ทานประธานครับ บุญยอด 
สุขถิ่นไทย พรรคประชาธิปตย  กรุงเทพมหานคร  เพื่อใหเกิดความสงบเรียบรอย  
ซึ่งทานประธานก็พยายามที่จะทําหนาที่นั้นผมยินดีที่จะถอนผมไมมีศักดิ์ศรีอะไรมากมาย 
ขอบคุณครับ 
   นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :  
ขอบคุณครับ เมื่อกี้ฝายรัฐบาลพูดหรือเปลาที่เพิ่งจบไปเมื่อกี้ ขอสลับไปพรรคชาติไทย 
สักทานไดไหมครับ เชิญทานวรงคกอน 
   นายวรงค เดชกิจวิกรม (พิษณุโลก)  :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพ 
กระผม นายแพทยวรงค เดชกิจวิกรม สมาชิกสภาผูแทนราษฎร พรรคประชาธิปตย 
จากจังหวัดพิษณุโลก ผมมีความรูสึกวาวันนี้การเมืองไทยของเราติดหลม ทานประธานครับ 
การเมืองไทยของเราติดหลมมานานหลายสิบป แลวผมคิดวาในชวงการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 
๒๓ ธันวาคมที่ผานมาคิดวาการเมืองไทยจะหลุดจากหลมนี้ โดยเฉพาะหลมปญหาเรื่อง
รัฐธรรมนูญนี้ ผมจําไดวาทานนายกรัฐมนตรีสมัคร สุนทรเวช เคยประกาศไววาหลังจาก 
ที่จัดตั้งรัฐบาลเสร็จเรียบรอยแลวจะยังไมมีการแกรัฐธรรมนูญจะรอจนกวาประมาณ  
๓ เดือนกอนหมดวาระของรัฐบาลถึงจะมีการแกรัฐธรรมนูญ แตผมก็ตกใจเหมือนกันวา 
ทําไมอยู ๆ วันดีคืนดีก็จะมีการแกไขรัฐธรรมนูญดวยความเรงรีบ แตผมอยากจะกราบเรียน 
 



๒๒๙ 
สผ ๔/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ       พรรษวรรณ ๑๐๗/๓ 
 
กับทานประธานนะครับวา ไมวาจะมีการแกไขรัฐธรรมนูญออกมาในรูปแบบไหนก็แลวแต  
แตจะดีจะชั่วในการใช รัฐธรรมนูญนั้นอยูที่คนใช อยูที่พวกเราที่ เปนนักการเมือง 
ทั้งหมดในการเอารัฐธรรมนูญทั้งหมดมาใชวาจะเกิดประโยชนกับพี่นองประชาชน 
หรือจะเกิดประโยชนกับพรรคพวกเพื่อนฝูงสวนตัว ผมอยากจะกราบเรียนทานประธานวา  
สิ่งที่ผมไมสบายใจคืออยู ๆ วันดีคืนดีที่จะมีการแกไขรัฐธรรมนูญดวยความเรงรีบรอนรน
ปญหามันอยูตรงนี้ การแกไขรัฐธรรมนูญที่เกิดขึ้นในชวงปจจุบันนี้ประเด็นที่มีการเกิดมวลชน  
มีการเมืองภาคประชาชนที่ออกมาตอตานการแกไขรัฐธรรมนูญ ปญหาของการแกไข
รัฐธรรมนูญครั้งนี้ประเด็นหลักสําคัญอยูที่การแกไขดวยความเรงรีบและรอนรน ผมจําไดวา 
ฝายที่พยายามที่จะใหมีการแกไขรัฐธรรมนูญนั้นไดมีการพูดถึงวารัฐธรรมนูญฉบับนี้ 
มาจากการทําประชามติที่ไมชอบ มีการใชอํานาจของฝายเผด็จการเขามาครอบงํา
ประชาชนทําใหการแกไขรัฐธรรมนูญนั้นเปนผลพวงหรือเปนผลที่ เกิดจากอํานาจ 
ของเผด็จการ แตอยากจะกราบเรียนทานประธานนะครับวา ----------------------------------- 
 

      - ๑๐๘/๑ 
 



๒๓๐ 
สผ ๔/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ             กุลนิษฐ ๑๐๘/๑ 
 
ทําใหการแกไขรัฐธรรมนูญนั้นเปนผลพวง หรือเปนผลที่เกิดจากอํานาจของเผด็จการ  
แตอยากจะกราบเรียนทานประธานนะครับวา สิ่งที่สมาชิกหลายคนไดพูดถึงการทํา
ประชามติที่เกิดขึ้นนั้นไมชอบ สมาชิกหลาย ๆ ทานนั้นพูดไมจบครับ เนื่องจากวาผมก็เปน 
ส.ส. หรือเปนนักการเมืองอยูในพื้นที่ภาคเหนือ อยากจะกราบเรียนกับทานประธานวา 
ทานเชื่อไหมครับวาในชวงนั้นในชวงที่มีการทําประชามติ สิ่งที่เกิดขึ้นคือใบปลิวเถื่อนครับ 
ใบปลิวเถื่อนที่สรางความแตกแยกใหกับพี่นองประชาชนในพื้นที่ตาง ๆ ทั่วประเทศ 
ใบปลิวเถื่อนที่สรางความสับสนใหกับประชาชนวาหลายสิ่งหลายอยางจะเกิดขึ้น 
ถารัฐธรรมนูญฉบับนี้ผาน ดังนั้นผมถือวาสมาชิกหลาย ๆ ทานที่ไดมีการพูดถึงวา  
การแกไขรัฐธรรมนูญโดยการใชประชามติที่ผานมานั้นเขาพูดไมหมดครับ มีสมาชิก 
หลายคนพยายามกลาวโจมตีวา รัฐธรรมนูญฉบับนี้นั้นเปนซากของเผด็จการ ผมพยายาม
คิดอยูเสมอวารัฐธรรมนูญฉบับนี้เปนซากของเผด็จการ แตทําไมเผด็จการที่มีการปฏิวัติ
รัฐประหารในป ๒๕๔๙ นั้นประชาชนเอาดอกไมไปมอบใหเทากับเปนคําตอบที่ยืนยันวา
สิ่งที่เกิดขึ้นกอนมีการปฏิวัติรัฐประหารนั้นมันย่ําแยกวาเผด็จการที่เกิดขึ้นครับ ทําใหผม
พยายามนั่งคิด คิดไปคิดมาจนไดคําตอบวา วันนี้มันมีเผด็จการบางรูปแบบที่เลวราย 
ยิ่งกวาเผด็จการทหารครับ เผด็จการทหารพี่นองประชาชนเห็นทหารถือปนออกมา  
เผด็จการทหารพี่นองประชาชนเห็นทหารเอารถถังออกมานี่คนจับตองไดเลย สัมผัสไดวา
นี่คือเผด็จการครับ แตเผด็จการในรูปแบบใหมที่ประชาชนสัมผัสไมได เพราะวาเผด็จการนี้ 
มาจากกระบวนการการเลือกตั้ง นั่นคือเผด็จการรัฐสภา ดังนั้นผมอยากจะย้ํากับ 
ทานประธานวา วันนี้จะกลาวอะไรก็แลวแตใหคํานึงอยูเสมอวาวันนี้ขณะนี้เรากําลัง 
เผชิญรูปแบบของเผด็จการในรูปแบบใหมที่เรียกวา เผด็จการรัฐสภา ซึ่งเผด็จการ 
รัฐสภานั้นนากลัว รุนแรงยิ่งกวาเผด็จการของทหารครับ ดังนั้นอยากจะกราบเรียน 
กับทานประธานใหเห็นภาพปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้นเหลานี้ ผมอยากพยายามที่จะย้ําวา
เพราะเหตุใดการแกรัฐธรรมนูญนี้ถึงเปนการแกดวยความเรงรีบ เรงดวน และรวดเร็ว  
ผมเห็นเพื่อนสมาชิกหลายทานบอกวารัฐธรรมนูญฉบับป ๒๕๕๐ นั้นมีปญหาหลายเรื่อง 
ไมวาจะมีปญหาเรื่องการเลือกตั้ง ส.ส. ที่มาของ ส.ว. หรือการทําหนาที่ของ ส.ส.  
 



๒๓๑ 
สผ ๔/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ             กลุนษิฐ ๑๐๘/๒ 
 
ตามมาตรา ๒๖๖ แตถาถามใจผม ผมไมเชื่อวาประเด็นตาง ๆ ที่สมาชิกพูดออกมานี้ 
จะเปนประเด็นปญหาที่ทําใหมีการเรงรีบในการแกไขรัฐธรรมนูญ ทานตอบความจริงมาวา
การผลักดันใหมีการเรงรีบในการแกไขรัฐธรรมนูญนั้นมีนัยสําคัญอยูแค ๒-๓ ขอ 
เทานั้นเอง นัยสําคัญขอที่ ๑ ทานตองยอมรับเลยวาวันนี้มันมีคดีเร่ืองยุบพรรคคาอยู 
ตามมาตรา ๒๓๗ ในชวง ๒ วันที่ผานมานี้มีเพื่อนสมาชิกบางคนพยายามบอกวา  
การแกไขรัฐธรรมนูญนั้นไมเกี่ยวกับคดีการยุบพรรคที่จะเกิดขึ้น และผลพวงของ 
การแกไขก็ไมเกี่ยวของ แตฟงไปฟงมาบางคนก็บอกวามันเกี่ยวของกับการยุบพรรค  
แลวถาประชาธิปตยโดนบางแลวจะรูสึก เหมือนกันครับประเด็นขอที่ ๒ ที่ผมเชื่อวา 
พรรคการเมืองที่พยายามมีการผลักดันใหเรงรีบแกไขรัฐธรรมนูญนั้นเปนผลพวงของ 
การที่ไมตองการใหอดีตนายกรัฐมนตรีตองขึ้นไปพิจารณาคดีในศาล จริงอยูวันนี้ 
ทานขึ้นศาลแลวครับ แตถามีการแกไขรัฐธรรมนูญ ผมเชื่อวาจะเปนขออางในการที่จะบง
บอกวากฎหมายขอนี้ขัดตอรัฐธรรมนูญ และทําใหมีการหลุดคดีจากศาล  ดังนั้น 
ขอใหทานผูคิดจะแกไขรัฐธรรมนูญดวยความเรงรีบ ทานผูคิดตองการแกไขรัฐธรรมนูญ
ดวยความเรงดวน ทานพูดไดไหม ทานพูดในสภาแหงนี้ไดไหมวา การแกไขรัฐธรรมนูญ
ครั้งนี้จะไมมีผลตอการพิจารณาคดีของศาลรัฐธรรมนูญในมาตรา ๒๓๗ และทานพูดดัง ๆ 
ไดไหมครับวา ถาจะมีบทเฉพาะกาลในการที่จะชี้ใหเห็นวาการแกไขรัฐธรรมนูญครั้งนี้นั้น
ไมมีผลตอการแกไขในมาตรา ๓๐๙ ที่จะใหอดีตนายกรัฐมนตรีผานกระบวนการยุติธรรม 
วันนี้ผมไดยินสมาชิกบางทานบอกวา มันไมเปนความยุติธรรมกับอดีตนายกรัฐมนตรี 
ที่บอกวา เอาคนที่ไมชอบกัน เอาคนที่เกลียดกันมาตรวจสอบกัน ผมคิดไปคิดมาฟงดู 
ตอนแรกเหมือนมีเหตุผลครับ แตคิดไปคิดมาจริง ๆ แลวสิ่งที่ คมช. ทํานั้นถูกตองแลว  
ที่ผมกลาบอกวา คมช. ทําถูกตองแลวในการแตงตั้ง คตส. เนื่องจากวาคนที่ เปน
นายกรัฐมนตรีนั้นมีอํานาจมากจริง ๆ ครับ -------------------------------------------------------- 
 

      - ๑๐๙/๑ 



๒๓๒ 
สผ ๔/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ           ณัฐวัฒน ๑๐๙/๑ 
 
และในชวงหลาย ๆ ปที่ผานมาก็เปนการบงบอกวาทานผูนี้เปนนายกรัฐมนตรีที่มีการแทรกแซง
หนวยงานตาง ๆ มากที่สุด ดังนั้นเกิดทานมีแตงตั้งคนธรรมดาที่ไมมีศักยภาพเทาไร ผมเชื่อวา 
คตส. ชุดนั้นถูกแทรกแซงหมด การทํางานของ คตส. ก็เหมือนกับเปนหนวยงานอิสระ
หนวยงานหนึ่ง และสุดทายครับถาทานมีความบริสุทธิ์ใจจริง ๆ ผมเชื่อวาศาลคือศาลฎีกา 
แผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองจะใหความยุติธรรม คนทุกคนถามี 
ความบริสุทธิ์ใจผมเชื่อจริง ๆ วาศาลทานจะใหความเปนธรรมครับ แมกระทั่งชวงลาสุดนี้ 
คดีขึ้นสูศาล ศาลจะมีการสงเรื่องไปใหศาลรัฐธรรมนูญในการพิจารณาคดีวาปญหาตาง ๆ  นั้น
มีการขัดแยงกับรัฐธรรมนูญหรือไม ดังนั้นผมอยากจะย้ําครับวาวันนี้ มีการเรงรีบ 
ในการแกไขรัฐธรรมนูญ นี่คือประเด็นที่เปนขอกังวลครับ และผมเกรงวาการแกไขครั้งนี้ 
ถาทําให ๒ ขอนี้หลุดไปแลวระบบกฎหมายของประเทศชาติก็จะผุพังทําลายลงไปครับ  
ดังนั้นในประเด็นเหลานี้ผมถือวาเปนขอที่เราทุกคนจะตองชวยกันพิจารณาครับ และจุดที่ 
ผมยังกังวลอีกขอหนึ่งวา ผลพวงของการแกไขรัฐธรรมนูญครั้งนี้จะมีผลตอองคกรอิสระ 
วันนี้องคกรอิสระที่มีอิทธิพลสูงมีอยู ๓ สวน คือ กกต. ป.ป.ช. และศาลรัฐธรรมนูญ  
ผมจําไดวาเคยมีการยื่นรางแกไขรัฐธรรมนูญ มีผลทําใหการแตงตั้งหนวยงานอิสระ 
หรือองคกรอิสระนั้นตองยุติไปแลวตองมีการแตงตั้งใหมภายใน ๑๘๐ วัน ผมเกรงวา 
ถาการใชรัฐธรรมนูญ ป ๒๕๕๐ ซึ่งพรรคการเมืองที่มีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรอยูในสภานั้น
เปนคณะกรรมการสรรหาก็จะเกิดการแทรกแซงองคกรอิสระขึ้นมาอีก ดังนั้นผมถือวา 
เร่ืองนี้เปนเรื่องละเอียดออนนะครับ ถามผมโดยสวนตัววารัฐธรรมนูญนั้นแกไขไดไหม  
ผมอยากจะกราบเรียนกับทานประธานครับวา อะไรก็แลวแตทุกสิ่งทุกอยางที่มนุษย 
ทําขึ้นมันแกไขไดหมดครับ รัฐธรรมนูญเปนสิ่งที่มนุษยรางขึ้นมาก็สามารถแกไขได  
แตผมตองย้ําครับวาการแกไขนั้นมันตองมีชวงระยะเวลาที่เหมาะสม การแกไขดวย
ความเรงรีบรอนรนมันไมปกติครับ ดังนั้นถาจะมีการแกไขรัฐธรรมนูญอยางนอย ๆ ขอที่ ๑  
มันไมควรจะเรงรีบที่ผิดปกติและควรจะเปดโอกาสใหรัฐธรรมนูญฉบับนี้ไดทําหนาที่ของตัวเอง
ไปสักระยะเวลาหนึ่ง สิ่งที่ผมกลาพูดอยางนี้ผมจะเทียบเคียงครับ ผมจําไดวาเมื่อวานนี้
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรพรรคฝายคานไดยื่นญัตติอภิปรายไมไววางใจนายกรัฐมนตรี  
 



๒๓๓ 
สผ ๔/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ           ณัฐวัฒน ๑๐๙/๒ 
 
และอีกฉบับหนึ่งไดยื่นอภิปรายไมไววางใจคณะรัฐมนตรี ๗ ทานครับ มีเสียงกระแส 
วิพากษวิจารณมาวาขณะนี้รัฐบาลเพิ่งทํางานมาได ๔ เดือนเทานั้นเองทําไมถึงจะตอง 
เรงรีบอภิปราย แตเหตุผลของฝายคานในการตอบไปชัดเจนครับวา แค ๔ เดือนนี้ 
ก็สรางความเสียหายกับประเทศชาติมาเยอะแลวจึงจําเปนตองอภิปราย 
  (การประชุมดําเนินมาถึงตอนนี้ นายชัย ชิดชอบ ไดกลับมาขึ้นบัลลังก 
เพื่อดําเนินการประชุมตอไป)  
  (นายอํานวย คลังผา ไดยืนและยกมือขึ้น) 
    นายชัย  ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  คุณหมอครับ มีผูประทวงครับ 
ประทวงอะไรครับ 
  นายอํานวย คลังผา (ลพบุรี) : กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ กระผม 
นายอํานวย คลังผา สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดลพบุรี พรรคพลังประชาชน  
ขอประทวงผูอภิปรายผิดขอบังคับ ขอ ๖๑ วรรคสอง ขอกราบเรียนทานประธานไดวินิจฉัย 
ดวยครับ 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : ผมก็วินิจฉัยครับ คือกําลัง 
เขาเนื้อหาสาระ ขอใหเขาเนื้อหาสักหนอยคุณหมอครับ เหมือนกับเรารักษาคนไขนะครับ  
ใหมันละเอียดลออกวานี้สักนิดหนึ่ง ไมเปนอะไรครับ สรุป ๆ หนอยก็แลวกัน ขอบคุณครับ 
  นายวรงค เดชกิจวิกรม (พิษณุโลก) : กราบเรียนทานประธานที่เคารพครับ
กระผม นายแพทยวรงค เดชกิจวิกรม พรรคประชาธิปตย พิษณุโลก ตองขอบคุณประธาน
จากใจดวยนะครับ ผมกําลังโยงประเด็นกําลังจะจบครับทานประธาน ผมเริ่มตน 
ตรงนี้ใหมอีกทีวา ผมกําลังจะชี้ใหเห็นวาการแกไขรัฐธรรมนูญนั้นโดยสวนตัวแกไขได  
แตหลักการในการแกไขรัฐธรรมนูญควรจะมีหลักการประมาณ  ๓  ขอที่ผมคิดไว 
ที่จะนําเสนอผานทานประธานไปยังสมาชิกทุกคนวา จุดที่ ๑ การแกไขรัฐธรรมนูญนั้น 
ตองไมเรงรีบครับ ทุกอยางตองมีชวงเวลาที่เหมาะสม ผมกําลังจะชี้ใหเห็นวารัฐธรรมนูญ
ฉบับนี้จริงอยูผานประชามติเมื่อเดือนสิงหาคมปที่ผานมา แตรัฐบาลชุดนี้กับรัฐธรรมนูญฉบับนี้
เพิ่งเคียงคูกันมาแค ๔ เดือนครับ ผมมองวา ๔ เดือนที่ผานมานั้นมันนอยเกินไป และ 
 



๒๓๔ 
สผ ๔/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ           ณัฐวัฒน ๑๐๙/๓ 
 
ผมก็กําลังจะชี้ใหเห็นวาขนาดรัฐบาลทํางานมา ๔ เดือนยังเอะอะโวยวายเลยวาฝายคาน 
มายื่นไมไววางใจมันเร็วเกินไป ฉะนั้นผมมองวาการแกไขรัฐธรรมนูญมันยิ่งเร็วเกินไปครับ 
ฉะนั้นควรจะใหเวลารัฐธรรมนูญในการทําหนาที่ของตัวเองและจะไดเห็นวาจุดไหนเปนจุด
ที่บกพรองแลวเราจะไดมาแกไข จุดที่ ๒ ที่ผมคิดวาโดยสวนตัวนั้นการแกไขรัฐธรรมนูญ 
แกไดแลวนี่เราตองตอบสังคมไดวาแกแลวประชาชน สังคมไดอะไร เพราะทานประธาน 
เชื่อไหมครับวาในชวงวันนี้กับเมื่อวานนี้ผมนั่งฟงทั้งวัน ปญหาของการแกไขรัฐธรรมนูญ
ดวยความเรงรีบรอนรน เกิดจากปญหาของนักการเมืองทั้งสิ้นครับ ---------------------------- 
 

           - ๑๑๐/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๓๕ 
สผ ๔/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ                                                              ดวงใจ ๑๑๐/๑ 
 
ไมมีใครเคยเอาประเด็นที่สําคัญมาบอกวาแกแลวประชาชนไดอะไร มันคลาย ๆ กับ 
จะมีบอกวาในมาตรา ๒๖๖ เปนปญหาความเดือดรอนของพี่นองประชาชน แตวันนี้ 
ทานนิพิฏฐ อินทรสมบัติ ซุปเปอรแมน (Superman) ของพรรคประชาธิปตยกําลังจะ
ตรวจสอบรัฐธรรมนูญฉบับนี้ผานทานประธานสภาครับ เพื่อกําลังจะชี้ใหเห็นวา
รัฐธรรมนูญฉบับนี้ไมไดปดกั้นพวกเรา ส.ส. ในการดูแลประชาชนที่เปนผลประโยชนของ
ประชาชน  แต เจตนารมณของรัฐธรรมนูญฉบับนี้ตองการปดกั้น  ส .ส .  ที่ทํางาน 
บนเจตนารมณเพื่อประโยชนของตัวเองและพวกพอง ดังนั้นผมเชื่อวาประเด็นขอที่ ๒  
ที่ผมพยายามย้ําวาการแกรัฐธรรมนูญตองชี้ใหเห็นวาประชาชน ประเทศชาติไดอะไร และ
ขอที่ ๓ จุดที่เปนขอกังขาและกังวลมากที่สุดคือ การแกไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้ตอง ตองขอนี้
เปนตองที่สําคัญที่สุดคือ ตองไมทําเพื่อตนเองหรือเพื่อพวกพอง วันนี้ขอกังวล วันนี้
การเมืองภาคประชาชน ม็อบวันนี้เกิดขึ้นจากการแกไขรัฐธรรมนูญครับ ถาทานใจเย็น 
สักนิดหนึ่งผมเชื่อวาม็อบเขาไมติดหรอกครับ และวันนี้ผมฟงมีหลายคนพยายามโจมตีวา
พรรคประชาธิปตย ไปเกี่ยวของกับการจัดตั้ งของพันธมิตร  พรรคประชาธิปตย 
เปนนักการเมืองตามระบอบสภาผูแทนราษฎร เรายึดเวทีของสภาผูแทนราษฎรในการทํา
หนาที่ พันธมิตรเปนสิทธิของประชาชน เปนการเมืองภาคประชาชนตามรัฐธรรมนูญ 
มาตรา ๖๓ ที่ประชาชนสามารถจะมีสิทธิในการชุมนุมเรียกรองอะไรก็ไดที่อยูบนพื้นฐาน
ความสงบโดยปราศจากอาวุธ เพราะฉะนั้นผมถือวาเรา ๒ สวนแยกกันครับ ตางฝาย 
ตางทําหนาที่ แตบังเอิญเรา ๒ สวนนั้นทําหนาที่ เพื่อประโยชนของประชาชนและ
ประเทศชาติคลาย ๆ กันเทานั้นเอง      
   ผมอยากจะย้ํากับทานประธานอีกประเด็นหนึ่งวา อยางไรก็แลวแต
คณะกรรมาธิการศึกษาในการแกไขรัฐธรรมนูญนั้นจะตองศึกษาทั้งขอดีและขอเสียของ
รัฐธรรมนูญของป ๒๕๔๐ และป ๒๕๕๐ ใหชัดเจน วันนี้ผมไดยินสมาชิกหลายทานพูดวา 
ป ๒๕๔๐ วิเศษครับ ผมจําไดวากอนที่รัฐธรรมนูญ ป ๒๕๔๐ ออกมานั้น ตอนนั้นคิดวา
เพิ่งจะจบเปนแพทยทํางาน เปนวุฒิบัตรหมอสูตินรีใหม ๆ เราก็พลอยตื่นเตนไปกับ
รัฐธรรมนูญ ป ๒๕๔๐ ดวย จําไดวาผมก็เอาธงเขียวไปชวยในการรณรงคเหมือนกัน
เพื่อใหผานมา แตทานประธานคงจะทราบนะครับวาวิกฤติการณทางประเทศชาติ  



๒๓๖ 
สผ ๔/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ                                                              ดวงใจ ๑๑๐/๒ 
 
วิกฤติการณทางการเมืองที่เกิดขึ้นในชวงที่ผานมาจนนําไปสูการปฏิวัตินั้นเปนผลพวงของ
รัฐธรรมนูญ ป ๒๕๔๐ ก็แสดงใหเห็นวารัฐธรรมนูญ ป ๒๕๔๐ ก็มีจุดออนเชนกันที่จะตอง
ปรับปรุงแกไข ขณะเดียวกันพวกเราพรรคประชาธิปตยก็คุยชัดเจนวาเราก็ไมไดปฏิเสธวา
รัฐธรรมนูญ ป ๒๕๕๐ นั้นมีจุดออนที่ตองแกไข แตจะตองศึกษาแกไขดวยความรอบคอบ 
ดังนั้นอยากจะฝากกับทานประธานนะครับวาวันนี้สังคมเราอยูได ระบบของสังคม 
อยูไดนั้นกฎหมายเปนเรื่องสําคัญ ขณะเดียวกันระบบการเมืองที่ มันอยู เหนือกวา 
ระบบสังคม ลําพังการใชกฎหมายนั้นไมพอ ระบบการเมืองจําเปนจะตองมีคุณธรรม
จริยธรรมเขามาประกอบดวยแลวสังคมถึงจะอยูไดอยางสงบสุข และสิ่งหนึ่งที่อยากจะฝาก 
กับทานประธานสภาผูแทนราษฎรวาผมเพิ่งรูวากระบวนการของระบอบประชาธิปไตยนั้น 
มีศัตรูจริง  ๆ  แตเดิมสมาชิกหลาย  ๆ  ทานพยายามบอกวาระบอบประชาธิปไตย 
เปนระบอบการเมืองที่ดีที่สุด ผมก็เห็นดวย เพราะพวกเราก็ปฏิเสธเผด็จการทุกรูปแบบ 
เผด็จการก็ทําใหเราตกงานเหมือนกันครับ เราคิดวาระบอบประชาธิปไตยก็เปนระบอบ 
ที่ดีที่สุด  แต เราเพิ่งไดคําตอบวาระบอบประชาธิปไตยก็ มีศัตรู  ศัตรูของระบอบ
ประชาธิปไตยคือทุนนิยมสามานยจริง ๆ ครับทานประธาน ศัตรูของระบอบประชาธิปไตย
คือทุนนิยมสามานย ที่บอกวาทุนนิยมสามานยเปนศัตรูของระบอบประชาธิปไตย
เพราะวาระบอบนี้จะสรางเจตนารมณสามานยขึ้นมา  เจตนารมณสามานยก็คือ
เจตนารมณที่ทําเพื่อผลประโยชนแกตนเองและพวกพอง และจุดที่สําคัญที่สุดคือ
เจตนารมณพวกนี้ชอบอางเสียงสวนใหญเขามาเปนหลักการในการอางอิงเสมอ ดังนั้น
อยากจะกราบเรียนกับทานประธาน  และผมเห็นดวยที่สภาแหงนี้จะมีการตั้ ง
คณะกรรมาธิการเขามาศึกษาถึงปญหาการใชรัฐธรรมนูญ ป ๒๕๕๐ ครับ ขอบคุณครับ  
    นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : ขอบคุณครับ  ขอพรรคชาติไทย 
สักคนหนึ่งนะครับ คุณภราดร ปริศนานันทกุล เชิญครับ  
 
                                     - ๑๑๑/๑ 
 



๒๓๗ 
สผ ๔/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ                                                               นิวรา ๑๑๑/๑ 
 
   นายภราดร  ปริศนานันทกุล (อางทอง) : กราบเรียนทานประธานสภา 
ที่เคารพ ผม นายภราดร ปริศนานันทกุล สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดอางทอง 
พรรคชาติไทย สืบเนื่องจากเมื่อวานจนมาถึงขณะนี้ วันนี้ตั้งแตเชาผมไดมีโอกาสนั่งอยู 
ในที่ประชุมตลอดเวลาไดนั่งฟงเพื่อนสมาชิกหลายทานไดรวมกันอภิปรายในประเด็น
ปญหาของสังคมอยูในขณะนี้ ผมเชื่อวาคงไมมีใครในที่นี้ปฏิเสธถาหากวาผมจะพูดวา
ปญหาของสังคมที่ ๒ ฝายกําลังเผชิญหนากันอยูในขณะนี้ และเราก็ไมรูวาเหตุการณ 
วันพรุงนี้จะเกิดอะไรขึ้นกับประเทศไทย สาเหตุหลักตนเหตุหลักของการเกิดความขัดแยง
พวกเราคงจะปฏิเสธไมไดวาตนเหตุหนึ่งของความขัดแยงนั้นเกิดขึ้นจากความเห็น 
ที่แตกตางกันของคนสองฝาย ฝายหนึ่งบอกวา เอาละรัฐธรรมนูญฉบับนี้ ฉบับป ๒๕๕๐ 
ไมดี ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ เกิดขึ้นมาจากการปฏิวัติรัฐประหาร เพราะฉะนั้นเมื่อเราไดรัฐบาลที่มา
จากการเลือกตั้งแลวจําเปนที่จะตองมีการแกไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้ ในขณะที่อีกฝายหนึ่ง 
ก็บอกเหมือนกันวาเพิ่งจะใชมาเพียงแค ๓ หรือ ๔ เดือน เรายังไมรูวาขอดีและขอเสียของ
รัฐธรรมนูญฉบับนี้คืออะไร เพราะฉะนั้นชะลอไวกอนอยาเพิ่งไปแก นี่คือความขัดแยง 
ที่ถือเปนชนวนเริ่มตนของความขัดแยงที่เกิดขึ้นในประเทศไทยอยูในขณะนี้ ผมจึงเห็นดวยครับ 
เห็นดวยแลวก็ตองชื่นชมกับสภาที่ทุกพรรคการเมืองวันนี้เห็นวาทางออกที่สําคัญ 
ของประเทศ นั่นก็คือจะตองจับมือกัน แลวก็รวมมือกันศึกษา แลวก็ชวยกันแกไขปญหา
อยางจริงจัง ทุกพรรคการเมืองไดรวมกันเสนอญัตติเพื่อที่จะหาทางออกใหกับบานเมือง 
เสนอญัตติเพื่อที่จะศึกษาปญหาการแกไขรัฐธรรมนูญ ฉบับป ๒๕๕๐ เราจะไดรูวา
รัฐธรรมนูญฉบับนี้ มีขอดีและมีขอดอยอยางไร ขอดีไมมีใครปฏิเสธหรอกครับวา 
มันก็ มี เหมือนกันในรัฐธรรมนูญฉบับนี้  และขอดอยก็ปฏิ เสธไม ได เหมือนกันวา 
ในรัฐธรรมนูญฉบับนี้ก็มีขอดอยเหมือนกัน เพราะฉะนั้นจึงเปนเรื่องที่ดีที่รัฐสภาที่สภา 
แหงนี้ซึ่งมาจากการเลือกตั้งของพี่นองประชาชนไดรวมมือกันหาทางออกใหกับสังคม  
ผมฝากความหวังไวกับคณะกรรมาธิการชุดนี้ และตั้งขอสังเกตอยางนี้ครับทานประธาน  
มีหลายทานไดลุกขึ้นอภิปราย หลายทานทั้งในสภาแหงนี้และนอกสภาพูดวา รัฐธรรมนูญ
ฉบับนี้มาจากการรัฐประหาร เพราะฉะนั้นรัฐธรรมนูญฉบับนี้ชั่วราย รัฐธรรมนูญฉบับนีเ้ลว  
 



๒๓๘ 
สผ ๔/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ                                                               นิวรา ๑๑๑/๒ 
 
ผมตองบอกครับ เปรียบเทียบกับในครอบครัว พอเปนโจร แมเปนโจร ไมไดหมายความวา
ลูกที่เกิดมาจากพอแมในครอบครัวจะตองเปนโจรเหมือนกับพอแมนี่ครับ เพราะฉะนั้น 
เรายังไมรูวารัฐธรรมนูญฉบับนี้มันดีหรือไมดีอยางไร อยาเพิ่งไปปรามาสวารัฐธรรมนูญ
ฉบับนี้ไมดี ผมคิดวาที่มาของรัฐธรรมนูญไมใชสาเหตุจะไปกลาวหาวาดีหรือไมดี  
บนประวัติศาสตรผมเชื่อวาทานประธานก็คงจะเห็น  มี รัฐธรรมนูญหลายฉบับ 
ที่มาบนบรรยากาศที่เปนประชาธิปไตยของประเทศในขณะนั้น แลวก็มีรัฐธรรมนูญ 
อีกหลายฉบับเหมือนกันที่มาจากเหตุการณปฏิวัติ รัฐประหาร  แตผมคิดวาที่มา 
ไมใช เ ร่ืองสําคัญ สําคัญอยูที่วาคนใช รัฐธรรมนูญมากกวา รัฐธรรมนูญที่มาจาก 
การรัฐประหาร ----------------------------------------------------------------------------------------- 
 

      - ๑๑๒/๑ 
 
 
 
 



๒๓๙ 
สผ ๔/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ             เบญจมาภรณ ๑๑๒/๑ 
 
ผมคิดวาก็ยังจะดีกวารัฐธรรมนูญที่มาจากบรรยากาศที่เปนประชาธิปไตย แตผูเอามาใช
เปนผูนําที่มีลักษณะเผด็จการ อันนี้รุนแรงและอันตรายมากกวา เพราะฉะนั้นผมไมอยาก
ใหที่มาของรัฐธรรมนูญฉบับไหนก็ตามเปนเงื่อนไขของการนําไปสูการแกไขรัฐธรรมนูญ  
วันนี้คงจะเร็วเกินไปครับถาหากวาเราจะพูดวา เมื่อตั้งคณะกรรมาธิการชุดนี้ขึ้นมาแลว 
เราตองแกไขรัฐธรรมนูญคงจะเร็วเกินไป เร่ืองนี้เปนเรื่องของอนาคตที่ทางคณะกรรมาธิการ 
ชุดนี้จะตองไปหาขอสรุป หาเหตุของขอดีและขอเสีย เมื่อสรุปสุดทายแลวจะแก 
หรือจะไมแกเราคอยมาวากันในอนาคต ผมฝากขอสังเกตซึ่งไมมากนัก เมื่อสักครูนี้ 
มี เพื่ อนสมาชิกหลายท านไดฝากขอสั ง เกตไปแล ว  อย าง เชน  เ ร่ื องที่ มาของ
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร ของ ส.ส. ของพวกเรา หลายคนพูดวาเขตใหญหรือเขตเล็ก
รัฐธรรมนูญฉบับนี้กําหนดใหเปนเขตใหญ เพราะอางวาเมื่อรัฐธรรมนูญฉบับป ๒๕๔๐ 
เปนเขตเล็ก เกิดการทุจ ริต  เกิดการคอร รัปชันมากในการลงสมัคร รับเลือกตั้ ง  
เกิดการคอรรัปชัน เกิดการทุมเงินเพื่อที่จะนําไปซื้อเสียง เขาก็เลยเปลี่ยนใหมาเปน 
เขตใหญเพื่อที่จะลดปญหาเรื่องการซื้อเสียงลง แตผมคิดวาเขตเล็กหรือเขตใหญ 
ถาหากวาคนจะซื้อเสียง ถาหากวาคนตั้งใจที่จะทําทุจริตคงไมมีความแตกตางหรอกครับ 
จะเขตเล็กหรือเขตใหญคนซื้อเสียงมันก็ซื้ออยูนั่นแหละครับ การเลือกตั้งครั้งที่ผานมา 
หรือการเลือกตั้ งครั้ งกอนที่จะใช รัฐธรรมนูญ  ป  ๒๕๔๐  ก็ เปนสิ่ งที่ยืนยันไดวา 
การซื้อเสียงไมไดขึ้นอยูกับเขตเล็กหรือเขตใหญ ประเด็นสําคัญอยูที่กรรมการมากกวา 
กรรมการที่เปนคนหามนักมวยบนเวทีนี่คือสิ่งที่สําคัญ คณะกรรมการการเลือกตั้งคือ
หนวยที่ดูแลการเลือกตั้งเพื่อไมใหเกิดการทุจริต ตรงนี้สําคัญครับ เขตเล็กหรือเขตใหญ
ไม ใช เ ร่ืองใหญ  สําคัญอยูที่ ว า  กกต .  มีความเขมงวดกับการดูแลการเลือกตั้ ง 
มากนอยเพียงใด ตรงนี้คือเร่ืองที่สําคัญ ผมฝากไวเปนประเด็นที่ ๑ 
  ประเด็นที่ ๒ เร่ืองบัญชีรายชื่อ เร่ืองการเลือกตั้งแบบสัดสวน ผมแปลกใจ 
ผมสงสัยวาทําไมรัฐธรรมนูญฉบับนี้ถึงตองมาแบงเขตเลือกตั้งออกเปน ๘ เขต ทั้ง ๆ ที่ 
การแบงเขตเลือกตั้งของ กกต. เองเปนไปในลักษณะที่ไมมีทิศทางอะไรเลย จับจังหวัด 
ที่อยูในพื้นที่ภาคใตเอาไปรวมกลุมอยูกับพื้นที่ภาคกลาง ความแตกตางทางวัฒนธรรม 
 



๒๔๐ 
สผ ๔/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ             เบญจมาภรณ ๑๑๒/๒ 
 
ความแตกตางทางวิถีชีวิต การเลือกคน ผมคิดวามันแตกตางกันอยางสิ้นเชิง ซึ่งไมรูวา 
ตางวัฒนธรรม ตางวิถีชีวิตจะเอามารวมกันไดอยางไร จะใหเลือกคนไดอยางไร ผมคิดวา
ถาเปนอยางนี้ทําไมไมทํายอนใหเปนแบบเกาละ อยางรัฐธรรมนูญฉบับป ๒๕๔๐ ที่ให
ประเทศทั้งประเทศเปนเขตเลือกตั้งเดียว แลวก็ใหคนเลือกไปสิครับ คนภาคเหนือ 
ก็เลือก ภาคกลางก็เลือก ภาคใตก็เลือก ก็เลือกกันไป สวนไดเทาไรก็ไลลําดับกันลงมา  
อันนี้จะไมมีการแบงแยก แลวที่สําคัญรัฐธรรมนูญฉบับป ๒๕๕๐ บอกวาแบงเปน 
เขตเลือกตั้งแลวจะชวยปองกันปญหา ๕ เปอรเซ็นต หมายความวาพรรคที่ไดไมถึง  
๕ เปอรเซ็นตจะไมไดผูแทนราษฎรเลย รัฐธรรมนูญ ป ๒๕๕๐ บอกวาถาอยางนี้ไปแบง
สัดสวนแลวก็ไมตองไปคํานวณถึง ๕ เปอรเซ็นต ผมบอกครับนี่ยิ่งเปนการเพิ่มจาก  
๕  เปอร เซ็นต เพิ่มขึ้น เปน  ๑๐  เปอร เซ็นต อีกตางหาก  คํานวณจากตัวเลขแลว 
พรรคการเมืองขนาดเล็กถาแบงเปนกลุมขณะนี้ไมมีทางไดเกิดหรอกครับ นี่คือประเด็นที่ ๒ 
  ประเด็นที่  ๓  เ ร่ืองการนับคะแนนถือเปนเรื่องสําคัญอีกเรื่องหนึ่ ง 
รัฐธรรมนูญฉบับนี้ไดเขียนเอาไวในมาตรา ๙๔ วรรคสุดทายครับทานประธานบอกวา 
ใหนับคะแนนที่หนวยเลือกตั้ง ผมคิดวารัฐธรรมนูญฉบับป ๒๕๔๐ ------------------------ 
 

- ๑๑๓/๑ 



๒๔๑ 
สผ ๔/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ                                                              สายชล ๑๑๓/๑ 
 
ที่เปลี่ยนจากการนับที่หนวยเลือกตั้งไปเปนหนวยกลางก็เพื่อลดปญหาการใชหัวคะแนน 
เพราะกาบัตรที่ไหนนับบัตรที่นั่นก็จะรูครับวาคะแนนออกมาตามเปาหมายหรือเปลา  
นับบัตรที่ไหนกาบัตรที่นั่นก็จะรูครับวาเงินที่ออกใหหัวคะแนนไปเทาไร แลวคะแนน
กลับมาเทาไรไดตามเปาที่ไดกําหนดไวหรือเปลา เขาก็เลยกําหนดใหมวาเอาอยางนี้ 
ก็แลวกันในเมื่ออยางนี้ซื้อเสียงงายทําใหหัวคะแนนทําประโยชนใหกับผูสมัครไดงาย 
เพราะฉะนั้นเอาอยางนี้ก็แลวกันเปลี่ยน  เปลี่ยนเปนไปนับคะแนนที่หนวยกลาง 
ก็แลวกัน แตนับคะแนนที่หนวยกลางเมื่อการเลือกตั้งครั้ง ๒๕๔๘ เราก็คงจะเห็น 
การทุจริตมากมายเกี่ยวกับการขนยายหีบเลือกตั้ง มีคําครหาวาจะขนยาย ขณะที่ขนยาย
หีบเลือกตั้งไปที่หนวยกลางมีการเปลี่ยนหีบเลือกตั้งหรือการนับคะแนนไปจนถึงตอนเชา
ทําใหเกิดการทุจริตการนับคะแนนในหนวยที่นับคะแนน ตรงนี้ก็เกิดปญหา เพราะฉะนั้น
ผมฝากคณะกรรมาธิการที่กําลังจะตั้งขึ้นนี้พิจารณาประเด็นนี้อีกประเด็นหนึ่ง  
   ประเด็นสุดทายครับทานประธาน ประเด็นนี้จริง ๆ ผมไมอยากจะพูดถึง
เพราะวาพรรคการเมืองที่ผมสังกัดอยูนั้นถือเปนจําเลยของสังคมอยูในขณะนี้ นั่นก็คือ
มาตรา ๒๓๗ เร่ืองการยุบพรรค สรุปงาย ๆ ก็คือวากรรมการบริหารพรรคคนใดคนหนึ่ง
หรือผูสมัครคนใดคนหนึ่งเมื่อทําการทุจริตเลือกตั้งกรรมการบริหารพรรคทั้งพรรคก็จะโดน
ไปดวย  แลวพรรคการเมืองซึ่ งเปนองคประกอบของผูคนจากหลากหลายอาชีพ  
เปนองคประกอบของผูคนที่มีเจตนารมณเดียวกัน มีเจตนาที่จะทําการเมืองไปในทิศทาง
เดียวกันจะตองมารับเคราะหกับคนเพียง ๑ คน ซึ่งทําการทุจริตเลือกตั้ง ตรงนี้ผมเห็นวา
มันไมเปนผลดีตอพรรคการเมืองและไมมีความถูกตองที่จะมาทําแบบนี้ ที่ผมพูด 
ไมไดหมายถึงพรรคของผมกําลังเปนจําเลยของสังคมก็เลยจะมาพูดเพื่อใหการแกไข
รัฐธรรมนูญฉบับนี้ผาน ๆ ไปแลวแกมาตรานี้ใหมันผาน ๆ ไป ผมพูดเพียงแตในหลักการ
แลวบอกวาในอนาคตวันขางหนาทุกพรรคการเมืองนั่นละครับอาจจะประสบปญหา 
กับมาตรานี้ซึ่งเราไดใชกันมาแลว แลวก็พบวามันเปนปญหาจริง ๆ นี่เปนอีก ๑ มาตรา 
ที่คิดวาเปนปญหาสําหรับรัฐธรรมนูญฉบับนี้ ๒-๓ ประเด็นที่ผมอยากจะฝากทานประธาน 
 



๒๔๒ 
สผ ๔/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ                                                              สายชล ๑๑๓/๒ 
 
ถึงคณะกรรมาธิการที่กําลังจะตั้งใหชวยกันศึกษาและชวยกันพิจารณาและตองฝากดวยวา
วันนี้ปญหาความขัดแยงจะยุติหรือไมยุติอยูที่คณะกรรมาธิการชุดนี้วาจะดําเนินการ
อยางไร ผมอยากจะฝากใหพิจารณาทุกดานอยางเปนกลางและมองผลประโยชน 
ของบานเมืองเปนหลัก อยาพิจารณาเพื่อที่จะเอาผลประโยชนใหกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง 
หรือกลุ มบุคคลใดบุคคลหนึ่ งแตควรที่ จะพิจารณาเพื่ อ ให รัฐธรรมนูญฉบับนี้ 
เปนฉบับที่สมบูรณแลวก็พรอมที่จะใหคนไทยทุกคนไดใชรัฐธรรมนูญฉบับนี้รวมกันครับ  
กราบขอบพระคุณครับ  
   นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : เชิญคุณเกรียงศักดิ์  
ฝายสีงาม  
   นายเกรียงศักดิ์ ฝายสีงาม (อุดรธานี) : กราบเรียนทานประธานที่เคารพ 
ผม เกรียงศักดิ์ ฝายสีงาม สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดอุดรธานี พรรคพลังประชาชน 
ตองขอกราบขอบคุณทานประธานที่ใหโอกาสผมไดมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ--------- 
 
                                                                                                                    - ๑๑๔/๑ 
 
 
 
 



๒๔๓ 
สผ ๔/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ                จีรนุช ๑๑๔/๑ 
 
การตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษาการใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  
ทานประธานที่เคารพครับ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติทั้งซีกซาย ซีกขวา ทานไดแสดง 
ความคิดเห็น ผมก็ไดรับฟงตั้งแตเชาจดเย็นก็นับวาเปนประโยชนตอสภาอันทรงเกียรติ
แหงนี้ ผมเคารพในความคิดเห็นของทานสมาชิกผูทรงเกียรติทั้ง ๒ ดาน แตประเด็นของ
กฎหมายรัฐธรรมนูญถือวามีประเด็นที่เราจะตองนํามาเสนอตอสภาแหงนี้ ตามมุมมอง
ของผม รัฐธรรมนูญมีประเด็นที่มาที่ เราจะตองมาศึกษาไมวาจะเปนรัฐธรรมนูญ 
ฉบับป ๒๕๔๐ หรือรัฐธรรมนูญฉบับป ๒๕๕๐ ซึ่งเราไดใชผานมา ทั้งฝายคานและรัฐบาล
เขามานั่งในสภาแหงนี้เพื่อทําหนาที่แทนพี่นองประชาชน ผมขออนุญาตกราบเรียน 
ทานประธานวาที่มาของรัฐธรรมนูญ ป ๒๕๔๐ เปนที่ทราบกันดีวารัฐธรรมนูญ ป ๒๕๔๐ 
นั่นมาจากการยกรางการทําประชาพิจารณจากพี่น องประชาชนทั่ วประเทศ  
ซึ่งเปนที่ยอมรับของพี่นองไมวาจะภาคไหนวาไดมีโอกาสในการรวมรางรัฐธรรมนูญ  
ซึ่งพี่นองเองก็จะไดรวมใชรัฐธรรมนูญ ป ๒๕๔๐ แตมีเหตุบังเอิญป ๒๕๔๙ มีการปฏิวัติ
รัฐประหารจึงมีการเปลี่ยนแปลงแกไขรัฐธรรมนูญฉบับป ๒๕๕๐ ซึ่งเปนที่ทราบกันดีอีกวา
รัฐธรรมนูญ ป ๒๕๕๐  นั้นไดคณะยกรางรัฐธรรมนูญไมวาจะเปน  สนช . สสร. ๒  
ที่เราทราบกันดี ซึ่งหลายทานไดอภิปรายวาเปนผลพวงหรือผลิตผลของอํานาจเผด็จการ 
หลายทานมองวาไมเปนประชาธิปไตยซึ่งโดยสวนตัวผมก็เห็นดวยในหลักคิดวาการแกไข
รัฐธรรมนูญนั้นจะตองทําโดยประชาชนเพื่อประชาชน แตมีเหตุผลบอกวาจําเปนจะตอง
เรงรีบแกไขรัฐธรรมนูญเพื่อใหประเทศชาติบานเมืองกลับสูระบอบประชาธิปไตย  
นี่คือปจจัยที่ทําใหกฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับป ๒๕๕๐ อาจจะไมสมบูรณ อาจจะเรียก 
ได ว า เปนประชาธิปไตยไม เต็มใบ  ฉะนั้ นจึ งมีการนํ า เสนอโดยอาศัยหลักคิด 
ของนักการเมืองไมวาจะเปนฝายคานหรือรัฐบาล  ซึ่งผมไดสดับตรับฟงบอกวา 
รัฐธรรมนูญจะตองมีการปรับปรุงแกไขเพื่อใหเปนประชาธิปไตย แตกอนเลือกตั้ง  
กอนที่จะใช กอนที่จะทําประชามติบอกวารัฐธรรมนูญฉบับนี้ถึงจะมีบางสวนที่เห็นดวย 
บางสวนไมเห็นดวยในจํานวน ๑๔ ลานคน -------------------------------------------- - ๑๑๕/๑ 
 
 



๒๔๔ 
สผ ๔/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ                                  วันทนา ๑๑๕/๑ 
 
และ ๑๐ ลานกวาคน ก็ถือวาเปนเสนหของระบอบประชาธิปไตยไมเปนไร แตพี่นอง 
ประชาชนบางสวนบอกวาไมทราบในรายละเอียดของกฎหมายรัฐธรรมนูญ เหตุที่รับ 
รางรัฐธรรมนูญโดยมีความคิดวาถารับรางรัฐธรรมนูญแลวประเทศชาติจะกลับสูสภาวะ
ปกติมีประชาธิปไตยนั่นจึงไดรับรางรัฐธรรมนูญซึ่งสวนนี้มีจํานวนมาก พี่นองประชาชน
ของผมโดยเฉพาะที่ภาคอีสาน ที่จังหวัดอุดรธานีอาจจะไมเห็นดวยในการลงประชามติ
เนื่องจากเห็นวารัฐธรรมนูญฉบับนี้เปนฉบับผลิตผลมาจากอํานาจเผด็จการ ซึ่งจะเห็น 
ไดจากผลประชามติ ๗๐ กวาเปอรเซ็นต นั่นคือเจตนารมณของพี่นองประชาชน 
ซึ่งสามารถที่จะเห็นแตกตางกันไดในฐานะนักการเมืองไมเปนเรื่องที่แปลก ความคิด
แตกตางถือวาเปนเจตนารมณในระบอบประชาธิปไตยแตที่สําคัญเราตองไมแตกแยก  
ชาติบานเมืองจะตองเดินไปขางหนา ฉะนั้นผมกราบวิงวอนพี่นองในสภาที่ทรงเกียรติแหงนี้วา 
เราสามารถที่จะเห็นตางในกฎหมายรัฐธรรมนูญ  แตไมอยากใหชี้ วาใครที่ เห็น 
เหมือนตัวเองเปนคนดี คนเกง  ใครที่ เห็นตางเปนคนที่ไมดี ไมเกง  นี่คือที่มาของ 
ความแตกแยก ไมมีความสมัครสมานสามัคคีของคนในชาติ ผมอยากใหพี่นองของเรา 
ในสภาอันทรงเกียรติแหงนี้ซึ่งเปนทานสมาชิกที่มีอาวุโสหลายพรรษา เปนผูที่มีคุณวุฒิ 
วัยวุฒิเปนที่ยอมรับของสังคม ใหนําหลักคิดในการแกไขรัฐธรรมนูญโดยถือหลักการของ
กฎหมาย  สิ่ ง ไหนที่ เ ราสามารถที่ จะแก ให เปนประชาธิปไตย  สิ่ ง ไหนที่ เห็นว า 
ยังมีขอบกพรองตองแกไข นั่นจะตองชวยกัน รวมกันนํามาหารือกันในสภาอันทรงเกียรติ
แหงนี้ ซึ่งแมแตในรัฐธรรมนูญฉบับนี้ มาตรา ๒๙๑ ยังชี้ชองในการแกไขรัฐธรรมนูญ  
โดยบอกวาการแกไขรัฐธรรมนูญ ส.ว. ส.ส. ไมนอยกวา ๑ ใน ๕ สามารถลงชื่อยื่นญัตติ
แกไขได ประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งไมนอยกวา ๕๐,๐๐๐ ชื่อยื่นแกไขได นั่นก็หมายความวา
รัฐธรรมนูญหรือกฎหมายของบานเมืองสามารถที่จะนํามาแกไขไดหากมีตรงไหน 
ที่ยังไมถูกตองชอบธรรม ไมเปนไปตามระบอบประชาธิปไตย ซึ่งโดยสวนตัวผมเห็นวา 
ที่มาของรัฐธรรมนูญ ป ๒๕๕๐ ไมไดมาจากคนทั่วประเทศในเบื้องตน เนื่องจากวาเราไมนํา
รัฐธรรมนูญไปทําประชาพิจารณ ไปขอความคิดเห็นจากพี่นองประชาชนทุกจังหวัด  
ทุกภาคสวนของประเทศไทย ---------------------------------------------------------------   - ๑๑๖/๑ 
 



๒๔๕ 
สผ ๔/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ                    รัชนีพร ๑๑๖/๑ 
 
แตก็ยังใหความเคารพที่บอกวา  ถึงแมจะไมได มีสวนในการยกรางรัฐธรรมนูญ  
แตเมื่อรางรัฐธรรมนูญเสร็จแลวก็จะไปขอเสียงประชามติจากพี่นองประชาชน ก็ยังมีสวน 
ที่ใหความสําคัญของพี่นองประชาชน  ผมถึงบอกวาผมเห็นวารัฐธรรมนูญฉบับนี้ 
เปนประชาธิปไตยไมเต็มใบ แตเงื่อนไขในการแกไขนั้นมีหลายทานอภิปรายวาแกไข 
เพื่อบุคคลบางคน แกไขเพื่อพวกพอง ในมุมมองของผมนั้นการแกไขรัฐธรรมนูญถือวา 
เปนบทบาทหนาที่ของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่จะตองนําเสนอตอสภา ไมสามารถ 
ที่จะไปทําลับ ๆ ลอ ๆ ๒ คนได ฉะนั้นประเด็นตาง ๆ ที่จะนํามาแกไขในสภานั้นสามารถ 
ที่จะตรวจสอบ สามารถที่จะอภิปราย แลวก็หารือ หาขอสรุปรวมกันได ฉะนั้นผมถึงเห็นวา
การแกไขรัฐธรรมนูญ ฉบับป ๒๕๕๐ จะชา เ ร็ว ไมเปนประเด็น  ซึ่งเราก็ใหเวลา 
ในการแก ไขที่ จ ะขอประชามติ  ๑  ป  ไม สามารถที่ จะชี้ ให เห็ นว าทํ า เพื่ อ ใคร  
เพราะกระบวนการยุติธรรมก็จะเดินไป ผมเชื่อม่ันในกระบวนการยุติธรรมวาใครทําอะไรไว
ก็ตองเขามาสูกระบวนการยุติธรรม เราเชื่อม่ันในกฎหมาย ในหลักการของกฎหมาย 
เชื่อม่ันในขื่อแปของบานเมือง เชื่อม่ันในรัฐธรรมนูญซึ่งเปนกฎหมายสูงสุดในการปกครอง
ประเทศ แตรัฐธรรมนูญไมใชวาจะตองมีเดดล็อก (Deadlock) แกไขไมได รัฐธรรมนูญ
จะตองเปดโอกาสใหพี่นองประชาชนในการแกไข ขณะเดียวกันถาทานมองยอนกลับไปวา
คนที่รางรัฐธรรมนูญไดมีอคติหรือไม ไดรางรัฐธรรมนูญขึ้นมาเพื่อที่จะกําจัดใครบางคน
หรือไม รางรัฐธรรมนูญขึ้นมาเพื่อจะทําลายฝายใดหรือไม นั่นผมอยากใหทุกฝาย 
มองตรงนี้  แตถาเจตนาบริสุทธิ์ ในการทํากฎหมายเพื่อชาติบานเมือง  ผมเชื่อวา 
พี่นองสมาชิกผูทรงเกียรติ ๔๘๐ คนซึ่งเชื่อม่ันในระบอบประชาธิปไตยไมเห็นดวย 
กับระบอบเผด็จการแนนอน โดยสายเลือดของผมนั้นผมมาจากคนยากคนจน ผมเห็นวา
อํานาจรัฐ กฎหมายรัฐธรรมนูญที่จะชวยใหบานเมือง ชวยใหคนยากคนจนสามารถ 
ที่จะมีสิทธิเสรีภาพเทาเทียมกันกับคนที่ เ รียกวาเกรงคนรวย  ประเด็นนี้ผมอยากชี้ 
ใหพี่นองเห็นวาปญหาและอุปสรรคในการแกไขรัฐธรรมนูญอยูที่มุมมอง ๒ คนเดินตามชอง 
คนหนึ่งบอกวาเรงรีบเพื่อใครหรือไม อีกฝายหนึ่งบอกวาคุณทําเพื่อจะทํารายใครหรือไม 
กฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับนี้ นี่คือเปนเสียงที่วิพากษวิจารณผมไดฟงมานะครับ ในสวนตัว 
 



๒๔๖ 
สผ ๔/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ                    รัชนีพร ๑๑๖/๒ 
 
ของผม ผมยังมั่นใจวาทุกคนมีความจริงใจตอชาติบานเมืองในการที่จะทําหนาที่ 
ผูยกรางกฎหมาย อยากใหบานเมืองเดินไปไดในสภาวะที่บานเมืองตองอาจถึงทางตัน  
 

                              - ๑๑๗/๑ 



๒๔๗ 
สผ ๔/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ            สุทธาทิพ ๑๑๗/๑ 
 
แตวันนี้เราก็ไมแนวาบานเมืองของเราเดินมาวันนี้ทางมันตันหรือยัง พูดวันนี้ อีกวันพรุงนี้
ทางใครทางมันหรือเปลาผมยังไมทราบ แตที่สําคัญครับ ผมขออนุญาตวาหากทุกฝาย
คํ านึ งถึ งประโยชนของชาติบ านเมือง เอาความสมัครสมานสามัคคี เปนที่ ตั้ ง 
ในการทําหนาที่ ใหคํานึงถึงความถูกตอง คํานึงถึงความตองการของพี่นองประชาชน 
   (นายจุมพฏ บุญใหญ ไดยืนและยกมือขึ้น) 
   นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : คุณจุมพฏ ยกมืออะไร 
เห็นยกมือนานแลวมีอะไร 
   นายจุมพฏ บุญใหญ (สกลนคร)  : ทานประธานครับ กระผมในฐานะ 
ผูเสนอญัตตินะครับ ประสงคที่จะใหปดการอภิปรายเพราะวาเริ่มวนเวียนซ้ําซาก แลวก็
เก็บซ้ําประเด็นไดเกือบทั้งหมดแลวครับ  
   นายชัย   ชิดชอบ  (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : ถาคุณประทวงได 
ตอนนี้นะครับ ตอนนี้ผูอภิปรายกําลังอภิปรายอยูนะครับ ทานยังไมมีสิทธิที่จะเสนอไดครับ  
   นายจุมพฏ บุญใหญ (สกลนคร) : ขอบคุณทานประธานครับ 
   นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : ถาคุณอภิปรายแลว 
มีคนยกมือแลวประธานไมเรียกคุณ คุณก็จะหาวาผมทําผิดขอบังคับอีก กระผมวา 
ขอความกรุณาเถอะใหเขาอภิปรายใหจบกอนนะครับ เพราะวาหนวยหัดใหมก็จําเปน 
ที่จะตองไปในรูปนี้ครับ เชิญครับ  
   นายเกรียงศักดิ์ ฝายสีงาม (อุดรธานี) : ขอบคุณทานประธานครับ สําหรับ
รัฐธรรมนูญ ป ๒๕๕๐ หรือป ๒๕๔๐ เปนประเด็นที่เราจะตองนํามาหารือกันในวันนี้ 
โดยเฉพาะรัฐธรรมนูญ ป ๒๕๕๐ เรามีการตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาเพื่อแกไข 
ผมเห็นดวยในการที่จะยึดหลักนิติรัฐ นิติธรรม หลักธรรมาภิบาลในการปกครองบานเมือง 
รัฐธรรมนูญผมขออนุญาตกราบเรียนวา  ตองมีจิตวิญญาณ  มีรากฐานมาจาก 
พี่นองประชาชนคนทั้งประเทศ ขอกราบขอบพระคุณทานประธาน ขอบคุณครับ 
   นายชัย  ชิดชอบ  (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : ครับ  ขอบคุณครับ  
เชิญคุณจุมพฏครับ  
 



๒๔๘ 
สผ ๔/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ            สุทธาทิพ ๑๑๗/๒ 
 
   นายจุมพฏ บุญใหญ (สกลนคร) : ทานประธานที่เคารพครับ กระผม 
จุมพฏ บุญใหญ พรรคพลังประชาชน สกลนคร เขต ๒ กระผมในฐานะผูเสนอญัตติ 
และไดฟงการอภิปรายทั้ง ๒ วัน ทานสมาชิกไดใหความคิดเห็นแงมุมวิพากษวิจารณ
รัฐธรรมนูญคิดวาครบถวนทุกประเด็นแลว และเปนเวลาพอสมควรแลว ผมขอเสนอ 
ใหปดการอภิปรายโดยขอบังคับ ขอ ๖๕ เพื่อลงมติครับ ขอผูรับรองดวยครับ 
   (มีสมาชิกยกมือขึ้นรับรอง) 
   (นายสาทิตย วงศหนองเตย ไดยืนและยกมือขึ้น) 
  นายสาทิตย วงศหนองเตย (ตรัง) : ทานประธานครบั 
   นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : เชญิคุณสาทิตยครับ 
   นายสาทิตย วงศหนองเตย  (ตรัง) : ทานประธานครับ  ผม สาทิตย  
วงศหนองเตย สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดตรัง พรรคประชาธิปตยครับ ผมกราบเรียน
อยางนี้ครับวาความจริงเราก็อภิปรายกันมาดวยดีตลอดนะครับ แลวก็ผูอภิปราย 
ทั้ง ๒ ฝายก็ทราบวามีจํานวนมากนะครับ ในสวนของพรรคประชาธิปตยเองความจริง 
มีผูแสดงความจํานงอภิปราย ๔๐-๕๐ ทานนะครับ สุดทายเราก็ปรับ ขณะนี้ก็เหลืออีก
เพียงประมาณทานสองทานเทานั้นเอง ผมก็ขอความกรุณาวาขอทางฝายเราไดอภิปราย
อีกสักทานสองทานแลวก็คอยปดอภิปรายนะครับ ที่สําคัญอยางยิ่งก็คือ 
   นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : คืออยางนี้คุณสาทิตยครับ 
ความเปนจริงพรรคพลังประชาชนสงมาใหผม ๓ แผนนะครับ ๔๐ กวาทาน แลวก็ 
ยังเหลืออยูประมาณเกือบรวม ๒๐ ทานครับ และผมไมทราบวาคุณจุมพฏไปรับนโยบาย 
จากไหนมาเสนอปดอภิปราย ผมก็ไมทราบ แตวาทานทําตามขอบังคับ เมื่อมีผูรับรอง
ถูกตอง ผมก็ไมรูจะทําอยางไรครับ  
   นายสาทิตย วงศหนองเตย (ตรัง) : ผมก็จะเรียนไปทางวิปรัฐบาลนะครับ 
ขอความกรุณาอีกสักทานสองทานนะครับ  เพราะทางฝายประชาธิปตยจะมี 
ทานอดีตทานนายกรัฐมนตรีชวน หลีกภัย จะอภิปรายเปนทานถัดไป ก็ขออีกสัก 
ทานสองทานแลวเราก็จะสรุปกันซึ่งก็คงจะใชเวลาอีกพอสมควรครับ ถาวิปรัฐบาล 



๒๔๙ 
สผ ๔/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ            สุทธาทิพ ๑๑๗/๓ 
 
ไดกรุณาไดเจรจาไปถึงทานที่เสนอญัตติดวยนะครับ ไดกรุณาใหพวกเราไดอภิปรายกัน 
จนครบถวนทุกฝายนะครับ ก็จะขอบคุณยิ่งครับ 
   นายชัย  ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : คุณจุมพฏจะขอถอน 
ไดไหมครับ 
   นายจุมพฏ บุญใหญ (สกลนคร) : ทานประธานครับ กระผมก็จะขอเสนอ
ทางพรรคพลังประชาชนอีก ๒ ทาน โดยจะหารือกับทางทานประธานวิปวาจะเปนผูใด
อภิปรายตอไป 
   นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : ตองถอนกอนแลวก็ 
คอยหารือ  
   นายจุมพฏ บุญใหญ (สกลนคร) : ครับ ผมขอถอนญัตติครับ 
   นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) :  ถอนนะครับ  
  

 - ๑๑๘/๑ 
 



๒๕๐ 
สผ ๔/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ                    บุศยรินทร ๑๑๘/๑ 
 
  นายจุมพฏ บุญใหญ (สกลนคร)  :  ครับผม 
   นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  ก็ถือวาถอนนะครับ  
ทานจะเอาพรรคพลังประชาชน แลวคนที่เขาเสนอมาทั้งหมดนี้ถอนหมดไหมครับ  
มีผูที่เสนอญัตติที่คางอยูนะครับ มีคุณนิยม เวชกามา คุณทองดี มนิสสาร  คุณสุรพงษ  
โตวิจักษณชัยกุล  คุณนิยม วรปญญา ผมตองอานรายชื่อทั้งหมดนะครับ เดี๋ยวจะมาโทษผม  
รอยตํารวจโท เชาวริน ลัทธศักดิ์ศิริ  คุณสุนัย จุลพงศธร  คุณฐิติมา ฉายแสง  คุณวิเชียร 
ขาวขํา  คุณกุเทพ ใสกระจาง  คุณนิสิต สินธุไพร  คุณอนันต ผลอํานวย  คุณชลนาน  
ศรีแกว  คุณอํานวย คลังผา  คุณไพจิต ศรีวรขาน  คุณนิยม ชางพินิจ  คุณชัยวัฒน  
ทรัพยรวงทอง   แลวพรรคชาติไทยก็มีคุณสิริพงศ อังคสกุลเกียรติ ยังคางอยูครับ  
ทุกทานที่เสนอชื่อมานี้ถอนหมดนะครับ จะเอากี่ทาน บอกวา ๒ ทานเมื่อกี้เอาใครครับ 
เชิญคุณสุทินครับ 
   นายสุทิน คลังแสง (มหาสารคาม)  :  ทานประธานครับ ผม สุทิน คลังแสง 
จังหวัดมหาสารคาม พรรคพลังประชาชน เพื่อใหสอดคลองตองกันก็ขอ ๒ ทาน โดยเสนอ
ทานกุเทพ ใสกระจาง และทานสุนัย จุลพงศธร  
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  อยูในหองประชุมทั้ง ๒ ทาน 
หรือเปลาครับ เดี๋ยวพอถึงแลวกต็ามหาตัวยากอีกครับ เชิญคุณสาทิตยครับ 
   นายสาทิตย วงศหนองเตย (ตรัง)  :  ทานประธานครับ พรรคประชาธิปตย 
๒ คนครับ แลวก็หมดครับ 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  ทานที่ปรึกษา 
   นายภราดร ปริศนานันทกุล (อางทอง)  :  ทานประธานที่เคารพ พรรคชาติไทย  
๑ คนครับ  
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  พรรคชาติไทย คุณสิริพงศ
ใชไหมครับ 
  นายภราดร ปริศนานันทกุล (อางทอง)  :  ใชครับ  
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  ก็เปน ๕ ทานดวยกันนะครับ 
  นายภราดร ปริศนานันทกุล (อางทอง)  :  ขอบคุณครับ 



๒๕๑ 
สผ ๔/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ                    บุศยรินทร ๑๑๘/๒ 
 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  ๕ ทานดวยกันนะครับ  
ที่ประชุมไมมีความเห็นเปนอยางอื่นนะครับ 

(ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น) 
นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) :  ถือวาที่ประชุมรับทราบกัน 

ทุกคนนะครับ เชิญทานที่ปรึกษาที่เคารพครับ   
   นายชวน หลีกภัย (แบบสัดสวน)  :  ทานประธานที่เคารพ กระผม นายชวน 
หลีกภัย สมาชิกสภาผูแทนราษฎร พรรคประชาธิปตย ทานประธานครับ กระผมไดรับฟง
เพื่อนสมาชิกเสนอญัตติดวนตั้งแตเมื่อวานแลวก็จนถึงวันนี้ก็กราบเรียนทานประธานวา
ทุกทานก็มีเหตุผลทั้งในสวนของภาพกวางและภาพเล็ก ซึ่งแลวแตจะมองประเด็น 
ของแตละทานซึ่งเปนประสบการณที่แตกตางกัน ในฐานะเปนผูใชรัฐธรรมนูญมามาก
เทากับทานประธานนะครับ คือเราไดเร่ิมใชรัฐธรรมนูญรวมกันตั้งแตป ๒๕๑๑ กระผม 
คิดวาคนที่มีโอกาสไดทําหนาที่เปนฝายนิตบิัญญัติก็ดี ฝายบริหารก็ดีตางก็มีประสบการณ
ในการใชรัฐธรรมนูญดวยกันทั้งสิ้น และผมคิดวาแตละทานนี่อาจจะมีขอสรุปของตัวเองไดวา  
ผลจากการที่ใชรัฐธรรมนูญฉบับนั้นไมวาในฐานะของฝายนิติบัญญัติหรือฝายบริหารก็ตาม 
คงจะมองเห็นไมตางกันมากนักวาตัวบทกฎหมายรัฐธรรมนูญเองไมใชตัวปญหา 
ที่เปนสาเหตุของปญหาทั้งหมดเสียทีเดียว กระผมอยากจะกราบเรียนทานประธาน 
ในเรื่องนี้เพราะเหตุวาก็ไมอยากใหรัฐธรรมนูญฉบับใดฉบับหนึ่งตกเปนจําเลยของพวกเรา 
และเชนเดียวกันก็ไมอยากใหมองขามวาแตละฉบับลวนมีปญหา ซึ่งเปนทั้งจุดแข็ง 
และจุดออนดวยกันทั้งสิ้น แมกระทั่งฉบับที่เราถือวาดีที่สุดคือเมื่อป ๒๕๑๗ แตวาก็ใชได
เพียงชวงระยะเวลาสั้น ๆ เทานั้นเองก็มีอันเปนไป เชนเดียวกันก็ไมใชวารัฐธรรมนูญ 
ฉบับที่ใชไดยาวนานกวาฉบับอ่ืนจะเปนฉบับที่ถือเปนมาตรฐานดีกวาฉบับอ่ืนก็ไมใช 
เพราะองคประกอบที่สําคัญนั้นคือผูใช แตวาไมวาในทางวิชาการหรือในทางผูใชผูปฏิบัติ
ตองยอมรับวารัฐธรรมนูญ---------------------------------------------------------------------------- 
 
                            - ๑๑๙/๑ 



๒๕๒ 
สผ ๔/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                                                              กมลทิพย ๑๑๙/๑ 
 
คือ กฎหมายหลัก ในทางวิชาการนั้นตองถือวาเปนกฎหมายที่มีศักดิ์สูงสุด พวกเราทุกคน
ก็จะไดยินเขาจะพูดวากฎหมายฉบับใดที่ขัดตอบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ กฎหมายนั้น 
ก็ใชไมได เพราะฉะนั้นกฎหมายรัฐธรรมนูญจึงมีกระบวนการแกไขที่ตางไปจาก
พระราชบัญญัติทั่วไปไมใชแกไมได  แกได เสมอแตวาดวยความที่ เปนกฎหมาย 
ที่มีศักดิ์สูงสุดและมีความเปนพิเศษนี้เอง บทบัญญัติวาดวยการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ  
จึงกําหนดไวเปนพิเศษที่มีองคประกอบตางไปจากการแกไขพระราชบัญญัติทั่วไป  
ผมกราบเรียนเบื้องตนเพื่อที่จะใหเราไดเห็นวากฎหมายรัฐธรรมนูญแกไขได และใหเห็นวา 
กฎหมายรัฐธรรมนูญมีความสําคัญตางไปจากกฎหมายทั่วไปจึงตองการองคประกอบพิเศษ
ทั้งผูเสนอและการพิจารณาแตละวาระ ถาเราเขาใจตรงนี้เราก็จะไดตระหนักรวมกันวา
เพราะฉะนั้นเมื่อเราคิดจะมีการเปลี่ยนแปลงแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ เราก็ควรจะ
ทบทวนวาตองมีความรอบคอบเปนพิเศษ เร่ืองนี้เปนประเด็น ๒ ประเด็นที่ผมถือโอกาส
กราบเรียนทานประธาน  
   ประเด็นแรก ญัตติที่เสนอในวันนี้แมหัวขอของญัตติจะแตกตางกันบาง 
แตวาทุกเรื่องก็คือ ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการใชและปฏิบัติ 
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มันไมใชเปนของที่เพิ่งเสนอ 
เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๑ ความคิดเรื่องนี้ผมจําไดวาหัวหนาพรรคประชาธิปตย 
ไดเสนอมาตลอดวา ไมเห็นดวยที่จะแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญทันที โดยไมมีการ 
ผานกระบวนการที่ใหบุคคลหลายฝายเขามามีสวนรวมพิจารณา ทานประธานที่เคารพครับ  
ก็ตองขอเทาความนิดเดียวครับว า  เหตุ อัน เปนสาเหตุที่ เ ราตอง เสนอญัตตินี้  
เพราะในขณะนั้นมีความตึงเครียด มีการประจันหนาอันเกิดจากความเชื่อวาจะมีการ
เสนอแกไขเพิ่มเติมกฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับนี้โดยเฉพาะมาตรา ๒๓๗ และมาตรา ๓๐๙ 
มีปฏิกิริยาตอบโตในทางที่ไมเห็นดวยแตผูเสนอก็ยืนยันในขณะนั้น ผูชุมนุมพันธมิตร 
ก็เปนสวนหนึ่งที่ไมเห็นดวยแลวก็เปนจุดที่ทําใหเกิดการชุมนุมขึ้น เหตุผลเรื่องนี้เปนสวนหนึ่ง 
ที่ทําใหเกิดการชุมนุมขึ้นเชนเดียวกัน แตวาขอเสนอของทานหัวหนาพรรคประชาธิปตย 
ผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎรถือวาเปนการชวยหาทางออกใหกับบานเมือง 
 



๒๕๓ 
สผ ๔/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                    กมลทิพย ๑๑๙/๒ 
 
และรัฐบาล นั่นคือการหารือกับทานประธานซึ่งก็ตองขอบคุณที่ทานประธานกรุณา 
ใหความสําคัญกับเร่ืองนี้ แลวทานก็เห็นดวย และในที่สุดทานนายกรัฐมนตรีก็เห็นดวย 
ในตอนนั้น  ถาจะถามวาคนที่ มีความเขาใจวาจะมีการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ  
มาตรา ๒๓๗ มาตรา ๓๐๙ ตีตนไปกอนไขไหม เร่ืองนี้ผมก็ตองกราบเรียนทานประธานวา 
ใหความเปนธรรมกับเขานาจะเชื่อวา มีความเปนไปไดจริงในขณะนั้นเพราะมีการยืนยัน 
ทานนายกรัฐมนตรีเปนคนแรกที่ยืนยันวาจะปลอยไปไดอยางไรในเมื่อมันจะมีการ 
ยุบพรรคกันอยูอยางนี้ มันจําเปนตองแกมาตรา ๒๓๗ มาตรา ๓๐๙ ทานเปนคนพูดเอง 
เพราะฉะนั้นก็ทําใหทุกฝายเชื่อ ม่ันวา  จะมีการเรงรัดแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ 
ในบทบัญญัตินี้ แลวก็มีการตั้งขอกลาวหาวาเปนการแกเพื่อตัวเอง เพื่อลบลางความผิด 
ความเชื่อนี้จะไปตําหนิวาเขาเชื่อผิด ๆ ไมมีเหตุผลก็ไมไดเพราะมันมีหลักฐานคํากลาว  
คํารับรอง คํายืนยันของรัฐบาลเองในเรื่องนี้ ผมพูดประเด็นนี้เพราะจะกลับมากราบเรียน
ทานประธานวา ดังนั้นเมื่อทานผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎรเห็นวาทางออกอันหนึ่ง
คือ เราตั้งคณะกรรมาธิการรวมกันแมจะมีปฏิกิริยาตอนแรกไมคอยเห็นดวยนัก ------------ 
 
                                                                                                                    - ๑๒๐/๑ 



๒๕๔ 
สผ ๔/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ                                                              กมลมาศ ๑๒๐/๑ 
 
แตวา เมื่อทานประธานมีสวนรวมเอาจริง  และนายกรัฐมนตรีก็สงสัญญาณวา 
ทานเห็นดวย ในที่สุดรางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญที่ไดเขาชื่อเสนอไปนั้น
ก็มีการถอนชื่อออก แลวในที่สุดวันที่ ๕ มิถุนายน ทานผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎร 
ก็เสนอญัตติเ ร่ืองนี้ เขามา  ผมถือโอกาสนี้ขอบพระคุณทานประธานแลวก็ชื่นชม 
เพื่อนสมาชิกที่อยางนอยคิดหาทางออก แทนที่จะเผชิญหนาในสิ่งที่ไมจําเปน การเสนอ
ญัตติไมใชเปนการหนีปญหา แตเปนการแกปญหาดวยวิธีที่ถูกตองที่สุดนั่นคือการระดม
ความคิดจากบุคคลหลายฝายเขามามีสวนรวม ไมใชรัฐธรรมนูญฉบับป ๒๕๕๐ จะดี
ทั้งหมดหรือจะเลวทั้งหมด แลวก็ไมใชวาเราจะถือวาคนที่รางจะเปนคนที่เกงกาจสามารถ
กวาคนอื่น แตผมคิดวาถาเราไดระดมความคิดจากผูที่มีประสบการณเขามาก็จะเปน 
สวนสําคัญยิ่ง นี่คือประการแรกที่ผมอยากจะกราบเรียนวาญัตตินี้เขามาอยางนี้  
   ทีนี้ประการตอไป ทานประธานที่เคารพครับ ญัตติที่เสนอมาในครั้งนี้  
ในเนื้อหาสาระจริง ๆ นั้นคือการตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญครับ สวนในสาระรายละเอยีดวา
บทบัญญัติมาตราใดเหมาะหรือไม เหมาะ  ควรจะแกหรือไมควรจะแก  นั่นเปน
สวนประกอบอีกเรื่องหนึ่ง ซึ่งกระผมเองก็กราบเรียนทานประธานวา ไมไดเห็นดวย 
ทุกมาตราหรอกครับ กระผมเห็นวาบางบทบัญญัติมาตราควรตองมีการแกไข แตกระผม 
ก็ไมเห็นดวยวาเราจะเสนอแกโดยไมใหบุคคลภายนอกเขามามีสวนรวม กระผมจึงคิดวา
ขอใหเราทุกฝายสนับสนุนการตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ แลวกระผมเชื่อวาเราจะได
คําตอบไมชาไมเร็วเกินไป ระยะเวลาไมใชเงื่อนไขครับถาการแกไขนั้นถูกตองชอบธรรม 
ประกอบไปดวยการระดมสมองทุกฝายแลว ระยะเวลาไมใชเงื่อนไข ไมใชหมายความวา
เร็วแลวจะไมดี ชาแลวจะดี หรือชาไมดี เร็วไมดี ไมใช แตความรอบคอบจากทุกฝาย
เพื่อใหไดขอยุติที่ เหมาะสม  สอดคลองกับความชอบธรรมถูกตองและสามารถ 
เปนหลักใหกับบานเมืองไดนั่นคือสิ่งสําคัญที่สุด และแนนอนที่สุดวาเราตองไมลืมวา 
เราไมไดอยูเพียงแคนี้ เราตองใหความสําคัญกับทุกฝายที่เปนสวนหนึ่งของบานเมืองดวย 
ไมวานักวิชาการ ไมวาขาราชการ ไมวาตัวแทนขององคกร บุคคลตาง ๆ ก็ตาม รัฐธรรมนูญ
ฉบับป  ๒๕๕๐  ถาจะกราบเรียนทานประธานในสายตาของผมตั้ งแตตนก็คือวา  
 



๒๕๕ 
สผ ๔/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                                                              กมลมาศ ๑๒๐/๒ 
 
เขาไม มีโอกาสไดคนที่ มีประสบการณในการใช รัฐธรรมนูญมานั่งรวมพิจารณา  
เมื่อตอนมีการยกรางกฎหมายฉบับนี้ มีการมองนักการเมืองไปในทางผูรายจริง ๆ  
ก็ไมผิดนักที่สมาชิกหลายทานพูด แตวาถาทานจําไดวันนั้นคนที่ออกมาปกปองก็ตองพูดวา 
ผมเปนคนหนึ่งที่ไดออกมาพูดเสมอวาอยามองนักการเมืองไปในทางรายทั้งหมด รายก็มี 
ดีก็มี ซื้อเสียงมาก็มี ไมซื้อก็มี ไมใชเลวรายทั้งหมดหรอก แลวผมก็ยังบอกในขณะนั้นวา 
ทุกวงการลวนมีคนดีและไมดีดวยกันทั้ งสิ้น  แต เสียดายที่ วาผู เขาไปมีบทบาท 
การรางนั้นไมมีคนที่มีประสบการณใชรัฐธรรมนูญอยางทานประธานหรืออยางกระผม 
มิฉะนั้นเราอาจจะใหขอมูลกับเขาได รัฐธรรมนูญฉบับนี้ก็อาจจะมีบางจุดที่เปลี่ยนแปลง
แกไขได แตอยางไรก็ตามผมก็ยังมองผูรางไปในทางบวกวาเขาไมไดเจตนาที่จะทําให 
มีปญหากับบานเมือง ผมรูจักหลายทานครับ แลวก็คุยกับหลายทานวา ทานมองเรื่องนี้ 
ลบเกินไป เร่ืองนี้ความจริงควรจะเปนอยางนี้ การที่ผูยกรางกําหนดบางเรื่อง ยกตัวอยาง
เชน  เขต เลือกตั้ ง  ไม ใช ว า เขาจะมองผู แทนราษฎรไปในทางลบหรื อ เจตนา 
ให มีปญหา  เพราะแทจริงแลวประสบการณแตละคนก็ตางกัน  บางคนก็เห็นวา 
เขตเบอรเดียว คนเดียวเบอรเดียวดีกวา บางคนบอกวา ๓ คนใน ๑ เขต คนดีมีโอกาส 
เกิดบาง มิฉะนั้นคนรายซื้อหมด นี่ก็มีเหตุผลของเขา -------------------------------------------- 
 

- ๑๒๑/๑ 



๒๕๖ 
สผ ๔/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ       พรรษวรรณ ๑๒๑/๑ 
 
แมกระทั่งอยากกราบเรียนทานประธานวา การกําหนดใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตองจบ
ปริญญาตรี ฉบับป ๒๕๕๐ นี้ไมมี ผมถือวาอันนี้เปนเรื่องที่ถูกตองแลว ในยุคสมัยนี้ความรู
ที่เรียนมาจากมหาวิทยาลัยกับความรูที่ไมไดเรียนมาจากมหาวิทยาลัยมันอาจจะพอ ๆ กัน 
ใชวาจบปริญญามหาวิทยาลัยแลวจะดีกวาหรือเกงกวาเสมอไปก็หาไม เพราะฉะนั้น 
สิ่งนี้ก็เปนสิ่งที่ถือวาเปนบวก แตวาโดยรวมแลวกระผมคิดวารัฐธรรมนูญฉบับนี้ไมตางกับ
รัฐธรรมนูญฉบับป ๒๕๔๐ มากนัก ตางครับ ในบางประเด็นตาง แตวาไมมากนัก คําวา  
ไมมากนัก หมายความวาตัวโครงสรางของรัฐธรรมนูญฉบับนี้จะทําใหบานเมืองมีปญหาไหม 
ขณะนี้ยังบอกไมได บอกไดอยางเดียววาใครทําผิดตามมาตรา  ๒๓๗  หนักครับ  
ยุบพรรค แตไมใชหมายความวาคนใดคนหนึ่งในพรรคการเมืองนั้นไปซื้อเสียงทุจริต 
แลวจะถูกยุบ มิใชครับ หมายถึงวา ถากรรมการของพรรคมีสวนรูเห็น รูแลวละเลย 
อยางนี้ครับที่จะมีปญหา  ผมตองกราบเรียนเรื่ องนี้กับทานประธาน  เพราะวา 
พรรคประชาธิปตยก็เจอปญหาครับ พรรคประชาธิปตยตองปรับโครงสรางกรรมการ 
พรรคใหม ลดจํานวนกรรมการลงมา  เหตุผลหนึ่งตองกราบเรียนทานประธานวา 
เพื่อปองกันปญหาตั้งแตตน แตไมคิดกลัวกับมาตรา ๒๓๗ หนาที่คือตองทําสิ่งที่ถูกตอง 
ผมกราบเรียนเรื่องนี้เพราะวาเมื่อพูดเรื่องนี้นั้นผมไดเคยพูดใหสัมภาษณไปวา ผมคิดวา
บานเมืองตองเขาสูยุคที่กฎหมายมีความศักดิ์สิทธิ์ นั่นคือกฎหมายบัญญัติไวอยางไร 
ตองเปนอยางนั้น เมื่อผิดตองผิด อยาไปแกวาผิดแลวไมผิด ผมขอกราบเรียนทานประธานวา 
ผมยืนยันความเชื่ออันนี้จริง ๆ แตวาทั้งหมดนี้ไมใชเพราะวาอยากจะใหพรรคการเมือง 
ของเพื่อนถูกยุบ หามิได เอาใจชวยเรารูวาตั้งพรรคยาก แตวาผมอยากเห็นบานเมือง 
เขาสูระบบกฎหมายมีความศักดิ์สิทธิ์ ประเดี๋ยวผมจะกราบเรียนทานประธานอีกทีหนึ่ง  
จึงขออนุญาตกราบเรียนวาเพื่อนพรรคการเมืองที่พบปญหานี้ขอไดโปรดรับรูวา ผมเขาใจ
และเห็นใจ แตในความเห็นของกระผมนั้นผมไมอยากใหเราแกกฎหมายเพื่อทําใหสิ่งที่ผิด
ไปแลวกลายเปนถูก ถาเราจะทําเพื่อวันขางหนาเปนอีกเรื่องหนึ่ง และเราก็ตองคิด
ขณะเดียวกันวาถาเราจะแกไขกฎหมายมาตรา ๒๓๗ เราตองคิดเผื่อไวดวยวาถาอยางนั้น
มาตรการที่เราจะนํามาเพื่อปองกันการเมืองที่ทุจริต ซื้อ โกง เราจะทําอยางไร เพราะนี่คือ 
 



๒๕๗ 
สผ ๔/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ       พรรษวรรณ ๑๒๑/๒ 
 
โจทยที่ใหญที่สุดของประชาธิปไตยในเมืองไทยขณะนี้ โจทยนี้คือโจทยที่ใหญที่สุด 
ที่ทุกฝายเห็นวาถาแก เ ร่ืองนี้ ไม ไดยากนักที่การเมืองในระบอบประชาธิปไตย 
ของประเทศไทยจะไปรอด แลวยากนักที่คนที่คิดวาดีพอแตวาเงินไมมีจะไปสูกับคนที่เขา 
มีเงิน ผมมิไดหมายความวาคนชนะจะตองซื้อทั้งหมดนะครับ ขอไดเขาใจ ผมเชื่อทุกพรรคมีคนที่ 
ไมซื้อเสียงมีอยูจะมากจะนอยอีกเรื่องหนึ่งครับ แตผมก็เชื่อวา ๗๕ ปเศษที่เปลี่ยนแปลง 
การปกครองมานั้นระบบการเมืองของเราดีขึ้นในหลายเรื่องหลายดาน แตที่เลวลงจริง ๆ  
ก็คือเรื่องนี้เร่ืองนักการเมืองซื้อเสียงมากขึ้นจริง ๆ มันตางกับเมื่อเราสมัครผูแทนราษฎร 
เมื่อป ๒๕๑๒ แลวครับทานประธาน วันนี้เขาไมถามวาใครซื้อเสียงบาง วันนี้เขาถามวา
ใครไมซื้อเสียงบาง แลวเราพอใจหรือสิ่งนี้ ผมเชื่อวาสุจริตชนคนที่รักประชาธิปไตย 
จะไมชอบ แลวคนที่มาดวยวิธีการไมซื้อเสียงนั้นผมรูวาทานเหนื่อยขนาดไหน แลวคนที่ 
ซื้อเสียงนั้นผมก็รูวาสบายขนาดไหน ชาวบานเปนอีกเรื่องหนึ่งถึงเวลาคอยไปจายก็จบกัน  
 
                           - ๑๒๒/๑ 



๒๕๘ 
สผ ๔/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ             กุลนิษฐ ๑๒๒/๑ 
 
เพราะฉะนั้นประเด็นนี้อยากใหพวกเราไดมองรวมกันวาถาเราคิดจะแกไขปญหาบานเมือง
ใหประชาธิปไตยของประเทศไทยเราไปดวยดี เราตองเห็นรวมกันวาเราตองขจัดความ
เลวรายที่เปนโจทยใหญที่สุดในเรื่องนี้ใหได ซึ่งมันมีปจจัยอื่นที่ตามมา เพราะฉะนั้นเมื่อ
เราคิดถึงมาตรา ๒๓๗ วามันเปนยาแรงที่อาจจะมีผลขางเคียงเรารับไมได เราตอง 
คิดเผื่อวาถาเรารับมาตรา ๒๓๗ ไมไดแลวเราจะปลอยเลยตามเลยไหม ใครซื้อไดซื้อไป 
ใครซื้อไมไดก็ชางหัวมัน ถาคิดอยางนี้ตําแหนงผูแทนราษฎรก็ไมตองเลือกตั้ง ประมูลกันดีกวา  
ใครใหมากก็เปน ใครไมใหก็ไมไดเปน ชาวบานก็จะพูดอยางนี้ เพราะฉะนั้นเราตองคิดเผื่อ
ชาวบานแทนชาวบาน เจ็บปวดครับสําหรับคนที่ซื้อเสียงเมื่อตองมาสูวิธีการที่ไมซื้อเสียง 
แตไมมีทางเลี่ยงเปนอยางอื่นเลย วันนี้บานเมืองเปนอยางนี้แลวถาเราไมแกจุดนี้  
ผูที่เรียกรองความเปลี่ยนแปลงไมมีวันที่เขาจะยอมรับได แตวาถาเราทุกคนรวมกัน 
ทําสิ่งเหลานี้ ใครแพก็แพ ใครชนะก็ชนะดวยความชอบธรรม ผมวานั่นคือสิ่งที่ทุกคน
ปรารถนา ผมยังจําไดครับทานประธาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี 
พระราชทานพระราโชวาทใหแกบัณฑิตของมหาวิทยาลัยเชียงใหม เมื่อป ๒๕๔๕ เร่ืองนี้ครับ  
คนมุงความสําเร็จจนไมคิดถึงความชอบธรรม ความสําเร็จนั้นก็จะไมยั่งยืน เพราะฉะนั้น
ผมคิดวาในประเด็นนี้เราคงคิดรวมกันและขอไดโปรดเขาใจในสิ่งที่กระผมกราบเรียน 
ทานประธาน เพราะวากระผมไมซ้ําเติมเพื่อนพรรคการเมืองที่ประสบปญหา เอาใจชวย 
ใหสามารถบริหารพรรคไปได ไมใชวาไมเจอแลวไมรูสึก เจอกอนทานอีกครับ แลวเจอนี้
หนักกวาทานครับ เพราะเจอโดยรัฐบาลสมัยนั้นเขาสั่งได เขาสั่ง กกต. ใหเลนงานเรา  
แลวสั่งอัยการไดใหฟองเรา ขอกราบเรียนทานประธานวา ดวยความเที่ยงธรรมของตุลาการ 
รัฐธรรมนูญชุดนั้นแมไมไดเกิดขึ้นในสมัยรัฐบาลประชาธิปไตยที่มาจากการเลือกตั้ง  
แมจะเปนตุลาการรัฐธรรมนูญที่มาในชวงมีการยึดอํานาจ แตเปนตุลาการรัฐธรรมนูญ 
ที่เที่ยงตรงที่สุดชุดหนึ่งอยางที่เราไดเห็นทุกถอยคําการตัดสิน ทําไมกระผมจะไมทราบ 
เพราะกระผมเปนหัวหนาทนายความแกตาง รูวายากลําบากแคไหนในการสูคดี  
ในการตองอานเอกสารเปนพันหนา ทานประธานนึกออกนะครับ แตในที่สุดความจริง 
ก็ตองอยูกับความจริง ในที่สุดความเปนธรรมตองมีอยูแมในชวงนั้นก็ตาม ผมจึงอยากจะ 
 



๒๕๙ 
สผ ๔/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ             กุลนิษฐ ๑๒๒/๒ 
 
ขอกราบเรียนทานประธานวา ตุลาการรัฐธรรมนูญชุดนั้นไมมีสิทธิที่จะมากลาวอะไรในที่นี้ 
แตขอพูดแทนดวยความภาคภูมิใจวาเปนชุดที่มีความเที่ยงธรรม เที่ยงตรงที่สุดชุดหนึ่ง 
ที่กระผมไดเห็นมา แมตอมาขาวออกมาวามีการจายเงินใหคนละ ๓๐ ลานบาท แตทานเหลานั้น 
ก็ไมรับ อันนี้คือสิ่งที่พวกเราประสบมาดวยตัวเอง เพราะฉะนั้นสิ่งที่กระผมไดกราบเรียน
เกี่ยวกับเร่ืองมาตรา ๒๓๗ นั้นเพราะประสบดวยตัวเองดวยความเห็นใจ แตหลักการ 
ตองเปนหลักการเพื่อความอยูรอดของบานเมือง ทานประธานที่เคารพครับ นั่นเปน 
อีกประเด็นหนึ่งที่กระผมกราบเรียนใหทานประธานทราบ แตวาในที่สุดเมื่อกระผม 
ไดพูดวาในแงของรายละเอียดของบทบัญญัติมาตราตาง ๆ ในรัฐธรรมนูญป ๒๕๕๐ นี้
กระผมจะไมลงไปสัมผัสกับรายละเอียดเหลานั้น แตอยากจะมองภาพโครงสรางวา  
เมื่อกรรมาธิการชุดที่จะตั้งตอไปนี้ เกิดขึ้นแลว  กรรมาธิการควรจะได มีบทเรียน  
หรือมีประสบการณ หรือมีโจทย หรือมีขอมูลอยูในตัวเองวาแทจริงแลวรัฐธรรมนูญ 
จะมีสวนในการเขาไปทําใหบานเมืองเราได รับการจัดการบริหารที่ดี ไดอยางไร  
ทานประธานครับ จึงจําเปนอยางยิ่งที่เรามาดู ขอรบกวนทานนิดเดียวครับ ถาเราอาน
รัฐธรรมนูญฉบับป ๒๕๕๐ เราจะสะดุดตั้งแตมาตราแรก ๆ เลยครับ ทานประธานครับ 
กระผมไมพูดรายละเอียด แตกระผมชี้ใหทานเห็นวามันเปนการบอกใหเรารูวา ------------- 
 

                 - ๑๒๓/๑ 
 
 



๒๖๐ 
สผ ๔/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ            ณัฐวัฒน ๑๒๓/๑ 
 
เมื่อเร่ิมมาตรา ๓ เขาคิดอยางไรกับบานเมือง มาตรา ๓ เขียนไวอยางนี้ครับ อํานาจอธิปไตย 
เปนของปวงชนชาวไทย พระมหากษัตริยผูทรงเปนประมุขทรงใชอํานาจนั้นทางรัฐสภา 
คณะรัฐมนตรี และศาลตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้ ขอความนี้ไมไดตางไปจาก
รัฐธรรมนูญ ป ๒๕๔๐ แตรัฐธรรมนูญ ป ๒๕๔๐ จบเพียงเทานี้ครับ รัฐธรรมนูญ  
ป ๒๕๕๐ สมาชิกดูนะครับ มีวรรคสองครับ วรรคสองเขียนไววา การปฏิบัติหนาที่ของ
รัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล รวมทั้งองคกรตามรัฐธรรมนูญและหนวยงานของรัฐ 
ตองเปนไปตามหลักนิติธรรม มันจําเปนอะไรตองใสเร่ืองนี้ลงไป เหมือนเขียนกฎหมายวา  
ทุกคนตองเคารพกฎหมาย มันจําเปนอะไรตองเขียน ถาไมเขียนบทบัญญัตินี้หมายความวา 
สถาบันทั้ง ๓ ไมตองเคารพหลักนิติธรรมหรือ ไมใช เพราะฉะนั้นในความรูสึกของผม  
ยอหนานี้ถึงไมเขียนไวก็ไมไดเปลี่ยนแปลงโครงสรางและภารกิจของอํานาจอธิปไตยทั้งสาม  
และองคกรอื่น แตผูรางรัฐธรรมนูญเขาไมใชคนโง ลวนเปนผูรู การเขียนรัฐธรรมนูญฉบับนี้
ในวรรคสองของมาตรา ๓ มันมีที่มาจากความเชื่อวาวิกฤติของบานเมืองเกิดขึ้น 
จากการไมเคารพหลักนิติธรรม นี่คือคําตอบ แลวก็นี่คือที่มาของการหวาดระแวงสงสัย 
ก็ทําให มีบทบัญญัติหลายเรื่องที่สมาชิกกังวลนั้นเกิดขึ้น  ทานประธานที่ เคารพ  
เพื่อเราไดเขาใจวาถาอยางนั้นรัฐธรรมนูญที่เราจะแกไขตอไปเมื่อคณะกรรมาธิการ 
พิจารณาเสร็จแลวมันจะเปลี่ยนโครงสรางหรือจะเปลี่ยนรายละเอียดอยางไร ทานประธานครับ  
มันไกลเกินไปที่จะไปบอกรายละเอียดเหลานั้น  แตกระผมขออนุญาตทานประธาน 
ที่จะมองโครงสรางใหเราเห็นภาพของปญหา รัฐธรรมนูญทุกฉบับทั้งหมดที่เราเคยใชมา โครงสราง 
ของอํานาจไมไดเปลี่ยนมากนัก มันมาเปลี่ยนครั้งสําคัญก็คือป ๒๕๔๐ และฉบับปจจุบัน คือ
นิติบัญญัติ บริหาร ตุลาการ ๓ อํานาจนี้ไมไดเปลี่ยนแปลงมากนัก แตป ๒๕๔๐  
เ ร่ิมมีองคกรที่ เ รียกวาองคกรอิสระหรือองคกรที่ เกิดขึ้นจากรางพระราชบัญญัติ 
ประกอบรัฐธรรมนูญ เกิดขึ้นหลายองคกร ทั้งหมดเปนสวนหนึ่งและเปนอิสระแกตัวเอง  
เปนเสมือนฐานสําคัญที่จะรองรับโครงสรางการปกครองบานเมืองใหเปนไปโดยมั่นคง  
ชอบธรรม  มีฝ ายนิ ติ บัญญัติ คื อพวกเรา  มี วุ ฒิ สภาคื อผู ที่ มาอี กสภาหนึ่ งก็ คื อ 
ฐานฝายนิติบัญญัติ มีฝายบริหารคือรัฐบาล มีฝายตุลาการผูแปลกฎหมาย ฝายนิติบัญญัติ  
 



๒๖๑ 
สผ ๔/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ            ณัฐวัฒน ๑๒๓/๒ 
 
ฝายบริหารมาจากการเลือกตั้ง ฝายตุลาการมาจากการแตงตั้ง และเขาคิดวาเสาเหลานี้
มันไมเพียงพอแลวสําหรับบานเมืองที่เปลี่ยนแปลงไปเชนนี้จึงมีเสาใหม ๆ  เกิดขึ้นเปนหลัก 
ป.ป.ช.  กกต. ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผูตรวจการแผนดิน อีกหลายกระบวนการ 
ที่เปนเหมือนเสาหลัก ๆ อีกหลายเสาเพื่อค้ําจุนใหเสมือนหนึ่งโครงสรางการปกครอง
บานเมืองนั้นเขมแข็งยิ่งขึ้น นาจะเปนอยางนั้นครับ บัดนี้การเลือกตั้งเพื่อความยุติธรรม 
กระทรวงมหาดไทยไวใจไมได ตองให กกต. มาดูแล ใครคิดวาวันหนึ่ง กกต. กับมหาดไทย
ไมมีใครบอกวาอันไหนรายกวากัน อันไหนดีกวากัน ไมมีใครคิดวาจะเปนอยางนั้น  
แตมันเกิดขึ้นจริง ๆ มันเกิดขึ้นจากที่เราไดเห็น กระผมเชื่อในที่นี้ ทานประธานก็ดี  
เพื่อนเราหลายคนที่ผานประสบการณมาก็ดีก็จะมองเห็นภาพชัดเจนวา โครงสรางอํานาจ
นิติบัญญัติและบริหาร ๒ โครงสรางนี้ที่มาจากการเลือกตั้งมีปญหาครับ ตุลาการ 
เขาไมเปลี่ยนแปลง เคยมีความคิดวาประเทศไทยจะไมใหมีตุลาการแบบตางประเทศไหม 
คือตุลาการที่มาจากการเลือก มีการเถียงกันมาก ------------------------------------------------ 
 

           - ๑๒๔/๑ 



๒๖๒ 
สผ ๔/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ                                                            ดวงใจ ๑๒๔/๑ 
 
หลังป ๒๕๔๙ แลวขอโตเถียงนี้ก็จบไปเลย ไมมีใครไปโตเถียงอีกแลว ทุกคนเห็นพองกันหมดวา 
การที่สถาบันตุลาการยังมั่นคงยั่งยืนอยูไดทุกวันนี้เพราะเขามาจากระบบนั้น ระบบที่ 
เมื่อสําเร็จกฎหมายเปนเนติบัณฑิต อายุถึงสอบ แลวก็ไตขึ้นไปจากผูชวยผูพิพากษา 
เปนผูพิพากษาเลื่อนอันดับขึ้นมาเรื่ อย  แลวเขาครองกันอยางดิบดีพอสมควร  
ดวยคณะกรรมการ กต. จึงมีคนแปลกปลอมเขามาสรางปญหาไมมากนัก จะบอกไมมี 
ก็ไมเชิง มีแตวานอยมาก ถือวาเปนองคกรที่ดีที่สุดองคกรหนึ่งที่โครงสรางขององคกรนั้น
สามารถทําใหมีการสรางคนดี ๆ ขึ้นมารองรับ ความเชื่อม่ันตอศาลจึงไมนาแปลกใจอะไร 
ดีแตทานอยาแปลกใจวามันดีในประเทศนี้ ประเทศอื่นโครงสรางของฝายตุลาการเขาก็ดี
เกือบทั้งนั้นครับ เพราะวามันเปนลักษณะพิเศษ แตฝายบริหารและฝายนิติบัญญัติของเรานั้น
มีปญหา  ของเราดวยรัฐธรรมนูญ  ป  ๒๕๔๐  มีบทบัญญัติมาตราไหนไหมครับ 
ป ๒๕๔๐ ที่จะเปดโอกาสใหโครงสรางฝายนิติบัญญัติของเรากลายเปนเครื่องมือ 
ฝายบริหาร ไมมี ผูแทนราษฎรซึ่งมาจากเสียงขางมากจะยกมือสนับสนุนรัฐบาล ไมแปลก 
ถาเสียงมากนั้นลนจนฝายคานทําหนาที่ไมได เปดญัตติไมไดไมแปลก เมื่อคนเลือกมา
อยางนั้นก็ไมแปลก จึงไดมีความคิดมีวุฒิสมาชิกขึ้นมา ไมสังกัดพรรคการเมือง ไมทํา
ตามที่พรรคการเมืองสั่ง เปนอิสระ ใครจะนึกวันหนึ่งวุฒิสมาชิกจากรัฐธรรมนูญฉบับนั้น 
กินเงินเดือนประจําฝายบริหาร ที่ทานนิพนธ วิสิษฐยุทธศาสตร ไดกลาว ใครจะนึกครับ 
มันเปนไปอยางนั้น ในที่สุดเสานิติบัญญัติของเราพังเลยครับ เสานิติบัญญัติของเราพังไป
เพราะไมสามารถตรวจสอบฝายบริหารไดอีกแลว เนื่องจากเหมือนเปนลูกจางฝายบริหาร
กินเงินเดือนประจําไปแลว ทานประธานครับ เปนความผิดรัฐธรรมนูญ ป ๒๕๔๐ ไหม 
กระผมวาไมใช นี่ถึงกราบเรียนทานประธานวาเราอยาใหรัฐธรรมนูญตองเปนจําเลย 
ทุกกรณี นี่เปนพฤติกรรมของบุคคลฝายบริหารขณะนั้นที่นําวุฒิสมาชิกสวนหนึ่ง ขอกราบเรียน 
ทานประธานวาสวนหนึ่งนะครับ อีกสวนหนึ่งเขาดี เขาไมไดมีปญหา สวนหนึ่งยอมมาอยู
ภายใตอํานาจของฝายบริหาร ไมเปนไรครับทานประธาน ยังมีฝายคานอยู และยังมี
องคกรอิสระอยู ถาทําผิด ป.ป.ช. เขาตรวจสอบ เลือกตั้งไมสุจริต กกต. เขาสอบ ถาคุณ 
ทําผิดกฎหมาย ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญคอยดูแลอยู มีองคกรอีกหลายองคกรที่เขามา 
 



๒๖๓ 
สผ ๔/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ                                                            ดวงใจ ๑๒๔/๒ 
 
ตรวจสอบ แตวาในที่สุดองคกรเหลานั้นก็มีอันเปนไปหมดสิ้น ความผิดของรัฐธรรมนูญไหม  
ก็ไมใช ไมวารัฐธรรมนูญฉบับป ๒๕๔๐ ป ๒๕๕๐ ก็ตาม ไมมีเงื่อนไขบทบัญญัติ
รัฐธรรมนูญที่จะทําใหเกิดความผิดโดยตรง  แตเปนการกระทําในสวนของบุคคล  
ตองกราบเรียนทานประธานเรื่องนี้วาเราจะแกปญหาก็ยอมรับความจริงกัน เมื่อฝาย 
นิติบัญญัติมีปญหา ฝายบริหารมีปญหาองคกรทั้งหลายตรวจสอบไมได เพราะบัดนี้ 
ถูกแทรกแซงหมดแลว แทรกแซงถึงขนาดวาใครจะเปนประธาน ป.ป.ช. ก็ตองสั่งกันเลย 
อันนี้ผมตองกราบเรียนทานประธานวากระผมไดยินดวยตัวเอง คนที่เปนกรรมการก็เลา 
ใหฟงดวยตัวเองวาเขาก็รับไมไหวเหมือนกันเมื่อสั่งแมกระทั่งวาคนนี้เปนประธานไมได  
ใหคนนี้ เปนประธาน  เที่ยวนี้ตํารวจ  ทหารไมเอานะ  เที่ยวนี้ เอาอดีตนักกฎหมาย 
เปนประธาน ป.ป.ช. ชุดที่ไมโปรดเกลาฯ ลงพระปรมาภิไธยนั่นละครับ ในที่สุดองคกร
เหลานี้ก็มีปญหาหมด เมื่อมีปญหาหมดจะเหลืออะไรอยูครับ ที่จริงบานเมืองไมถึงขนาด
อับจนหรอกครับทานประธาน เราก็มีฝายคาน แตฝายคานนั้นก็มีขอจํากัดในเรื่องของ
จํานวนเสียง แตถาทานประธานนึกออก ป ๒๕๔๔ เปนตนมากระผมเปนผูนําฝายคาน 
ในสภาผูแทนราษฎร ทําทุกอยาง อภิปรายทวงติงเทาที่สามารถทําไดภายใตขอบเขต
อํานาจที่เรามีอยูขณะนั้น ผมก็ยังหวังวาสวนราชการ ระบบราชการยังเปนสวนหนึ่ง ------- 
 
                                      - ๑๒๕/๑ 
 



๒๖๔ 
สผ ๔/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ                 นิวรา ๑๒๕/๑ 
 
ที่คอยคานรัฐบาล ราชการมีหนาที่ปฏิบัติตามราชการ แตวาถาคําสั่งใดที่ไมถูกตอง 
ไมชอบ ราชการสามารถที่จะทวงติงได ในที่สุดก็เปนที่มาของการเปลี่ยนแปลงโยกยาย
ขาราชการอยางไมเปนธรรม ผมตองกราบเรียนเร่ืองนี้กับทานประธานเพราะวาในฐานะ
เคยเปนผูบริหารเขาใจดี รัฐบาลอยากใชคนที่ไวใจไดไมผิดหรอกครับ แตวาถาตั้งเงื่อนไขวา
คุณอยากเปนผูวาราชการจังหวัดไหม ถาคุณอยากเปนผูวาราชการจังหวัดคุณลงไป 
อยูใตนะ แลวคุณตองทําใหพรรคไทยรักไทยชนะพรรคประชาธิปตยรับไดไหม คนรับไมได
ก็ไมไดเปนผูวาราชการจังหวัด ของจริงมีครับ จนบัดนี้ครับ นี่คือจุดที่ทําใหขาราชการเรา
เ ร่ิมมีปญหา  ในที่ สุดข าราชการตอง เอาตัวรอด  เมื่ อตอง เอาตัวรอดก็ตองทํ า 
สิ่งที่ไมเหมาะสมติดตามมา กระบวนการทั้งหลาย องคกรทั้งหลายจึงมีอันเปนไป 
อยางนาตกใจ ทั้งหมดนี้จะโทษวาเปนความผิดของรัฐธรรมนูญก็ไมได กระผมกราบเรียน
เร่ืองเหลานี้เพื่อใหทานประธานไดมองเห็นวาจึงตองคิดเลยไปไกลกวานั้นวาถาอยางนั้น
เราจะหวังวาเราไดคนดีมาปกครองโดยไมคํานึงถึงโครงสรางหรือ  กระผมคิดวา 
ก็ผิดเชนเดียวกัน เราก็ตองคิดหาโครงสรางที่สามารถตรวจสอบไดดีกวานี้ ทานประธานครับ  
มีการพูดถึงประเด็นตาง ๆ หลายเรื่องซึ่งกระผมตองกราบเรียนวามันเปนความจริง 
ที่ เกิดขึ้นในชวงที่ผานมา  แต เมื่อทบทวนแลวก็บอกทานไดวามันไมใชความผิด 
ของบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ ยกตัวอยาง เชน ความขัดแยงแตกแยกความสามัคคี 
ในชาติสู งมากในขณะนี้ต องยอมรับ  นาใจหายนาตกใจ  แตทั้ งหมดมันไม ใช 
เพราะรัฐธรรมนูญไปเขียนแลวทําใหรัฐบาลกับประชาชนหรือประชาชนกับแตละภาค 
ตองขัดแยงกัน ผมเชื่อวาทานประธานซึ่งมีโอกาสไดเห็นบานเมืองมาตลอดระยะเวลา 
อันยาวนาน  ทานตองยอมรับความจริงวาเราไมเคยมีรัฐบาลใดที่กลาประกาศวา 
เราจะพัฒนาเฉพาะจังหวัดที่เลือกพรรคไทยรักไทย เราจะไมเคยมี แตมันเกิดขึ้นจริง  
ความขัดแยงก็ เกิดขึ้นเพราะเหตุวาคนที่ถูกเลือกปฏิบัติ เขารูสึกวาเขาไมได รับ 
ความเปนธรรม ผมภูมิใจที่เขารูสึกนะครับ ถาเขาสยบถาอยางนั้นชวยผมเถอะครับ 
ผมยอม  ผมจะหดหู เลยครับวาคนไมมีศักดิ์ศรี แตการที่คนมีความรูสึกมีศักดิ์ศรี 
และไมยอมกับการคุกคามเชนนั้น ผมถือวาคนไทยยังมีที่หวังเพราะยังมีวิญญาณ 
 



๒๖๕ 
สผ ๔/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ                 นิวรา ๑๒๕/๒ 
 
ของความเปนคนไทยที่ ไมยอมรับการปฏิบัติห รือการเลือกปฏิบัติที่ ไมถูกตอง  
เพราะฉะนั้นสิ่ ง เหลานี้ก็คือสิ่ งที่ เราจะตองหาทางออกวาเราจะมีระบบอยางไร 
เพื่อตรวจสอบ สมมุติวันขางหนามีผูปกครองที่นําแนวนี้ปฏิบัติ เลือกปฏิบัติกลั่นแกลงเขา 
ขาราชการไมไดรับความเปนธรรม เราจะมีโครงสรางอยางไรที่สามารถตรวจสอบ 
สิ่ ง เหลานี้ ได  ผมกราบเรียนทานประธานวาหวังอยางยิ่ งวา เพื่อน  ๆ  ซึ่ งจะเปน
คณะกรรมาธิการวิสามัญในญัตตินี้จะไดรวมกันพิจารณาตอไปวาเมื่อเราพูดถึง
บทบัญญัติบางมาตราที่เปนอุปสรรคในการทํางานของเราแลวซึ่งกระผมไมเห็นดวยครับ
บางมาตราไปคุม ส.ส. จนกระทั่งขยับตัวไมไดเลย อันนี้กระผมเห็นดวยวาก็ไมควรจะเปน 
อยางนั้น ความจริงแลวเคยมีคนคิด มีการเสนอใหบํานาญ ส.ส. นะครับ ที่ผมเลาเรื่องนี้
เพราะผมคนหนึ่งที่มีความรูสึกไมพอใจวันนั้น คือผมไมเห็นดวยหรอกครับที่จะใหบํานาญ 
ส.ส. เราเปนนักการเมืองไมใชขาราชการประจํา เราไดสิทธิพิเศษมากมาย เปนขาราชการ
ประจําอยูมาตลอดชีวิตบางคนสายสะพายไมไดสักเสนหนึ่ง แตมาเปนนักการเมือง  
เปนรัฐมนตรีชวยวาการ ๔ ปได ๔ เสน ลัดคิวคนอื่นเขามากแลวยังไปเอาบํานาญอีก  
เอาเปรียบสังคมมากไปผมไมเห็นดวย แตวาเหตุผลที่ผูพิจารณาเรื่องนี้ใหนั้นผมก็รับไมได 
เขาบอกวาไมควรใหหรอกเพราะวา ส.ส. รวยอยูแลว นี่คือการเหมา เหมามองนักการเมือง 
ดวยความเขาใจที่ผิดตลอด เอาเถอะครับเร่ืองนี้มันผานไปแลว แลวก็ผมเปนคนหนึ่ง 
ที่อยากกราบเรียนวาไดปกปองสถาบันความเปนผูแทนราษฎร เพราะผมเปนนักการเมือง 
ทานประธาน ผมไมอยากใหเรานักการเมืองดวยกันตองอยูในฐานะที่ถูกเขาตั้งเปนจําเลย
วาเปนตัวกอปญหา แตสิ่งเหลานี้มันจะปลดเปลื้องไดตอเมื่อเราเองไมไปประพฤติปฏิบัติ
อยางนั้น ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

- ๑๒๖/๑ 



๒๖๖ 
สผ ๔/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ             เบญจมาภรณ ๑๒๖/๑ 
 
ผมไมตําหนิใครจะวาผมวาแผนเสียงตกรอง เพราะมันยังเดินอยูในรองเดิม มันยังมี
ขบวนการซื้อเสียงโกงเลือกตั้งอยางรุนแรง แตกระผมกราบเรียนวาไดสูมาตลอด  
ผมเปนรัฐบาลเลือกตั้งใหมไมเคยชนะเลยครับ ผมเปนนายกรัฐมนตรี ๒ ครั้งเลือกตั้งทีไร 
ผมแพทุกที ไม เคยคิดจะโกง  เอาคนนอกมาคุม  ครั้ งแรกพนจากนายกรัฐมนตรี 
ก็เอาดอกเตอรกระมล  ทองธรรมชาติ มาคุม เพื่อใหเกิดความเปนธรรมเปนกลาง ไมเคย
คิดจะเอาชนะ เพราะฉะนั้นสมาชิกบางทานที่พาดพิงถึงพรรค พรรคเกาแกลงเลือกตั้งก็แพ
ยอมครับ แพครับ มีแพมีชนะ ในภาคเหนือ ภาคอีสานก็แพชนะ ขุนพลที่ยิ่งใหญของเรา
ภาคอีสานในอดีตก็เคยอยูในอีสาน กาฬสินธุ ทานขุนทอง  ภูผิวเดือน จังหวัดเชียงราย 
เราเคยไดหมดเมื่อผมเปนผูแทนราษฎรครั้งแรก แลวตอมาเราก็แพ ภาคใตเราก็แพ  
แพพรรคกิจสังคม แลววันหนึ่งเราก็ชนะ เราแพชนะดวยความชอบธรรม และเราอยากเห็น
สิ่งเหลานี้ถาการเมืองไทยสามารถเดินอยูในรองนี้ไดแมมันจะตกรองแตรองนี้มันไปไดครับ  
แตวาถาเราไมยอมรับความจริงเราหลีกหนีทุกคนเอาตัวรอด ทุกคนจะทําสิ่งที่มันผิด
ทํานองคลองธรรม ทุจริต โกง ซื้อเสียงทุกกระบวนการ ขมเหงขาราชการ พูดถึงขาราชการ 
ตองกราบเรียนทานประธานวา กระผมพูดไดเต็มปาก เพราะวาวันที่แตงตั้งนองเขย 
ทานนายกรัฐมนตรีทักษิณเปนปลัดกระทรวงนั้น นั่นคือการพิสูจนวาเราไมเลือกปฏิบัติ
ทานจะเปนนองเขยใครแตเมื่ออาวุโสทานใชไดแลว ความสามารถทานไปไดแลว  
ทานมีสิทธิเปนปลัดกระทรวง ยุคสมัยนี้ไมมีหรอกครับ เพียงแครูวาเคยอยูจังหวัดนั้น 
ก็โดนแกลงแลว เพราะฉะนั้นสิ่งนี้คือสิ่งที่เปนความจริงที่ทุกฝายจะตองทบทวนวา 
แทจริงแลวเราตองการใหการเมืองของเราไปในทางที่ดีจริงไหม ถาจริงไมไดอยูที่ 
ตัวบทรัฐธรรมนูญอยางเดียว รัฐธรรมนูญเปนหลักแตวาผูปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ 
คือบุคคลสําคัญที่จะทําใหกระบวนการประชาธิปไตยในบานเมืองเราไป และสามารถ
นําพาประเทศชาตินี้ไปสูความเจริญรุงเรืองได และความชอบธรรมจะเกิดขึ้นในบานเมือง 
กระผมขอบพระคุณทานประธานครับ 
  นายชัย  ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  : ขอบพระคุณทานที่ปรึกษา 
เชิญทาน รอยโท กุเทพ  ใสกระจาง ครับ เต็มยศหนอย 
 



๒๖๗ 
สผ ๔/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ             เบญจมาภรณ ๑๒๖/๒ 
 
  รอยโท กุเทพ  ใสกระจาง (ศรีสะเกษ)  :  ทานประธานที่เคารพ กระผม กุเทพ   
ใสกระจาง สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดศรีสะเกษ พรรคพลังประชาชน กระผมไดฟง
การอภิปรายในญัตตินี้มายาวนานทําใหมองเห็นสัจจะหรือความจริงหลายประการครับ
ทานประธาน  
  ประการที่ ๑ เมื่อผมไปอานชื่อญัตติทําไมเห็นความแตกตาง ทําไม 
ผมไดเห็นชื่อญัตติบางญัตติบอกวาเปนการศึกษาการบังคับใชและปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ 
ทานประธานครับ จากคําอภิปรายของเพื่อนสมาชิกที่เสนอญัตตินี้ก็พอจะมองเห็นเหตุผล
ประการสําคัญอยู เหตุผลที่สําคัญที่ผมมองเห็นก็คือ ไดพยายามหาเหตุผลที่จะชื่นชม 
การกอการรัฐประหารครั้งลาสุด รวมไปถึงการชื่นชมรัฐธรรมนูญที่มาจากระบอบเผด็จการ 
ทานประธานที่เคารพครับ ทําใหกระผมคิดวามีนักการเมืองเราจํานวนมากในยุคปจจุบัน 
ที่เชื่อวาประชาธิปไตยชดเชยไดดวยการรัฐประหาร เมื่อกระผมไดรับการเลือกตั้ง 
ครั้งลาสุด และเมื่อทานประธานสงไปเปนผูแทนประชุมองคการรัฐสภาระหวางประเทศ 
ที่สวิตเซอรแลนด ทานประธานเชื่อไหมครับวาสมาชิกขององคการนั้นเขาตอนรับ 
เขาสูองคการของเขาอยางตื่นเตน เขาบอกวาในรอบ ๑ ปที่ผานมาที่มีการรัฐประหารนั้น 
ประเทศไทยไมไดมีสิทธิในการที่จะเขารวมองคการเหลานั้นเลย เพราะเขาบอกวา 
ประเทศไทยอยูในชวงเผด็จการไมมีการเลือกตั้ง เขาไมตอนรับตัวแทนซึ่งไมไดมาจาก
ประชาชนเขาสูองคกรของเขา เมื่อทานประธานไดสงพวกกระผม ---------------------------- 
 

- ๑๒๗/๑ 
 



๒๖๘ 
สผ ๔/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ                                                                 สายชล ๑๒๗/๑ 
 
ไปเปนตัวแทนทําใหเขามีความกระตือรือรนจัดพิธีตอนรับอยางยิ่งใหญ นั่นแสดงใหเห็น 
จิตวิญญาณของประเทศที่มีประชาธิปไตย เขามองการรัฐประหารเปนเรื่องเลวราย และ
เมื่อผมทราบจากเวทีอภิปรายตรงนั้นวาทุกประเทศตางตอตานเราอยางที่สุดในรอบ ๒ ป
กอนหนานั้น การคาการขายหยุดชะงักไปหมด นั่นก็เปนเพราะวาเราสงเสริมใหเกิด 
การรัฐประหารขึ้น ทานประธานที่เคารพ ครั้งลาสุดผมไดเปนตัวแทนพรรคพลังประชาชน
ไปรวมประชุมการประชุมนานาชาติของพรรคการเมืองของเอเชียที่ประเทศเกาหลีใต  
ทานประธานครับ พรรคการเมืองตาง ๆ ที่รวมประชุมมาจากทุกประเทศในเอเชีย  
๒๖ ประเทศ ตางก็มีความชื่นชมยินดีที่เรามีการเลือกตั้ง มีระบอบประชาธิปไตย แตเขา
รูสึกตกใจมากวาในประเทศที่ มีประชาธิปไตยอยางประเทศไทยนั้นจะมีการยุบ 
พรรคการเมืองอยางงายดาย  เขาคาดไมถึงวาประเทศอยางเราจะมีเ ร่ืองอยางนี้ 
เพราะฉะนั้นกระผมกราบเรียนทานประธานวาเหตุผลของทุกทานที่นํามาอภิปรายเยินยอ 
สรรเสริญการรัฐประหาร เยินยอรัฐธรรมนูญที่มาจากการรัฐประหารจะดีเลิศอยางไรนั้น
ผมไมอาจจะยอมรับได และในชีวิตของพวกเราไมควรจะมีคําวา รัฐประหาร ชดเชย
ประชาธิปไตยไดไมวาดวยเหตุผลใด ๆ  
   ประการที่ ๒ ทานประธานครับ ผมรูวาการยื่นญัตติในลักษณะอยางนี้ 
ก็เปนความพยายามในการหาเหตุผลโจมตีอดีตนายกรัฐมนตรีคนหนึ่งของประเทศ  
โดยอางเหตุผลของการรัฐประหารนั่นเองมาเปนหลักยืนยัน ขอกลาวหาที่คณะรัฐประหาร
ไดกลาวหา แมจะยังไมมีการพิสูจนก็เปนที่รูกันวาเมื่อเกิดการรัฐประหารทุกครั้งคนที่ถูก
รัฐประหารโคนลมลงก็จะมีขอกลาวหาเหลานี้แหละทุกครั้ง วันนี้เราก็ยังเปนไปตามเพลงนั้น 
เอาเหตุผลที่นักรัฐประหารมากลาวหาโจมตีอดีตนายกรัฐมนตรีมากลาวทับถมโจมตี 
ตอไปอีก เชื่อมโยงไปถึงคําวินิจฉัยยุบพรรคการเมืองของตุลาการรัฐธรรมนูญ บอกวา 
เปนการตัดสินที่ถูกตองโดยลืมไปวานั่นคือตุลาการรัฐธรรมนูญที่ภาษาอังกฤษ 
เขาเรียกวา ไทรบูนัล (Tribunal) เขาไมไดเรียกวาคอรท (Court) หรือศาล ในประเทศที่มี
ระบบกฎหมายเขาไมใช เพราะฉะนั้นคําวินิจฉัยคําตัดสินนั้นจะเปนอยางไรก็ตาม
ขอเท็จจริงก็คือวาเปนการตัดสินของตุลาการรัฐธรรมนูญหรือไทรบูนัล ทานประธาน 
 



๒๖๙ 
สผ ๔/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ                                                                 สายชล ๑๒๗/๒ 
 
ที่เคารพครับ การไปกลาวหาโจมตีอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณอยางมันปากมันคอ จะพูด
อยางไรก็พูดไดในวันนี้  แตละเลยลืมไปวาในชวง  ๔  ปที่บริหารบานเมืองอยูนั้น 
ประเทศไทยเราไดกาวไปถึงไหน ตางประเทศเขายกยองชมเชยขนาดไหน เศรษฐกิจม่ันคง
ขนาดไหน ประชาชนทั่วประเทศทั้งในระบบรากหญา กลาง หรือปลายแถวรูสึกยินดีปรีดา
อยางไร  ละเลยที่จะพูดถึงทั้งสิ้น มีแตการมองในดานลบดานเดียว  การยื่นญัตติ 
เพียงเพื่อที่จะทําลายลางความชอบธรรมของบุคคลบางคนอยางนี้ไมมีเหตุที่เราจะตอง 
ไปเห็นดวยได ทานประธานที่เคารพครับ กระผมอยากกราบเรียนวา ถาเราจะใชเวทีตรงนี้
กลาวถึงภาพลบของคนคนหนึ่งแลวอีกฝายหนึ่งมากลาวถึงภาพบวกใชเวลาเทา ๆ กัน 
ผมเชื่อวาเราทําไดดีกวา แตผมไมรบกวนเวลาทานประธานหรอกครับ สามัญสํานึก 
ของประชาชนรูดีวาใครอคติ ใครไมอคติ ทําใหผมมองเห็นอคติตอไปในเรื่องมาตรฐาน 
ของการเมืองไทย เราเห็น ๒ มาตรฐานชัดเจนในเรื่องเวลาครับทานประธาน ในการใช
รัฐธรรมนูญพวกเราเรียกรองวารัฐธรรมนูญนี้เพิ่งบังคับใชใหเวลาหนอยสิ ใหรัฐธรรมนูญ
ยาวตอออกไปอีกหนอยสิคอยแก เอาละครับ เร่ืองนี้มีเหตุผลพอรับฟงได กระบวนการ 
แกรัฐธรรมนูญในทันทีจึงยุติ แตเวลารัฐบาลจะทํางาน ทานประธานครับ รัฐบาลมาจาก
การเลือกตั้งเขามาอยู ในภาวะวิกฤติพยายามแกปญหางบประมาณยังไมไดตั้ ง  
ขอเวลาทํางานเพียง ๔ เดือน ตลอด ๔ เดือนที่ผานมาอยูในสภานายกรัฐมนตรีมาตอบ
กระทูถาม รัฐมนตรีพะวงอยูกับสภา ---------------------------------------------------------------- 
 
                                                                                                                    - ๑๒๘/๑ 
 



๒๗๐ 
สผ ๔/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ                จีรนุช ๑๒๘/๑ 
 
ไมมีเวลาทํางานเต็มที่ ขอเวลาทํางานตอไปอีกหนอยไมได บอกเลยครับวาทํางาน  
๔ เดือนมาก็เสียหายพอแลว มาตรฐานอะไร ถารัฐธรรมนูญฉบับนี้ตองไดเวลาในการอยู
พิสูจน รัฐบาลทําไมเขาไมมีสิทธิไดเวลาพิสูจนตัวเอง ฉะนั้นตรงนี้ทานประธานที่เคารพครับ 
ผมจึงบอกวาเฉพาะจุดเริ่มตนก็เห็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นเปนอคติ เปน ๒ มาตรฐานชัดเจน  
ทานประธานที่ เคารพ เพื่อใหตรงประเด็นกระผมอยากกราบเรียนวา ทําไมเราจึง
จําเปนตองมาคิดแกไขรัฐธรรมนูญ เราไมไดเพิ่งคิดวันนี้หรอกครับ ในชวงที่รัฐธรรมนูญ
ฉบับนี้ออกไปทําประชามติ  พวกเราพรรคพลังประชาชนไดออกไปเคลื่อนไหว 
บอกประชาชนวาถาพี่นองสนับสนุนเราเขามาเปนรัฐบาลเราจะแก รัฐธรรมนูญ  
เราจึงมีความเชื่อม่ันวาสิ่งที่เราคิดนั้นไมไดเพิ่งเกิดขึ้นจากอัตวิสัยสวนตัวของคนบางคน
ที่มาตําหนิติ เตียนเราวา  โอ  คดียุบพรรคจะเกิดขึ้นเลยรีบแก  ไมใชครับ  ตอนนั้น 
เรากําลังเลือกตั้ง เราไมรูวามันจะมีคดียุบพรรคแตเราก็บอกวาจะแก เพราะเราเห็น 
ความไมเปนประชาธิปไตยและเห็นสิ่งที่มันขัดตอหลักนิติธรรมที่พวกเราเชิดชูยกยอง 
นั่นแหละครับ ทานประธานที่ เคารพ หลายทานพูดถึงวาที่มาไมชอบ แนนอนครับ  
ผมคงไมตองไปย้ํา แตอยากกราบเรียนทานประธานวารัฐธรรมนูญฉบับนี้ไดสรางระบบ 
สิ่งที่เรียกวา พรรคระบบราชการใหเขมแข็งขึ้น หลายคนใชคําวา อํามาตยาธิปไตย  
ถามันเปนคําแสลงผมจะไมใช คําวา พรรคราชการ นี้เปนคําที่ใชมาดั้งเดิมกอนป ๒๕๔๐ 
ที่เรามีรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน บอกวาคนในระบบราชการเขามีอํานาจจริง เขาเขมแข็ง 
นักวิชาการทางรัฐศาสตรบอกวาประเทศไทยเปนพรรคเดียวที่ เขมแข็งที่สุดคือ  
พรรคราชการ  ทานประธานที่ เคารพครับ มีหลายมาตราจริง ๆ ที่แสดงใหเห็นถึง 
ความเขมแข็งของพรรคราชการ ทานประธานดูแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ ในรัฐธรรมนูญ
ฉบับนี้เขียนไว ๙ สวน มีทุกสวนมีทุกนโยบายล็อกไวหมด พรรคการเมืองแทบไมตอง
แถลงนโยบายอะไรเลย เขามาเปนรัฐบาลก็ตองทําตามรัฐธรรมนูญ นี่คือการสรางระบบ
ราชการใหมีความเขมแข็ง ทานประธานที่เคารพครับ มาตรา ๒๖๕ วรรคหนึ่ง หลายคน
อภิปรายอยางผิวเผิน ผมอยากลงลึกนิดเดียวครับทานประธาน ในระบบการบริหาร
ราชการแผนดิน  เราเห็นวาสิ่งที่ มันมีอยูก็คือ  อํานาจประจํากับอํานาจการเมือง  
 



๒๗๑ 
สผ ๔/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                จีรนุช ๑๒๘/๒ 
 
อํานาจฝายประจําในกระทรวง ทบวง กรม เราวัดจากหัวก็คือปลัดกระทรวง สวนอํานาจ
การเมืองก็เหนือขึ้นไป ทานประธานที่เคารพ ในรัฐธรรมนูญป ๒๕๔๐ อํานาจการเมือง 
เขาตัดรัฐมนตรีออกไปจากฝายนิติบัญญัติไมใหเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร เรียกวา 
ตัดอํานาจฝายนิติบัญญัติออกจากบริหาร แตเปดทางใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
ไดเขาไปอยูในสวนอํานาจการเมืองดวย ตําแหนงทางการเมืองจึงใหกับสภาผูแทนราษฎร
เราจึงได เขาไปอยู ในกระทรวง  ทบวง  กรม  ขับเคลื่อนการทํางานเชิงนโยบาย  
แตรัฐธรรมนูญฉบับนี้ทานประธานที่เคารพ มันผิดฝา ใหรัฐมนตรีเปน ส.ส. ได แต ส.ส.  
จะไปดํารงตําแหนงการเมืองไมได ทานประธานที่เคารพ ถา ส.ส. ไปดํารงตําแหนง
การเมืองไมไดนั่นหมายถึงวา อาณาจักรตรงนั้นก็ถูกครอบครองโดยขาราชการประจํา  
ในประเทศอยางสหรัฐอเมริกา ทานประธานจะเห็นวาเมื่อประธานาธิบดีเขาเขาสูตําแหนง
สิ่งแรกที่ตองทําคือถอนคนของพรรคอื่นออกไปกอนนั่นคือตําแหนงทางการเมือง  
ถาเขาไมมีคนของเขาเขาขับเคลื่อนไมไดแตวันนี้เราทําเชนนั้นไมได พวกเราตองถูกจํากัด
อยูในสภาผูแทนราษฎร ตรงนี้ผมกราบเรียนทานวาเปนการทําลายอํานาจฝายการเมือง 
ลงอยางชัดเจน ทานประธานที่เคารพครับ ประเด็นที่ผมอยากชี้แจงและเปนประเด็น
สําคัญที่สุดในการอภิปรายของผมวันนี้ก็คือรัฐธรรมนูญฉบับนี้บิดเบือนเจตนารมณ 
การยุบพรรคการเมือง ทานประธานที่เคารพ มาตรา ๖๘ วรรคแรก --------------------------- 
 

- ๑๒๙/๑ 
                



๒๗๒ 
สผ ๔/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ             วันทนา ๑๒๙/๑ 
 
เขียนไววา บุคคลจะใชสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญเพื่อลมลางการปกครอง 
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญนี้ หรือเพื่อ 
ใหไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไว 
ในรัฐธรรมนูญนี้มิได ทานประธานที่เคารพครับ เขาเขียนวรรคตอไปวา ถาพรรคการเมืองใด  
ไปดําเนินการอยางนั้นตองถูกยุบพรรค นี่คือหลักการแรก หลักการแรกนี้มาจากรัฐธรรมนูญ  
ป ๒๕๔๐ แลวก็เปนหลักการนี้เทานั้น พรรคการเมืองที่จะถูกยุบถาตามหลักการนี้คือ 
พรรคการเมืองที่ไปเคลื่อนไหวนอกสภา พรรคการเมืองที่มีมติแปลก ๆ เชน เขาใหสงคน 
ลงเลือกตั้งไมลง ไดคว่ําบาตรการเลือกตั้ง แลวไปรวมกับขบวนการนอกสภาดวยวิธีการ 
ที่จะไดอํานาจมาโดยวิธีการที่ไมไดบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญนี้ เราเขาใจวาหลักการนี้
ตองการลงโทษพรรคการเมืองที่ดําเนินการอยางนั้น รวมไปถึงการแสวงหาอํานาจ 
การปกครองประเทศดวยวิธีการอื่น เชน ใชอํานาจ ยึดอํานาจรัฐประหาร ถาพรรคการเมืองใด  
ไปสนับสนุนจะตองถูกยุบ แตทานประธานที่เคารพครับ หลักการนี้ถูกบิดเบือนอยางสิ้นเชิง  
เมื่อมีมาตรา  ๒๓๗   มาตรา  ๒๓๗  ไปเขียนเอาขอความในประกาศคณะปฏิ รูป 
การปกครองแผนดินหรือประกาศ คปค. ฉบับที่ ๒๗ มาเขียนไว คปค. ฉบับที่ ๒๗ ออกมาจาก 
คณะรั ฐประหาร เพื่ อยุบพรรคไทยรั ก ไทยโดย เฉพาะ  ท านประธานที่ เ คารพ  
คณะรัฐประหารตั้งธงยุบพรรคไทยรักไทย  ไมวาตุลาการรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัย 
เปนประการใดก็ตามในการสูคดีผมเปนคนหนึ่งที่สูคดีมาแตตน ผมไปอยูตรงนั้นรับฟง 
การพิจารณาเกือบทุกนัด ความรูสึกของผูชนะยอมรูสึกวาตัวเองเปนธรรม ทานประธานครับ  
ขอกลาวหาที่เราสูกันตอตุลาการรัฐธรรมนูญ พรรคหนึ่งถูกกลาวหาวาจางพรรคเล็ก 
ลงสมัคร อีกพรรคหนึ่งถูกกลาวหาวาจางพรรคเล็กไมใหลง ประจักษพยานเทาเทียมกัน 
แตเมื่อตุลาการรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวาฝายที่จางพรรคเล็กไมใหลงฟงไดมากกวาเราก็ตอง
ยอมรับ เรามีน้ําตาครับทานประธาน ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๔๙  พวกเราร่ําไห หลายคนรองไห 
เรารูวาเราเจ็บปวดแตเราตองยอมรับคําวินิจฉัยแมองคกรนั้นจะไมไดเปนองคกรที่ตัดสิน 
ในพระปรมาภิไธย เพราะนั่นคือตุลาการรัฐธรรมนูญ ตุลาการรัฐธรรมนูญที่ไมไดใสเสื้อครุย 
วันนี้เรามีศาลรัฐธรรมนูญ ทานประธานครับ เราเชื่อม่ันวาศาลรัฐธรรมนูญจะมีบรรทัดฐาน 
 



๒๗๓ 
สผ ๔/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ              วันทนา ๑๒๙/๒ 
 
ที่แตกตาง แตตุลาการรัฐธรรมนูญที่ทําหนาที่ภายใตการกํากับควบคุมของกฎเกณฑ 
ซึ่งรางในคณะรัฐประหารโดยคณะรัฐประหารเขายอมมีอิสระนอย เมื่อมีการรางรัฐธรรมนูญ 
ฉบับนี้จึงไปเอาประกาศ คปค. มาบัญญัติไวในมาตรา ๒๓๗ ทานประธานที่เคารพ กระผม 
ขอกราบเรียนทานประธานในฐานะนักการเมืองผูมีประสบการณยาวไกลที่สุดในหมูพวกเรา 
เปนผูที่มีความขยันขันแข็งศึกษารอบรูในทุกเรื่อง ประวัติของทานประธานเปนที่ประจักษ  
ทานประธานตอบผมไดไหม หลักกฎหมายที่เขียนวา เมื่อคนหนึ่งทําผิดถือวาองคกรของ 
คนนั้นผิดดวย แลวถือวาทุกคนที่อยูในองคกรนั้นก็ผิดไปดวย แลวใหยุบองคกรนั้น แลวให 
ตัดสิทธิคนที่อยูในองคกรนั้นทางการเมืองอีก ๕ ป คําวา ตัดสิทธิทางการเมืองหาป  
ทานประธานครับ มาจาก คปค. ฉบับที่ ๒๗ ที่ออกมาดักหนาวา ถามีการยุบพรรคไทยรักไทย 
จะตองตัดสิทธิคนที่เปนกรรมการบริหารพรรคทั้งหมด ๑๑๑ คน ๕ ป ทานประธานที่เคารพ  
คําอภิปรายของอดีตนายกรัฐมนตรีเมื่อสักครูที่ถามทานประธาน ชื่นชมหลักการนี้มากวา 
เปนหลักการที่จะทําใหพรรคการเมืองระมัดระวังและไมไปซื้อเสียงถามวาถาไมมีมาตรานี้ 
จะแกปญหาซื้อเสียงไดหรือไม ผมกราบเรียนทานประธานวาเรื่องการซื้อเสียงไมวาใคร 
จะพูดดีใสตัวเอาชั่วใสคนอื่นขนาดไหนก็ตาม --------------------------------------------------------- 
 

            - ๑๓๐/๑ 



๒๗๔ 
สผ ๔/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ                  รัชนีพร ๑๓๐/๑ 
 
ผมบอกวาพรรคใดก็ตามถามองไมเห็นปญหาตรงนี้ ใกลตัวเองก็แสดงวาตาบอดละครับ  
ผมไม ไดทาทายครับทานประธาน  นักการเมืองที่ตอสู กันในเวทีนี้ เ รารู  แต เรา 
ไมประจานกันหรอกครับ แตจะบอกวาผมมือสะอาดอยูคนเดียว คนอื่นสกปรกหมด 
มันไมใชวิสัยของสุภาพบุรุษ ถามวาถาไมมีมาตรานี้ปองกันการซื้อเสียงไดไหม ผมก็ 
บอกวามันปองกันไมไดหรอก ถึงมีมาตรานี้มันก็ยากที่จะปองกัน เพราะคนจะซื้อเสียงนี่
มันก็มีเปาหมายซื้อเสียง แตถามวาไมมีมาตรานี้มีกฎหมายอื่นเอาโทษการซื้อเสียงไหม 
ทานประธานครับ มีครับ โทษการซื้อเสียงที่เราไดคุนเคยกันมาแตกอน ถาคุณไดใบเหลือง
ไปเลือกตั้งใหม ถาไดใบแดงคุณถูกตัดสิทธิทางการเมือง ๑ ป เราที่นี่หลายคนโดนมาแลว  
แตมันไมกระเทือนองคกร การซื้อเสียงเปนเรื่องของบุคคลที่มันชั่ว เจตนาไมดีเมื่อจับได 
ก็ลงโทษไป เขาก็ตัดสิทธิการเมือง ๑ ป แต คปค. ฉบับที่ ๒๗ ไดสรางหลักการใหม 
วาจะเอาใหมันตาย จะเอาใหมันไมใหผุดไมใหเกิดก็เลยเอามาบัญญัติไว เพราะฉะนั้น
กระผมกราบเรียนทานประธานวาหลักการนี้มันไมไดขึ้นมาเพื่อแกปญหาซื้อเสียง  
แตเปนหลักการเอามาหักลางทําลายหมายที่จะทําใหพรรคการเมืองฝายตรงขามตัวเอง
ยอยยับอับปางวันนี้ถามวาพรรคการเมืองที่ปรับโครงสรางเพื่อหนีมาตรานี้บอกวาไมกลัว
จริงไหมครับ ถาไมกลัวอยาปรับสิครับโครงสราง ก็แสดงวานี่ก็กลัว ทําไมไมปลอยให 
พรรคการเมืองบริหารไปโดยธรรมชาติ ตอไปพวกเราจะเปนอีแอบหมด จะตั้งคนมาเปน 
กรรมการบริหารพรรคคือเอาเด็กขับรถมาเปนแลวพวกเราก็ไปสั่งบัญชาการอยูหลัง 
อยางนั้นหรือ ทําไมเราไมกลาที่จะตอสูวาเราบริหารพรรคผิดพลาดก็วากันไป ประเทศ 
ที่เจริญแลวเขาไมยุบพรรคการเมืองงาย ๆ ทานประธานที่เคารพ เมื่อทานประธานขยับทา
อยางนั้นแสดงวาบอกวาผมพูดนานพอสมควรแลว ผมเปนผูนอย ผมไมบังอาจที่จะใช
เวลาเกินเหตุหรอกครับ  
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : ไมขัดของครับ เอาเวลา
เทาไรก็ตามอัธยาศัย 
  รอยโท กุเทพ ใสกระจาง (ศรีสะเกษ) : กราบขอบคุณทานประธานครับ  
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : สภาเปนที่สําหรับพูดครับ  
เชิญครับ 



๒๗๕ 
สผ ๔/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                  รัชนีพร ๑๓๐/๒ 
 
  รอยโท กุเทพ ใสกระจาง (ศรีสะเกษ) :  ผมกราบขอบคุณครับทาน แตผม 
ก็จะไมบังอาจใชเวลาของสภาเกินเหตุหรอกครับ ผมจะพูดเฉพาะสิ่งที่ผมมีเหตุมีผล  
ถามทานประธานวาที่เราเชิดชูหลักนิติธรรม นักกฎหมายที่นี่ลุกขึ้นมาบอกวาหลักนิติธรรม 
ถามวากรรมการบริหารคนหนึ่งไปซื้อเสียงจับไดวาซื้อเสียง แลวรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๓๗  
เขียนล็อกศาลรัฐธรรมนูญเลยครับทานประธาน วรรคสอง บอกวาถากรรมการบริหาร 
คนนั้นไปกระทําผิดดวยการซื้ อ เสียงถือวาพรรคจะตองถูกยุบ  แลวใหตัดสิทธิ
กรรมการบริหารอื่น ถามวาหลักนิติธรรมตรงนี้มันอยูตรงไหน หลักความผิดของบุคคล 
จะเกิดเมื่อบุคคลทําผิดใชหรือไม เมื่อทานเปนพอเปนแม ลูกไปทําผิดพอจะตอง 
ไปรับดวยหรือ มันเปนหลักนิติธรรมประเทศไหนผมถามทานประธาน เนติบัณฑิต 
ประเทศไหนที่จะตองยอมรับหลักนี้ได เพราะฉะนั้นกระผมกราบเรียนทานประธานวา 
พวกเราไมไดมีอคติกับมาตราอยางนี้  ไมได เกี่ยวกับคดีที่พวกเรากําลังจะเผชิญ  
เพราะทุกพรรคก็มีสิทธิที่จะเผชิญได แตสิ่งที่พวกเราตองยืนขึ้นมาสูก็คือปกปองหลักนิติธรรม  
ทานประธานที่เคารพครับ วันนี้มีการเยินยอวาการยื่นญัตติวันนี้จะเปนการคลี่คลาย
สถานการณของบานเมือง ผมถามวาจริงหรือ มีการวากลุมประชาชนที่เคลื่อนไหว  
เพราะเราจะไปแกรัฐธรรมนูญแลวออกมาเคลื่อนไหว ถามวานั่นคือเปาหมายจริงหรือ  
เมื่อพวกเราบางสวนเคลื่อนไหวจะแกรัฐธรรมนูญยังไมไดยื่นญัตติถึงทานประธาน 
เปนเรื่องราวเลย ประธานยังไมไดรับเปนญัตติเลย เพียงแตไปบอกวาศึกษาดูสิวา 
ชื่อครบไหม ตัวญัตติเปนอยางไรออกมาชุมนุมแลว เมื่อพวกเราคํานึงถึงความสงบสุขของ
บานเมืองเราไมยื่น เราถอยแลวเขาถอยไหมครับทานประธาน เปาหมายของเขาตอไป 
เปนอะไร โคนลมรัฐบาล เมื่อจะโคนลมรัฐบาลผมก็เชื่อวาญัตติที่เกิดขึ้นวันนี้ก็เห็นดวยกับ
ทานที่อภิปรายวา -------------------------------------------------------------------------------------- 
 

            - ๑๓๑/๑ 



๒๗๖ 
สผ ๔/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ            สทุธาทิพ ๑๓๑/๑ 
 
เปนเพราะความพยายามของทานผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎรที่อยากคลี่คลาย 
สถานการณ แลวมันคลี่คลายไดหรือเปลาละครับ ทานผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎร 
บอกวายื่นญัตตินี้แลวบอกกับเราไหมวาคนที่ชุมนุมขางนอกเขาจะกลับบานเพื่อฟงเราพูด
ในสภา ทานผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎรไปบอกเขากลับสิครับ แมแต ส.ส. ของทานเอง  
ทานยังเอากลับมาไมได เพราะฉะนั้นผมจึงบอกวารัฐธรรมนูญเปนเพียงขออาง คุณจะ 
รักษาไวกี่ปคอยแกไขผมไมวาหรอกครับ แตถาคุณมีความจริงใจ คุณจะตองบอกวา 
ถาไมใหมีการแกไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้ในขณะนี้ก็นาจะเปนความพอใจแลว ก็ไมควรจะไป 
ทําใหเกิดปญหาบานเมืองจนกระทั่งวาเราเผชิญอยูกับภาวะในขณะนี้ ซึ่งหลายทาน 
ก็บอกแลววาไมรูวาคืนนี้ พรุงนี้จะเกิดอะไรขึ้น นี่คือมูลเหตุจากรัฐธรรมนูญ เมื่อเราจับตอง 
มันเปนไฟ มันรอน เราวางลง มันก็ควรจะยุติสิ ถามีความจริงใจตอกัน แตนี่คุณก็ยังเดินตอ  
เพราะฉะนั้นผมจึงบอกวาญัตตินี้เราก็ไดใชเวลาในสภาพอสมควร อยางนอยที่สุดหลาย
คนก็ไดแสดงความรูสึกสะใจในการที่จะไปดาอดีตนายกรัฐมนตรีคนหนึ่งซึ่งทําคุณประโยชน 
ใหกับประเทศชาติมากมาย วาไปเถอะครับเขาไมมีสิทธิที่จะมาอุทธรณรองทุกขหรอก  
เขาไมไดแทรกแซงกระบวนการใด ๆ ก็ไปตั้งขอหาวาแทรกแซง คดีของเขาอยูในศาล 
เขาพรอมที่จะสูคดี แตเขาไมตองการอภิสิทธิ์เหมือนคนบางกลุมพอถูกฟองใหตํารวจ 
เรียกตัวไปชี้แจงก็กลาวหาวามีการไปแทรกแซง ไปกดดัน เพราะฉะนั้นวันนี้ผมจึงไมคาดหวัง 
อะไรจากญัตตินี้เลย กรรมาธิการจะไปศึกษาอยางไรก็ศึกษา ผมก็เห็นดวยวาควรศึกษา  
ประเด็นที่ผมชี้มาก็ควรจะไดไปพิจารณาอยางถองแท ดวยโยนิโสมนสิการ แตอยาหวังวา 
ญัตตินี้จะแก คลี่คลายสถานการณไดเลยทานประธานครับ เพราะวันนี้พวกเราสวนหนึ่งไปมี 
สวนรวมจุดไฟใหเกิดความเคลื่อนไหวดานนอกรวมมือกันอยางมีนัยสําคัญ แลวเหตุการณ 
เหลานี้ก็คงเดินหนาตอไป ก็เปนเรื่องที่เราตองรับชะตากรรมตรงนี้ เพราะเราไมเชื่อม่ันใน 
ประชาธิปไตยอยางเต็มที่ เราแอบไปชื่นชมกระบวนการใดก็ตามที่จะเขามาทําลายระบบ 
นี้เพียงเพื่อใหพวกตัวหรือพวกเราเองไดประโยชนเราก็พอใจ โดยเราถือวาประชาธิปไตย 
สามารถชดเชยไดดวยระบอบเผด็จการซึ่งผมไมสามารถจะยอมรับได และผมก็ขอกราบขอบคณุ 
ทานประธานครับ  
 



๒๗๗ 
สผ ๔/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ            สทุธาทิพ ๑๓๑/๒ 
 
   นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : ขอบคุณครับ ทาน รอยโท  
กุเทพ ใสกระจาง ตอไปก็คุณสิริพงศ อังคสกุลเกียรติ ขออนุญาตใหทางโนนสักนิดหนึ่ง 
และทานผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎรตอ ใหพรรคชาติไทยสักนิดหนึ่งครับ เชิญครับ 
   นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ (ผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎร) : ทานประธาน 
จะใหกระผมอภิปรายตอหรือใชสิทธิพาดพิงครับ 
   นายนายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : เชิญครับ 
   นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ (ผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎร) : คือถาจะให
กระผมอภิปรายก็ตอไดครับ ถาจะใหใชสิทธิพาดพิงก็จะขอความกรุณาใชตามขอบังคับ  
   นายชัย  ชิดชอบ  (ประธานสภาผู แทนราษฎร) : ผมไมขัดของครับ  
เชิญทานผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎร 
   นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ (ผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎร) : ขออนุญาต
ใชเวลาสั้น ๆ ครับ กระผม อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร พรรคประชาธิปตย  
ผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎร ที่จริงก็อยากจะพูดเรื่องรัฐธรรมนูญพอสมควร  
แตวาเห็นวาเวลาลวงเลยมามาก เพื่อนสมาชิกก็กรุณาวาเสนอปดอภิปรายไปแลว 
ก็ยอมให มีการอภิปรายกันอีกฝายละ  ๒  ทาน  ก็ตั้ งใจวาจะไมใชสิทธิแลวครับ  
แตวาคําอภิปรายของเพื่อนสมาชิกเมื่อสักครูนี้ กระผมก็เขาใจนะครับวามีความรูสึกกับ 
หลายตอหลายเรื่องที่เกิดขึ้นในชวงปสองปที่ผานมา แตบังเอิญวาพาดพิงถึงกระผม 
ในทางที่เสียหายซึ่งความจริงก็ไมจําเปนเลย เพราะวาผมคิดวาบรรยากาศทุกอยาง 
ก็เปนไปไดดวยความเรียบรอย ขอกราบเรียนอยางนี้ครับวา กระผมเปนคนที่เอาเรื่องญัตติ
มาพูดคุยกับทานประธานเอง ทานประธานเปนพยานได ครั้งแรกจริง ๆ ที่ทานนัดหมาย
ผมตองการมาหารือเพียงแคเร่ืองวาเราจะประชุมสมัยวิสามัญกันเรื่องอะไรอยางไร  
ใหมีประสิทธิภาพมากที่สุด ประชุมตอนเชาไดหรือไม แตวาวันนั้นบรรยากาศบานเมือง 
มันมีชนวนความขัดแยงเรื่องรัฐธรรมนูญจริง ๆ กระผมก็ดวยเจตนาที่ดีครับ ที่จริง 
ถากระผมไมอยากใหมันมีความพยายามที่จะใชเวทีแหงนี้เลยผมก็ปลอยใหเปนไปตาม
ธรรมชาติ แตวาผมก็มีความรูสึกสํานึกวาบังเอิญสภาก็จะเปดอยูนี่ --------------  - ๑๓๒/๑ 
 



๒๗๘ 
ผ ๔/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ                              บุศยรินทร ๑๓๒/๑ 
 
เรามาคลี่คลายสถานการณของบานเมืองไดหรือไมในเวทีแหงนี้ ผมก็มาเสนอทานนะครับ 
ทานรองประธานสมศักดิ์ก็อยูดวย ก็เห็นดวยกับผมครับ ทานประธานวิปในขณะนั้น 
ฝายรัฐบาลไมไดตั้งนะครับแตวามีตัวแทนมา ๒ ทานก็เห็นดวยครับ แตกระผมไมเขาใจวา
เจตนาที่ดีอันนี้ทานก็หยิบยกขึ้นมาเพื่อมาตั้งคําถามวามีความบริสุทธิ์ใจจริงใจที่จะทําหรือไม 
ผมกราบเรียนทานประธานนะครับ ถาทานเห็นวาสิ่งที่ทําไมไดชวยอะไรกรุณาอยาลงมติ
สนับสนุนญัตติไมจําเปนหรอกครับ ทําในสิ่งที่ทานเชื่อเถอะครับ แตกระผมเสนอ 
เพื่อตองการคลี่คลายจริง ๆ  และเห็นวาเปนสิ่งที่พึงกระทํา และเปนสิ่งที่สอดคลองกับคําประกาศ 
ของผมตั้งแตวันที่รัฐธรรมนูญผานการประชามติครับ ผมพูดวาตั้งแตวันลงประชามติ 
จนถูกหลายฝายนี่แสดงความไมพอใจ ผมพูดตั้งแตวันนั้นเลยวาผมเห็นวาควรมีการแกไข
เพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ แตอยาตัดตอนคําพูดผมเพียงเทานี้นะครับ วันนั้นที่กระผมพูดก็คือวา
การแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญที่ดีที่สุด ทานประธานครับ ผมใชวันนั้นเลย อยาใหเร่ือง
รัฐธรรมนูญเปนเรื่องระหวางฝายคานกับฝายรัฐบาล ผมพูดในวันที่ไมรูเลยครับใครจะเปน
ฝายคาน ใครจะเปนฝายรัฐบาล ผมเชิญชวนทุกพรรคการเมืองวาหลังจากการเลือกตั้ง 
เราไมตองดูวาใครเปนฝายคาน ใครเปนฝายรัฐบาล แตเรามาชวยกันทํารัฐธรรมนูญ 
ใหมีความเปนประชาธิปไตยอยางสมบูรณ ผมก็เขาใจวาความมุงหมายของญัตติทุกญัตติ
ในวันนี้ก็คือเจตนาตรงนี้ เพราะฉะนั้นผมกราบเรียนผานไปยังเพื่อนสมาชิกที่ตั้งคําถาม 
กับเจตนาของกระผมวาผมคิดและผมทําของผมอยางนี้มาดวยความสม่ําเสมอ ถามวา
การชุมนุมนี่ทานบอกวาพิจารณาญัตติวันนี้แลวเขาจะเลิกชุมนุมหรือไม ๑. คือกระผม 
ไมทราบ ๒. ก็คือกระผมก็ไมมีอํานาจอะไรที่จะไปใหเขาเลิกชุมนุมหรือชุมนุมตอ และการที่ 
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรไปขึ้นเวทีของการชุมนุมนอกสภานี่ครับ ผมก็เชื่อวา ทานสมาชิก
ก็คงจําไดวาป ๒๕๓๕ ขึ้นกันทุกพรรคเลยครับ พรรคประชาธิปตย พรรคพลังธรรม  
พรรคความหวังใหม พรรคเอกภาพ ทานก็สังกัดหนึ่งในพรรคที่ไปขึ้นเวทีกันดวย เพียงแต  
เอาละ วันนี้เรามีความรูสึกวาการเมืองในสภามันเดินมาไดอีกขั้นหนึ่ง กอ็าจจะมีการตั้งคําถาม 
หรือแสดงความคิดเห็นกันบาง กระผมก็ยอมรับ แตกระผมก็บอกวา สิทธิของประชาชน 
คนไทยในการที่จะชุมนุมตามรัฐธรรมนูญนี่มันไมไดหมดไปในวันที่มาเปนสมาชิกรัฐสภา  
 



๒๗๙ 
สผ ๔/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ                              บุศยรินทร ๑๓๒/๒ 
 
เปนสิทธิของประชาชนคนไทยคนนั้นเหมือนเดิมทุกประการ เหมาะสมหรือไมเหมาะสม 
ผูนั้นตองรับผิดชอบ ผมเพียงแตกําชับลูกพรรคทุกคนวาจะไปหรือไมไปชุมนุมหรือจะทํา 
อะไรก็ตามหามไปดําเนินการอะไรนอกเหนือรัฐธรรมนูญ จะไปชุมนุมตองเปนการชุมนุม 
อยูในกรอบของรัฐธรรมนูญและตองรับผิดชอบตัวเอง บังเอิญทานอาจารยสมเกียรติก็พูด 
พาดพิงละครับแมไมไดเอยชื่อ กระผมก็เพียงแตบอกวาผมก็เขาใจอาจารยสมเกียรติ 
ไมใชไมเขาใจ ไมใชวาทานไมไดเกี่ยวของกับการชุมนุมของแกนนําพันธมิตรมากอน  
ทานเปนแกนนํามาตั้งแตตน วันหนึ่งทานมาเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร คงไมไดคิดหรอกครับ 
วาเรื่องพันธมิตรมันจะตองเกิดขึ้นมาอีก แตเมื่อมันเกิดผมก็นึกภาพออกครับ เอาใจทาน 
มาใสใจผมวาถาผมเปนทาน เขามีการเคลื่อนไหวกัน แลวจะบอกวาผมเปนผูแทนราษฎร
แลวผมไมยุงแลว ผมก็คิดวาทานก็คงนึกออกนะครับ คนที่รวมทุกขรวมสุขกันมา 
เขาจะรูสึกอยางไร ผมก็ยอมรับในความรูสึกตรงนี้ แตก็กําชับวาเคลื่อนไหวอยูในกรอบ 
ของรัฐธรรมนูญ และกราบเรียนทานประธานครับ อาจารยสมเกียรติไมขึ้นเวทีวันนี้ 
ก็ไมไดแปลวาพันธมิตรเขาจะหยุดชุมนุมครับ  ---------------------------------------------------- 
 
                   - ๑๓๓/๑ 



๒๘๐ 
สผ ๔/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                                                             กมลทิพย ๑๓๓/๑ 
 
ก็ ๑ ใน ๕ อีก ๔ ใน ๕ ก็ยังอยู เพราะฉะนั้นมันไมใชประเด็นวันนี้วาการที่พันธมิตร 
จะหยุดชุมนุมหรือไม  มันมาตั้ งคํ าถามกับเจตนาของกระผมในเรื่ องของการ 
ที่จะพยายามคลี่คลายปญหาของบานเมือง ผมฟงเพื่อนสมาชิกทุกทานเลยครับวันนี้
ฝายรัฐบาล ฝายคาน เห็นดวย ไมเห็นดวย แตผมเคารพแลวก็เห็นใจในความรูสึกของทาน
หลายสิ่งหลายอยางที่ผานมา แตกระผมตองขยายความบางเรื่องเพื่อใหเกิดความเขาใจ 
ผมไดกราบเรียนทานประธานไปแลววาผมไมไดเคยขัดของเรื่องการแกไขรัฐธรรมนูญ 
แตขอใหเปนการแกไขที่มีสวนรวม และที่สําคัญวันที่มีการลงประชามติจนถึงวันเลือกตั้ง
ทานประธานครับ เร่ืองรัฐธรรมนูญที่พูดถึงการแกไขกันเราไมเคยคิดเลยวาจะเปน 
การแกไขที่อาจสงผลกระทบตอคดีความ ไมวาจะเปนศาลรัฐธรรมนูญหรือศาลฎีกา 
แผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ไมมีครับ แลววันนี้หลักมาตรา ๒๓๗ 
หรือมาตรา  ๓๐๙ จะเปนอยางไร ขัดกับหลักนิติธรรมหรือไม กระผมกราบเรียน 
ทานประธานวาถาผมเขียนมาตรา ๒๓๗ กับมาตรา ๓๐๙ เองไดกระผมก็คงไมเขียน 
อยางนี้ครับ แตมันก็มีหลักนิติธรรมที่สําคัญอีกประการหนึ่งเหมือนกันครับก็คือวาผูมี 
อํานาจไมพึงใชอํานาจนั้นทําเพื่อตัวเอง แกผิดใหเปนถูก มันก็ขัดกันอยูอยางนี้แหละครับ 
เราก็จึงจําเปนจะตองมาศึกษาอยางไรครับ ทานก็มีเหตุผลของทาน ผมก็เขาใจ แตผมและ
ผมเชื่อวาคนที่เขาคัดคานการเคลื่อนไหวในการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญที่ผานมาเขาก็มี
เหตุผลของเขาชัดเจนวามันขัดกับหลักนิติธรรมอยางไร กระผมกราบเรียนวาผมพูด ผมคิด 
ผมทําเรื่องใดดวยจิตวิญญาณในเรื่องของประชาธิปไตย ดวยความสม่ําเสมอครับ  
เกิดรัฐประหาร วันรุงขึ้นผมก็วาผมเปนหัวหนาพรรคการเมืองคนเดียวที่บอกวาผม 
ไมเห็นดวย แตเมื่อเกิดขึ้นแลวผมบอกวา ผมวางจุดยืนของพรรคประชาธิปตยวา  
ทําอยางไรเราไดอํานาจประชาชนคืนมาอยางรวดเร็วและราบรื่นที่สุด เราก็ยึดตามนั้นครับ 
กระผมกราบเรียนวาทานมีความรูสึกหลายอยางเกี่ยวกับเรื่องปญหาการยุบพรรค ผมก็ขอ
ตั้งขอสังเกตไวเพียงประการเดียวครับทานประธาน พวกกระผมไมเคยรองใหมีการยุบ
พรรคการเมืองอื่นเลยครับ เหตุแหงการยุบพรรคครั้งที่แลวเกิดจากการรองเรียนพฤติกรรม
บางอยาง แตอนุกรรมการของ  กกต. เขาไปสรุปวามันเปนความผิดที่ ไปเขาขาย 
 



๒๘๑ 
สผ ๔/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ                                                             กมลทิพย ๑๓๓/๒ 
 
มาตรา ๖๘ ถาผมจําไมผิด ก็เลยเกิดคดียุบพรรคขึ้นครับ แตทานทั้งหลายซึ่งอภิปรายวา
ไมเห็นดวยกับการยุบพรรคการเมือง คนของทานครับไปรองใหยุบพรรคของผมครับ แลวที่
ทานประธานที่ปรึกษาพรรคประชาธิปตยอภิปรายไปวาอยาคิดวาไมโดนแลวไมรูสึก 
มันเปนพรรคประชาธิปตย มันเปนไมไดหรอกครับ พวกผมโดนมาแลวจริง ๆ อยาวา 
แตกรรมการบริหารพรรคเลยครับ ทานไปรองใหยุบพรรคประชาธิปตย อางเอาคน 
ซึ่งหางไกลมากจากการเปนตัวแทนของพรรคครับ แลววันนี้ก็มีคนของทานไปรองยุบพรรค
กระผมอีกครับ ในขณะที่พวกกระผมไมเคยรองใหยุบพรรคการเมืองอื่นเลยครับ ผมก็
กราบเรียนวาทั้งหมดอยากจะเรียนย้ํากับทานประธานครับ ทานมีสิทธิที่จะวิพากษวิจารณ 
มีความเห็นของทาน แตอยาไดตั้งคําถามตอเจตนารมณของตัวกระผมเลย ผมย้ําอีกครั้ง
วาผมทําเรื่องนี้ เพื่อที่จะแกปญหาใหบานเมืองสวนหนึ่ง แตจะเปนเพราะปจจัยอื่น  
เร่ืองของทาทีในเบื้องตนของทานตอเร่ืองนี้จะเปนเรื่องอื่น ๆ ที่มันลุกลามบานปลาย
ออกไปจนทําใหความไวเนื้อเชื่อใจของประชาชนที่เขามาชุมนุมกับรัฐบาล มันไมสามารถ
แกไดดวยญัตตินี้ ก็ไมไดมามีผลกระทบตอความตั้งใจของกระผมที่ยังจะใชเร่ืองอื่น ๆ  
ในการคลี่คลายปญหาตอไป ถาทานเคารพประชาธิปไตยอยากเห็นความศักดิ์สิทธิ์ของ
เวทีรัฐสภา ชวยบอกรัฐบาลทานเถอะครับ เอาสิทธิอะไรไปปฏิเสธสิทธิของสมาชิกวุฒิสภา  
ที่เปดอภิปรายทั่วไป มาทาทายพวกกระผมทําไมวาใหไปเขาชื่อกันเปดสมัยวิสามัญ  
ในเมื่อเปนอํานาจของรัฐบาลอยางเต็มที่ที่จะพิสูจนตัวเองวาพรอมรับการตรวจสอบ 
ตามวิถีทางประชาธิปไตย ทานจะอางหลักการอะไรไดทั้งนั้นแตตองปฏิบัติตามหลักการ
เหลานั้นดวย ------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
                                                                                                                    - ๑๓๔/๑ 



๒๘๒ 
สผ ๔/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ                                                              กมลมาศ ๑๓๔/๑ 
 
กระผมขอยืนยันอีกครั้งหนึ่งครับวากระผมตั้งใจจริง ๆ และถาทานเห็นวาญัตตินี้ไมเปน
ประโยชนกับบานเมือง ไมตองเกรงใจผม ไมตองเกรงใจประชาชน ไมตองเกรงใจพันธมิตร  
ไมตองเกรงใจใครครับกรุณาลงมติไมรับญัตติที่ทานเสนอเขามาเอง  
   นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : เชิญพรรคชาติไทยครับ  
คุณสิริพงศเชิญครับ 
   นายสิริพงศ อังคสกุลเกียรติ (ศรีสะเกษ) : กราบเรียนทานประธานที่เคารพ 
ผม นายสิริพงศ อังคสกุลเกียรติ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดศรีสะเกษ เขต ๑ 
พรรคชาติไทย ผมตองขอกราบขอบพระคุณทานประธานครับที่ไดใหโอกาสผมซึ่งเปน
สมาชิกพรรคชาติไทยไดอภิปรายเปนคนสุดทายของพรรคชาติไทยในค่ําคืนนี้  
ทานประธานครับ ผมตองขอกราบเรียนทานประธานและทานสมาชิกทุกทานครับวา  
ผมในฐานะที่เปนสมาชิกใหมของสภาแหงนี้ ตองกราบเรียนครับวาครั้งแรกที่เขามาสู 
ถนนการเมืองนั้นก็รูสึกหดหูใจ เนื่องจากตั้งแตวันแรกที่กาวเขามาก็ถูกคนอยูหลายกลุม
ตราหนาวานักการเมืองนั้นเขามาเพื่อจะหวังเอาแตประโยชนสวนตัวและพวกพอง แตผม 
ก็ยืนยันครับวาสมาชิกจํานวนไมนอยในสภาแหงนี้นั้นไมไดมีความตั้งใจและเจตนาเชนนั้น 
หากแตตองการที่จะเขามาสูสภาแหงนี้เพื่อที่จะพัฒนาบาน เพื่อที่จะพัฒนาถิ่นเกิด
เพื่อที่จะพัฒนาประเทศใหไปในทางที่ดีขึ้น ตอมาครับทานประธาน ความหดหูประการ
ตอมาก็เนื่องจากโดนพิษของรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๓๗ ที่บอกวาจะยุบพรรคการเมือง 
ซึ่งผมเปนหนึ่งในกรรมการบริหารพรรค และอาจจะเปนกรรมการบริหารพรรคคนแรก 
ที่เปน ส.ส. เพียง ๔ เดือน หรือ ๕ เดือน หรือเพียงสมัยแรก ถาถูกตัดสินยุบพรรคก็จะถูก
ตัดสิทธิทางการเมืองไปดวย ๕ ป แตถาทานประธานสังเกต และถาทานสมาชิกทุกทาน
สังเกต พรรคชาติไทยของเรานั้นไมเคยมีครั้งใดเลยที่จะมาเรียกรองใหแกมาตรานี้
เพื่อที่จะใหพรรคชาติไทยพนจากความผิดนั้น หากแตพรรคชาติไทยยืนหยัดตลอดวา 
ก็จะขอตอสูไปตามครรลองและไปตามวิถีแหงประชาธิปไตย ทานประธานที่เคารพครับ 
วันนี้ผมไดมีโอกาสรับฟงพี่ ๆ สมาชิกหลายทานอภิปรายมาตลอด มีความเห็นแตกตางกัน  
 
 



๒๘๓ 
สผ ๔/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ                                                              กมลมาศ ๑๓๔/๒ 
 
แตผมตองกราบเรียนครับวา ถึงเวลานี้แลวในความคิดเห็นสวนตัวของผมนั้นผมไมคิดเลยวา 
การไดมาซึ่งรัฐธรรมนูญ ไมวาจะมาดวยระบอบเผด็จการหรือระบอบประชาธิปไตย  
อันไหนจะดีหรือไมดีกวากัน เพราะผมเชื่อวาสิ่งที่ดีหรือไมดีนั้นอยูที่การที่คนเรานํามาใช 
อยูที่การบังคับใช  และผมก็เชื่อครับวาการตอสูกันทางความคิดนั้นก็ถือวาเปน 
ความเบงบานและความงดงามของประชาธิปไตยเชนเดียวกัน ขอเพียงแตวาการตอสูนั้น
ไมมีเจตนาอื่นที่จะนําไปสูความรุนแรงแอบแฝงอยู ทานประธานที่เคารพครับ ณ เวลานี้
มันตองยอมรับครับ เราตองยอมรับครับวาการตอสูรุนแรงมากขึ้น สถานการณงวดเขามา
ทุกขณะ ในขณะที่สภามี ส.ส. บางกลุมมีความตองการที่จะยื่นญัตติเพื่อขอแกรัฐธรรมนูญ 
ก็มีคนบางกลุมออกมาตอตานบอกวา รัฐธรรมนูญนี้นะเพิ่งบังคับใชมาไดเพียง ๙ เดือน 
ไมสมควรอยางยิ่ งที่จะแกไขในเวลานี้  ซึ่ งในความเปนจริงแลวในการจะขอแก 
หรือไมขอแกนั้น ผมเชื่อครับวาเปนเอกสิทธิ์ของสมาชิกทุกทานในสภาแหงนี้ แตสภา 
หรือสมาชิกกลุมนั้นก็เลือกที่จะถอยให ผมเห็นดวยกับการเคลื่อนไหวที่อยากจะเห็น
บานเมืองไปในทางที่ดี แตผมไมเห็นดวยกับการเคลื่อนไหวที่มีการขยายผลที่อาจจะ 
นําไปสูความไมสงบสุขในประเทศชาติ เชนเดียวกันครับทานประธาน เมื่อทานบอกวา
รัฐธรรมนูญนี้ เพิ่งบังคับใชมาเพียง ๙ เดือน การที่จะปรับเปลี่ยนนั้นยังเร็วเกินไป 
เชนเดียวกันกับการบริหารงานของรัฐบาล ซึ่งผมเชื่อครับวาบริหารงานมาเพียง ๔ เดือน 
และบริหารงานมาในภาวะเศรษฐกิจที่ เรารูกันดีวาประสบภัยพิบัติดานเศรษฐกิจ 
กันทั่วโลก มันไมใชภาวะธรรมดา ------------------------------------------------------------------- 
 

 - ๑๓๕/๑ 
 



๒๘๔ 
สผ ๔/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ       พรรษวรรณ ๑๓๕/๑ 
 
ดังนั้นผมจึงขอใชสภาแหงนี้วิงวอนใหทุกฝายถอยกันเสียคนละ ๑ กาว เพื่อที่ประเทศชาติ
ของเราจะไดไปในทางที่ดีขึ้น และผมมีความยินดีที่วันนี้ญัตติเร่ืองการตั้งคณะกรรมาธิการ
ศึกษาขอดีและขอเสียของรัฐธรรมนูญ ป ๒๕๕๐ นั้นไดนําสูสภา ผมตองกราบเรียนครับวา 
รัฐธรรมนูญ ป ๒๕๕๐ นั้นมีเร่ืองที่ดีอยูหลายประการ ไมวาจะเปนเรื่องของการเพิ่มอํานาจ
ใหกับภาคประชาชน การเพิ่มอํานาจใหกับองคกรอิสระ การเพิ่มอํานาจใหกับสภาแหงนี้
ในการตรวจสอบฝายบริหาร แตตองยอมรับครับวารัฐธรรมนูญฉบับป ๒๕๕๐ นั้นยังมี
ขอดอยอยูหลายประการ ผมขอยกตัวอยาง มาตรา ๑๙๐ ที่กลาวถึงการลงนามในสนธิสัญญา
ตาง ๆ ระหวางไทยกับตางประเทศวาสัญญาเหลานั้นกอนที่จะลงสนธิสัญญาหรือจะทํา
ขอตกลงใดจะตองนํากลับเขามาสูสภาแหงนี้ใหสภาแหงนี้ไดพิจารณากอน แตปรึกษาหารือ
ทานประธานครับวา กรณีที่มีการไปเซ็นรับรองแนวเขตแดนในแผนที่ตัวนี้ถือวาเขาขาย
มาตรา ๑๙๐ หรือไม ไมมีใครตอบไดเพราะไมไดบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ ผมจึงเห็นวา
หากมีการแกไขรัฐธรรมนูญนั้นมาตรานี้และมาตราอื่น ๆ อีกหลายมาตราสมควรเปนอยางยิ่ง
ที่จะหยิบยกขึ้นมาแลวก็เขียนคําจํากัดความอธิบายใหชัดเจน มาตราตอไป ทานประธานครบั 
คือมาตรา ๒๖๖ ผมอาจจะมีประสบการณที่แตกตางจากทานสมาชิกคนกอน ๆ หนานี้ที่ได
มีโอกาสอภิปรายแลวทานบอกวาทานยินดีที่จะพิสูจนวามาตรา ๒๖๖ นั้นไมสามารถ
บังคับใชกับการทํางานของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรได แตบังเอิญครับทานประธาน
บังเอิญวาผมไมโชคดีอยางนั้น เพราะมาตรา ๒๖๖ นั้นผมโดนมากับตัวเองครับ เมื่อสัปดาห
ที่แลวผมไดมีโอกาสโทรศัพทไปปรึกษาหารือแขวงการทางจังหวัดศรีสะเกษถามวาถนน 
ที่มันเปน ๒ เลนอยูนั้นถาอยากจะใหมี ๔ เลน ไมทราบวามันมีอยูในแผนไหม แตกลับ
ไดรับคําตอบกลับมาวาทาน ส.ส. รัฐธรรมนูญใหมกําหนดวาทานไมมีสิทธิมาแทรกแซง 
การทํางาน เพราะในรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๖ นั้นบัญญัติเอาไววา สมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
หรือสมาชิกวุฒิสภาเขาไปกาวกายแทรกแซงเพื่อประโยชนของตนเอง ของผูอ่ืนหรือของ 
พรรคการเมืองไมได แลวก็ตองถามตอครับวาผูอ่ืนนั้นหมายถึงใคร ผมไดรับการรองเรียน
มาจากชาวบาน ผมไปถามไถแตปรากฏไดรับคําตอบกลับมาวาทานแทรกแซงไมได  
แลวผมก็ถามตอไปครับวา สมมุติวาขาราชการคนนี้มีการไปกระทําความผิดซึ่งตองถูกสอบ 
 



๒๘๕ 
สผ ๔/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ       พรรษวรรณ ๑๓๕/๒ 
 
วินัยรายแรงและประชาชนมารองเรียนกับผมนํามาซึ่งผมตองไปรองเรียนกับหนวยงาน 
ที่เกี่ยวของทําใหเขาตองถูกตรวจสอบและถูกถอดถอนจากตําแหนงที่ เขาดํารงอยู 
ผมจะผิดมาตรา ๒๖๖ (๓) หรือไมครับ อันนี้เปนปญหา ทานประธานครับ มาถึงวันนี้แลว 
พวกเราทุกคนทราบดีครับวาขอดีและขอเสียในรัฐธรรมนูญฉบับป ๒๕๔๐ และป ๒๕๕๐  
นั้นมีดีและไมดีตางกัน  ทางพรรคชาติไทยมีแนวทางชัดเจนวาเราไมเห็นดวยกับ 
การแกรัฐธรรมนูญทั้งฉบับ แตเราเห็นดวยกับการแกไขรัฐธรรมนูญในรายมาตรา 
เปนปญหาอยู แลววันนี้การมีคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อจะมาพิจารณาการบังคับใช 
รัฐธรรมนูญนี้นาจะเปนทางออกที่ดีสําหรับพวกเราชาวไทยทุกคน และผมก็ตั้งความหวัง
เอาไวกับคณะกรรมาธิการคณะนี้เปนอยางมากครับ ขอกราบขอบพระคุณครับ  
   นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  เชิญคุณสุนัยอยูหรือเปลา  
คุณจุมพฏใหใครพูด 
   นายจุมพฏ บุญใหญ (สกลนคร)  :  ทานประธานที่เคารพครับ  
   นายทิวา เงนิยวง (กรุงเทพมหานคร)  :  ทานประธานครับ 
   นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  ประทานโทษคุณทิวาครับ
เมื่อกี้นี้ที่ประชุมรับทราบแลวพรรคประชาธิปตย ๒ คน ทางพรรคพลังประชาชน ๒ ทาน
พรรคชาติไทย ๑ ทาน เหลือพรรคประชาธิปตยอีก ๑ ทาน ถาทานไดรับมอบหมาย 
จากพรรคประชาธิปตยก็จะไดพูดเปนคนสุดทาย  
 

- ๑๓๖/๑ 
 



๒๘๖ 
สผ ๔/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ             กุลนิษฐ ๑๓๖/๑ 
 
  นายทิวา  เงินยวง (กรุงเทพมหานคร)  : ขอบคุณครับ  
  นายชัย  ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  : ก็เอาตามที่เราไดตกลงกันไว 
คงไมผิดเงื่อนไขนะครับ จะใหคุณวิเชียรหรือวาใครคุณจุมพฏเจาของ 
   นายวิเชียร  ขาวขํา (อุดรธานี) : ทานประธานครับ ผมไดรับมอบหมาย 
จากคุณสุนัยครับ 
   นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  รับมอบหมายนะครับ  
ถาอยางนั้นเชิญคุณวิเชียรครับ  
   นายวิเชียร ขาวขํา (อุดรธานี)  :  กราบเรียนทานประธานที่ เคารพ  
กระผม วิเชียร ขาวขํา สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดอุดรธานี พรรคพลังประชาชน 
ทานประธานครับ วันนี้ผมใครจะกราบเรียนทานประธานผานไปยังสมาชิกรัฐสภา 
หลายทาน และพี่นองประชาชนที่อยูทางบาน ตลอดจนบางกลุมบางคนที่ชุมนุมอยูแถว
ถนนราชดําเนินเพื่อใหทราบแนวทาง แนวคิดและอุดมการณของนักการเมืองกลุมหนึ่ง 
ที่ไดรับฉันทานุมัติจากพี่นองประชาชนเขามาทําหนาที่ของพวกเรา ทานประธานครับ 
ในขณะที่คณะปฏิวัติรัฐประหารไดทําการรางรัฐธรรมนูญฉบับนี้เราไดติดตามสอดสอง
ดูแลเปนรายมาตรามาตลอดเวลา จนกระทั่งรัฐบาลในยุคนั้นไดมีการใหทําประชามติ  
ผมเปนคนหนึ่งที่ขึ้นปายตัวสีแดง ๆ ทั่วเขตเลือกตั้งของผมวา นายวิเชียร ขาวขํา ไมเห็นดวย
และไมรับรัฐธรรมนูญฉบับนี้ และในเขตเลือกตั้งผมประชาชนไมรับ ๗๔ เปอรเซ็นต นี่คือ
อุดมการณทางการเมืองของนักการเมืองผูหนึ่ง ซึ่งในสภาแหงนี้มีนักการเมืองเกินกึ่งหนึ่ง 
ที่มีอุดมการณเชนเดียวกับผม การนําเสนอแกไขรัฐธรรมนูญในรัฐสภาแหงนี้ไมไดเกิดขึ้น
หลังการเลือกตั้ง ไมไดเกิดขึ้นหลังจากที่เราไดเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแลว แตเกิดขึน้
ในขณะที่เราเห็นจุดบกพรองของรัฐธรรมนูญฉบับนี้ในขณะที่ทําการรางและทําการประชามติ  
ในขณะเดียวกันเราได เดินหนาหาประชาชนเมื่อ รัฐธรรมนูญฉบับนี้ประกาศใช 
เปนกฎหมายสูงสุดของประเทศแลว และประกาศใหมีการเลือกตั้งเมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม 
ที่ผานมา เราเดินหนาเขาสูการเลือกตั้ง เราเดินหนาเขาหาประชาชน ผมคนหนึ่งเปนคนบอก 
พี่นองประชาชนวา ถาพี่นองประชาชนเลือกพวกเราเขาไป เลือกผมเขาไป เลือกพรรคพลังประชาชน 
 



๒๘๗ 
สผ ๔/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ             กลุนษิฐ ๑๓๖/๒ 
 
เขามาเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและมาเปนรัฐบาล เราจะแกไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้
ในทันทีเปนอันดับแรก เพราะฉะนั้นคําตอบที่จะตอบกับพี่นองประชาชน และบางทาน 
ที่กลาวหาพวกเราวาเราจะแกรัฐธรรมนูญเพื่อพวกเรา เพื่อพรรคของเรา โดยจะแก 
มาตรา ๒๓๗ และมาตรา ๓๐๙ นั้นไมเปนความจริง ทานประธานครับ เราเดินหนาเขาหา
ประชาชน และบอกประชาชนแลวกอนการเลือกตั้ง ในขณะนั้นเรายังไมทราบหรอกครับวา
พรรคเราจะโดนรองเรียน พรรคเราจะโดนอะไรแลวจะนําไปสูการยุบพรรคหรือไม 
เราไมทราบเพราะเหตุการณอยางนี้ยังไมเกิดขึ้น แตเราไดบอกพี่นองประชาชนแลววา 
เราจะแกไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้ มาตรา ๒๓๗ นั้นก็เปนเหตุผลอีกเหตุผลหนึ่ง มาตรา ๒๖๖  
ก็เปนเหตุผลหนึ่ง มาตรา ๒๙๙ ก็เปนเหตุผลหนึ่ง แลวมาตรา ๑๙๐ ก็เปนเหตุผล 
อีกเหตุผลหนึ่งเทานั้นเอง เพราะฉะนั้นวันนี้กระบวนการทางการเมืองที่จะมีการแกไข 
รัฐธรรมนูญนั้นเปนอุดมการณของนักการเมืองหลายคนและผมดวย เพราะฉะนั้นการที่
บางทาน บางพรรค บางคนกลาวหาพวกเราและกลาวหาคนที่เสนอญัตติและรับรองญัตตวา
ทําเพื่อตัวเองนั้น ผมคิดวาวันนี้ผมไดอภิปรายและกราบเรียนทานประธานพอเขาใจแลว 
แลวก็ฝากผานทานประธานไปยังพี่นองประชาชนวา -------------------------------------------- 
 
                           - ๑๓๗/๑ 
 



๒๘๘ 
สผ ๔/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ            ณัฐวัฒน ๑๓๗/๑ 
 
แลวก็ฝากผานทานประธานไปยังพี่นองประชาชนวาถาบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่มีอุดมการณ
เหมือนพวกเราและเขามาเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเหมือนพวกเราผานการเลือกตั้ง
โดยสัญญาประชาชนวาถาเราเขามาแลวเราจะแกไขรัฐธรรมนูญแลวทานไมทําเสมือนหนึ่ง 
ผิดสัญญากับพี่นองประชาชนหรือไม เสมือนหนึ่งเราตระบัดสัตยกับพี่นองประชาชน 
เชนเดียวกันกับการไปสัญญากับพี่นองประชาชนในนโยบายของพรรคการเมือง ไมวาจะ
เปนพรรคการเมืองใดก็ตามไปสัญญากับพี่นองประชาชนวา ถาเราเปน ส.ส. ถาเราเปนรัฐบาล 
เราจะทําอยางนั้นเราจะทําอยางนี้เหมือนกันกับที่เราสัญญากับพี่นองประชาชนวา 
เราจะแกไขรัฐธรรมนูญดวยเหตุผลหลายประการ  
    และเหตุผลประการสุดทาย รัฐธรรมนูญฉบับนี้รางขึ้นโดยการตั้งคณะกรรมการ 
ของคณะปฏิวัติรัฐประหาร ทานประธานครับ ประเทศใดในโลกนี้ ประชาชนในโลกนี้ 
ที่เขาเปนประเทศที่เจริญ ประชาชนที่เขามีความรู ประชาชนที่เขาอยูในประเทศที่เจริญแลว 
เขาจะไมมาเที่ยว เขาจะไมมาลงทุนในประเทศที่อยูในระหวางปฏิวัติรัฐประหารเด็ดขาด 
เพราะเขามองเขามาวาประเทศที่ถูกยึดอํานาจอยูภายใตปลายกระบอกปน เพราะฉะนั้น
ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการปฏิวัติรัฐประหารของประเทศไทยนั้นใหญหลวงนัก  
ผมจึงมีความเห็นวากฎหมายใดก็ตามที่เกิดขึ้นจากปลายกระบอกปน กฎหมายใดก็ตาม 
ที่เกิดขึ้นจากการปฏิวัติรัฐประหาร เราเปนนักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งที่เปน 
นักประชาธิปไตยตองแกใหหมดสภาจะไมใหเหลือทั้งสิ้น เพราะฉะนั้นคําตอบสั้น ๆ  
๒ เหตุผลของกระผมในวันนี้จึงคิดวาสามารถสื่อถึงพี่นองประชาชน และสื่อถึงบุคคล 
ที่อยูราชดําเนินไดพอสมควร และผมถามกลับไปวาคนที่อยูขางนอกสภาที่ชุมนุมกันอยู 
ตลอดเวลานั้น ถาทานเหลานั้นเปนผม เปนนักการเมืองที่ไปสัญญากับพี่นองประชาชนวา 
กฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับนี้ถาเรามาเปน ส.ส. เราจะแก ผมถามวาถาบุคคลเหลานั้น 
เปนผม เปนเรา เขาจะทําอยางไร นี่ เปนคําถามที่ฝากไปถาม เพราะฉะนั้นอุดมการณ 
ของคนเราแตกตางกันได แตเมื่อเรามาทําหนาที่ของใครของมัน เราตองทําหนาที่ 
ตามสัญญากับพี่นองประชาชน จึงกราบเรียนทานประธานเพียงสั้น  ๆ  เทานี้ครับ  
ขอบคุณครบั 
 



๒๘๙ 
สผ ๔/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ            ณัฐวัฒน ๑๓๗/๒ 
 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  พรรคประชาธิปตยจะให     
ทานสาทิตยมอบหมายใหทานทิวาใชไหมครับ 
  นายสาทิตย วงศหนองเตย (ตรัง)  :  จะมีผูใชสิทธิอภิปราย ๑ ทาน แลวผม
เปนคนอภิปรายสรุปญัตติครับ 
  นายชัย  ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  ถาอยางนั้นเชิญอาจารยทิวาครับ 
   นายทิวา เงินยวง (กรุงเทพมหานคร) : ทานประธานที่เคารพ ขอบพระคุณ
ที่ใหโอกาสไดพูดถึงปญหาเรื่องรัฐธรรมนูญ  สิ่งที่จะกราบเรียนทานประธานตอไปน้ี  
ผมคิดวาจะเสนอเปนกรอบในการศึกษาของคณะกรรมาธิการวิสามัญที่จะศึกษา 
เร่ืองการบังคับใชและการปฏิบัติตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญฉบับป ๒๕๕๐ เบื้องตน 
ตองกราบเรียนทานประธานครับวา วันนี้เรามีเหตุการณที่วิกฤติเกิดขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่ง 
มีสาเหตุหลักจริง ๆ มาจากการยื่นรางแกไขรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. .... ซึ่งยื่นตอ
สภาผูแทนราษฎร เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ หลังจากนั้นก็ตองยอมรับวา 
มีกระบวนการในการคัดคานการแกไขรัฐธรรมนูญในครั้งนี้ซึ่งกอใหเกิดการชุมนุม 
ของพันธมิตร  เมื่อวันที่  ๒๕  พฤษภาคม  พ .ศ .  ๒๕๕๐  แตสิ่ งที่ผมจะกราบเรียน 
ทานประธาน ผมจะเรียงลําดับดังนี้นะครับวา กอนที่จะมีรัฐธรรมนูญ ฉบับป พ.ศ. ๒๕๔๐ 
หรือรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนนั้นทานประธานคงจําไดนะครับวาบานเมืองเราเจอกับวิกฤติ
ทางการเมืองโดยเฉพาะอยางยิ่งการไมยอมรับของสังคมในภาคสวนตาง ๆ เกี่ยวกับการเขา
สูตําแหนงทางการเมืองของนักการเมือง  -------------------------------------------------- 
 
                                                                                                                    - ๑๓๘/๑ 
 



๒๙๐ 
สผ ๔/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ               ดวงใจ ๑๓๘/๑ 
 
โดยเฉพาะอยางยิ่งการเขาสูตําแหนงทางการเมืองของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
ซึ่งมีการซื้อเสียง มีการใชอํานาจ การใชอิทธิพล หลังจากนั้นเมื่อสามารถเขาสูอํานาจ 
แลวก็มีการใชอํานาจที่ไปแสวงหาประโยชนที่ มิชอบขัดตอกฎหมาย นอกจากนั้น 
ในสวนของกระบวนการการตรวจสอบโดยระบบรัฐสภาในขณะนั้นก็ออนแอไมสามารถ 
ที่จะตรวจสอบไดอยางมีประสิทธิภาพ  ประกอบกับการเลือกตั้งไมมีพรรคใดนั้น 
จะสามารถคุมเสียงขางมากไดจึงทําใหเกิดรัฐบาลผสม เสถียรภาพของรัฐบาลนั้น
สั่นคลอนและมีการยุบสภาบอย ตองยอมรับครับวากระแสการปฏิรูปการเมืองในชวงหลัง
เหตุการณเดือนพฤษภาคม ป ๒๕๓๕ นั้นผลักดันใหมีการปฏิรูปการเมืองอยางจริงจัง 
เปนครั้งแรกในประเทศไทย โดยเฉพาะอยางยิ่งครับทานศาสตราจารยมารุต บุนนาค 
ประธานรัฐสภาในขณะนั้นในป ๒๕๓๗ ทานไดตั้งคณะกรรมการพัฒนาประชาธิปไตย
ขึ้นมาคณะหนึ่งเพื่อทําขอเสนอเกี่ยวกับการปฏิรูปการเมือง ผมเปนหนึ่งในคณะกรรมการ  
คพป. หรือคณะกรรมการพัฒนาประชาธิปไตยซึ่งไดมีสมาชิกผูทรงเกียรติไดอภิปราย 
ไปบางวาคณะกรรมการชุดนี้ทํางานนอยมาก แตขอกราบเรียนครับทานประธาน 
คณะกรรมการพัฒนาประชาธิปไตยที่ตั้งขึ้นเมื่อกลางป ๒๕๓๗ นั้นมีคุณหมอประเวศ วะสี 
เปนประธาน องคประกอบประกอบดวยทั้ง ส.ส. แลวก็บุคลากรที่มีความสําคัญอีกจํานวน
หลายสิบทาน กรอบความคิดของการปฏิรูปการเมืองในยุคนั้นมีกรอบความคิดวา
การเมืองนั้นไมใชเร่ืองอํานาจอธิปไตยที่เปนของปวงชนเทานั้นครับ แตกรอบความคิด 
ที่เราจะปฏิรูปตอนนั้นตองทําใหการเมืองเปนเรื่องของพลเมืองครับ อันนี้เปนกรอบที่ ๑      
   กรอบที่ ๒ ครับ เมื่อการเมืองเปนเรื่องของพลเมือง การมีสวนรวมของ
พลเมืองในทางการเมืองไมใชแควันหยอนบัตรเลือกตั้ง จะตองมีกระบวนการที่เปดโอกาส 
ใหพลเมืองหรือประชาชนมีสวนรวมในทางการเมืองมากขึ้น กรอบอีกประการหนึ่งครับคือ 
กระบวนการทางการเมืองไมวาจะเปนการเขาสูตําแหนงทางการเมืองของนักการเมือง 
การใชอํานาจและการตรวจสอบตองอยูภายใตกรอบที่เรียกวาการเมืองตองโปรงใสครับ 
เพราะฉะนั้นเราจะเห็นไดวาคณะกรรมการพัฒนาประชาธิปไตยนั้นไดมีการทําวิจัย 
ไวถึง ๑๕ เร่ือง ทานที่อภิปรายเมื่อตอนบายสามารถไปหาอานไดที่หองสมุดที่บอกวา 
 



๒๙๑ 
สผ ๔/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ               ดวงใจ ๑๓๘/๒ 
 
คณะกรรมการพัฒนาประชาธิปไตยนั้นทํางานนอยมาก ไปอานไดครับ ๑๕ เ ร่ือง  
และใน ๑๕ เร่ืองนั้นก็ไดมีสาระสําคัญนํามาบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญฉบับป ๒๕๔๐  
ทุกประเด็นทั้ง ๑๕ เร่ืองครับ ทานประธานที่ เคารพครับ ในการจัดทํารัฐธรรมนูญ 
ฉบับป ๒๕๔๐ นั้นผมตองกราบเรียนครับ เพราะวาที่ฟงมาตั้งแตเปดสมัยประชุมสภา 
(สมัยสามัญ) ตั้งแตเดือนมกราคมมา ผมไดยินคําวา รัฐธรรมนูญ ก็ดีครับ กฎหมาย  
ก็ดีครับ มาจากคณะปฏิรูป มาจากคณะปฏิวัติ จากคณะรัฐประหาร ผมตั้งแตมีชีวิต 
ทางการเมืองในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ป ๒๕๑๓ เปนตนมา ไมเคยไมตอตาน 
เผด็จการเลยครับ แตสิ่งที่เราตองยอมรับความเปนจริงของการเปลี่ยนผานทางสังคมครับ 
เมื่อสังคมเปลี่ยนผานจากประชาธิปไตยไปสูการยึดอํานาจ จากการยึดอํานาจมาสู
ประชาธิปไตย เรามักจะวัดกันที่มีบทบัญญัติรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายสูงสุดใชบังคับ 
เปนกฎเกณฑสูงสุดในการปกครองประเทศเรา อยากจะกราบเรียนทานประธานครับวา
จริง ๆ แลวในชวงเปลี่ยนผานในแตละชวงซึ่งไมใชเกิดครั้งเดียวเมื่อ ๑๙ กันยายน ๒๕๔๙ 
ครับทานประธาน ในบานเราเกิดมาตลอดครับ รัฐธรรมนูญประมาณครึ่งหนึ่งเกิดขึ้น 
จากอํานาจปฏิวัติหรือรัฐประหารครับ แลวตอมาก็นําไปสูกระบวนการการบังคับใช 
ตามรัฐธรรมนูญ ผมอยากกราบเรียนทานประธานครับวาตองแยกใหเห็นครับวา  
ผูมีอํานาจในการจัดใหมีรัฐธรรมนูญนั้นมีความแตกตางไปจากผูมีอํานาจในการจัดทํา
รัฐธรรมนูญครับ สําหรับผูมีอํานาจในการจัดใหมีรัฐธรรมนูญในโลกนี้เรามีหลายรูปแบบ 
ยกตัวอยางครับ รัฐธรรมนูญฉบับป ๒๔๗๕ ------------------------------------------------------- 
 

- ๑๓๙/๑ 



๒๙๒ 
สผ ๔/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                                                                  นิวรา ๑๓๙/๑ 
 
พระมหากษัตริยรัชกาลที่ ๗ ทรงพระราชทานใหใชไหมครับ พระมหากษัตริยทรงเปน 
ผูมีอํานาจจัดใหมีก็ไดครับ นอกจากนั้นอาจจะในรูปของคณะกรรมาธิการราง ในรูปของ
สภานิติบัญญัติแหงชาติ เราก็มีมาแลวครับ เรียกวา คณะกรรมาธิการเปนผูมีอํานาจ 
ในการจัดทํา แตสําหรับผู มีอํานาจในการจัดใหมีประเภทอื่น ๆ มีไหมครับ มีครับ 
รัฐธรรมนูญของญี่ปุนผูที่ มีอํานาจในการจัดใหมีไมใชคนญี่ปุน เปนสหรัฐอเมริกา 
เชนเดียวกันครับ ผูมีอํานาจในการจัดทําอาจจะปรากฏไดในหลายรูปแบบ ในรูปของ
คณะกรรมาธิการสภารางรัฐธรรมนูญ แมกระทั่ง สสร. ซึ่งเปนรูปแบบที่เราเพิ่งทราบกันดี  
   อีกประการหนึ่งที่ผมอยากจะกลาวก็คือ ผูมีอํานาจสูงสุดที่ยึดอํานาจสําเรจ็ 
ผมใชคําวา สําเร็จ นะครับ ถาไมสําเร็จเราเรียกวา กบฏ ผิดกฎหมายอาญา เพราะฉะนั้น 
ผูที่ใชอํานาจสูงสุดในขณะนั้นโดยหลักรัฐธรรมนูญก็ถือวาเปนผูจัดใหมีรัฐธรรมนูญ  
สวนจะจัดใหมีแลวจะมีใครมาเปนผูจัดทํารัฐธรรมนูญนั้นเปนกระบวนการตอเนื่อง 
เพราะฉะนั้นอันนี้กราบเรียนทานประธานที่เคารพไววา จริง ๆ แลวเราตองแยกวาอํานาจ
ในการจัดใหมีกับอํานาจในการจัดทํานั้นแยกตางหากจากกัน หลังจากมีการปฏิรูป
การเมืองแลวก็มีการแกไขรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๑ ก็ไดมีการจัดตั้ง สสร. ขึ้นมา มีกรอบ
ในการจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับป ๒๕๔๐ ผมอยากจะหยิบยกคําปรารภในรัฐธรรมนูญ 
ฉบับป ๒๕๔๐ มาเปนกรอบใหเห็นวาเรากําลังจะตั้งคณะกรรมาธิการศึกษา เพราะฉะนั้น
กรอบเปนสิ่งสําคัญ ในคําปรารภไดเขียนไววา รัฐธรรมนูญนั้นยอมเปลี่ยนแปลงได 
ตามความเหมาะสมแหงกาลเวลาและสภาวการณของบานเมือง หมายความวาอยางไร
รัฐธรรมนูญนั้นเปนเกณฑสูงสุดในการปกครองประเทศ เปนกฎหมาย โลกเรามีจุดเปลี่ยนผาน 
พลวัต มีการพัฒนา กฎหมายรัฐธรรมนูญที่เราเห็นอยูนี้คือกฎหมายลายลักษณอักษรที่
เขียนไวจะบังคับใชในลักษณะเปนการบังคับใชทั่วไป ใชกับทุกคน ใชไดตลอดเวลาจนกวา
จะมีการแกไขหรือยกเลิก เราถือวากฎหมายนี้ใชไดเสมอไป ประกาศใหทุกคนรับรู 
ประกาศใหทุกพรรคการเมืองรับรูวากติกาสูงสุดในบานเมืองคือประเทศไทยนั้นเขียนไววา
อยางไร ทุกทานรับทราบ ทุกพรรคการเมืองรับทราบ ผูที่จะบังคับใชหรือการปฏิบัติ 
ใหเปนไปตามรัฐธรรมนูญนั้นรับทราบทุกคนครับ แลวไมใชรับทราบภายหลัง เราใชระบบ
กฎหมายคือกฎหมายลายลักษณอักษร เรารับทราบลวงหนาแลววากติกาเปนอยางไร  



๒๙๓ 
สผ ๔/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ                                                                  นิวรา ๑๓๙/๒ 
 
ถามวาแกไขไดไหม ทุกทานครับ ยืนยันเหมือนกัน รัฐธรรมนูญทุกฉบับก็มีบทบัญญัติ 
วาดวยการแกไขบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ ซึ่งมีกระบวนการและวิธีการที่แตกตางไปจาก
การแกไขหรือยกเลิกกฎหมายปกติธรรมดา  นอกจากนั้นในคําปรารภยังบอกวา
รัฐธรรมนูญนั้นตองเปนกฎเกณฑที่สําคัญ มีความกระจางชัด มีความชัดเจน สามารถใช
เปนหลักในการปกครองประเทศ  สิ่ งที่ผมอยากจะเสนอเปนกรอบในคําปรารภ 
ซึ่งมีความสําคัญอยูดวยกัน ๓ ประการ รัฐธรรมนูญฉบับป ๒๕๔๐ มีสาระสําคัญ  
๓ ประการคือ  
   ประการที่ ๑ สงเสริม คุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน ใหประชาชน 
มีสวนรวมในการปกครองและตรวจสอบการใชอํานาจรัฐเพิ่มขึ้น  
   ประการที่ ๒ ปรับปรุงโครงสรางทางการเมืองใหมีเสถียรภาพและ
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
   ประการที่ ๓ สําคัญครับ ทั้งหมดทั้งปวงตองคํานึงถึงความคิดเห็นของ
ประชาชนเปนสําคัญ  
   ทานประธานเห็นกรอบแลวใช ไหมครับ  เพราะฉะนั้นบทบัญญัติ
รัฐธรรมนูญฉบับป ๒๕๔๐ นั้นไดมีการออกแบบใหม โดยเฉพาะอยางยิ่งกระบวนการ 
การเขาสูตําแหนงทางการเมืองของนักการเมือง ถึงแมกอนที่จะประกาศใชรัฐธรรมนูญ
ฉบับนี้เรามีพระราชบัญญัติวาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศใช แตสุดทาย 
เราก็มีองคกรอิสระที่จะมาทําหนาที่ในการควบคุมแลวก็เปนคนจัดการ เปนคนชี้ขาด 
กระบวนการการเขาสูตําแหนงทางการเมืองของนักการเมืองคือสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
แตเปนอยางไรครับทานประธานที่ เคารพ ถึงแมวาจะมีองคกรอิสระที่ เขามาดูแล
กระบวนการการเขาสูตําแหนงทางการเมืองของนักการเมือง ----------------------------------- 
 

- ๑๔๐/๑ 
 



๒๙๔ 
สผ ๔/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ             เบญจมาภรณ ๑๔๐/๑ 
 
แตผลที่ตามมาเปนอยางไรครับ การเขาสูตําแหนงทางการเมืองของนักการเมืองก็ยังหนี 
ไมพนครับ ยังมีการใชอํานาจเงิน ใชอํานาจอิทธิพลปรากฏใหเห็น ซึ่งสะทอนจากอะไรครบั 
กกต. สามารถใหใบเหลือง ใบแดงจํานวนมากในการเลือกตั้งเมื่อป ๒๕๔๔ นอกจากนั้น 
เมื่อกระบวนการเขาสูตําแหนงทางการเมืองยังวนเวียนอยูกับการใชสิ่งเหลานี้เพื่อเขาสู
ตําแหนง ผลที่ตามมาเราเคยไดยินคําวา ธนกิจการเมือง ธุรกิจการเมือง การใชอํานาจ 
ก็นําไปสูการทุจริตคอร รัปชัน  ซึ่งกราบเรียนทานประธานครับ  ตรงนี้แหละครับ 
ที่เปนสาเหตุหลักที่นําไปสูวงจรอุบาทว นําไปสูการปฏิวัติรัฐประหารอยาไปโทษใครเลย 
โดยเฉพาะอยางยิ่งการทุจริตนั้นเราเคยรูจักคําวา คาน้ํารอนน้ําชา กินเปอรเซ็นต  
แตเรากลับมาไดยินคําวา ทุจริตเชิงนโยบาย ทุจริตเชิงกฎหมายครับ ตรงกันขามครับ
กระบวนการในการตรวจสอบโดยเฉพาะอยางยิ่งในระบบรัฐสภาซึ่งฝายนิติบัญญัติ 
ทําหนาที่ควบคุมการบริหารราชการแผนดิน ก็ตองยอมรับครับตามความเปนจริง 
ของระบบรัฐสภานั้น ผูที่ทําหนาที่ตรวจสอบอยางเขมขนนั้นเปนเสียงขางนอยในรัฐสภา  
เพราะฉะนั้นการบังคับใชรัฐธรรมนูญฉบับป ๒๕๔๐ มีทั้งจุดออนและขอบกพรอง  
แตสิ่ งที่สํ าคัญที่ เ ราพูดกันตลอดคือ  กระบวนการแทรกแซงทางดานการเมือง 
ของฝายการเมืองที่มีตอองคกรอิสระและวุฒิสภาครับ ตรงนี้แหละครับที่เปนสาเหตุ 
ที่นํ าไปสูประสิทธิภาพและคุณภาพการทํางานขององคกรอิสระและวุ ฒิสภา 
ผมจะไมกลาวในรายละเอียด สิ่งเหลานี้ในการบังคับใชรัฐธรรมนูญ ๒๕๔๐ นั้นนําไปสู
วิกฤติทางการเมือง โดยเฉพาะอยางยิ่งผมไดเปนกรรมาธิการในการรางกฎหมาย 
ประกอบรัฐธรรมนูญหลายฉบับในยุคนั้น ขณะที่เรารางกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ 
วาดวยพรรคการเมืองก็ดี วาดวยการเลือกตั้งก็ดี ส.ส. ส.ว. นะครับ สมัยนั้นเราราง 
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ เราไมรูจักคําวา ซื้อพรรค ไมรูจักคําวา ซื้อทั้งเขง เรารูจักแต
การซื้อบุคคลที่ เราเคยไดยินจากขาวสารขอมูล แลวเราก็ไมเคยเห็นครับเปนชวงที่ มี 
การแปลความการบังคับใชกฎหมายรัฐธรรมนูญในลักษณะที่ใชวิชาที่เรียกวา ศรีธนญชัย  
มากที่สุด ผมกราบเรียนทานประธานครับ ตัวอยางที่เห็นชัดที่สุดครับ เมื่อป ๒๕๔๕  
เดือนตุลาคม พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดินเขาสูสภาผานนะครับ  
 



๒๙๕ 
สผ ๔/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ             เบญจมาภรณ ๑๔๐/๒ 
 
แตสมาชิกพรรคฝายคานจํานวนตามกฎเกณฑที่ รัฐธรรมนูญกําหนดไดเขาชื่อยื่น 
เพื่อใหประธานสภารองตอศาลรัฐธรรมนูญวากฎหมายนั้นขัดตอ รัฐธรรมนูญ  
ทานทราบไหมครับเกิดอะไรขึ้น สมาชิกสภาผูแทนราษฎรขณะนั้นไดยื่นตามบทบัญญัติ
รัฐธรรมนูญ ป ๒๕๔๐ ตามมาตรา ๒๖๒ ทานประธานครับ แตผลปรากฏวาเพียงไมกี่นาที
กฎหมายฉบับนั้นผานจากสภาผูแทนราษฎร และผานโดยสํานักงานเลขาธิการสงไปที่
ทําเนียบรัฐบาล อีกไมถึง ๑ ชั่วโมงกฎหมายฉบับนี้ไดถึงสํานักราชเลขาธิการ เพราะฉะนั้น
ผมกราบเรียนเพื่อเปนตัวอยางใหเห็นวากรอบในการรางรัฐธรรมนูญนั้นดีครับ บทบัญญัติ
รัฐธรรมนูญก็ดีครับ แตสิ่งที่เกิดขึ้นและกอใหเกิดวิกฤติมันไมไดเกิดจากบทบัญญัติ 
แห ง รั ฐธรรมนูญที่ เ ขี ยนไว เปนตั วหนั งสือ  มัน เกิดขึ้ นจากบุคคลที่ ต องปฏิบัต ิ
ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ ซึ่งนอกจากที่ผมไดกลาวมาทั้งหมดนั้นนําไปสูเหตุการณ 
วิกฤติทางการเมืองจนนําไปสู เหตุการณ  วันที่  ๑๙  กันยายน  ผมจะไมพูดถึงวา 
วิกฤติเกิดขึ้นไดอยางไร ผมจะขออนุญาตนําคําปรารภของรัฐธรรมนูญฉบับป ๒๕๕๐  
ซึ่งเปนกรอบสําคัญเชนเดียวกันนะครับ เราจะไดนํากรอบเหลานี้เปนตัวตั้งในการไปใช
ศึกษาวิเคราะหการบังคับใชตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ สาระสําคัญของคําปรารภ 
เพื่อบรรลุวัตถุประสงครวมกันของประชาชนชาวไทยในการธํารงไวซึ่งเอกราช ความมั่นคง
ของชาติ  การทํ านุ บํ า รุ งศาสนาทุ กศาสนาให สถิ ตสถาพรครั บ  การ เทิ ดทู น 
พระมหากษัตริย เปนประมุขและเปนมิ่งขวัญของชาติเพื่ออะไรครับทานประธาน  
เพื่อยึดถือระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขเปนวิถีทาง 
ในการปกครองประเทศ เพื่อคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน ------------------------------ 
 

- ๑๔๑/๑ 



๒๙๖ 
สผ ๔/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ                                                                สายชล ๑๔๑/๑ 
 
เพื่อใหประชาชนมีบทบาทและมีสวนรวมในการปกครองและตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ 
เพื่อกําหนดกลไกและสถาบันทางการเมืองทั้งฝายนิติบัญญัติและฝายบริหารใหมี 
ดุลยภาพและมีประสิทธิภาพตามวิถีทางการปกครองแบบรัฐสภา ใหสถาบันศาลและ 
องคกรอิสระอ่ืน ๆ สามารถปฏิบัติหนาที่ไดโดยสุจริตและเที่ยงธรรมครับทานประธานครับ  
นี่คือกรอบของรัฐธรรมนูญฉบับป ๒๕๔๐ ซึ่งมีบทบัญญัติเกือบทั้งหมดเปนไปตามกรอบนี้ 
แตในตอนทายที่ผมอยากจะหยิบยกขึ้นมา ในตอนทายของคําปรารภบอกวาขอปวงชนชาวไทย 
จงมีความสมัครสโมสรเปนเอกฉันทในอันที่จะปฏิบัติตามและพิทักษรักษารัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทยนี้ เพื่อธํารงคงไวซึ่งระบอบประชาธิปไตยและอํานาจอธิปไตย 
ของปวงชนชาวไทย และนํามาซึ่งความผาสุกสิริสวัสดิ์พิพัฒนชัยมงคล อเนกศุภผล 
สกลเกียรติยศสถาพรแกอาณาประชาราษฎรทั่วสยามรัฐสีมา สมดั่งพระบรมราชปณิธาน 
ปรารถนาทุกประการ เทอญ ที่ผมยกตรงนี้มาครับทานประธานในการศึกษาและวิเคราะห 
การบังคับใชบทบัญญัติรัฐธรรมนูญตองมีกรอบ มีหลัก มีเกณฑ เพราะฉะนั้นในการศึกษา
การบังคับใชรัฐธรรมนูญฉบับป พ.ศ. ๒๕๔๐ นั้น บางทานอาจจะบอกวายอมรับบาง
มาตราบางทานยอมรับหลักเกณฑ แตก็ตองยอมรับครับวาพื้นฐานของรัฐธรรมนูญ 
ฉบับป พ.ศ. ๒๕๕๐ นั้นมาจากฉบับป พ.ศ. ๒๕๔๐ และไดแกไขปญหาที่เกิดขึ้นในชวง 
การบังคับใชรัฐธรรมนูญ ป ๒๕๔๐ เชนการควบรวมพรรคทําไมไดแลวครับ การหนี 
การอภิปรายไมไดแลวครับ มีตัวอยางเยอะแยะที่เปนขอดี แลวก็มีบทบัญญัติที่จําเปน
จะตองแกอีกหลายมาตราเชนเดียวกันนะครับ ผมขอกราบเรียนทานประธานเสนอกรอบ 
ในการพิจารณาฝากถึงทานคณะกรรมาธิการวิสามัญที่จะพิจารณาศึกษาการบังคับใช 
รัฐธรรมนูญ  
   ประการแรก ปญหาในเชิงโครงสราง เราทราบกันดีครับวาในระบบรัฐสภานั้น 
เราอยากเห็นดุลแหงอํานาจหรือที่เรียกวาบาลานซ ออฟ เพาเวอร (Balance of power)  
ทานประธานครับ เราก็ศึกษากันมาเรียนกันมาเราก็ทราบดีวาอํานาจนั้นแบงออกเปน 
นิติบัญญัติ บริหาร ตุลาการ แตผมอยากจะตั้งขอสังเกตเปนกรอบใหกับคณะกรรมาธิการ
วิสามัญวา ณ วันนี้อํานาจจริง ๆ ไมใชแค ๓ แลวนะครับ ในบางประเทศนั้นยังมีอํานาจ 
 



๒๙๗ 
สผ ๔/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ                                                                สายชล ๑๔๑/๒ 
 
อ่ืน  ๆ  เชน  อํานาจในการแตงตั้ งขาราชการ  อํานาจนิติบัญญัติ  อํานาจบริหาร  
อํานาจตุลาการ อีกอํานาจหนึ่งคือองคกรอิสระ อีกอํานาจหนึ่งที่ผมอยากจะตั้งเปน
ขอเสนอคือองคกรภาคประชาชนและสื่อมวลชนครับ ทานประธานครับ แนวโนมของการ
พัฒนาในประเทศที่ใชระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยนั้นหนีไมพนองคกร 
ภาคประชาชนและสื่อมวลชน  เพราะฉะนั้นในประเด็นนี้ผมอยากจะฝากไปถึง
คณะกรรมาธิการวิสามัญที่จะตองสรางกฎเกณฑกติกามารองรับองคกรที่ใชอํานาจ 
ซึ่งปจจุบันนี้เปนการใชอํานาจตามสิทธิขั้นพื้นฐานตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ  
แตผมคาดวาในอนาคตหนีไมพนที่จะถือวาองคกรภาคประชาชนและสื่อมวลชนนั้น 
ยอมมีบทบาทและมีการทํางานที่ไดรับการรองรับโดยบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ  
   สุดทายครับทานประธานครับ ผมกราบเรียนวารัฐธรรมนูญเราใชมา  
๑๘ ฉบับมีทั้งขอดีขอเสีย มีทั้งใชบังคับไดและกอใหเกิดการพัฒนา มีทั้งใชบังคับแลว
กอใหเกิดปญหาวิกฤติ เพราะฉะนั้นรัฐธรรมนูญนั้นเปนเพียงลายลักษณอักษรที่ผูมีอํานาจ
ในการจัดทํานั้นไดรางขึ้นมาแลวก็บังคับใชกับสังคมการเมืองเราเปนเกณฑสูงสุด 
ในการปกครองประเทศ  แตสิ่งที่ทําใหรัฐธรรมนูญตองถูกฉีกทุกครั้งไมไดเกิดจาก 
สารบัญญัติของรัฐธรรมนูญครับ  เกิดจากบุคคลที่ ใช รัฐธรรมนูญ  เพราะฉะนั้น 
ถาใชรัฐธรรมนูญเพื่อประโยชนสุขของประชาชนเพื่อประเทศชาติ ผมเชื่อวารัฐธรรมนูญ 
ก็จะไมถูกฉีกครับ -------------------------------------------------------------------------------------- 
 
                                                                                                                   - ๑๔๒/๑ 



๒๙๘ 
สผ ๔/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                จีรนุช ๑๔๒/๑ 
 
วันใดที่ เราใช รัฐธรรมนูญเพื่อประโยชนสวนบุคคลหรือประโยชนสวนตัวเมื่อใด  
ผมวาวันนั้นเราหนีไมพนวงจรอุบาทวก็จะกลับมาอีก ซึ่งผมหวังวาตอไปนี้สังคม 
การเมืองไทยคงจะไดมีการบังคับใชรัฐธรรมนูญที่เปนไปตามกฎเกณฑกติกาสูงสุด 
อยางเครงครัดและสามารถทําใหสังคมไทยไมตองหมุนกลับมาสูวงจรอุบาทวอีกครับ 
ขอขอบพระคุณทานประธานเปนอยางสูงครับ สวัสดีครับ  
    (การประชุมดําเนินมาถึงตอนนี้ นายชัย ชิดชอบ ประธานสภาผูแทนราษฎร  
ไดลงจากบัลลังก โดยมอบให นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท รองประธานสภาผูแทนราษฎร 
คนที่หนึ่ง ปฏิบัติหนาที่แทน)  
   นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : 
เชิญทานจุมพฏครับ  
   นายจุมพฏ  บุญใหญ (สกลนคร) : กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ 
กระผม จุมพฏ บุญใหญ พรรคพลังประชาชนจากจังหวัดสกลนคร เขตเลือกตั้งที่ ๒ ขอใช
สิทธิในการอภิปรายสรุปตามขอบังคับในฐานะของผูเสนอญัตติครับ  
   นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : 
ยังไมไดปดอภิปรายใชไหมครับ  
   นายจุมพฏ  บุญใหญ (สกลนคร) : คือไดเสนอใหปดเมื่อทางพรรคประชาธิปตย
อภิปราย ๒ ทาน  
   นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : 
เมื่อกี้ทานประธานชัยไมไดปดใชไหม ไมใชอภิปรายสรุปใชไหมที่พูดจบไปเมื่อกี้  
  นายสุทิน คลังแสง (มหาสารคาม)  : นิดหนึ่งครับทานประธาน  อยางนี้ครับ  
กอนที่จะมาถึงทานจุมพฏ ทานประธานชัยไดบอกวาไดเปนขอตกลงระหวาง ๒ ฝาย 
วาใหแตละพรรค ฝายคาน ๒ ทาน พรรคพลังประชาชน ๒ ทาน แลวก็พรรคชาติไทย 
อีก ๑ ทาน ซึ่งก็ใชสิทธิหมดแลว ขั้นตอนตอไปจึงจะเปนขั้นตอนของผูใชสิทธิเจาของญัตติ
อภิปรายสรุป ซึ่งทานจุมพฏเขาใจวาจะใชสิทธิผูอภิปรายสรุป ถัดจากนั้นก็จะเปนทางโนน 
แลวก็ทางนี้อีกทานหนึ่งก็จะจบสมบูรณครับ  
 



๒๙๙ 
สผ ๔/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                จีรนุช ๑๔๒/๒ 
 
   นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : 
ถาอยางนั้นผมหารือที่ประชุมเพื่อปดอภิปรายนะครับ ไมมีทานใดเห็นเปนอื่นนะครับ  
  (ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น) 
   นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : 
ถือวาที่ประชุมมีมติใหมีการปดอภิปรายนะครับ ทานจุมพฏจะใชสิทธิอภิปรายสรุปนะครับ 
   นายจุมพฏ  บุญใหญ (สกลนคร) : ครับ  
   นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : 
เชิญครับ  
   นายจุมพฏ บุญใหญ (สกลนคร) : ทานประธานที่เคารพครับ กระผม จุมพฏ  
บุญใหญ จากพรรคพลังประชาชน จังหวัดสกลนคร เขตเลือกตั้งที่ ๒ ทานประธานครับ 
ญัตติการศึกษาแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญนี้ กระผมขอกราบเรียนทําความเขาใจเบื้องตน
กับทานประธานวา พรรคพลังประชาชนไดเสนอญัตติการศึกษาปญหาการบังคับใช
รัฐธรรมนูญเขามา ๒ ญัตติ ตั้งแตเมื่อคราวการประชุมสมัยสามัญทั่วไป กระผมจําไดวา
ญัตติที่ ๑ ขอประทานอภัยที่เอยนาม คือ ทานบุญจง วงศไตรรัตน จากนครราชสีมา  
ไดยื่นเมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ศกนี้ และกระผมเองกับคณะก็ไดยื่นเมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม  
แตเนื่องจากวามีญัตติในสภาจํานวนมาก แมญัตติดวนของการศึกษาแกไขเพิ่มเติม
รัฐธรรมนูญจะเปนญัตติที่สําคัญก็ไมสามารถที่จะไดรับการพิจารณาญัตติในคราว 
การประชุมสมัยสามัญ ทานประธานครับ นี่คือเจตนารมณของพรรคพลังประชาชนวา 
เราไมไดจะเรงรีบแกไขรัฐธรรมนูญ แตเราตองการที่จะศึกษากระบวนการบังคับใช
รัฐธรรมนูญเสียกอนเพื่อการแกไขเพิ่มเติม ทานประธานครับ กระผมจะใชเวลาประมาณ 
๑๐ นาทีเพื่ออภิปรายสรุปอยางนี้ หลักนิติธรรมที่เอยอางกันนั้นบางครั้งฟงดูเลื่อนลอย 
หลักของการบัญญัติรัฐธรรมนูญซึ่งเปนกฎหมายมหาชน เปนกฎหมายบังคับโครงสราง
ของการปกครองแผนดินนั้น  ทานประธานที่ เคารพครับ การจะตีความกฎหมาย 
หรือบัญญัติกฎหมายนั้น กระผมขอกราบเรียนทานประธานไดทราบวากฎหมาย 
จะแยกออกเปนกฎหมายมหาชนและกฎหมายเอกชน ซึ่งปรัชญาในการใชในการตีความนั้น  
 



๓๐๐ 
สผ ๔/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                จีรนุช ๑๔๒/๓ 
 
แตกตางกันโดยสิ้นเชิง ในการตีความหรือการแปลความของกฎหมายมหาชนจะนํา 
หลักของกฎหมายเอกชนมาตีความไมไดโดยเด็ดขาด นี่คือหลักวิชากฎหมายการปกครอง
บานเมือง กระผมจะขอยอนไปถึงหลักการปกครองที่มีอยูในพระไตรปฎก กระผมเปน 
เด็กวัดครับ ไมไดรับการศึกษากฎหมายจากตางประเทศเรียนการศึกษาจากมหาวิทยาลัย
รามคําแหงเพียงนิติศาสตรบัณฑิตเทานั้น มรดกสุดทายของพระพุทธองคที่มอบใหกับโลก 
ทานไดตรัสกับพระอานนทและภิกษุวา  สังขารทั้ งหลายไม เที่ยง  ภิกษุทั้ งหลาย 
จงยังประโยชนตนและประโยชนทานใหถึงพรอมดวยความไมประมาทเถิด นี่คือ
เจตนารมณของหลักกฎหมายมหาชนที่พระพุทธองคไดมอบใหกับโลก นั่นหมายความวา
อยางไรครับ นักศึกษาที่เรียนวิชากฎหมายมหาชนจะไดทราบ แมแตถาทานที่ติดตาม 
ฟงการบรรยายการปกครองบานเมืองของทานประธานองคมนตรีและรัฐบุ รุษ  
พลเอก เปรม ติณสูลานนท ซึ่งไดบรรยายที่สถาบันนิดา ทานบอกวาการปกครอง
บานเมืองจะไม มีปญหาถาผลประโยชนของ เอกชนและผลประโยชนของรัฐ 
หรือของสาธารณะไดสมดุลกัน นี่คือคําตรัสของพุทธองคครับ --------------------------------- 
 

 - ๑๔๓/๑ 
 

                
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๐๑ 
สผ ๔/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ             วันทนา ๑๔๓/๑ 
 
ประโยชนตนคือประโยชนของเอกชน หรือประชาชน หรือสิทธิและเสรีภาพของประชาชน  
ประโยชนทานคือประโยชนสาธารณะตองถึงพรอมกันคือสมดุลกัน นั่นหมายความวา
ผูปกครองหรือรัฐจะตองไมใชอํานาจตามอําเภอใจ ประชาชนผูถูกปกครองจะตองไมอาง
สิทธิและเสรีภาพเกินขอบเขตไปละเมิดประโยชนของสาธารณะ หรือไปละเมิดสิทธิของ
บุคคลอื่น กระผมอยากจะกราบเรียนทานประธานไดพิจารณาวาในขณะนี้มีคนอาง 
มาตรา ๖๓ แหงรัฐธรรมนูญ ป ๒๕๕๐ อางแตวรรคหนึ่งบอกวามีสิทธิชุมนุมโดยสงบ 
ปราศจากอาวุธ แตวรรคสองไมพูดถึง วรรคสองไดบอกวา ถารัฐธรรมนูญนี้จะจํากัดเสรีภาพ 
โดยออกกฎหมายวาถาการชุมนุมนั้นไปละเมิดสาธารณะทําใหสาธารณะตองเสียประโยชน 
ทานประธานครับ ในขณะนี้การชุมนุม ไดยกการชุมนุมและอางวาเปนการชุมนุม 
โดยอารยะหรืออารยะขัดขืน ทานประธานครับ ในกฎหมายอาญาซึ่งเปนกฎหมายมหาชน
เชนกันในมาตรา  ๖๕  ไดบัญญัติยกเวนไมเอาผิดคนที่กระทําความผิดกฎหมาย 
ไวมาตราหนึ่งคือมาตรา ๖๕ บอกวา ผูใดกระทําความผิดในขณะไมสามารถรูผิดชอบ
หรือไมสามารถบังคับตนเองได เพราะจิตฟนเฟอน ทานประธานที่เคารพ นั่นก็คือหมายความวา 
ผูใดกระทําความผิดเพราะเปนโรคจิตไมสามารถรูผิดชอบกฎหมายบอกไมเอาโทษ  
ในขณะนี้การชุมนุมซึ่งอางสิทธิเสรีภาพเกินขอบเขตไปลวงล้ําประโยชนของสาธารณะ 
นักเรียนไมสามารถมาโรงเรียนไดในวันพรุ งนี้  เกินขอบเขตแลวครับ การชุมนุมนี้ 
ไมใชการชุมนุมที่เปนอารยะขัดขืน ถาจะพูดถึงมาตรา ๖๕ นั่นคือคนวิปลาสทําความผิด 
ไมตองรับโทษ ขณะนี้กําลังจะยกระดับขึ้นสูวิปลาสขัดขืนครับทานประธาน เพราะอะไรครับ  
เพราะวาทําอะไร ๆ ก็ไมผิด ไมมีใครไปเอาโทษ นี่คือความวุนวายของบานเมืองกําลัง
เกิดขึ้นเพราะเอกชนหรือประชาชนอางสิทธิเสรีภาพ ใชคําวา สิทธิเสรีภาพ ตามอําเภอใจ
ของตนเกินขอบเขตของการที่จะเคารพถึงประโยชนสาธารณะหรือสิทธิสาธารณะ  
ทานประธานที่เคารพ มาตรา ๒๓๗ ซึ่งมีการกลาววาพรรคพลังประชาชน พรรคชาติไทย 
หรือแมแตกระทั่งพรรคมัชฌิมาธิปไตยพรอมที่จะแกไขเพื่อหนีการยุบพรรคนั้น  
หลักกฎหมายมหาชนคืออะไร นิติบุคคลตามกฎหมายเอกชนไดมีคณาจารยจาก 
หลายมหาวิทยาลัย ๔๒ ทานเขียนบทความในหนังสือมติชนบอกวา ถาลูกจางกระทํา 
 



๓๐๒ 
สผ ๔/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ             วันทนา ๑๔๓/๒ 
 
ความผิดในทางการที่จาง นายจางตองรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนเพื่อการละเมิด 
ใหกับลูกจาง อันนั้นเปนกฎหมายเอกชน เปนบทบัญญัติในประมวลกฎหมายแพง 
และพาณิชย แลวกฎหมายมหาชนละครับ กระผมขอกราบเรียนอยางนี้ ถาสมมุติ 
มีผูพิพากษาคนหนึ่งรับสินบนซึ่งมีจริงในประเทศไทยมีสถิติยืนยัน สมัยประธานศาลฎีกา
ทานหนึ่งเคยไลผูพิพากษาโดย กต. ไลออกจากราชการเพราะการทุจริตถึง ๑๗ ทาน  
ผมถามวาเราจะยุบศาลฎีกาไดไหม  ยุบไมไดครับ  เพราะศาลเปนของประชาชน  
ศาลเปนองคกรตามกฎหมายมหาชน ผมถามวาถาผูบัญชาการทหารบก ผูบัญชาการ
ทหารเรือ หรือผูบัญชาการเหลาทัพทั้งหลายกระทําการยึดอํานาจการปกครองแผนดิน 
ซึ่งเปนความผิดฐานเปนกบฏตามประมวลกฎหมายอาญานั้น เราจะไปยุบกองทัพบก  
ยุบเหลาทัพทิ้งไดไหมครับทานประธาน ยุบไมได เพราะนี่เปนสถาบันของมหาชน  
เปนสถาบันของสาธารณะ เปนนิติบุคคลตามกฎหมายมหาชนครับ ทานประธานที่เคารพ 
พรรคการเมืองคือที่รวมของผูมีอุดมการณทางการเมืองเชนเดียวกัน พรรคการเมืองคือ 
สิทธิ เส รีภาพของประชาชนที่ จะรวมตัวกันเปนนิติบุคคลตามพระราชบัญญัติ 
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง นี่คือนิติบุคคลตามกฎหมายมหาชน ถาสมาชิก
พรรคการเมืองทานใดทานหนึ่ง ไมวาจะเปนหัวหนาพรรคหรือกรรมการบริหารพรรค 
กระทําความผิดตองรับเฉพาะตัวครับ -------------------------------------------------------------- 
 

                               - ๑๔๔/๑ 
 
 
 
 
     
 



๓๐๓ 
สผ ๔/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                  รัชนีพร ๑๔๔/๑ 
 
เชนเดียวกันกับที่ผูพิพากษาถากระทําผิดตองรับผิดเฉพาะตัว เชนเดียวกันกับถาทหาร
กระทําความผิดตองทําผิดเฉพาะตัวไมสามารถใหองคกรรับผิดได เชนเดียวกันกับ 
พรรคการเมืองครับทานประธาน  ดังนั้น รัฐธรรมนูญ  ป  ๒๕๕๐  มาตรา  ๒๓๗  
อันวิพากษวิจารณกันตั้งแตเมื่อวานจนกระทั่งถึงวันนี้นั้นจึงขัดกับหลักของกฎหมาย
มหาชนและขัดกับขอหามของปรัชญากฎหมายมหาชนที่หามนําเอากฎหมายเอกชน 
มาตีความและมาบัญญัติไวในกฎหมายมหาชนครับทานประธาน นี่คือรัฐธรรมนูญ 
ที่ขัดกับหลักนิติธรรมอยางสิ้นเชิงและขัดอยางรายแรงดวย แมรัฐธรรมนูญจะไดเขียนไว 
ในมาตรา ๓ วาการใชอํานาจตองเปนไปตามหลักนิติธรรม ผูบัญญัติรัฐธรรมนูญนั้นเอง
กลับบัญญัติ รัฐธรรมนูญขัดกับหลักนิติธรรม  ดังนั้นมาตรา  ๒๓๗  จะตองได รับ 
การพิจารณาวาควรบัญญัติไวหรือยกเลิกไปโดยคณะกรรมาธิการวิสามัญที่จะตั้งขึ้น 
กระผมไดยกเหตุผลในการเสนอญัตติ ๒ ประการ คือรัฐธรรมนูญมิไดเปนไปตามหลัก 
การปกครองระบอบประชาธิปไตย กระผมจะไมอภิปรายสรุปในประเด็นนั้น เหตุผล 
ประการตอมาคือรัฐธรรมนูญบัญญัติโดยขัดกับหลักนิติธรรม ในระหวางการหาเสียง
เลือกตั้งครับทานประธาน กระผมและผูสมัครพรรคพลังประชาชนในจังหวัดสกลนคร 
ทุกทานไดบอกวาจะแกไขรัฐธรรมนูญโดยบอกกับพี่นองประชาชนเปนภาษางาย ๆ  
ไมอธิบายดวยภาษากฎหมายยาก ๆ วาทานประธานครับ กระผมขออนุญาตยกตัวอยาง 
ที่ผมใชปราศรัยกับพี่นองประชาชนวาการออกกฎหมายนั้นถาสมมุติวาบานของเรา 
หรือสังคมของเรามีพี่นองประชาชนชาวรากหญาอยูในบานนอกคอกนาไมมีสวม 
ที่จะอุจจาระใส ขอประทานอภัยทานประธานครับ ไปอุจจาระใสทุงนาและทาน้ํากอใหเกิด
ความสกปรกเปนที่เสียหายแกสิ่งแวดลอม ผูปกครองบานเมืองเพื่อที่จะรักษาสิ่งแวดลอม 
จึงออกกฎหมายบัญญัติวาผูใดอุจจาระใสทุงนาและทาน้ําผูนั้นมีความผิด แตถาจะบอกวา 
วันพรุงนี้นับแตกฎหมายบัญญัติใชผูนั้นมีความผิดสังคมอยูได แตถาบอกวาเมื่อวานนี้
สัปดาหกอน เดือนกอน ปกอน ใครอุจจาระใสทุงนาและทาน้ํามีความผิดทั้งหมด กระผม
ถามทานประธานวาสังคมเราอยูไดไหม เชนเดียวกันครับทานประธาน เมื่อมีการยึดอํานาจ
การปกครองแผนดิน กฎหมายพรรคการเมืองไมไดบอกวากรรมการบริหารพรรค 
 



๓๐๔ 
สผ ๔/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ                  รัชนีพร ๑๔๔/๒ 
 
จะตองถูกตัดสิทธิทางการเมือง ๕ ป ไมมีกฎหมายนี้บัญญัติไวครับทานประธาน 
แลวตุลาการรัฐธรรมนูญไมใชศาลรัฐธรรมนูญครับทานประธาน เพราะศาลรัฐธรรมนูญนั้น 
มีองค คณะ  ๑๕  ท าน  สวมครุ ยสี แดง  ได รับการ โปรด เกล า โปรดกระหม อม 
จากพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว แตตุลาการรัฐธรรมนูญไมมีครุยครับ และไมไดรับการ 
โปรดเกลาโปรดกระหมอมครับทานประธานที่เคารพ ตุลาการรัฐธรรมนูญบัญญัติ
ยอนหลัง ลงโทษยอนหลังเอากับกรรมการ ๑๑๑ คนนั้นขัดกับหลักนิติธรรมงาย ๆ  
เร่ืองอุจจาระใสทุงนาใสทาน้ําครับทานประธาน พี่นองประชาชนชาวอีสานเห็นวา
รัฐธรรมนูญขัดกับหลักนิติธรรมและตองการใหพรรคพลังประชาชนแกไขรัฐธรรมนูญ
มาตรานี้จึงเลือกพรรคพลังประชาชนเกือบทั้งอีสาน หลักนิติธรรมตอไปก็คือวาจัดตั้ง
องคกรเฉพาะกิจหรือศาลเฉพาะกิจขึ้นมาเพื่อพิจารณาคดีใดคดีหนึ่งไมไดครับ  
ในอดีตเคยมีพระราชบัญญัติออกมาเพื่อพิจารณาคดีอาชญากรสงคราม ศาลฎีกา 
ในยุคนั้นไดปฏิเสธไมใชบทบัญญัติของพระราชบัญญัติอาชญากรสงครามไปลงโทษ 
กับผูที่ถูกฟองรองวาเปนอาชญากรสงครามเมื่อสมัยสงครามโลกครั้งที่ ๒ กระผมจําเลข
ฎีกาไมไดครับ เพราะกระผมเปนคนตกเลข จําไดแตวาเลข ๑๑๑ ออกเมื่อกี้นี้ครับ  
วันที่ ๑๖ ครับ ทานประธานที่เคารพครับ นี่คือการที่ตุลาการรัฐธรรมนูญคือองคกรที่ตั้งขึ้น
โดยผูยึดอํานาจเปนองคกรเฉพาะกิจครับ ขัดกับหลักเราจะตั้งศาลขึ้นมาพิจารณา 
คดีใดคดีหนึ่งแลวยุบศาลนั้นลงไป นี่คือขัดกับหลักนิติธรรม นอกจากนั้นเพื่อยืนยันวา 
จะฆาคนคนหนึ่งใหตายแน ๆ ตั้ง คตส. ขึ้นมาอีกครับ ------------------------------------------- 
 

                    - ๑๔๕/๑ 



๓๐๕ 
สผ ๔/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ           สุทธาทิพ ๑๔๕/๑ 
 
คตส. ก็คือองคกรเฉพาะกิจ เมื่อกระทํากิจฆาคนคนหนึ่งใหตายทางการเมืองแลวก็จะตอง
สิ้นอายุไปในวันที่ ๓๐ มิถุนายนนี้ นี่คือองคกรที่ตั้งขึ้นมาขัดกับหลักนิติธรรม นี่คือ 
มาตรา ๓๐๙  มาตรา ๓๐๙ จึงจะตองไดรับการขึ้นมาพิจารณาวาจะตองแกไขหรือใหคงไว  
การซื้อเสียงในการหาเสียงเลือกตั้งนั้นเปนความผิดชั่วรายอยางแนนอน เมื่อเชานี้ 
มีเพื่อนสมาชิกพรรคผมคนหนึ่งถามวาในสภาแหงนี้มีใครบางไมซื้อเสียง กระผมตอบวา 
ผม จุมพฏ บุญใหญ ไมไดซื้อเสียงเขามาในสภาแหงนี้ครับ กระผมเคยสมัครรับเลือกตั้ง
เปนผูแทนราษฎรตั้งแตป ๒๕๒๙ แลวก็กราบเรียนวาสังกัดพรรคประชาธิปตยครับ  
ไดคะแนน ๓๐,๐๐๐ เศษครับ ไมไดซื้อเสียงครับ แตเขาสภาไมได ทานประธานครับ 
ใชเวลา ๒๒ ป ในการรับใชประชาชนจึงเขาสภาได ทําไมครับ เพราะตอนนั้นพี่นอง 
ชาวอีสานยังไมพัฒนาการเมือง ยังเลือกที่ตัวบุคคล แต ณ วันนี้พี่นองชาวอีสานไดเลือก
พรรคการเมืองแลว พี่นองภาคใตเลือกพรรคประชาธิปตยครับ ไมสนใจวาจะเปนใคร 
ในขณะนี้พี่นองชาวอีสานไมสนใจวาใครจะลงสมัครขอใหเปนพรรคพลังประชาชน  
ผิดดวยหรือครับทานประธาน นี่คือวิวัฒนาการและความกาวหนาทางการเมืองซึ่งใชเวลา
ถึง ๒๒ ป พี่นองครับ ทานประธานครับ เราใหเวลาพี่นองประชาชนไดพัฒนาความคิดนี้  
ใหการซื้อเสียงหรือขายเสียงไดหายไปโดยจิตสํานึกของผูสมัครรับเลือกตั้งและของ 
ผูลงคะแนนเลือกตั้ง จะดีกวาไหมครับที่จะหาทางยุบพรรคการเมือง โดยมาตรา ๒๓๗  
ใจเย็น ๆ ครับ ประชาธิปไตยตองใจเย็น ๆ ทุกสิ่งทุกอยางตองเกิดมาจากใจครับ มะโน ปุ
พัง คมา ธรรมาครับทานประธาน ใจเปนตัวสั่งถาใจส่ังวาไมซื้อเสียง มันก็ไมซื้อเสียง  
ถาใจสั่งวาไมขายเสียงใครเอาเงินมาจายเขารับทั้งนั้นแตเขาไมกาใหหรอกครับ นี่คือ 
พี่นองอีสานของกระผมเปนอยางนั้นทุกจังหวัดครับ ๑๙ จังหวัดครับ กระผมอยากจะ
กราบเรียนวา ความชั่วรายที่รายกวาการขายเสียงและการซื้อเสียงคือการเปนกบฏ  
ยึดอํานาจการปกครองแผนดิน  ยืนยันความชั่ วรายวาโทษนั้นจะตองได รับถึ ง 
การประหารชีวิตหรือจําคุกตลอดชีวิต ยืนยันโดยประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๑๓ 
แตโทษซื้อเสียงนั้น ถาดําเนินคดีก็จําคุกปสองป แถมรอลงอาญาอีกครับ นี่คือระดับของ
ความชั่วนั้นแตกตางกัน ทานประธานที่เคารพ พูดอยางนี้เห็นไมชัดครับ เอาอยางนี้ดีกวา 
 



๓๐๖ 
สผ ๔/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ           สุทธาทิพ ๑๔๕/๒ 
 
ผมจะพูดใหพี่นองรากหญาไดฟงดวย สมมุติวามีสาวงามคนหนึ่งชื่อวานางสาวประชาธิปไตย  
มีคนรูปหลอ คารมเปนตอรูปหลอเปนรองไปจีบแลวเขาก็วิ่งตามไมตองเสียคาสินสอด  
ไมตองเสียสินแลวก็ไปสมรสกันอยูดวยกันเปนคูสมรส ทานประธานครับดีไหมครับ 
ประเพณีไทยบอกไมดี แตอันนี้เปรียบไดกับกาแฟแกวเดียวก็ไมเลี้ยงใครแลวไดเปน
ผูแทนราษฎรใชไหมครับ ทีนี้มีอีกคนหนึ่งครับ รักแลวก็เอาเงินไปแตง อีกคนหนึ่งบอกเขา
ไมรักแตจะเอาเงินไปแตงหรือเอาเงินไปซื้อ ทานประธานครับ อีกคนหนึ่งบอกเอาเงินไปให
เขาก็ไมเอา แตเอาปน เอารถถังออกมาจี้และขมขืนกระทําชําเรา เปรียบไดกับการกบฏ 
ยึดอํานาจ ใครชั่วรายกวากัน แลวคนที่ชักนําสรางเงื่อนไขใชวิปลาสขัดขืนเพื่อสราง
เงื่อนไขใหเกิดการปฏิวัติยึดอํานาจถือวาเปนผูสนับสนุนตามประมวลกฎหมายอาญา  
ชั่วรายไหมครับ ผูสนับสนุนตองระวางโทษ ๒ ใน ๓ นะครับ จากประหารชีวิตลดเหลือ
จําคุกตลอดชีวิตนี่คือความชั่วรายที่ไมควรใหมี จิตวิญญาณคนเปลี่ยนแปลงได บางคน
อาจจะยอมรับวิถีการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  ยึดมั่นในระบบรัฐสภา  
แตเมื่อกาลเวลาเปลี่ยนไปใจคนเปลี่ยนไดครับ นักการเมืองทานหนึ่งอาจจะบอกวายึดมั่น
ในวิถีการปกครองในระบอบรัฐสภา แตเมื่อเวลาเนิ่นชาออกไป -------------------------------- 
 

 - ๑๔๖/๑ 
 



๓๐๗ 
สผ ๔/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ                              บุศยรินทร ๑๔๖/๑ 
 
อาจจะสนับสนุนการใชวิธีวิปลาสขัดขืนสรางเงื่อนไขใหเกิดการปฏิวัติก็ได ทานประธาน 
ที่เคารพครับ กระผมจะสรุปจบวา พระพุทธองคไดสั่งสอนวาเราจะตองเสียสละทรัพย 
เพื่อรักษาอวัยวะ เราจะตองเสียสละอวัยวะเพื่อรักษาชีวิต และเราจะตองสละชีวิต 
เพื่อรักษาธรรม ปรัชญาการปกครองบานเมืองกระผมไดพูดเปดวาอยาปกครองโดยคน 
ตองปกครองโดยกฎหมาย รัฐบาลตองเปนรัฐบาลของกฎหมายหรือรัฐบาลโดยกฎหมาย
เพราะคนเปลี่ยนแปลงได เราจะตองใชหลักกฎหมายที่ไมฝาฝนหลักนิติธรรม เราจะตอง
ไมยอมสละหลักนิติธรรม หลักกฎหมายในการปกครองบานเมืองเพื่อที่จะไปลาลางแคน
บุคคลใดบุคคลหนึ่งที่กระทําความผิด เราจะตองไมตั้งศาลขึ้นมาพิจารณาคดีหรือองคกร
พิจารณาคดีของบุคคลใดคนหนึ่ง  โดยละทิ้งซึ่งหลักนิติธรรมอันเปนหลักสงบสุข 
ที่จะปกครองบานเมืองใหประโยชนตนและประโยชนทานถึงพรอมกันดั่งพระพุทธองคตรัส 
ทานประธานที่เคารพครับ ในการพิจารณาคดีอาญาศาลจะตองไมยอมใหผูบริสุทธิ์ 
ไดรับโทษ แมแตการรับโทษจําคุก ๑ วินาทีจะเกิดขึ้นไมได เชนเดียวกันครับกฎหมาย 
อันขัดกับหลักนิติธรรมนั้นไมควรจะเกิดขึ้นในประเทศอันปกครองโดยระบอบประชาธิปไตย 
และทานประธานที่เคารพ รัฐธรรมนูญที่ฝาฝนตอหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
และไมเปนไปตามหลักนิติธรรมนั้นจะตองไดรับการแกไขทันทีโดยไมรีรอขอบคุณครับ  
ทานประธานครับ 
   นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) :  
ทานณัฐวุฒิจะใชสิทธิอภิปรายสรุปใชไหมครับ 
   นายณัฐวุฒิ  ประเสริฐสุวรรณ (สุพรรณบุรี) : ใชครับ ทานประธานครับ 
  นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) :  
เชิญครับ  
   นายณัฐวุฒิ  ประเสริฐสุวรรณ (สุพรรณบุรี) : กราบเรียนทานประธานสภา
ที่เคารพครับ  กระผม ณัฐวุฒิ  ประเสริฐสุวรรณ จังหวัดสุพรรณบุรี พรรคชาติไทย  ขออนุญาต 
อภิปรายสรุปญัตติของพรรคชาติไทยที่ไดยื่นตอสภาแหงนี้ เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน  
พุทธศักราช ๒๕๕๑ ญัตติดวนของพรรคชาติไทย เร่ืองขอใหตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ 
 



๓๐๘ 
สผ ๔/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ                              บุศยรินทร ๑๔๖/๒ 
 
พิจารณาศึกษาปญหาอุปสรรค ขอดี ขอเสีย ของบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญเพื่อประกอบ
ใหมีการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญตอไป ทานประธานที่เคารพครับ พรรคชาติไทย 
ไดยื่นญัตติดวนดวยเหตุผลหลายประการครับ  
   ประการแรก ทําไมตองมีการศึกษา เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม พุทธศักราช 
๒๕๕๐ รัฐธรรมนูญฉบับที่ใชอยูปจจุบันนี้ถึงแมวาจะผานการลงประชามติ แตเสียงที่ผาน
การลงประชามตินั้นใกลเคียงกันมากครับ ๑๔ ลานเสียงเห็นชอบใหใชรัฐธรรมนูญฉบับนี้ 
แตยังมีอีก ๑๐  ลานเสียงครับ ไมเห็นชอบ ไมเห็นดวย ดวยหลักปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยที่มีหลักการวาเรายอมรับเสียงขางมากแตตองเคารพเสียงขางนอยดวยครับ  
เพราะฉะนั้นใน ๑๐ ลานเสียงนั้นเราตองมาดูครับวาเขาไมเห็นดวยในประเด็นไหนบาง  
ไมเห็นชอบในประเด็นบทบัญญัติในมาตราใดบาง เพราะฉะนั้นจึงเปนเหตุเปนผล 
อยางยิ่งครับที่สภาที่เปนตัวแทนของพี่นองประชาชนจะไดมีโอกาสนําเสียงขางนอย  
๑๐ ลานเสียงเขามาพิจารณาเขามาศึกษากันวามีประเด็นใดที่จําเปนตองปรับปรุงแกไข 
รัฐธรรมนูญฉบับนี้ครับ  
   ประการที่สอง สําคัญอยางยิ่งครับทานประธานที่เคารพ ระยะเวลาในการแกไข 
รัฐธรรมนูญที่เหมาะสมที่สุด ------------------------------------------------------------------------- 
 
                                     - ๑๔๗/๑ 
 
 
 
 



๓๐๙ 
สผ ๔/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ                                                             กมลทิพย ๑๔๗/๑ 
 
ภายใตบรรยากาศที่ไมเกิดความแตกแยกของผูคนในสังคมของชาติไทยเรา บรรยากาศ
ของความสมานฉันทตองเกิดขึ้นครับ ภายใตการแกไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้ ไมใชแตกแยก
อยางที่เปนอยู ฉะนั้นเปนหนาที่ของคณะกรรมาธิการที่จะมีการแตงตั้งไป ทานประธาน 
ที่เคารพครับ วันนี้พรรคชาติไทยภูมิใจกับสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรค ๒ ทาน  
ที่ไดแสดงความคิดเห็นไดอภิปรายในสภาแหงนี้ครับ ทานแรกขออนุญาตเอยนาม  
ทานภราดร ปริศนานันทกุล ไดหยิบยกบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญบางมาตราใหเห็นแลววา 
มันจําเปนตองไปศึกษาหาแนวทางในการแกไขตอไป อีกทานหนึ่งครับ ทาน ส.ส. สิริพงศ 
อังคสกุลเกียรติ เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรสมัยแรกทั้ง ๒ ทานครับ แตสามารถ 
ลุกขึ้นมาแสดงความคิดเห็นในเรื่องที่สําคัญที่สุดก็คือ บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ ส.ส.  
สิริพงศไดชี้ใหเห็นวาความชัดเจนในมาตราตาง ๆ นั้นจําเปนตองมีการปรับปรุงแกไข  
ผมยกตัวอยางใหเห็นอีกมาตราหนึ่งครับ ทานประธานที่เคารพครับ รัฐธรรมนูญที่ใช 
อยูในปจจุบันมาตรา ๑๙๐ ทานประธานที่เคารพครับ ที่เกิดขึ้นอยูในขณะนี้ บทบัญญัติ
ของรัฐธรรมนูญเขียนไวอยางนี้นะครับ ทานประธานที่เคารพ ขออนุญาตอานครับ  
วรรคสองสั้น ๆ ครับทานประธานครับ  
   หนังสือสัญญาใดมีบทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตไทย นี่ประการแรกนะครับ 
เปลี่ยนแปลงอาณาเขตไทย หรือเขตพื้นที่นอกอาณาเขตซึ่งประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตย 
หรือมีเขตอํานาจตามหนังสือสัญญาหรือตามกฎหมายระหวางประเทศ หรือจะตอง 
ออกพระราชบัญญัติเพื่อใหการเปนไปตามหนังสือสัญญา ตอไปนะครับทานประธานครับ 
หรือมีผลกระทบตอความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรือสังคมของประเทศอยางกวางขวาง  
หรือมีผลผูกพันดานการคา การลงทุน หรืองบประมาณของประเทศอยางมีนัยสําคัญ 
ตองไดรับความเห็นชอบของรัฐสภา  
   บทบัญญัติอยางนี้ชัดเจนหรือยังครับ สิ่งที่เกิดขึ้นกับเขาพระวิหารในขณะนี้
นี่นะครับ ถาบทบัญญัติมาตรา ๑๙๐ เขียนไวอยางนี้ ยังไมไดรับการปฏิบัติตามเพราะวา 
คําวา สัญญา หนังสือสัญญา จะไปครอบคลุมกับการลงนามของรัฐมนตรีวาการกระทรวง
การตางประเทศหรือไม จะตองไปตีความกันอยางนั้น เพราะฉะนั้นก็เปนหนาที่ของ 
 



๓๑๐ 
สผ ๔/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ                                                             กมลทิพย ๑๔๗/๒ 
 
คณะกรรมาธิการชุดนี้อีกเหมือนกันครับตองไปดูวา เหตุใดบทบัญญัติอยางนี้ยังไมชัดเจน 
และยิ่งไปกวานั้นครับ  วรรคสาม  กอนการดําเนินการเพื่อทําหนังสือสัญญากับ 
นานาประเทศหรือองคการระหวางประเทศ ตามวรรคสอง คณะรัฐมนตรีตองใหขอมูล 
และจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนและตองชี้แจงตอรัฐสภาเกี่ยวกับ 
หนังสือสัญญานั้น ในการนี้ใหคณะรัฐมนตรีเสนอกรอบการเจรจาตอรัฐสภาเพื่อขอ 
ความเห็นชอบดวย อยางนี้มันชัดเจนหรือยังครับ ทานประธานที่เคารพครับ ถามันยัง 
ไมชัดเจนอีกก็เปนหนาที่ของกรรมาธิการชุดนี้ครับนาเสียดายเหลือเกินครับวาอาจจะ 
มีการละเมิดบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญมาตรา ๑๙๐ นี้หรือไมครับ 
   ประการสุดทายครับ ทานประธานคงยังจําได  เมื่อวันที่  ๒ เมษายน 
หลังจากที่มีการยุบสภา มีการเลือกตั้ง มีการเลือกตั้งเมื่อวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๔๘ เราใช
งบประมาณไป ๒,๐๐๐ ลานบาท ------------------------------------------------------------------- 
 
                                                                                                                    - ๑๔๘/๑ 



๓๑๑ 
สผ ๔/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ                                                              กมลมาศ ๑๔๘/๑ 
 
หลังจากนั้นเพียงปเดียวมีการยุบสภาเกิดขึ้น แลวก็มีการเลือกตั้ง เราเสียเงินไปเมื่อวันที่ ๒ 
เมษายน อีก ๒,๐๐๐ ลานบาทแลวในทายที่สุด ๔,๐๐๐ ลานบาทแลวนะครับทานประธาน 
หลังจากนั้นการเลือกตั้งเมื่อวันที่ ๒ เมษายน เปนโมฆะ นํามาสูการลงประชามติเมื่อวันที่ 
๑๙ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๐ เราเสียเงินไปอีก ๒,๐๐๐ ลานบาท ทานประธาน 
ที่เคารพครับ ๖,๐๐๐ ลานบาทแลวนะครับ วันที่ ๒๓ ธันวาคม สภาชุดนี้แหละครับ 
มีการเลือกตั้ง เราเสียเงินงบประมาณไปอีก ๒,๐๐๐ ลานบาท งบประมาณซึ่งเปนภาษี
ของพี่นองประชาชน  ๘ ,๐๐๐  ลานบาทเสียไปแลวครับ  เพราะฉะนั้นเปนหนาที่ 
ของคณะกรรมาธิการชุดนี้ อีกเหมือนกันจะตองไปพิจารณาวาเราจะทําประชามติ 
ถามีการแกไข เราจะทําประชามติกอนหรือหลัง ผมกราบเรียนทานประธานอยางนี้ครับวา 
รัฐธรรมนูญที่ใชอยูในปจจุบันนี้เปนรัฐธรรมนูญที่ไดรับความเห็นชอบจากพี่นองประชาชน
ทั้งประเทศครับ เพราะฉะนั้นรัฐธรรมนูญฉบับใหมถามีการแกไขและจะนํามาใชจําเปน
อยางยิ่งครับ จําเปนอยางยิ่งตองผานฉันทานุมัติจากพี่นองประชาชนทั้งประเทศ
เชนเดียวกัน ไมใชมาผานรัฐสภา สมาชิกรัฐสภา ซึ่งเปนตัวแทนของพี่นองประชาชน 
อยางเดียว จําเปนครับตองไปลงประชามติกันอีกครั้งหนึ่งถึงแมวาจะเสียงบประมาณ
เพิ่มเติมก็ตาม แตผมไมเห็นดวยที่จะทํามติวาเห็นควรหรือไมเห็นควรแกไขรัฐธรรมนูญ
กอนที่ จะมีการแก ไข  ผมขออนุญาตสรุปญัตติของผมแต เพียง เทานี้  ก็หวั งว า
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรผูทรงเกียรติแหงสภานี้จะไดใหความเห็นชอบตอญัตติ 
ที่พรรคชาติไทยไดนําเสนอตอไปกราบขอบพระคุณทานประธานที่เคารพครับ 
   นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : 
เชิญทานสาทิตยครับ  
   นายสาทิตย วงศหนองเตย (ตรัง) : ทานประธานครับ ผม สาทิตย วงศหนองเตย 
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดตรัง พรรคประชาธิปตย ในฐานะผูเสนอญัตติดวน 
เร่ือง ขอใหตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการใชและปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ผมจะเปนคนสรุปญัตตินี้ครับทานประธาน 
ผมคิดว าตลอดระยะ เวลา  ๑  วัน เศษที่ ผ านมาที่ สภานี้ ใ ช เ วลาหลายชั่ ว โมง 
 



๓๑๒ 
สผ ๔/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                                                              กมลมาศ ๑๔๘/๒ 
 
ในการพิจารณาญัตติดวนของพวกเราทั้งสิ้นจํานวน  ๗  ฉบับนั้น  ตองยอมรับวา 
เปนการพิจารณากันไปในทามกลางสถานการณภายนอกสภาที่ไมปกติเปนอยางยิ่ง  
ไมวาจะเปนสถานการณทางดานเศรษฐกิจ สถานการณทางดานสังคม หรือแมแตกระทั่ง
สถานการณทางดานการเมือง แมจนกระทั่งปจจุบันที่พวกเรากําลังอภิปรายกันอยู 
และจะมีการลงมตินั้น สถานการณภายนอกสภานี้ก็ยังมีความรุนแรงและนาเปนหวงวา
อาจจะนําไปสูความวิกฤติที่หนักหนวงยิ่งขึ้นในบานเมืองของเรา ญัตติดวนฉบับนี้ 
เปนญัตติดวนที่เกิดขึ้นจากความเปนหวงในสถานการณของบานเมืองดังกลาวนั้นครับ 
ทานผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎรไดเสนอแนวความคิดนี้มาตลอดระยะเวลาตั้งแต 
มีการพูดถึงเรื่องของการแกไขรัฐธรรมนูญ ดวยความเปนหวงวาการคิดที่จะแกไข
รัฐธรรมนูญนั้นอาจจะนําไปสูวิกฤติที่บานปลายในบานเมืองได เหตุผลที่เปนอยางนี้ 
ก็เพราะวาพวกเราเห็นครับวา ปญหาทั้งหลายภายใตการบริหารราชการแผนดินของ
รัฐบาลซึ่งมีเสียงขางมากโดยพรรคพลังประชาชนนั้น ทานมีเปาหมายชัดเจนที่จะแกไข
รัฐธรรมนูญซึ่งไมใชเปนเปาหมายที่ผิดแตประการใด แมแตกระทั่งความเชื่อของทาน 
ที่ทานเชื่อวารัฐธรรมนูญฉบับนี้เปนรัฐธรรมนูญที่มีที่มาจากอํานาจเผด็จการก็ตาม 
เพียงแตจังหวะกาวและทาทีรวมถึงระยะเวลาและเนื้อหาในการนําเสนอในการ 
แกรัฐธรรมนูญนั้นกลายเปนจุดที่ทําใหเกิดความขัดแยงในบานเมืองก็วาได ----------------- 
 

     - ๑๔๙/๑ 
 
 



๓๑๓ 
สผ ๔/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ       พรรษวรรณ ๑๔๙/๑ 
 
พรรคประชาธิปตยนั้นเชื่อวารัฐธรรมนูญนั้นแกไดครับ แตขึ้นอยูกับวาในการแกไข
รัฐธรรมนูญนั้นเราจะแกอะไร แกเพื่อใครและแกเมื่อใด เปนความจริงเชนเดียวกัน 
ที่พรรคประชาธิปตยเคยบอกวาเมื่อประชามติจบไปแลวรัฐธรรมนูญก็สามารถที่จะแกไขได 
และมีหลายเรื่องที่จําเปนที่จะตองแกไข แตวาในความเปนจริงของประเทศเราตองยอมรับวา
ภายหลังการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ชวงปลายปที่แลวนั้นเมื่อเสร็จสิ้น 
จากการเลือกตั้งแลวปญหาจริง ๆ ที่เผชิญหนากับประเทศของเราอยูหาใชเร่ืองวิกฤติ 
ที่เกิดจากรัฐธรรมนูญไม แตวิกฤติที่เผชิญหนาเราอยูเปนวิกฤติที่เกิดขึ้นกับประชาชน 
ทั่วทุกหยอมหญา เปนวิกฤติในเร่ืองปากทองของแพง เปนวิกฤติที่กระทบไปถึงพี่นอง
เกษตรกร เปนวิกฤติที่กระทบไปถึงคนยากคนจน เปนวิกฤติที่มาจากสวนหนึ่งเปนปญหา 
ที่เกิดขึ้นจากภายนอกประเทศ และจําเปนอยางยิ่งที่จะตองอาศัยรัฐบาลและรัฐสภา  
ซึ่งมีเจตจํานงอันแนวแนที่จะแกไขวิกฤติเหลานั้นจึงสามารถนําพาประเทศไปสูความอยูดี
กินดีได สิ่งที่เราเปนหวงก็คือวาภายใตภาวะวิกฤติปากทองของแพงนั้นในวันที่รัฐบาล
แถลงนโยบายตอรัฐสภาเมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ ทานระบุเอาไวในนโยบายของทาน 
อยางชัดเจนในเวลานั้นในหนา ๒๘ บอกวารัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันเปนรัฐธรรมนูญ 
ฉบับแรกที่ใหประชาชนออกเสียงลงประชามติใหความเห็นชอบ แตโดยที่ยังปรากฏวา 
มีความคิดเห็นที่แตกตางกันอยูมาก รัฐบาลนี้จึงจะสนับสนุนใหมีการศึกษาทบทวน
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญเพื่อดําเนินการแกไขใหเปนไปตามหลักประชาธิปไตย 
อยางแทจริง และเปนประโยชนตอการบริหารประเทศใหดียิ่งขึ้นในเวลาอันควรตอไป  
ทานประธานก็จะเห็นวาในวันที่ทานแถลงนโยบายก็จะไมมีสมาชิกจากซีกของฝายคาน 
ลุกขึ้นคัดคานในประเด็นของรัฐธรรมนูญนี้แตประการใด ทานนายกรัฐมนตรีในฐานะ 
ผูนําสูงสุดที่มีเสียงขางมากในสภาผูแทนราษฎรก็ยังบอกวาการแกรัฐธรรมนูญอาจจะ 
มีการกระทํากันในชวง ๔-๕ เดือนกอนที่จะครบวาระ ๔ ป สถานการณในขณะนั้น 
จึงเอื้ออํานวยที่จะใหการแกไขปญหาวิกฤติปากทองของแพงของประชาชนโดยรัฐบาล
ตองดําเนินตอไป แตคําถามที่เกิดขึ้นก็คือวาแลววิกฤติการแกไขรัฐธรรมนูญมันเกิดขึ้น 
ไดอยางไร เราจําเปนจะตองยอนขอเท็จจริงในทางดานการเมืองในครั้งนี้ อยางนอย 
 



๓๑๔ 
สผ ๔/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ       พรรษวรรณ ๑๔๙/๒ 
 
เพื่อบันทึกเอาไว และเปนประโยชนตอการที่กรรมาธิการชุดนี้จะนําไปศึกษาในการแกไข
รัฐธรรมนูญตอไปในวันขางหนาดวย แนวคิดแกไขรัฐธรรมนูญนั้นหลังจากแถลงนโยบาย
ไปแลวมันเกิดเหตุการณทางการเมืองเกิดขึ้น วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ คณะกรรมการ 
การเลือกตั้งไดมีการประชุมเพื่อพิจารณาผลการสอบสวนกรณีทุจริตการเลือกตั้ง 
จังหวัดเชียงรายของนายยงยุทธ ติยะไพรัช ประทานโทษที่เอยนาม ทานเปนประธาน 
สภาผูแทนราษฎร เปนอดีตในขณะนี้ ในที่สุด กกต. นั้นมีมติ ๓ ตอ ๑ ลงมติวาทานทุจริต
การเลือกตั้ง พูดงาย ๆ ในภาษาชาวบานก็คือวาใหใบแดง นั่นคือเหตุการณที่เกิดขึ้น 
ในกุมภาพันธ เหตุการณนั้นผมเชื่อวาหลายฝายคงไมสบายใจอยางนอยที่สุดผูที่ 
ถูกใบแดงก็มีตําแหนงเปนกรรมการบริหาร เปนรองหัวหนาพรรค หลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นครับ  
วันที่ ๒๗ อดีตประธานสภาผูแทนราษฎรก็ประกาศยุติการทําหนาที่ แตเหตุการณสําคัญ
จริง ๆ มันเกิดวันที่ ๒๐ โดยกฎหมายวันที่ ๒๐ มีนาคม กกต. ซึ่งสงเรื่องใหศาลฎีกา 
ในสวนที่ตองทําเรื่องคดีเลือกตั้งนั้น ศาลฎีกาโดย นายสมศักดิ์ เนตรมัย มีคําสั่งประทับ 
รับฟองคดีดําที่ ลต ๓๘/๒๕๕๑ ระหวางคณะกรรมการการเลือกตั้งและนายยงยุทธ  
ติยะไพรัช รวมถึงบุคคลอื่นดวย โดยรัฐธรรมนูญและกฎหมายนั้น ----------------------------- 
 
                 - ๑๕๐/๑ 
 



๓๑๕ 
สผ ๔/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                        กุลนิษฐ ๑๕๐/๑ 
 
หลังจากศาลฎีกาประทับรับฟองก็เปนอันวาตองยุติการปฏิบัติหนาที่ ขอกังวลเรื่องนี้ผม
เขาใจวา เกิดขึ้นทันทีครับ  นั่น เพราะวาในกฎหมายเลือกตั้ งระบุ เอาไวชัด เจน  
ในรัฐธรรมนูญระบุเอาไวชัดเจนวา ถามีกรณีทุจริตการเลือกตั้งดังกลาวจะมีเงื่อนไข 
ซึ่งอาจจะนําไปสูการยุบพรรคได นโยบายที่แถลงไววาจะตองมีการศึกษาทบทวนกอน 
จึงถูกละเลย วันที่ ๒๒ มีนาคม หลังจากศาลฎีกามีคําสั่งประทับรับฟองไปเพียง ๒ วัน 
บุคคลแรกที่จุดประเด็นเรื่องการแกไขรัฐธรรมนูญ คือเลขาธิการพรรคพลังประชาชน 
นายแพทยสุรพงษ สืบวงศลี ใหสัมภาษณวา แนวทางการแกไขรัฐธรรมนูญนั้นจะเสนอ 
ใหแกไขรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๓๗ เพียงมาตราเดียว และใหมีผลบังคับใชกอนที่ตุลาการ
รัฐธรรมนูญจะมีคําพิพากษาคดียุบพรรค คําใหสัมภาษณเชนนี้เปนบันทึกยืนยันและ 
มัดแนวคิดในการแกไขรัฐธรรมนูญวามีที่มาจากกรณีที่ศาลฎีกามีคําสั่งประทับรับฟอง 
เลขาธิการพรรคพลังประชาชน รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังพูด ในที่สุดก็เลยเกิดเปน
ประเด็นที่ภายในพรรคพลังประชาชนเองเอาไปประชุมกันครับ ผมเลาเรื่องนี้เพราะเปน
ขอเท็จจริงทางการเมือง แลวเราจําเปนที่จะตองรับทราบที่มาที่ไปของญัตตินี้ เพราะทานเอง 
บอกวาญัตตินี้นั้นอาจจะมีวาระซอนเรน แตกระผมกราบเรียนวาไมมีจริง ๆ หลังจากนั้น
วันที่ ๒๖ มีนาคม โฆษกพรรคพลังประชาชนแถลงชัดเจนภายหลังการประชุมพรรควา  
ที่ประชุมมีมติใหแกไขรัฐธรรมนูญฉบับป ๒๕๕๐ ในหลายประเด็น โดยมอบหมายให 
นายชูศักดิ์ ศิรินิล รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี ในฐานะ 
   (นายวิเชียร ขาวขํา ไดยนืและยกมือขึ้น) 
   นายวิเชียร ขาวขํา (อุดรธานี)  :  ทานประธานครับ ประทวงครับ 
   นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :  
ทานสาทิตยมีผูประทวงครับ เชิญทานวิเชียร 
   นายวิเชียร ขาวขํา (อุดรธานี) : ทานประธานที่เคารพครับ ผม วิเชียร ขาวขํา  
พรรคพลังประชาชน จังหวัดอุดรธานี ผมขอประทวงผูกําลังอภิปรายซึ่งขอความเนื้อหาสาระ 
เปนการอภิปรายที่ใสรายพรรคพลังประชาชน ระบุชัดเจนวา เรานําเขาไปประชุมเปนที่มา
ของการแกไขรัฐธรรมนูญประเด็นอยางนี้ ซึ่งขอเท็จจริงแลวคุณสาทิตยไมไดอยูใน 
 



๓๑๖ 
สผ ๔/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ                       กุลนิษฐ ๑๕๐/๒ 
 
หองประชุมของพรรคพลังประชาชน คุณสาทิตยจะรูไดอยางไรวาพวกเรานําประเด็น 
เหลานี้เขาไปประชุมในพรรคพลังประชาชน ผมวาบรรยากาศมันจะจบแลว บรรยากาศ 
มันกําลังไปดวยดี  ผมวาอยาใชสํานวนโวหารอยางนี้ เลยครับ ทานประธานครับ  
ขอบคุณครับ 
   นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :  
ทานสาทิตยครับ ดวยความเคารพจริง ๆ นะครับ ทีนี้เหตุการณที่ทานเลามามันก็สวนหนึ่ง
ที่เปนขาวออกมาก็เปนตามที่ทานวา แตถาเอามาเรียงปะติดปะตอกันแลวนี้มันอาจจะทํา
ใหเกิดการเขาใจผิดนะครับ แลวอาจจะขัดกับหลักความจริงก็ได มันก็เลยอาจจะเขาขาย 
ใสราย เพราะฉะนั้นผมวินิจฉัยแลวนะครับ ทานไดโปรดระมัดระวังตรงนี้ดวยครับ  
ขออนุญาตเตือนทานนะครับ  
   นายสาทิตย วงศหนองเตย (ตรัง)  :  ขอบคุณครับ ผมยืนยันทานประธาน
นะครับ เร่ืองนี้ไมใชการใสรายครับ บุคคลที่เอยถึงนั้นเปน ส.ส. ทั้งสิ้นครับ ถาไมใชเปน
ขอเท็จจริงที่ปรากฏในสื่อมวลชนทานปฏิเสธไดครับ จะนายแพทยสุรพงษก็ดีที่จุดประเด็น
มาตรา ๒๓๗ ตองแกกอนยุบพรรค หรือแมแตกระทั่งคําแถลงของ รอยโท กุเทพ ใสกระจาง  
โฆษกพรรคพลังประชาชนที่ลงในเว็บไซตแนวหนา ฉบับวันที่ ๒๖ มีนาคม ป ๒๕๕๑ นี้ครับ  
ทานแถลงเชนนี้จริง ผมกราบเรียนทานประธานตอไปครับวา หลังจากนั้นเมื่อมีมติกัน 
แลววิปรัฐบาลเองก็ไปแตงตั้งคณะอนุกรรมการ เราจํากันไดทุกคนครับวา ประเด็น 
เร่ืองรัฐธรรมนูญนั้นมันมารอนขึ้นเมื่ออนุวิปของรัฐบาลเองไปเสนอใหแกไขรัฐธรรมนูญ 
เบื้องตนนั้นเสนอแกไข ๕ มาตราครับ ๕ มาตรานี้เปนที่มาของกระแสการวิพากษวิจารณ
เร่ืองของการแกไขรัฐธรรมนูญอยางยิ่งวามันเหมาะมันควรหรือไม ไมมีใครปฏิเสธหรอกครับ  
วาทานแกไขรัฐธรรมนูญไมได แตเหตุผลและเจตนาในการแกไขรัฐธรรมนูญของทานนั้น
มันถูกตีความไดวาเปนเจตนาที่ไมสุจริตตั้งแตตน  -------------------------------------------------- 
 

      - ๑๕๑/๑ 
 



๓๑๗ 
สผ ๔/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ            ณัฐวัฒน ๑๕๑/๑ 
 
ทานพูดมาตรา ๒๓๗ ทานพูดมาตรา ๓๐๙ ในขณะนั้น อยาปฏิเสธเลยครับวามันมีกระแส
คัดคานเกิดขึ้นมากมายในสังคม พรรคประชาธิปตยเองครับเปนฝายเตือนและใหสติรัฐบาลวา
การแกไขรัฐธรรมนูญทําไดแตตองระมัดระวัง ในเวลานี้ปญหาวิกฤติปากทองของแพง 
เปนเรื่องใหญ รัฐธรรมนูญมีปญหาตองแกแน แตรัฐธรรมนูญยังมีปญหาในสวนเฉพาะการเมือง 
แกปญหาประชาชนกอน แตเร่ืองรัฐธรรมนูญที่เดินตอก็คือวา หลังจากที่มีการจุดประเด็นแกไข 
๕ ประเด็นขึ้นมาแลวสังคมมีการวิพากษวิจารณคัดคานกันอยางเรียกไดวากวางขวาง 
ไปทั่วทั้งประเทศ สุดทายครับกระผมก็จะตัดตอนวาที่สุดแลวนี่วิปรัฐบาลเองก็เลยเปลี่ยนแปลง
จากการแกไข ๕ ประเด็นกลับกลายเปนการแกไขทั้งราง วันที่ประกาศวาแกไขทั้งรางนี่ละครับ
เปนวันที่มีการกอกระแสการคัดคานความเห็นของทานกวางขวางในทุกวงการ เราแทบ 
ไมเคยเห็นวานายแพทยอาวุโสของประเทศนี้จะออกมาใหสัมภาษณแถลงขาวไมเห็นดวย
กับการแกไขรัฐธรรมนูญทั้งราง เราไมเคยเห็นองคกร นักวิชาการจากมหาวิทยาลัยตาง ๆ 
ออกมาคัดคาน ความจริงสิ่งที่เขาคัดคานก็มีประเด็นครับ เขาไมไดคานการแกรัฐธรรมนูญวา
ทานแกไมได แตคัดคานระยะเวลาและจุดมุงหมายในการแกไข เอาละครับ หลังจากนั้น
เมื่อกระแสคัดคานสูงขึ้นแลวกลุมที่ตองการจะแกไขรัฐธรรมนูญก็เปลี่ยนแปลงวิธีการ  
จะโดยเหตุผลใดก็แลวแตครับ วันที่ ๘ พฤษภาคมแกนนํากลุมที่เรียกตนเองยอ ๆ วา คปพร.  
ซึ่งมีสวนสัมพันธกับพรรคการเมืองบางพรรคอยางแนนอน ไดยื่นรางแกไขรัฐธรรมนูญ 
ตอประธานสภาปดถนนที่หนาสภาเปนเวลาครึ่งวัน จะไปบอกคนอื่นวาปดถนนขัดรัฐธรรมนูญ
เพราะวาเสียประโยชนสาธารณะ แตบางกลุมไปชุมนุมที่ตนเองเห็นดวยทําไมไมพูดใหจบครับ 
หลังจากยื่นไปแลวก็ทราบวามีปญหาเพราะบางฝายติงวาไม มีกฎหมายรองรับ 
เร่ืองการเสนอแกไขรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายของประชาชน สุดทายเหตุการณที่ใหญสุด 
ที่นํามาซึ่งญัตติวันนี้ก็เกิดขึ้นในวันที่ ๒๑ พฤษภาคม วันที่ฝายคานไปยื่นหนังสือถอดถอน
อดีตรัฐมนตรีจักรภพ เพ็ญแข กลุมหนึ่งในพรรคพลังประชาชนก็ไปยื่นรางแกไขเพิ่มเติม
รัฐธรรมนูญ ถึงตรงนี้อยาบอกนะครับวากลุมที่เขาชุมนุมที่พวกทานเรียกเปนคนขางถนน
หรืออะไรก็แลวแตนี่วาเขาชุมนุมกันมากอนหนานี้ เพราะทันทีที่ทานยื่นรางแกไขรัฐธรรมนูญ
ถัดจากนั้น ๔ วันครับกลุมพันธมิตรจึงเริ่มชุมนุม ถามวันนี้วาชนวนชุมนุมมาจากไหนครับ  
 



๓๑๘ 
สผ ๔/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ            ณัฐวัฒน ๑๕๑/๒ 
 
คําตอบมันชัดเจน ทานจะเห็นดวย ไมเห็นดวยเรื่องหนึ่ง แตบิดเบือนขอเท็จจริงไมได 
ชนวนการแกรัฐธรรมนูญซึ่งไมควรจะเปนชนวนวิกฤติบานเมืองทานจุดขึ้นมาเอง จุดแลว
วันนี้ลุกลามบานปลายทานโทษใครครับ วันนี้ชี้หนาโทษหาคนอื่นบอกอยูเบื้องหลัง 
กลับไปดูขอเท็จจริงทางการเมืองครับแลวอยาปฏิเสธความจริง ประเด็นขอเท็จจริง 
เปนอยางนี้ครับ ในที่สุดการชุมนุมที่ลุกลามบานปลายขางนอกก็ขยายวงมากขึ้นเรื่อย ๆ 
และยกระดับการตอสูของเขานั่นเปนการเคลื่อนไหวภาคประชาชน ในสภาของเราครับ  
ในเวลาที่กลุมคนตองการแกไขรัฐธรรมนูญก็เดินหนาที่จะทําตอนั้นกลายเปนกลุมการเมือง
พรรคฝายคานครับที่เสนอมาตลอดเวลาวาตองตั้งคณะกรรมาธิการเพื่อศึกษาเรื่อง
รัฐธรรมนูญเพราะตองการใหทุกฝายเขามามีสวนรวมและดับชนวนวิกฤติกอน ผมจําไดวา
เวลานั้นมี ๒ ญัตติที่ไปจากพรรคพลังประชาชนคาอยูในสภา พรรคเพื่อแผนดินยื่นมา 
พรรคชาติไทยยื่นมา เราพยายามพูดหลายครั้งวาเอาญัตตินี้ขึ้นมาเถิด สภานี้ไมสนใจ เดินหนา
จะแกรัฐธรรมนูญกันตอจนวงบานปลายขยายวงมากขึ้น ในที่สุดอะไรเกิดขึ้นครับ -------- 
 

           - ๑๕๒/๑ 
 
 
 



๓๑๙ 
สผ ๔/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ               ดวงใจ ๑๕๒/๑ 
 
ก็ตองมีการถอนชื่อออกจากรางแกไขรัฐธรรมนูญเพราะทนกระแสกดดันภายนอกไมได  
ในที่สุดแลวรางแกไขรัฐธรรมนูญอันนั้นก็ถูกถอดไป แตสังคมก็ยังไมวางใจหรอกครับ 
เพราะมีการพูดอยูเสมอวาถอนไปวันนี้ก็ยื่นใหมไดอีก มีขาวเยอะครับ กลุมนั้นกลุมนี้
จังหวัดนั้นจังหวัดนี้ ภาคนั้นภาคนี้จะยื่นแกไขรัฐธรรมนูญ คนก็เปนหวงวาวิกฤติ 
ซึ่งบานเมืองแยอยูแลวจะหนักขึ้น ที่สุดก็เปนอยางที่พวกเราเห็นกันครับวากอนเปดสภา
สมัยวิสามัญ ทานประธานสภานัดไปคุยกันในเรื่องของการประชุมสภา ทานผูนําฝายคาน
ในสภาผูแทนราษฎรก็เสนอใหมีการตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นซึ่งนั่นเปนหนทางที่ดี
ที่สุด ทานผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎรกับพรรคประชาธิปตย เราคิดวารัฐธรรมนูญ
ในเมื่อถูกจุดใหเปนชนวนวิกฤติบานเมืองไดก็ควรจะดับชนวนวิกฤติไดดวยการใชเวทีของ
รัฐสภาเรา ก็ตองขอบคุณเจาของญัตติทุกฝายครับ จะดวยความจําใจจํายอมหรืออยางไร
ก็แลวแตทานก็เสนอญัตติเขามาสูสภานี้เพื่อตั้งคณะกรรมาธิการศึกษา  
   ประเด็นตอไปจากนี้ก็คืออยางนี้ครับวาหลังจากตั้งคณะกรรมาธิการชุดนี้ 
ไปแลว คณะกรรมาธิการชุดนี้จะมีจุดยืนอยางไรในการที่จะไปศึกษาเรื่องของการบังคับใช
รัฐธรรมนูญ ผมเปนหวงเพราะมีการอภิปรายที่เห็นไดชัดในเวลาวันกวา ๆ ที่ผานมาวา
แนวคิดมีแนวคิดที่แตกตางกันอยางสุดขั้ว ฐานคติประเภทที่รับไมไดเลย ฐานคติที่มีอคติ
ตอบางเรื่องจะเปนเรื่องที่อันตรายมาก หากนําความคิดเชนนั้นไปในการศึกษาเรื่องของ
การบังคับใชรัฐธรรมนูญ ผมเรียนตรงนี้เพื่อฝากไปถึงคณะกรรมาธิการวิสามัญทุกทานวา 
ทานไมใชชุดแรกหรอกของสภานี้ที่เปนคณะกรรมาธิการในการศึกษาเรื่องของรัฐธรรมนูญ 
ป ๒๕๓๖ ตอเนื่องจากป ๒๕๓๕ เคยมีคณะกรรมาธิการวิสามัญของสภานี้พิจารณาญัตติ
ในการศึกษารัฐธรรมนูญ ๗ ฉบับเทากันเลยกับตอนนี้และผลรายงานของคณะกรรมาธิการ 
ชุดนั้นเปนที่มาของรัฐธรรมนูญ ป ๒๕๔๐ แตคณะกรรมาธิการชุดนั้นเขามีจุดยืนชัดเจนครับ  
ผมจึงกราบเรียนวาคณะกรรมาธิการชุดที่จะไปนี้ที่จะประกาศชื่อกันก็พอทราบกันไดวา
ใครเปนใครบาง แตสิ่งที่ผมเปนหวงก็คือ กรอบแนวความคิดจุดยืนคณะกรรมาธิการ 
จะเปนอยางไร ถาปกหลักดวยอคติวางานนี้จะกลับเขาไปแกแคนคนที่รางรัฐธรรมนูญมา 
วิกฤติบานเมืองนี้ไมจบหรอกครับ สิ่งที่ทานตองตั้งหลักก็คือวาถาจะศึกษาก็ตอง 
 



๓๒๐ 
สผ ๔/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ               ดวงใจ ๑๕๒/๒ 
 
ดวยความมีเหตุมีผลครับ กระผมไมไดดูถูกความคิดของใคร แตกระผมเปนหวง ผมคิดวา
ขอที่ ๑ รัฐธรรมนูญนั้นจําเปนที่จะตองการการมีสวนรวมของทุกฝาย ประการที่ ๒  
ตองเขาใจเหมือนกันวารัฐธรรมนูญเพิ่งบังคับใชมาเพียง  ๓-๔  เดือน  ยังมีกลไก 
ในรัฐธรรมนูญที่ยังไมไดปฏิบัติอีกมาก ฝายคานเราไดลองศึกษาดูวากฎหมายที่ตองออก
ตามรัฐธรรมนูญมีจํานวนเทาใด ตองกราบเรียนทานประธานครับวามีมากกวา ๓๐ ฉบับ 
ที่ตองออกและ ณ บัดนี้ยังไมไดออกบังคับใชเลยแมแตฉบับเดียว กลไกรัฐธรรมนูญ 
ที่ยังไมบังคับใชทานไปศึกษาอยางไรครับที่จะบอกวาตองแกทั้งที่กลไกรัฐธรรมนูญ 
ยังไมไดเร่ิม ที่สําคัญก็คือวาคณะกรรมาธิการชุดนี้จะตองไปศึกษาเรื่องของรัฐธรรมนูญ
โดยตองอิงกับความคิดเห็นของประชาชน ไมควรมีความคิดแบงภาค แบงจังหวัด  
แบงฝกแบงฝาย ยกยองเชิดชูคนภาคหนึ่งเหยียดหยามคนอีกภาคหนึ่ง หรือแมแตชี้นํา
ความคิดวามีความแตกแยกกันขึ้นในประเทศ มิเชนนั้นครับคําวา สมานฉันทก็ดี คําวา 
สามัคคีในบานเมืองก็ดี ก็เสมอเปนเพียงลมปากนักการเมืองที่พูดไปพลอย ๆ เทานั้น  
ผมก็ไมอยากเห็น แตสิ่งที่ผมเปนหวงแลวก็นาเสียดายอยางยิ่งก็คือวาในเวลาที่ตองการ
องคประกอบที่ใหญขึ้น คนมาจากทุกฝายอิงกับประชาชน ในเวลาที่ผูนําฝายคาน 
ในสภาผูแทนราษฎรไปคุยกับทานประธานสภาผูแทนราษฎร ฝายรัฐบาลเองเสนอบอก
ตองมีคณะกรรมาธิการวิสามัญ ๖๐ คน ----------------------------------------------------------- 
 

- ๑๕๓/๑ 
 



๓๒๑ 
สผ ๔/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ                                                              นิวรา ๑๕๓/๑ 
 
ในเวลาที่ตองการองคประกอบที่ใหญขึ้น คนมาจากทุกฝาย อิงกับประชาชน ในเวลาที่
ผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎรไปคุยกับทานประธานสภาผูแทนราษฎร ฝายรัฐบาลเอง
เสนอบอกตองมีกรรมาธิการวิสามัญ ๖๐ คน เพื่อตองการองคประกอบจากคนขางนอก
เขามาใหมาก  ฝายคานเสนอบอกวาใน ๖๐  คนนี้สัก ๒๐  คนขอเปนสัดสวนจาก
บุคคลภายนอกที่เขามาไดโดยตรง โดยรัฐสภาเรากําหนดกระบวนการสรรหา อีก ๔๐ คน
เปนของฝายการเมือง นาเสียดายครับที่ขอเสนอของวิปรัฐบาลเองสุดทายก็ถูกวิปรัฐบาล
ปฏิเสธ เพราะทราบวาวันนี้ทานตองการกรรมาธิการเพียง ๔๐ คนเทานั้น สัดสวนนีก้ล็ดลง 
แลวก็เปนเรื่องที่นาเสียดายอยางยิ่ง ความนาเปนหวงตอไปก็คือวา คณะกรรมาธิการชุดนี้
จะเขาไปศึกษาการบังคับใชรัฐธรรมนูญ โดยจะกําหนดใหรัฐธรรมนูญอยูในฐานะอะไร
ของการเมืองไทย อยาลืมวาการปฏิรูปการเมืองนับแตหลังพฤษภาทมิฬ ป ๒๕๓๕  
เร่ิมจุดแนวคิดเรื่องของรัฐธรรมนูญนิยมขึ้น รัฐธรรมนูญจึงเปนกฎหมายสูงสุดที่ทุกฝาย 
เขาไปเกี่ยวของยกรางใหมีความสัมพันธของอํานาจ แตเทาที่ฟงวันเศษที่ผานมา 
ผมเปนหวงครับ หลายเสียงในสภานี้ซึ่งจะเปนเสียงขางมากทานมองวารัฐธรรมนูญ 
เปนเครื่องมือทางดานการเมืองเทานั้น ทานกลาววารัฐธรรมนูญ ป ๒๕๕๐ เอาไวฆาคน
บางคน เปนเครื่องมือแกแคน แตถาเราอานรัฐธรรมนูญทุกมาตรามันไมไดกําหนด 
ไวเชนนั้น ในแนวนโยบายแหงรัฐมีหลายเรื่องที่ไมเคยบัญญัติเอาไวกอน การคํานึงถึง 
คนยากคนจน การคํานึงถึงสวัสดิการประชาชนเปนสวนดีที่มีอยูในรัฐธรรมนูญ ถาใชฐาน
คติวารัฐธรรมนูญเปนเครื่องมือแกแคนกันทางการเมือง ไมวายครับที่ผลการศึกษา 
จะออกมาในทิศทางอีกทิศทางหนึ่งเลย อันนี้นาเปนหวงมาก ผมกราบเรียนเรื่องนี้
เพื่อที่จะใหคณะกรรมาธิการวิสามัญที่จะเกิดขึ้นนั้นจะตองตระหนักอยู เสมอวา 
ทานเปนชวงรอยตอในประวัติศาสตรทางการเมืองที่สําคัญ และกรรมาธิการชุดนี้จะไป
ศึกษาประเด็นตาง ๆ โดยเอาความแคนสวนตัวพกเขาไปไมได มิเชนนั้นผมเชื่อวา
สถานการณทางดานการเมืองที่เราหวังจะดับชนวนคลี่คลายดวยกรรมาธิการชุดนี้ 
ไมมีวันที่จะดับลงได ผมเรียนทานประธานในเรื่องนี้ก็เพื่อที่จะฝากไปถึงคณะกรรมาธิการ 
และเห็นวาประเด็นสําคัญที่สุดที่คณะกรรมาธิการชุดนี้และรัฐสภาตองชวยกันก็คือ  
 



๓๒๒ 
สผ ๔/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ                                                              นิวรา ๑๕๓/๒ 
 
ตองนําพาประเทศไทยกาวขามผานวิกฤติความแตกแยกในขณะนี้ไปใหได ถาวันนี้ 
กับเมื่อวานนี้ ๒ วัน เราไดระบายความรูสึกที่เปนความอึดอัดใจในทางการเมืองออกมาแลว 
วั นนี้ ต องตั้ งสติ ครั บ  ประเทศไม อาจจะอยู ได ด วยความคิ ดของคนที่ รั กทั กษิณ 
ฝายหนึ่งกับไมชอบทักษิณอีกฝายหนึ่ง ประเทศมีมากกวาเรื่องนี้ ประเทศมีคนอีก  
๖๐ กวาลานคน ประเทศมีคนยากคนจนอีกหลายสิบลานคนที่รอความหวังจากคน 
ซึ่งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่เขาเลือกมาและไปแกไขปญหาใหเขา เวลาของประเทศ
ไมไดมีเพื่อตองการเอากลับไปแกแคนใครหรือปกปองใครในทางการเมือง แตตองแกไข
ปญหาประชาชน กรรมาธิการที่จะเขาไปศึกษาเรื่องรัฐธรรมนูญตองตระหนักเรื่องนี้ 
ไวแลว ผมเชื่อวานั่นแหละครับวัตถุประสงคในการตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษา 
การแกไขรัฐธรรมนูญชุดนี้ จึงสามารถที่จะบรรลุผลสําเร็จได ผมเรียนทานประธานวา 
สภานี้ก็คงจะมีมติรวมกันในการตั้งคณะกรรมาธิการ แตจากวันนี้ไปเราอยากเห็น
ความกาวหนา และคณะกรรมาธิการชุดนี้จะตองทําสิ่งที่พวกเราคาดหวัง สังคมคาดหวัง
ใหเปนจริง ขอบพระคุณครับ   
   รอยโท กุเทพ ใสกระจาง (ศรีสะเกษ) : ขออนุญาตทานประธานใชสิทธิ
พาดพิงครับ  
  นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : 
ทานใชสิทธิอะไรนะครับ 
  รอยโท กุเทพ ใสกระจาง (ศรีสะเกษ)  :  สิทธิพาดพิงครับ 
   นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : 
พาดพิงประเด็นไหนครับ  
   รอยโท กุเทพ ใสกระจาง (ศรสีะเกษ) : ทานประธานที่เคารพ กระผม กุเทพ 
ใสกระจาง สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดศรีสะเกษ พรรคพลังประชาชน ขออนุญาต 
ใชสิทธิพาดพิงตามขอบังคับ เพราะวาทานผูอภิปรายเมื่อสักครูไดระบุชื่อ แลวก็การแถลง
ขาวของผมอยางชัดเจน ------------------------------------------------------------------------------ 
 
                                                                                                                    - ๑๕๔/๑ 



๓๒๓ 
สผ ๔/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ             เบญจมาภรณ ๑๕๔/๑ 
 
ซึ่งทําใหเกิดความเขาใจผิด เพราะวาผูอภิปรายไดโยงไปวาการกระทําของพวกเรา 
เปนชนวนใหเกิดวิกฤติ  ขออนุญาตทานประธานกราบเรียนดวยความเคารพวา  
การที่ทานเลขาธิการพรรคพลังประชาชนไดไปราชการตางประเทศ ไปพูดคุยกับนักลงทุน 
ชาวตางประเทศ นักลงทุนไมม่ันใจในสถานการณทางการเมืองของเรา เพราะในชวงนั้น 
มีการเสนอขาวในทางการเมืองในเรื่องที่จะมีการยุบพรรค ในเร่ืองเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ 
ที่มีบทบัญญัติซึ่งไมเปนประชาธิปไตย ทานก็บอกวาการจะสรางความเชื่อม่ันในเสรีภาพ
ของการเมืองก็อาจจะตองมีการแกรัฐธรรมนูญเพื่อปลดชนวนของความไมม่ันใจ  
ตรงนั้นเปนมูลเหตุที่พรรคไดมีการประชุมแลวกระผมก็ไดแถลงวาพรรคมีมติที่จะใหมี 
การแกไขรัฐธรรมนูญ แตกราบเรียนทานประธานวาการที่พรรคมีมติที่จะแกไขรัฐธรรมนูญนั้น
ไมใชเร่ืองที่จะตองตื่นตระหนก เพราะพรรคนี้ไดเดินลงไปหาประชาชนตั้งแตรณรงค 
หาเสียงเลือกตั้งวาเราจะแก รัฐธรรมนูญฉบับนี้ เมื่อเราบอกวาจะแก รัฐธรรมนูญ  
ทานประธานครับ ก็มีการขับเคลื่อนที่จะยื่นญัตติ แลวก็มีกลุมคนแสดงความคัดคาน  
เราเห็นครับวาการที่เราหยิบเร่ืองนี้มาแมจะมีเจตนาดีตองการสรางความเชื่อม่ันในทาง
การเมือง แตเมื่อมีคนออกมาคัดคาน ซึ่งก็ตองบอกวาเปนกลุมคนบางกลุม ผูอภิปรายบอกวา
มีการคัดคานอยางกวางขวางทั่วประเทศ ทานอยากลาวอางอยางนั้นเลย คนออกมาคัดคาน
เปนคนบางกลุมซึ่งเราก็เคารพ มีคนบอกวาเราไมฟงเสียงประชาชน เราก็ฟงเสียง
ประชาชน เราบอกวาเมื่อประชาชนยังไมเห็นพรอม แมวาจะมีปญหาที่เราเชื่อวาถาปลอย
สภาพอยางนี้ความไมเชื่อม่ันก็ยังมีอยู เราก็ยุติ เราใชภาษาในทางการเมืองที่แสดงถึง 
การถดถอยอยางถึงที่สุดดวยการฟงความเห็นประชาชน คือถอยสุดซอย เรายุติครับ 
ทานประธาน แตการที่กลุมชนอาศัยชนวนในเรื่องรัฐธรรมนูญออกมาชุมนุม แลวพอเรา
ถอยสุดซอยแลวยังไมกลับ เดินหนาตอ ทานจะบอกวามันเปนสิ่งที่เราจุดแลวเขาไมเลิก 
ไดอยางไร ในเมื่อขอเรียกรองอันแรกเขาบอกวาไมใหเราริเร่ิมแกไขรัฐธรรมนูญในชวงนี้ 
เราก็ไมทํา เมื่อเราไมทําแลวโดยสัญญาสุภาพบุรุษก็ตองถอยกัน กระผมจึงกราบเรียน
ทานประธานวา คําอภิปรายของผูอภิปรายเมื่อสักครูนี้ไดพยายามที่จะทําใหสังคมเขาใจวา
พวกเราเปนตัวจุดชนวน แตดวยความตรงไปตรงมาทานประธานเราริเร่ิมเร่ืองนั้นดวย 
 



๓๒๔ 
สผ ๔/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ             เบญจมาภรณ ๑๕๔/๒ 
 
เหตุผลที่เราเห็นปญหา แตเมื่อประชาชนบางสวนเขาคัดคานเราฟงแลวเราก็ถอย  
มันก็ควรจะยุติตรงนั้น แลวใครละครับ พรรคใดละครับที่ไปมีสวนผสมโรงใหเกิดวิกฤติ
ยืดเยื้อมาจนถึงวันนี้ ตรงนี้ละครับ ผมจึงกราบเรียนวาที่มาพูดจาใหเกิดความเขาใจวา
พวกเราเปนคนจุดชนวนนั้นไม เปนธรรม  ไมถูกตอง  จึงเปนความเสียหายที่ผม 
ตองกราบเรียนทานประธานวา สิ่งที่เราริเร่ิมไวเพราะเราเห็นปญหาจากการที่ทานรัฐมนตรี 
ไปทํางานตางประเทศ แลวทําใหเราตองพิจารณา แตเมื่อเราจะทําแลวเสียงคัดคานมี 
เราก็ถอย เมื่อเราถอยแลวทําไมคนอื่นไมถอยละครับ ตรงนี้กราบเรียนทานประธานวา  
ถาการเมืองไมรูจักถอยใหกันจะเรียกรองหาความสมานฉันทจากที่ไหนละครับ เราตอง
มารวมมือกันสิ วันนี้ผมถามปญหาเพียงแควาเมื่อทานผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎร 
ได ริ เ ร่ิม เ รื่ องนี้ และมีคนมาพูดตรงนี้ เยินยอ  อดีตนายกรัฐมนตรีมา เยินยอว า 
ทานผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎรมีความคิดเลอเลิศประเสริฐศรีตองการแกวิกฤติ  
ผมก็ชื่นชมดวย ผมถามเพียงแควาเมื่อทานริเร่ิมแลวแกไดหรือเปลา วิกฤติที่เกิดขึ้น 
ขางนอกมันหยุดหรือเปลา ผมถามแคนี้ เองก็เปนฟนเปนไฟเดือดรอน ทําไมละครับ  
ก็ถามันยังแกไมไดก็ตองยอมรับวายังมีปญหาตองแกกันตอ เพราะฉะนั้นผมจึงกราบเรียน
ทานประธานวา อภิปรายอะไรขอใหอยูในกรอบอยาทําใหคนอื่นเสียหายเลยครับ  
ขอบคุณครับ 
  (นายสาทิตย  วงศหนองเตย ไดยืนและยกมือขึ้น) 
  นายสาทิตย  วงศหนองเตย (ตรัง)  :  ทานประธานครับ ความจริงก็เปน
สิทธิทานที่จะชี้แจง 
  นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :  
ใชสิทธิประทวงหรือเปลาครับ 
  นายสาทิตย  วงศหนองเตย (ตรัง)  :  ใชสิทธิพาดพิงครับ 
  นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :  
ผมฟงอยูนะครับ ไมมีอะไรเสียหายครับ 
  นายสาทิตย  วงศหนองเตย (ตรัง)  :  ทานพาดพิงชัดนะครับวาพรรคใด 
ที่ไปผสมโรงนะครับ 



๓๒๕ 
สผ ๔/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ             เบญจมาภรณ ๑๕๔/๓ 
 
  นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :  
ผมฟงอยูครับทานสาทิตยไมมีอะไรเสียหาย 
  นายสาทิตย  วงศหนองเตย (ตรัง)  : แลวทานหมายถึงพรรคไหนครับ  
พูดใหชัดสิครับ 

 
- ๑๕๕/๑ 



๓๒๖ 
สผ ๔/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ                                                                 สายชล ๑๕๕/๑ 
 
   นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : 
เปนการชี้แจงในสิ่งที่ทานกุเทพถูกพาดพิงและอาจทําใหเกิดความเสียหายซึ่งผมได
อนุญาตใหทานกุเทพไดพูดในฐานะถูกพาดพิงแลวผมก็ฟงอยูตลอดไมมีอะไรเสียหายครับ 
ผมคงไมอนุญาต  พอเถอะสมควรแลวครับ  ทานสาทิตยผมเห็นวาพอเถอะครับ 
สมควรแลวครับ ผมไมอนุญาตแลวครับ ทานสาทิตยครับผมวินิจฉัยแลว แลวก็ถือวา 
เปนที่สุดทานนั่งเถอะครับไมอยางนั้นมันไมจบครับ ผมเห็นพอสมควรแลวครับ  
   นายสาทิตย วงศหนองเตย (ตรัง) : ผมเขาใจครับ ผมอธิบายสั้น ๆ  
แคนั้นเองนะครับ  
   (นายบุญยอด สุขถิ่นไทย ไดยืนและยกมือขึ้น)  
   นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : 
คงไมอนุญาตแลวครับ พอแลวครับ ทานบุญยอดประทวงนะครับ  
   นายบุญยอด สุขถิ่นไทย (กรุงเทพมหานคร) : ทานประธานครับ บุญยอด 
สุขถิ่นไทย กรุงเทพมหานคร พรรคประชาธิปตยครับ ตองขออนุญาตประทวงทานประธาน 
ในขอบังคับ ขอ ๖๓ วา ในการประทวงวามีการฝาฝนขอบังคับนั้นจะมีการอนุโลม 
ใหกับผูที่ถูกอภิปรายพาดพิงถึงเรื่องสวนตัวหรือเรื่องอื่นใดอันเปนที่เสียหายแกผูนั้น  
ซึ่งทานจะตองใหโอกาสเขาอธิบายนะครับ เพราะเมื่อสักครูนี้ทุกคนก็ฟงอยูนะครับทานครับ  
ขอความกรุณาวาถามีการพาดพิงกันเกิดขึ้นก็ตองใหสิทธิของผูที่ถูกพาดพิงอภิปราย 
   นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : 
ทานบุญยอดครับ ขอบคุณครับ ทานสาทิตยใชสิทธิประทวงวาถูกพาดพิงผมก็อนุญาต 
ใหประทวงโดยทานอางใชสิทธิพาดพิง ผมก็ไดวินิจฉัยไปแลวนะครับวาพาดพิงแลว 
ไมเสียหายก็ถือเปนที่สุดแลวครับ แลวผมขอความกรุณาวามันพอสมควรแลวครับ  
จบนะครับ  
  (นายสุทิน คลังแสง ไดยืนและยกมือขึ้น) 
   นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) :  
ทานใชสิทธิอะไรอีกหรือเปลาครับ ทานสุทินครับ  
 



๓๒๗ 
สผ ๔/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ                                                                 สายชล ๑๕๕/๒ 
 
   นายสุทิน คลังแสง (มหาสารคาม) : ทานประธานที่เคารพครับ ผมสุทิน 
คลังแสง ส.ส. มหาสารคาม พลังประชาชน ขอใชสิทธิสรุปในฐานะผูยื่นญัตติเปนคนสุดทาย  
ผมยื่นญัตติเปนลําดับที่ ๗ ซึ่งเปนคนสุดทาย 
  นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : 
เชิญครับ  
   นายสุทิน  คลังแสง (มหาสารคาม) : ทานประธานที่เคารพครับ ดวยเวลา 
ที่คอนขางดึกผมก็จะใชเวลาเทาที่เปนประโยชนที่สุด ผมกราบเรียนวาผมไดอภิปราย
มาแลวเมื่อวานครั้งหนึ่งซึ่งวาถาหากไดเห็นผมอภิปรายผมจะพยายามพูดถึงเพื่อนสมาชิก
จากซีกฝายคานใหนอยที่สุด  เพราะวาผมไมไดถือวากรณีการแกไขรัฐธรรมนูญ 
พรรคประชาธิปตยเปนคูกรณีกับเราผมไมถืออยางนั้น แตผมถือวาคูกรณีและเปาหมาย
และเปนจําเลยของผมคือเผด็จการ คือคณะรัฐประหาร คือคณะอํามาตยาธิปไตย 
ที่มาเขียนรัฐธรรมนูญ เมื่อเปาหมายผมไปทางนั้นแลวทานกลับไปยืนอยูกับเขามันไปโดน
ทานเองเปนความจําเปนครับผมหลีกเลี่ยงไมไดคือชวยไมได  เพราะฉะนั้นวันนี้ 
ผมก็จะอภิปรายไปในทิศทางเดิม ถาหากวาแมนมันจะโดนบางก็ถือวาเปนความบังเอิญ 
ที่ทานไปเลือกขาง ไปปกปองสรรเสริญเยินยอฝายที่เขียนรัฐธรรมนูญเอง ทานประธานครับ  
ผมเห็นดวยกับทานผูอภิปรายสรุปขออนุญาตเอยนามทานสาทิตยที่บอกวาญัตตินี้ 
และกรรมาธิการที่ หากแมนจะมีการตั้ งตอไปนี้ จะ เปนที่ สนใจของประชาชน  
จะเปนการทํางานที่อยูในความสนใจและยากยิ่งและเสี่ยงและทาทายตอความเชื่อถือมาก  
ผมเห็นดวย เพราะฉะนั้นวันนี้การอภิปรายสรุปของผมผมจึงอยากจะขออภิปรายใหขอมูล
ซึ่งคิดวาจะทําใหการศึกษาครั้งนี้ไดเกิดสิ่งสําคัญอยู ๒ อยาง สิ่ง ๒ อยางที่ผมอยากใหเกิด 
ในการศึกษาครั้ งนี้ เพื่อการยอมรับหรือถาหากแมวาความฝนของผมไมเกินจริง  
หวังวาการศึกษาครั้งนี้จะเปนเครื่องมือในการคลี่คลายปญหาของประเทศชาติ 
ดังที่เพื่อนฝายคานเขาไดพูด  
 
 
 



๓๒๘ 
สผ ๔/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ                                                                 สายชล ๑๕๕/๓ 
 
   ขอแรกครับ  กรรมาธิการชุดนี้จะตองทําให เกิดการศึกษาครั้ งนี้คือ 
ความเที่ยงธรรม หรือนักวิจัยเขาเรียกวาแวลิดิตี้ (Validity) ตองทําใหเกิดความเที่ยงตรง 
 

- ๑๕๖/๑  
 
 
 

       
 

 
 
 
 
 
 
 



๓๒๙ 
สผ ๔/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ                จีรนุช ๑๕๖/๑ 
 
ความเที่ยงตรงก็หมายความวา ไดขจัดอคติออก ไดขจัดความแบงขางแบงพรรค 
แบงฝายออก ผมเห็นดวย ทานสาทิตยบอกวาอยาเขาไปแกแคนกัน แนนอน ตัวที่ ๒  
เมื่อมีแวลิดิตี้แลวรีไลอะบิลิตี้ (Reliability) ก็คือความเชื่อถือ ตัวนี้ที่ผมตองใชศัพทครับ
ทานประธาน ผมเคยทํางานวิจัยมากอนขออนุญาต อยากใหการศึกษาครั้งนี้ไดมี ๒ อยาง
เกิดขึ้นถึงจะเปนคุณคาที่ แทจ ริงสมกับที่ เ ราอภิปราย  ๒  วัน  สมกับที่ เ ราลงทุน 
ลงรอนกัน ทานประธานครับ การอภิปราย ๒ วันนี่ไดขอมูลมากมายที่กรรมาธิการ 
จะหยิบยกไปเปนประโยชน แตขอมูลทั้ง  ๒ ฝายซึ่งก็ เห็นดวยอีกแหละวาสุดโตง  
ฝายหนึ่งบอกไม เห็นควรตองแก เลย  เพราะเห็นวาที่มาคือรัฐประหารไดรางนั้น 
ชอบ เนื้อหาก็ชอบธรรมแลว หวงเวลาก็ยังไมเหมาะ สวนอีกฝายหนึ่งบอกวาเห็นควร
จะตองแกดวยที่มาเนื้อหา บรรยากาศไมชอบดวยบรรยากาศประชาธิปไตยและความเปน
ประชาธิปไตย ทานประธานที่เคารพครับ ผมกราบเรียนวาผมยอมรับวาหลายทาน 
ไดอภิปรายแลวใหขอมูลอยางตรงไปตรงมานาเชื่อถือแลวก็เปนประโยชนอยางยิ่ง  
แตก็ไมปฏิเสธวาการอภิปราย ๒ วันมีไมนอยทีเดียวที่อภิปรายและนําเสนอขอมูล 
ดวยอคติเขาขางตัวเอง ปดบังความจริงของตัวเอง แลวก็มุงเปาหมายไปที่จะทําลายลาง
บุคคลใดบุคคลหนึ่ง พรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง เพราะฉะนั้นผมถึงฝาก
กรรมาธิการวาถึงคราวที่ทานจะตองไปศึกษา ทานตองคัดกรองสิ่งเหลานี้ออกใหได 
มากที่สุด เพราะฉะนั้นผมจะพยายามนําเสนอขอสรุปตอไปนี้โดยพยายามที่จะตัดสิ่งเหลานี้ออก 
แตถาหากแมนวากรรมาธิการจะเลือกเชื่อหรือไมเลือกเชื่อในประเด็นใด กระผมพรอมใจ
แลวก็ยินดีที่จะรับได เพราะผมเสนอไปดวยความบริสุทธิ์ใจ ฝายที่เห็นดวยวาควรแก  
ทานประธานที่เคารพครับ ก็มีเหตุผลหลัก ๆ อยู ๒-๓ ประการ ๔ ประการ นั่นก็คือวา 
รัฐธรรมนูญฉบับนี้มีที่มาไมชอบ รัฐธรรมนูญฉบับนี้เกิดจากเผด็จการ เกิดจากวิถีทาง 
ที่ไมใชประชาธิปไตย ตรงกันขามกับระบอบที่เราอยูคือสภา ทานประธานที่เคารพครับ 
หลายคนก็บอกวาทําไมตองไปรังเกียจกับที่มา ผมอภิปรายแลวครับ รัฐธรรมนูญ 
ไมใชเร่ืองตองใชกฎหมายสรางขึ้น แตมากกวากฎหมายคือรัฐธรรมนูญตองใชวัฒนธรรม
ซึ่งจะตองเกิดจากจิตสํานึกซึ่งมันสะสมตอกัน เพราะฉะนั้นการปฏิเสธการเขาสูการเมือง 
 



๓๓๐ 
สผ ๔/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                จีรนุช ๑๕๖/๒ 
 
โดยรัฐประหาร  การปฏิ เสธคนปฏิวัตินี่คือการสรางจิตสํานึกที่ดีที่ จะตกสะสม 
เปนวัฒนธรรมตอตานคนที่มาไมชอบ เขาประตูไมถูกทาง จําเปนเหลือเกินที่จะตอง 
สรางจิตสํานึกตัวนี้คือไมยอมรับคนที่เขาไมถูกตามตรอกออกตามประตู แตเอาเถอะ 
หลายคนก็พยายามบอกผมวา ทําไมจะตองติมากเกินไปวาแมเขาเปนยักษ ลูกอาจจะ
ออกมาหนาตาสะสวยก็ได หรือแมเปนยักษอาจจะออกลูกเปนคนก็มีคนบอกผม  
แนนอนครับ ผมก็รออยู เหมือนกันในชวงราง แตสุดทายยักษไมไดออกลูกเปนคน  
ออกลูกเปนปศาจคาบไปป (Pipe) หรือเปลาไม รู  หนาแหลมหรืออะไรหรือเปลา 
ไมรูไมทราบ แตออกลูกเปนปศาจ ผมหมายถึงสาระคืออะไรบางครับ ผมจะสรุปยอ ๆ 
ทานประธานที่เคารพครับ รัฐธรรมนูญฉบับนี้ผิดหลักบัญญัติกฎหมายตั้งแตเร่ิมตน 
นักการเมือง นักวิชาการ ปราชญผูรูหลายทานติงไววาการบัญญัติกฎหมายที่มุงเจาะจง
เฉพาะกรณี ใดกรณีหนึ่ ง ให มีผลบั งคับใช กับคนใดคนหนึ่ ง  กลุ ม ใดกลุ มหนึ่ ง  
เวลาใดเวลาหนึ่งอยาพึงกระทํา แตรัฐธรรมนูญฉบับนี้เราไมตองอธิบายขยายความ
เพิ่มเติมวาเปนรัฐธรรมนูญที่ มุงออกมาใชเพื่อใคร กลุมใด เวลาใด นี่คือเบื้องตน 
ซึ่งผมขออนุญาตเวลาจํากัดไมอธิบาย แต ๒ วันเพื่อนไดอธิบายแลวแตสรุปใหฟงนี่คือ
หลักการที่ ๑  
   ประการที่ ๒ รัฐธรรมนูญฉบับนี้ไดบัญญัติออกมาโดยกีดกันประชาชน 
ใหมีสวนรวมนอยที่สุด ผมบอกแลวตั้งแตวันแรกไปถามความเห็นประชาชนไดอยางไร  
เขาบอกจะเอาเขตเดียวเบอรเดียว คุณมาเขียนเปนเขตใหญเรียงเบอร และที่สําคัญที่สุด
ผลตอเนื่องรัฐธรรมนูญฉบับนี้เขียนเพื่อมุงเจาะจงจะทําลายภาคการเมืองใหออนแอ  
ทําใหพรรคการเมืองออนแอ  รัฐบาลไร เสถียรภาพ  ตรงนี้ เองซึ่ งผมตองสงวน 
เพื่อนจากซีกฝายคานวาทานไมใชคูกรณีกับผม -------------------------------------------------- 
 
                - ๑๕๗/๑ 
 



๓๓๑ 
สผ ๔/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ                                  วันทนา ๑๕๗/๑ 
 
จะดีจะชั่ว จะทะเลาะ จะเห็นตางกันบาง จะตอลอตอเถียงกันบาง แตสุดทายเราคือ
ศักดิ์ศรีของสถาบันนิติบัญญัติ ๑ ใน ๓ ถึงเวลาหนึ่งเราจะตองรวมตัวกันเพื่อปกปอง
ศักดิ์ศรี  แตไมใชศักดิ์ศรี เทานั้นเพราะศักดิ์ศรีกินไมได  แตศักดิ์ศรีของเราหมายถึง 
ศักยภาพ หมายถึง อํานาจ บทบาทซึ่งเราจะอยูที่นี่เพื่อทํางานใหกับประชาชนได แตวันนี้
ถูกทําลายไป แตผมเสียดายและหดหูมาก ๒ วันเต็ม ๆ ไดเห็นเพื่อนสมาชิกของเรา 
ซึ่งอยูในฝายนิติบัญญัติมาจากการเลือกตั้งพูดวาเราอยูในระบอบรัฐสภา แตทุกครั้ง  
๒ วันเต็ม ๆ พูดเพื่อลดความเชื่อถือของสถาบันเราเอง ใหรายปายสีและปฏิเสธ 
การเลือกตั้ง และไมแยแสตอเสียงสวนใหญของประชาชน ทานประธานที่เคารพครับ 
รัฐธรรมนูญฉบับนี้มุงทําลายพรรคการเมืองใหออนแอ เพื่อนสมาชิกพูดมากแลว รัฐบาล 
ไรเสถียรภาพพูดมากแลว วันนี้ออกฤทธิ์ออกเดช แลวทานประธานที่เคารพครับ ที่วุนวายอยู
วันนี้เพราะอะไร เขตเดียวเรียงเบอรเปนรัฐบาลที่ลูกผสมเสียงปร่ิมน้ํา แลวทายที่สุด 
การเปดอภิปรายไมไววางใจเขียนใหอภิปรายงาย วันนี้ ๓-๔ เดือนเทานั้นเองเริ่มยื่นแลว  
รัฐบาลไมตองเปนอันทําอะไร เพราะฉะนั้นตัวที่ ๒ คือมุงทําลาย พรรคการเมืองใหออนแอ 
และให รั ฐบาลไร เ สถี ยรภาพ  และประการตอมาครับ  ช ว ง เวลาที่ เ หมาะกับ 
การประหัตประหารเอาใหตายเลยสําหรับฝายการเมือง การยุบพรรคประเดี๋ยวผมจะพูด 
ในประเด็นตอไป การตั้งศาลพิเศษขึ้นมา การใหอํานาจฝายตุลาการเขามายื่นกฎหมาย  
ตั้งศาลพิเศษขึ้นมาไตสวนพิเศษและมีศาลชั้นเดียว นี่คือนักการเมือง บัญญัติวานักการเมือง 
ถาหากตองคําพิพากษาลงโทษจําคุกแมไมรอลงอาญาหรือรอลงอาญาหมดสิทธิ 
ไปทันทีครับ ฝายการเมืองเดินอยูบนคมหอกคมดาบผมพูดไปแลวเมื่อวาน    
   ประการตอมาครับ รัฐธรรมนูญฉบับนี้ ได เขียนเพื่อนอกจากทําลาย 
ฝายการเมือง ฝายประชาธิปไตยแลวยังมุงที่จะกีดกันนักการเมืองออกหางจากประชาชน 
กิจกรรมใดที่นักการเมืองจะทําตัวใหเปนประโยชนกับประชาชนเขียนมัดเขาไว กันเขาไว 
เพื่อนสมาชิกจากพรรคชาติไทยบอกแลว เพียงโทรศัพทไปถามเรื่องงบประมาณ 
ที่หนวยงานราชการบอกคุณไปอานรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๖ แตโชคดีทานนิพิฏฐ 
เพื่อนสมาชิกฝายคานจะเปนคนพิสูจน ดีมากครับ หนังสือที่ทานเขียนไปหาหนวยงาน 
 



๓๓๒ 
สผ ๔/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ                                  วันทนา ๑๕๗/๒ 
 
ตาง  ๆ  ยื่นเถอะจะเปนอานิสงสกับพวกเรามาก  นี่ก็คือรัฐธรรมนูญซึ่งกันพวกเรา 
ออกจากประชาชน มุงทําลายความศรัทธา มุงใหเกิดความไมเชื่อม่ันตอนักการเมือง 
และระบอบรัฐสภา ทานประธานที่เคารพครับ นอกจากนั้นที่เลวรายที่สุดเผด็จการมาแลว
ก็ผานไป เราพอหลับหูหลับตาใหผานไปได แตมาแลวจะอยูตอ นั่นก็คือรัฐธรรมนูญฉบับนี้
ไดเขียนไวเพื่อสืบทอดอํานาจ ยึดโยง มือยาว ๆ เหมือนผีอะไรไมทราบยื่นเขามา วันนี้ 
ยังสืบทอดอํานาจผานองคกรอิสระ ผานสมาชิกหลาย ๆ สวนอยูได มาตรา ๓๐๙ ไมตอง
อธิบายอีก นิรโทษกรรมยอนหลังไมพอ ไปขางหนาอีก ตราบจนชั่วชีวิตของรัฐธรรมนูญ  
ป ๒๕๕๐ มีผลบังคับใชคณะรัฐประหารทําอะไรไมผิด นี่คือสวนหนึ่งซึ่งเพื่อนสมาชิก 
ฝายที่เห็นวาตองแก เร่ืองบรรยากาศการรางไมตองพูดถึง พูดกันมากแลว ประชามติ 
ทําดวยสภาพอะไร บีบคอใหยกมืออธิบายกันหมดแลว แตก็มีเพื่อนสมาชิกอีกซีกหนึ่ง 
ซึ่งบอกวาไมควรแก  เหตุผลที่ ไมควรแกสวนใหญแลวผมประมวลเปนกลุมกอน  
ทานประธานที่เคารพครับ บอกวาชอบธรรมแลวที่ปฏิวัติ ชอบธรรมแลวที่คณะรัฐประหาร 
ตองออกรัฐธรรมนูญฉบับนี้ เพราะนี่สําคัญผมอยากใหคนซึ่งอยูในสถาบันนิติบัญญัติ  
คนซึ่งมาจากการเลือกตั้ง ฟงทบทวนหนอย 
   (นายบุญยอด สุขถิ่นไทย ไดยืนและยกมือขึ้น)  
  นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :  
ทานสุทินมีผูประทวงครับ ทานบุญยอดเชิญ 
   นายบุญยอด สุขถิ่นไทย (กรุงเทพมหานคร)  :  ทานประธานครับ ประทวงครับ
ทานประธาน ทานประธานครับ บุญยอด สุขถิ่นไทย กรุงเทพมหานคร พรรคประชาธิปตย 
เราก็ฟงกันดวยความอดทนนะครับ ผมวาผมไมเคยไดยินคําวา ปฏิวัติ หรือวามีผูเห็นดวย
กับการปฏิวัติในสภาแหงนี้ตลอด  ๒  วันที่ผานมา  ขอใหทานพูดใหชัดเจนเลยวา 
ใครเปนคนพูดประโยคนี้ ถาทานทําอยางนั้น ทานเปนการกลาวเท็จในสภา ทานบิดเบือน
ขอเท็จจริงตาง ๆ ไมได มันไมมีคําพูดที่เกิดขึ้นมา ขอให ทานพิจารณาดวยครับ  
  (นายศุภชัย ศรีหลา ไดยืนและยกมือขึ้น) 
   นายศุภชัย ศรีหลา (อุบลราชธานี)  :  ทานประธานที่เคารพครับ 
 



๓๓๓ 
สผ ๔/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ                                  วันทนา ๑๕๗/๓ 
 
   นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  : 
สรุปแลวทานประทวงหรือเปลา  
   นายบุญยอด สุขถิ่นไทย (กรุงเทพมหานคร)  :  ทานประธานครับ ตั้งใจฟงผม 
นิดหนึ่งนะครับ อาจจะดึกไปหนอย ผมประทวงวาผูที่อภิปรายเมื่อสักครูนี้ไดกลาวคําเท็จ
ในสภา ไมมีใครกลาวคําวา ปฏิวัติ หรือ เห็นดวยกับการปฏิวัติในสภาแหงนี้ในตลอด ๒ วัน  
ที่ผานมาขอใหทานผูอภิปรายไดชี้แจงพูดใหชัดเจนวาใครเปนคนกลาวคํานั้นครับ 
 

           - ๑๕๘/๑ 
 
 
 
  
 
 
 



๓๓๔ 
สผ ๔/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                รัชนีพร ๑๕๘/๑ 
 
  นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : 
เชิญทานสุทินครับ   
  นายสุทิน คลังแสง (มหาสารคาม) : อภิปรายตอนะครับทานประธาน 
ที่เคารพครับ  
  นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) :  
ที่เมื่อกี้ทานบุญยอดไดถามประเด็นนั้นนะครับทาน ประเด็นที่ทานไดพูดถึงนะครับ  
ซึ่งทานมีสิทธิที่จะไมขยายความเปนสิทธิของทานนะครับ ถาขยายความแลวอาจจะ
กอใหเกิดปญหา ซึ่งทานบุญยอดก็อยากจะใหทานระบุประเด็นนี้ ที่จริงทานบุญยอดครับ 
ฟงทานสุทินตออีกสักเล็กนอยดีไหมครับ  
  นายสุทิน  คลังแสง  (มหาสารคาม )  : ทานประธานที่ เคารพครับ  
การอภิปรายในสภา 
  นายบุญยอด  สุขถิ่นไทย  (กรุงเทพมหานคร )  : ทานประธานครับ  
ขออนุญาตนะครับ  คือเราอยาเพิ่งขามประเด็นนี้ ไปเพราะวามันจะเปนที่สําคัญ  
ทานผูอภิปรายนั้นไดกลาวสรุปนะครับวามีคนกลาวคํานี้ ซึ่งผมเองก็ตั้งใจฟงอยูนะครับ 
แลวทุกคนก็ฟงอยูไมมีใครกลาวคํานี้ ถาไมมีใครกลาวคํานี้ทานก็ตองถอนคํานี้ออกไป 
    นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) :
ทานสุทินเห็นวาอยางไรครับ  
    นายสุทิน  คลังแสง  (มหาสารคาม )  : ทานประธานที่ เคารพครับ  
การอภิปรายในสภาถาคนฟงแลวก็คนพูดเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรดวยกัน 
และการพูดมิไดกลาวหาเจาะจงใคร ทานก็ไดอภิปรายมีสิทธิอภิปรายเชนเดียวกัน  
ใครผิดใครถูกประชาชนคนฟงตัดสิน เพื่อนสมาชิกในสภาก็จะตัดสินและเปนเหตุผล
ประกอบในการยกมือ เพราะฉะนั้นผมไมไดบอกวาใครเห็นดวยกับการปฏิวัติ แตทิศทาง
การอภิปรายนั้นไดไปในทิศทางสนับสนุนเยินยอการกระทํารัฐประหาร 
  นายบุญยอด สุขถิ่นไทย (กรุงเทพมหานคร) : ทานประธานครับ  
 



๓๓๕ 
สผ ๔/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ                รัชนีพร ๑๕๘/๒ 
 
  นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) :
ทานบุญยอดครับ ที่จริงทานสุทิน ไมไดระบุใครนะครับ ซึ่งลักษณะการอภิปรายก็อยางนี้
มาตลอดนะครับ  
  (นายศุภชัย ศรีหลา ไดยืนและยกมือขึ้น) 
  นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : 
เชิญครับทาน 
  นายศุภชัย ศรีหลา (อุบลราชธานี) : เรียนทานประธานที่เคารพ ผม ศุภชัย 
ศรีหลา สมาชิกสภาผูแทนราษฎร อุบลราชธานี พรรคประชาธิปตย ทานประธาน 
ที่เคารพครับ คํากลาวของผูที่กําลังอภิปรายเมื่อสักครูบงชี้ไดชัดเจนวาพาดพิงถึง 
ผูที่อภิปรายทุกคนที่อภิปรายมา ๒ วัน  ผมเปนหนึ่งในผูอภิปรายนั้น ผมม่ันใจวา 
ในสภาแหงนี้ยังไมมีบุคคลดังกลาวเชนนั้น ไมมีใครสรรเสริญเยินยอการปฏิวัติรัฐประหาร
แมแตคนเดียว ผมขอใหถอนครับทานประธานครับ  
  นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) :
ทานสุทินเพื่อไมใหมีปญหาทานชวยตรงนี้นิดหนึ่งนะครับ 
  นายสุทิน  คลังแสง  (มหาสารคาม )  : ทานประธานที่ เคารพครับ  
การอภิปรายมา ๒ วัน คนที่พูดหลายทานขึ้นอภิปรายมาบอกวามีคนสรรเสริญเยินยอ 
และเห็นดวย หาเหตุผลสนับสนุนคณะรัฐประหารพูดกันมาทั้ง ๒ วัน ไมใชผมคนแรก  
ทานเปดเทปพิสูจนสิครับ ก็เปนการพูดไดเพราะไมไดเจาะจงใคร ถาไมใชทานแลวนี่ผมวา
ไมมีความจําเปนที่จะตองเดือดรอน เพราะประชาชนคนฟงเขาจะแยกแยะได 
  นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) :
ครับ ฉะนั้นผมวินิจฉัยนะครับ ทานสุทินพูดตอเถอะครับ  
  นายสุทิน คลังแสง (มหาสารคาม) : ทานประธานที่เคารพครับ ในซีกของ
เพื่อนสมาชิก 
  นายบุญยอด สุขถิ่นไทย (กรุงเทพมหานคร) : กราบเรียนทานประธาน 
อีกครั้งหนึ่งครับ  
 



๓๓๖ 
สผ ๔/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ                รัชนีพร ๑๕๘/๓ 
 
  นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) :  
ทานบุญยอดครับ ผมถือวาผมไดวินิจฉัยนะครับ ไมไดพาดพิงทําใหเกิดความเสียหาย 
เชิญทานสุทินตอดวยครับ 
        นายสุทิน คลังแสง (มหาสารคาม) : ทานประธานที่เคารพครับ ในกลุมกอน
ของเพื่อนสมาชิกสวนที่ไมเห็นดวยกับการจะแกไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้ผมประมวลไดวา 
     (นายสมบูรณ อุทัยเวียนกุล ไดยืนและยกมือขึ้น)  
  นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) :
ทานสมบูรณประทวงอะไรครับ 
  นายสุทิน คลังแสง (มหาสารคาม)  : ทานประธานครับ ดวยเห็นวา  
  นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : 
มีคนประทวงทาน ทานสมบูรณเชิญครับ  

 
             - ๑๕๙/๑ 

 



๓๓๗ 
 สผ ๔/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ           สุทธาทิพ ๑๕๙/๑ 
 
   นายสมบูรณ อุทัยเวียนกุล (ตรัง)  :  ทานประธานที่เคารพ กระผม นายสมบูรณ  
อุทัยเวียนกุล สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดตรัง พรรคประชาธิปตย ทานประธานครับ 
เมื่อสักครูนี้ตองประทวงและตองใหถอนคําพูดดวย เนื่องจากเปนการดูถูกสมาชิก 
ซึ่งอยูระบอบประชาธิปไตยทั้งสิ้นครับ ส.ส. ที่มาจากการเลือกตั้งไมมีใครสนับสนุน 
การปฏิวัติหรือเห็นดวยกับการปฏิวัติหรอกครับ  ผมสัง เกตทานประธานตั้ งแต 
มีการพูดพาดพิงถึงพรรคประชาธิปตย ทานประธานก็ไมยอมใหพูดชี้แจง ขณะนี้นะครับ  
มีสมาชิกซึ่งพูดพาดพิงวามีคนอภิปรายวาเห็นดวยสนับสนุนกับการปฏิวัติ 
   นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : 
ทานสมบูรณครับ ผมถือวาผมวินิจฉัยแลวนะครับ ทานมาประทวงเรื่องที่ผมไดวินิจฉัยแลว 
ทานทําผิดขอบังคับ ทานนั่งเถอะครับ นั่งเถอะครับ ทานสมบูรณครับนั่งเถอะครับ จะจบแลวครับ 
ถาจะใชสิทธิพาดพิงผมก็นั่งฟงอยูตลอด เขาก็ไมไดระบุหมายถึงใคร ซึ่งอาจจะเปนใคร 
ก็ไดในจํานวน ๔๐๐ กวาทาน ซึ่งอาจจะเปนใครก็ได เพราะฉะนั้นผมฟงอยูมันไมได 
ระบุหมายถึงใคร แลวก็ไมนาจะมีความเสียหายเกิดขึ้น ซึ่งผมก็ไดวินิจฉัยไปแลวนะครับ  
ถาทานจะประทวงประเด็นเดิมผมคงไมอนุญาตนะครับ  เพราะผมไดวินิจฉัย 
ไปแลว ถือวาเปนที่สุดแลวครับ ถาจะประทวงตองประทวงประเด็นใหม เชิญครับ  
ตองประเด็นใหมนะครับ ทานสมบูรณครับ ประเด็นเดิม ผมไมอนุญาตนะครับ  
   (นายธนิตพล ไชยนันทน ไดยืนและยกมือขึ้น) 
   นายธนิตพล  ไชยนันทน (ตาก) : ทานประธานครับ ผม ธนิตพล ไชยนันทน 
พรรคประชาธิปตย จังหวัดตาก ตองกราบเรียนทานประธานครับวาทานประธาน 
กําลังทําผิดขอบังคับ ขอ ๘ ในการที่จะรักษาความเปนระเบียบเรียบรอยในสภาแหงนี้ 
คําวินิจฉัยของทานประธาน 
   นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : 
ทานครับ ผมดําเนินการตามขอ ๘ ที่ทานประทวงผม แตทานไมไดดําเนินการตามขอ ๘  
ที่ทานประทวงนะครับ ขอบังคับชัดเจน ผมไดวินิจฉัยแลวถือวาเปนที่สุด เพราะฉะนั้น 
ทานตองนั่งครับ เชิญทานสมบูรณเชิญ 
  



๓๓๘ 
สผ ๔/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ           สุทธาทิพ ๑๕๙/๒ 
 
  นายสมบูรณ อุทัยเวียนกุล (ตรัง) : กราบเรียนทานประธานที่เคารพครับ 
กระผม  นายสมบู รณ  อุทั ย เ วี ยนกุ ล  สมาชิ กสภาผู แทนราษฎร  จั งหวั ดตรั ง  
พรรคประชาธิปตย ทานประธานครับ เมื่อสักครูทานผูอภิปราย อภิปรายวามีฝายหนึ่ง 
เห็นดวยที่จะแกไขรัฐธรรมนูญ เหตุผลเพราะอยางนี้ ๑ ๒ ๓ ๔ กับอีกฝายหนึ่งซึ่งสรุปวา
อภิปรายสนับสนุนเห็นดวย เยินยอการรัฐประหาร ทานครับ กลาวถึงใครละครับ  
ถาไมกลาวถึง ส.ส. ดานที่เห็นวาไมควรมีเหตุที่จะแกไขรัฐธรรมนูญ เปนการกลาวเสียดสี 
แลวก็พูดไมตรงกับความจริง ผมคิดวาตองใหถอนในการสงเสริม สนับสนุน เยินยอ 
การทํารัฐประหาร ขอใหถอนคําพูดตรงนี้ครับ เพราะวา ส.ส. ในหองนี้ไมมีใครพูด 
แลวก็ไมมีใครมีแนวคิดเชนนี้  
   นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : 
ครับ เพื่อใหเหตุการณเรียบรอยนะครับ ผมขออนุญาตวินิจฉัยอีกครั้งนะครับ ใหทานสุทิน
ระมัดระวังสักนดิครับ เพื่อการประชุมจะไดเรียบรอยนะครับ ก็ตองขอความกรุณานะครับ  
   นายสุทิน คลังแสง (มหาสารคาม) : ครับ จะพยายามระมัดระวังครับ  
   นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : 
ถือวาไดเตือนเปนการวินิจฉัยเรียบรอยแลวนะครับ  
   นายนริศ  ขํานุ รักษ  (พัทลุ ง )  : ทานประธานครับ  ผมขออนุญาต  
นริศ ขํานุรักษ จากพัทลุงนะครับ ขอสิทธิพาดพิง และผมขอใหทานประธานเพียงยืนยัน 
วาอีกซีกหนึ่ง ดุลยพินิจทานประธานคือไมใชซีกพรรคประชาธิปตยที่เยินยอการปฏิวัติ  
ที่บอกซีกหนึ่งไมใชพรรคประชาธิปตย ขอคํายืนยันแคนั้นนะครับ 
   นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) :  
ไมใชครับ 
   นายนริศ ขํานุรักษ (พัทลุง) : ไมใชนะครับ ขอบคุณครับ 
   นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : 
เชิญตอครับ  
 



๓๓๙ 
สผ ๔/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ           สุทธาทิพ ๑๕๙/๓ 
 
    (นายสุชาติ ลายน้ําเงิน ไดยืนและยกมือขึ้น)  
   นายสุชาติ ลายน้ําเงิน (ลพบุรี)  : ทานประธานที่เคารพครับ  
   นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : 
ทานจบแลวครับ ขอความกรุณาเถอะครับ  
   นายสุชาติ ลายน้ําเงิน (ลพบุรี) : ผมประทวงทานประธานครบั  
   นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : 
ทานสุชาติครับ 
    นายสุชาติ ลายน้ําเงิน (ลพบุรี) : ผมประทวงครับ ยังไมจบ  
 

  - ๑๖๐/๑ 
 

    
    
     



๓๔๐ 
สผ ๔/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ                              บุศยรินทร ๑๖๐/๑ 
 
  นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : 
เชิญครับ 
   นายสุชาติ  ลายน้ําเงิน (ลพบุรี) :  ทานประธานครับ ผม สุชาติ ลายน้ําเงิน 
สมาชิกพรรคพลังประชาชน จังหวัดลพบุรี ผมขอประทวงทานประธานแลวก็ทานผูที่
ประทวงอยู ทุกคนลุกขึ้นบอกทานประธานที่เคารพ แลวทานประธานตัดสินไป ๒ ครั้ง 
ใหนั่งลง แลวก็ไมนั่ง แลวก็ยังลุกขึ้นมาเถียงทานประธานอีก เมื่อเชานี้ผมก็พูดวา 
ผมไมเห็นดวยกับคน 
   นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : 
เอาละครับ ทานสุชาติครับ มันจบแลวครับ ขอบคุณครับ นั่งเถอะครับ เชิญทานสุทินครับ 
   นายสุทิน  คลังแสง (มหาสารคาม) : ทานประธานครับ ก็จะพยายาม
ระมัดระวังนะครับ แตวาโดยเนื้อหาสาระนั้นผมก็คงเนื้อหาสาระ แตคําพูดและภาษา 
จะพยายามระมัดระวัง ทานประธานครับ กลุมซึ่งคิดวาไมควรแกก็ไดอธิบายกันกลุมกอน
ฟงเหตุผลใหญ ๆ  ก็คืออางอยางนี้ครับ เพราะรัฐบาลที่แลวมีการทุจริตคอรรัปชันใชคําวา 
เชิงนโยบายบาง คอรรัปชันอยางมโหฬารบาง มีการซื้อเสียงในรัฐบาลที่แลวบาง 
แทรกแซงองคกรอิสระบาง เพราะฉะนั้นจึงเกิดการรัฐประหาร เพราะบอกวานั่นคือตนเหตุ
ของการรัฐประหาร  ตนเหตุของการที่มาในรัฐธรรมนูญฉบับนี้  ก็หมายความวา 
เพราะรัฐบาลคราวที่แลวทุจริต มีการซื้อเสียง แทรกแซงองคกรอิสระ จึงทําใหคนเขามา
รัฐประหาร จึงทําใหรางรัฐธรรมนูญฉบับนี้จะหมายความวาอยางไรก็สุดแทแตจะไป 
คิดกันเอา ทานประธานที่เคารพครับ ผมกราบเรียนวาเราไมปฏิเสธหรอกครับนักการเมือง 
มีทั้งคนดี คนไมดี เหมือนทานผูอาวุโสจากซีกฝายคานบอก เชนเดียวกับทุกองคกร 
มีทั้งคนดี คนไมดี รัฐบาลที่อยูในประเทศไทยมาไมรูกี่ชุดก็ไมปฏิเสธวามีการทุจริต  
ทั้งที่ศาลไดตัดสินไปแลวบางและยังไมตัดสิน  มี ผมไมไปรับรองใครทั้งสิ้น แตผมอยากจะถาม
แลวฝากไปยังคณะกรรมาธิการที่จะเขียนรัฐธรรมนูญดังตอไปนี้วา หากตั้งโจทยวา 
มีการทุจริต มีการแทรกแซงองคกรอิสระจึงจะตองคงรัฐธรรมนูญและสรุปบทศึกษาวา 
ตองมีรัฐธรรมนูญแบบป ๒๕๕๐ คงไวจะแกได ระวังนะครับ เพราะทานประธานที่เคารพครับ  
 



๓๔๑ 
สผ ๔/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ                              บุศยรินทร ๑๖๐/๒ 
 
พิสูจนไดวาถาตั้งโจทยอยางนั้น ตั้งสมมุติฐานอยางนั้นและเชื่อวาการรัฐประหารและ 
รางรัฐธรรมนูญแบบนี้จะแกได ถามวารัฐประหารแลวแกทุจริตไดไหมครับ ผมวา 
เปลี่ยนคิวกันทุจริต รัฐบาลมาอยูปหนึ่งเกิดอะไรขึ้นครับ ใครกลารับรองไดวาบริสุทธิ์
สะอาดรอยเปอรเซ็นต งบกองทัพเพิ่มขึ้น ๒๐๐-๓๐๐ เทาหมายถึงอะไร และที่สําคัญที่สุด
ทานประธานที่เคารพครับ ตรงนี้ละครับที่ผมรันทดหดหูกับเพื่อนสมาชิกของเราซึ่งอยูใน
สถาบันนิติบัญญัติดวยกัน แนนอนหากแมนมีการทุจริตซึ่งผมไมไดยอมรับวารัฐบาล 
ทุจริตนะครับ แตรัฐบาลใดก็ตามถามาตามการเลือกตั้ง ถาบานเมืองอยูในสภาพ 
เปนประชาธิปไตยถามวาเราไรกลไกที่ เอาผิดกับนักการเมืองเหลานั้นหรือครับ 
ถึงจําเปนจะตองมีการรัฐประหารและฉีกรัฐธรรมนูญฉบับนั้นทิ้ง เรายังมีกลไกปกติอยู  
๓ ระดับที่จะตองตัดสินนักการเมืองที่ทุจริตและในสภาพปกติยังทํางานได เชน ๑. เรามี
ศาลสถิตยุติธรรม ศาลชั้นตน ศาลอุทธรณ ศาลฎีกาทํางานเปนปกติ เราเชื่อม่ันไหมครับ 
๒. เรายังมีองคกรอิสระ สตง. ป.ป.ช. ผูตรวจการแผนดิน เพื่อตรวจสอบอีกชั้นหนึ่ง และ
สุดทายที่สุดครับ ถาเรามาจากการเลือกตั้งและมีวิญญาณเปนนักประชาธิปไตยปฏิเสธ
ไมไดคือศาลประชาชน ไมเห็นจําเปนจะตองใชการปฏิวัติ รัฐประหารเขามาแกไข  
ผมยกตัวอยางทานประธานที่เคารพ เพื่อนสมาชิกจะเชื่อถือตอศาลยุติธรรมหรือไม 
วาจะแกไขปญหาและจับคนทุจริตทางการเมืองได ผมเชื่อม่ันครับ เชื่อม่ันวาทําได  
ผมยกตัวอยางได มีอดีตรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขทานหนึ่งไมเอยนามทาน 
ศาลพิพากษาถึงที่สุดจําคุกอยู ณ ขณะนี้ดวยขอหาทุจริตยามีคดีหนึ่ง ส.ป.ก. ๔-๐๑  
ศาลฎีกาไดพิพากษาแลววากระทําผิดจนตองสั่งคืน ส.ป.ก. นั้นแกสํานักงาน ส.ป.ก.  
นี่แสดงวาหากแมนการกระทํามิดีมิชอบทุจริตระบบปกติคือศาลยุติธรรมยังทํางานได 
องคกรอิสระ ๓ องคกรที่พูดกันนักกันหนาวามีการแทรกแซง ประเดี๋ยวจะพูดในประเด็น
ตอไป ผมเชื่อวา ๓ สถาบัน ๓ องคกรยังทํางานไดและสุดทายครับ ทานประธานครับ คือศาล
ประชาชน เราเชื่อม่ันไหมครับ วันนี้อยาปฏิเสธความจริง ถาเราเปนนักการเมือง เราทําดี 
ทําชั่ว ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                              - ๑๖๑/๑ 
 



๓๔๒ 
สผ ๔/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ                                                              กมลทพิย ๑๖๑/๑ 
 
ประชาชนจะใหคุณและโทษของเราเองจะแตงตั้งและถอดถอนเราเองเมื่อคราวเลือกตั้ง 
ถาคนไมเชื่อม่ันตอการตัดสินใจของประชาชนวา เขาเลือกเรามาเพราะไดวินิจฉัยแลววา
พฤติกรรมของเราชอบไมชอบ เห็นไหมครับคดียุบพรรคไทยรักไทย ศาลคิดวาจะเอาให 
สิ้นซากใหยุบพรรคนี้ไปนั่นคือเจตนาที่ตองยุบไป ทายที่สุดศาลประชาชนเปนอยางไรครับ 
เลือกเขามาอีกไหมครับ คนกลุมเดิมเยอะดวยครับ ถาหากบานเมืองเปนประชาธิปไตย 
ผมคิดวาถลมทลาย แลวอีกกรณีหนึ่งครับ เชื่อม่ันไหมในศาลประชาชน กรณีที่เพชรบูรณ 
ไปจับการซื้อเสียงไดเงินสดลานกวาบาท กกต. ตัดสินใหใบเหลืองซึ่งทุกคนคิดวานาจะ
เปนใบแดงแตสุดทายกลับไปเลือกตั้งใหม ศาลประชาชนบอกใหใบแดงเองเลยครับ  
ตกเลยครับ เพราะฉะนั้นผมยังเชื่อม่ันวาแมจะมีการทุจริตเกิดขึ้นในรัฐบาลใดก็ตาม  
ระบบปกติของเรายังทํางานได ไมจําเปนที่จะตองเรียกหาคณะรัฐประหารมาฉีกรัฐธรรมนูญ  
และเรียกเขามาแลวแกอะไรไดซ้ํากลับมาทําเสียเอง เพราะฉะนั้นประเด็นการทุจริต 
ประเด็นการกลาวหาเรื่องนี้กรรมาธิการจะไปแกไขจะไปศึกษาไปคิดใหหนักนะครับวา 
การจะแกไขปญหาทุจริตนี่จะเขียนอยางไร จะสรุปอยางไร ถาสรุปวาเราตองเขียน
รัฐธรรมนูญเปดทางใหมีการเขามาปฏิวัติรัฐประหารเพื่อปราบนักการเมืองทุจริต คิดใหดีนะครับ  
ผมวาคิดผิดนะครับ ประการตอมารัฐบาลชุดที่แลวแทรกแซงองคกรอิสระ เปนมูลเหตุ 
ใหทหารปฏิวัติก็ เทากับรับรองวาเพราะเหตุนั้นแหละรัฐบาลที่ รัฐประหารเขามา 
จึงชอบธรรม ผมไมบอกวาควรเยินยอแต รับรองเหตุผลการเขามาทํารัฐประหาร  
เพราะมีการแทรกแซงองคกรอิสระ  ผมไมเสียเวลาเถียงหรอกครับ เถียงกันยาว 
ตองเอาหลักฐานกันมางัดแตถามกลับแลวฝากไปยังกรรมาธิการที่จะศึกษาวา  
ถาคุณตั้งสมมุติฐานวา รัฐธรรมนูญ ป ๒๕๔๐ เปดชองใหนักการเมืองแทรกแซงองคกร
อิสระได แลวรัฐธรรมนูญ ป ๒๕๕๐ จะปองกันการแทรกแซงได ผมถามวามันเปลี่ยน 
คนแทรกแซงไมใชหรือครับ ป ๒๕๔๐ นักการเมืองแทรกแซง เอาละ อนุโลมวาตามทานไป 
แตป ๒๕๕๐ นี่ เปลี่ยนใหเผด็จการแทรกแซง เปลี่ยนใหอํามาตยาธิปไตยแทรกแซง 
แทรกแซงอยางไรก็วันนี้สรรหาองคกรอิสระใครสรรหาครับ ก็โยงใยไปแลวไปถึงคน 
ซึ่งทํารัฐประหารทั้งนั้น เปดชองใหแทรกแซงเหมือนกัน ปดฝายนักการเมืองไมใหแทรก 
 



๓๔๓ 
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แตเปดประตูบานใหญฝายขาราชการ อํามาตยาธิปไตยและคนรัฐประหารแทรกแซง 
ตางกันตรงไหนครับ ถาจะเลือกใหแทรกแซงไดผมยังคิดวาฝายการเมืองแทรกแซงแลว
กลับไปหาประชาชน ประชาชนลงโทษไดแตคณะรัฐประหารและอํามาตยาธิปไตย 
ใครยึดโยง  ใครไปใหคุณและโทษกับเขาได  เพราะฉะนั้นถาจะเขียนมาตรานี้ 
แลวตั้งสมมุติฐานอยางนี้คิดใหดีนะครับกอนจะสรุปผลการศึกษา ประเด็นตอมาบอกวา 
ในสภานี่คือผมที่เศราใจที่สุดเพราะสภาเปนเผด็จการรัฐสภา การบอกวาเปนเผด็จการรัฐสภา 
ก็เทากับการไมยอมรับเสียงสวนใหญที่ประชาชนเลือกมา เพราะฉะนั้นกรรมาธิการ 
ที่จะตองไปศึกษาคิดใหดีนะครับ ผมเองก็ไมชอบถามีเผด็จการรัฐสภา หรือเผด็จการ 
ดวยเสียงขางมาก แตทานประธานที่เคารพครับ การกลาวหาเสียงขางมาก การกลาวหา
เผด็จการรัฐสภา  เราไปคิดแยกออกสิอันไหนเปนมายาคติ อันไหนเปนความจริง  
ผมตั้งขอสังเกตวาคนซึ่งโจมตีเสียสวนใหญ โจมตีเผด็จการรัฐสภาสวนมากจะเปน 
เสียงสวนนอย จะเปนฝายพายแพจึงหาเหตุผลมาประกอบเพื่อลดความชอบธรรม 
ฝายเสียงขางมาก เปนเชนนี้ตลอดและหาเหตุผลสนับสนุนตนเองซึ่งเปนฝายเสียงขางนอย 
ใหระวังถาจะสรุปผลการศึกษาวารัฐธรรมนูญ ป ๒๕๔๐ กอใหเกิดเผด็จการรัฐสภา และ
เผด็จการรัฐสภานี่เปนเหตุใหบานเมืองเปนวิกฤติ ถาจะศึกษา ถาจะสรุปอยางนั้น 
ผมขอฝากใหคิด ทานประธานหรือกรรมาธิการตอไปนี้ใหคิดดวยวาถากลัววาเผด็จการรัฐสภานี่ 
หรือคนบอกวา อันตรายกวารัฐประหาร หรือเรียกวาทุนสามานยก็สรรหามาพูดกัน  
แตผมฝากไปคิดและตั้งเปนสมมุติฐานดวยวาเสียงขางนอยก็อันตราย เสียงขางนอย 
ก็ทําลายระบอบประชาธิปไตยไดอันตรายอยางยิ่ง โดยเฉพาะถาเสียงขางนอยนี่ 
เมื่อไมยอมรับเสียงขางมากในสภาไปสมคบกับอํานาจขางนอกมาลมเสียงขางมาก 
ในสภา อันนี้อันตรายใหตั้งสมมุติฐานนี่แลวก็เขียนไวดวย  
 
                                                                                                                    - ๑๖๒/๑ 



๓๔๔ 
สผ ๔/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ                                                              กมลมาศ ๑๖๒/๑ 
 
   อันตอมาซื้อเสียง พูดประหนึ่งวารัฐธรรมนูญ ป ๒๕๔๐ ทําใหรัฐบาลและ
สภาคราวที่แลวซื้อเสียงมากจึงชอบธรรมที่ตองรัฐประหาร และคณะรัฐประหารชอบธรรม
ที่จะตองเขียนรัฐธรรมนูญออกมาปองกัน จริงหรือเปลาครับวารัฐธรรมนูญ ป ๒๕๕๐ 
แกไขปญหาการซื้อเสียงได ผมคิดวาหนักกวาเดิมนะครับ และการซื้อเสียงนี่ฝายอื่น
กลาวหาเรามามาก ฝายที่จะลดความชอบธรรมของสภาโขกสับเรามาตลอด ลดความเชื่อถือ 
เรามาตลอด ผมก็รับได แตเสียใจนะครับที่เรามาจากการเลือกตั้งดวยกัน เราพูดถึงเรื่องนี้ 
กลาวหาการซื้อเสียงดวยความเลื่อนลอย สวนมากจะเหมากัน และผมฝากกรรมาธิการ 
ถาจะไปศึกษา ถาจะสรุปวารัฐธรรมนูญจําเปนตองเขียนเหมือนป ๒๕๕๐ เพื่อจะปองกัน 
การซื้อเสียง ผมฝากใหคิดใหระแวดระวังวาการกลาวหาวาคนอื่นซื้อเสียงมักจะเกิดจาก
คนแพเลือกตั้ง บางครั้งไปซื้อดวยกันแตประชาชนเลือกคนหนึ่ง ทั้ง ๆ ที่ซื้อดวยกันแตเมื่อ
แพกลับไปกลาวหาเขาวาเขาซื้อทั้ง ๆ ที่ไปซื้อดวยกัน ซึ่งไมรูจะเปนใครไมไดระบุ แตเมื่อ
แพก็ไปชี้หนาเขาวาคุณซื้อเสียง ความเปนจริงก็คือซื้อแลวประชาชนรับเงินทั้ง ๒ ฝาย  
แตเขาไมเลือกตัวเอง ไมตองวิตกวาคนจะไปกลาวหาวาพูดเรื่องซื้อเสียงบอยจนเปน
แผนเสียงตกรอง ไมตองวิตกครับ เพราะการกลาวหาวาคนอื่นซื้อเสียงนี่ไมตกรองหรอกครับ  
แตพูดบอย ปริมาณการพูดวาซื้อเสียงจะสัมพันธกับปริมาณจํานวนครั้งที่พายแพ แพบอย
ก็พูดบอย แพนอยก็พูดนอย แตถาชนะจะเงียบ เพราะฉะนั้นการตั้งสมมุติฐานวา
รัฐธรรมนูญ ป ๒๕๕๐ แกปญหาการซื้อเสียงไดใหคิดดี ๆ นะครับกรรมาธิการ  
   ทานประธานที่เคารพครับ ประเด็นตอมา การยุบพรรค แกมาตรา ๒๓๗ แลว 
เทากับวาจะปลอยใหคนซื้อเสียงเปนอิสระเลยหรือ ถาเราไมเอามาตรา ๒๓๗ ไมมี 
การยุบพรรคก็แสดงวาเราเปดเสรีใหมีการซื้อเสียงไมใชหรอกครับ ฝากกรรมาธิการดวย 
กฎหมายที่เอาผิดกับคนซื้อเสียงแมไมยุบพรรคมีอยูมากเอกอุแหละครับ จะลมจะตาย 
อยูแลวครับ ๑. ถูกตัดสิทธิทางการเมือง นี่คือโทษทางการเมือง ๕ ป ๑๐ ปวากันไป  
ยังไมรวมทั้งโทษทางสังคมที่ประชาชนจะประณามหยามเหยียด ๒. ผิดกฎหมายอาญา 
มีคนติดคุก ๓. รับผิดชอบทางแพง การเลือกตั้งครั้งหนาใชทุนเทาไรจะตองไปชดใช  
ผมวามันไมหนักพอแลวหรือครับสําหรับจะลงโทษคนซื้อเสียง จําเปนที่จะตองไปยุบเขา 
 



๓๔๕ 
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หรือเปลาครับ  และพูดแลววาในแงกฎหมายไมชอบธรรม  และในแงขอเท็จจริง 
มีประเทศใดในโลกเขาทํา เพราะฉะนั้นถาแกประเด็นนี้แลวผมยืนยันวาแมไมมีการยุบพรรค  
แตมีบทบัญญัติของกฎหมายรุนแรงพอที่จะจัดการกับคนซื้อเสียง แตผมก็ยังไมเชื่อ 
อยูดีแหละครับมาตรการทางกฎหมาย ผมยังเชื่อวามาตรการจิตสํานึก การสรางนโยบายที่ดี  
และรัฐบาลและพรรคการเมืองใดพูดแลวทําตามนโยบายแลวใหประชาชนเขาเห็นจริงวา
นโยบายที่ดีสัมผัสไดเปนประโยชนกับเขา ผมเชื่อวาแกปญหาการซื้อเสียงได  
   ทานประธานครับ ประเด็นตอมาที่พูดกันมากก็คือเรื่องการเมืองภาคประชาชน  
การมีสวนรวมของประชาชน การเมืองภาคพลเมือง อันนี้ผมตองพูดทานประธานที่เคารพครับ  
เพราะบานเมืองตอไปนี้เกิดวิกฤติวันนี้ดวยอางการเมืองภาคประชาชน และตอไปถาอางอยางนี้ 
ไปเรื่อย  ๆ  ใครใหหลักประกันไดวาวันนี้อางภาคประชาชนลมรัฐบาลทานสมัคร  
แตประทานโทษครับ ขออนุญาตเอยนาม ครั้งหนาถาเกิดทานอภิสิทธิ์ไดเปนายกรัฐมนตรี 
ใครรับประกันไดวาจะไมมีซีกอื่นขึ้นมาอางการเมืองภาคพลเมืองสรางความวุนวาย  
เพราะนี่คือการสรางวัฒนธรรมที่ผิด ผมถึงไดขออนุญาตบอกกรรมาธิการที่จะศึกษา
ตอไปนี้ครับ ใหไปเชิญนักวิชาการมารวมในกรรมาธิการมาก ๆ ชวยตีความและบัญญัติ 
ใหคํานิยามกับคําวา  การเมืองภาคประชาชน  ใหดีสิ  ผมไดศึกษาเรื่องนี้มามาก 
เมื่อคราวสอนหนังสือ และไดไปศึกษาเปรียบเทียบกับประเทศซึ่งเปนประชาธิปไตยวา 
การเมืองภาคพลเมืองของเขาคืออะไร ทานประธานครับ อันตรายมากเรื่องนี้ --------------- 
 

 - ๑๖๓/๑ 
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นักวิชาการที่จะเชิญมารวมคณะกรรมาธิการใหเขาตีความแลวก็ใหเขาใหนิยามวา 
การเมืองภาคประชาชน หรือการเมืองภาคพลเมืองตางกับการเมืองในสภาอยางไร  
ซึ่งศัพทรัฐศาสตรมันบอกอยูแลว ของเรานี่เขาเรียกวา การเมืองระบบตัวแทน เรพพรีเซนเททีฟ 
เดโมเครซี (Representative democracy) แตภาคประชาชนเรียกวา ไดเร็คท เดโมเครซี (Direct 
democracy) มีแตนักวิชาการเหลานั้นบางคนไมตีความ ผมถามวาการเมืองภาคประชาชน 
ที่อางตางจากการเมืองซึ่งเราเลือกอยางไร ถามวาเรามานั่งอยูที่นี่ประชาชนมีสวนรวมไหม 
เทวดา หรือมนุษยตางดาวเลือกเรามานี่ ถาประชาชนเลือกเรามาถามวาเขามีสวนรวมไหม  
ถารวมแลว ๔ ป ทานครบวาระเขาตองไปถอดเรา ถามวามีสวนรวมไหม ถานี่ก็คือ 
การเมืองภาคประชาชน ประชาชนมีสวนรวมเลือกเรามาและถอดถอนเรามา แลวหนาที่
ของการเมืองภาคประชาชนคืออะไร คือไปเดินขบวนอยูขางถนน อยูสวนสาธารณะ  
แลวถามวาใครจะใหคําจํากัดความและนิยามขีดเสนแบงไดวาการเมืองภาคประชาชน 
กับการเมืองเชิงระบบมันจะตองทํางานสอดสัมพันธกันอยางไร ใครอยูเสนไหน ใครอยู 
เสนใด ถาหากวาไมมีการตีความชัดเจนแลวแบงเสนไมชัดเจน วุนวายครับ ผมไดศึกษา
เหมือนกันทานประธาน ที่ตองพูดเรื่องนี้เพราะคําวา การเมืองภาคประชาชน และการมี
สวนรวมบัญญัติในรัฐธรรมนูญดวย ถาจะศึกษาจะตีความและหาขอสรุปตองฟงทางนี้
ดวยครับ การเมืองภาคประชาชนในประเทศซึ่งเขาเปนประชาธิปไตย ผมยกตัวอยาง  
จะเปนการตอสูในความเปนประชาชนอันบริสุทธิ์ดวยวัตถุประสงคใดวัตถุประสงคหนึ่ง
ของเขา ลาสุดที่เกาหลีใตประชาชนลุกขึ้นตอตานการนําเขาเนื้อโคซึ่งรัฐบาลละเลย 
แลวไมมีนักการเมืองไปแทรกเขานะครับ เปนประชาชนบริสุทธิ์จริง ๆ ที่เขาตองลุกขึ้นมา 
เพราะนโยบายรัฐบาลตกหลนไมไดดูแลเขา เขาก็ขึ้นมาเรียกรอง ที่ประเทศไทยก็มีครับ
การเมืองภาคประชาชนที่แทจริงพี่นองชาวบานกูดตอตานทอแกส เหลานั้นละครับ 
คือการเมืองภาคประชาชน แตการเมืองภาคประชาชนที่เราอางวันนี้แยกกันอยางไรครับ 
วันนี้ประชุมอยูสภาแลวก็ไปขึ้นเวทีหนึ่งแลวขณะนี้ก็อยูที่นั่นดวย ขนาดประชุมสภาอยูนี่ 
ไปอยูที่นั่นดวย แลวคนสอบตกสอบได เฮโลขึ้นที่นั่นหมด  การเมืองภาคพลเมืองกับ 
การเมืองในสภาตางกันตรงไหนครับ เพราะฉะนั้นตองไปศึกษาครับ คณะกรรมาธิการ 
 



๓๔๗ 
สผ ๔/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ        พรรษวรรณ ๑๖๓/๒ 
 
และบัญญัติเสียในรัฐธรรมนูญจะเขียนไวในมาตราใด  หรือจะเปนขอสังเกตตาม
รัฐธรรมนูญวา ทายรัฐธรรมนูญวาการเมืองภาคประชาชนหรือการมีสวนรวมตอไปน้ี 
มิไดหมายความวาจะเปนการเมืองที่ปดถนนได ละเมิดกฎหมายได หรือเปนการเมือง 
ที่เลือกตั้งมาแลว ๓ เดือน ก็ลมระบบการเลือกตั้งมา อันนี้สําคัญครับ ตองไปศึกษาและ 
หาขอสรุปใหดี ไมเชนนั้นวัฒนธรรมตัวนี้ การอางผิด ๆ และการเอาการเมืองภาคพลเมือง 
มาเปนเครื่องมือกับการเมืองในสภาวุนไมจบ  
   สิ่ งตอไปซึ่ งก็พูดถึ งกันมากเหมือนกันทานประธานที่ เคารพครับ  
ก็คือเร่ืองที่บอกวาวันนี้วิกฤติคือรัฐธรรมนูญเปนวิกฤติ ทานประธานครับ ทานพิจารณา 
ดวยความเปนธรรมสิครับวาจริงหรือเปลา หรือถูกเอารัฐธรรมนูญไปอาง เพราะเหตุผลอ่ืน 
ถาจริงวันนี้ถาเรายุติแกไขรัฐธรรมนูญเราทําตามทุกอยางจะไมประชามติ จะเขาสูสภา
แลวทําไมไมดู พูดแลวและที่ชัดเจนที่สุดวันนี้ก็คือขอเรียกรองที่ชัดเจนคือใหรัฐบาล 
ลาออกหรือยุบสภา 
  (นายชินวรณ บุณยเกียรติ ไดยืนและยกมือขึ้น) 
  นายชินวรณ บุณยเกียรติ (นครศรีธรรมราช) :  ทานประธานครับ 
   นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) :  
มีผูประทวงครับ ทานชินวรณเชิญ  
   นายชินวรณ บุณยเกียรติ (นครศรีธรรมราช) : ทานประธานที่เคารพ 
กระผม  ชินวรณ  บุณยเกียรติ  พรรคประชาธิปตยจากจังหวัดนครศรีธรรมราช  
ผมขอประทวงทานประธานครับ ในกรณีของการอภิปรายที่วกวน ซ้ําประเด็น และที่สําคญั
ในขณะนี้เปนการอภิปรายที่ใชสิทธิในการสรุปหรือเรียกวาอภิปรายสรุปครับ ผมคิดวา
ทานประธานควรจะไดใหแนวทางแลวก็ตักเตือนผูที่กําลังอภิปราย เพราะทานไมมีหนาที่ 
ที่จะไปตอบคําถามผูอภิปรายรายอื่นเหมือนกับจงใจที่จะแสดงความเปนภู มิ รู  
หรือแสดงความจงใจที่จะทําความเขาใจกับบุคคลอื่นซึ่งตางคนตางก็นั่งฟงอยูในสภาแลว  
แตวาเขาควรที่จะสรุปประเด็นตอญัตติที่เจาตัวเปนผูเสนอครับ ผมจึงถือวาจะเปนสิทธิ 
ในการอภิปรายสรุปครับ มิฉะนั้นก็จะใชเวลาของสภานี้ไปโดยไมสมเหตุสมผลนะครับ 
ขอใหทานประธานไดวางบรรทัดฐานในเรื่องนี้ดวยครับ ขอบคุณครับ  



๓๔๘ 
สผ ๔/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ        พรรษวรรณ ๑๖๓/๓ 
 
   นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : 
ทานสุทินครับ ทานใชสิทธิอภิปรายสรุปเถอะครับ ใหกระชับลงหนอยนะครับ  

 
 - ๑๖๔/๑ 



๓๔๙ 
สผ ๔/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ                        กุลนิษฐ ๑๖๔/๑ 
 
   นายสุทิน  คลังแสง (มหาสารคาม)  :  ทานประธานที่ เคารพครับ   
ทานอภิปรายสรุป ๒-๓ ทาน กอนหนาผมก็ไดอภิปรายในทํานองเดียวกัน แตไมเปนไรครับ 
ผมจะพยายามรวบรวมเอาความคิดเห็นในสภา  ผมถึงบอกวาจะเสนอเพื่อให 
เปนประโยชนแลวก็จะใชเวลากระชับที่สุด ทานประธานครับ จริงหรือเปลาวารัฐธรรมนูญ
วันนี้เปนวิกฤติ ถาบอกวาเปนวิกฤติผูตองหาก็โยนมาที่เรา เขาบอกไมใชหรือครับวา  
วันนี้แมจะหยุดแกรัฐธรรมนูญแลวก็ไมหยุด ถารัฐบาลไมลาออก หรือยุบสภา  
   (นายชินวรณ บุณยเกียรติ ไดยืนและยกมือขึ้น) 
   นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :   
เชิญครับ 
   นายชินวรณ  บุณยเกียรติ (นครศรีธรรมราช) :  ผมกราบเรียนทานประธาน 
นิดหนึ่งครับ เมื่อกี้ผูอภิปรายไมไดฟงคําวินิจฉัยของทานประธานนะครับ ผมคิดวาผูสรุปญัตติ 
ในญัตติใดญัตติหนึ่งนั้นควรที่จะไดสรุปตอประเด็นญัตติในคณะของตัวเองพูดนะครับ 
ไมใชไปรวบรวมความคิดเห็นของสภาแลวมาตอบคําถาม ผมคิดวาถาเปนอยางนี้ 
ถาเรามีหลายญัตตินี่ผมคิดวาตองใชเวลาไปมากพอสมควรนะครับ ทานประธาน 
ควรจะไดกรุณาใชขอบังคับที่กําหนดไวดวยครับ 
   นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :   
ทานสุทินครับ บางทีผมก็พยายามอะลุมอลวยอนุโลมนะครับ ถาไมมีใครประทวง  
แตตอนนี้มีคนประทวงแลว แลวมันตองโดยขอบังคับนะครับ ทานมีสิทธิอภิปรายสรุป 
ในญัตติที่ทานเสนอไมเกี่ยวกับญัตติอ่ืน สรุปเฉพาะในประเด็นญัตติที่ตัวเองเสนอนะครับ  
   นายสุทิน คลังแสง (มหาสารคาม)  :  ครับ ก็คิดวาอยูในญัตติของคนเสนอ 
ถาหากวาเอาตามที่ทานวินิจฉัยหรือเพื่อนสมาชิกประทวง ผมยืนขึ้นแลวก็อานจบ 
ในวินาทีเดียวตามหนากระดาษ ทานประธานที่เคารพครับ ก็กําลังจะสรุปแลวละครับ 
ทานสมาชิกหลายทานไดอภิปรายจนสรุปเองวา สรุปแลวที่ผานมารัฐธรรมนูญไมผิด 
แตคนผิด รัฐธรรมนูญยังทํางานของมันได แตคนเทานั้นที่เปนปญหา นี่ถาตั้งสมมุติฐาน 
ไมสับสนในตัวเองก็แสดงวาถาเชนนั้นทําไมไมเอารัฐธรรมนูญ ป ๒๕๔๐ ใชตอละครับ  
 



๓๕๐ 
สผ ๔/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ                       กุลนิษฐ ๑๖๔/๒ 
 
แลวเขียนขึ้นมาใหมทําไม ป  ๒๕๔๐ ถาไมผิดเพราะคนผิด ถาคนผิดแกที่คนครับ  
ระบบผิดแกที่ระบบ รัฐธรรมนูญผิดแกที่รัฐธรรมนูญ ผมถึงบอกวาเอาป ๒๕๔๐ มาใช  
ทานประธานครับ ในที่สุดแลวกระผมเชื่อวาความเห็นที่กระผมเสนอวันนี้ไดรวบรวม 
ทั้งฝายที่เห็นดวย ไมเห็นดวย คณะกรรมาธิการที่จะตั้งขึ้นจะไดนําไปประกอบการพิจารณา   
   ประเด็นสุดทายที่กลาวหาคนเสนอญัตติซึ่งผมไดเสนอชัดเจนวาจะตองแก 
บอกวาแกเพื่อคนคนหนึ่งคนเดียว ตลอด ๒ วัน ผมยังไมเห็นทานผูใดไดชี้ใหที่สภานี้ 
เห็นชัดเจนวาประเด็นใดถาแกแลวจะทําใหคนนั้นไดประโยชน เห็นมีอยูประเด็นเดียว 
บอกวา มาตรา ๓๐๙ ถาแกแลวจะทําให คตส. หมดอายุ มันหมดไปแลวครับ จะหมดวันหนา
หรือแม ไมหมด  ผมอภิปรายแลววาศาลรัฐธรรมนูญ  ศาลฎีกาแผนกคดีอาญา 
ของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองไดตั้งขอสังเกตใหศาลรัฐธรรมนูญไปตีความแลววา 
คุณตออายุมาชอบไหม  และบรรดาความผิด บรรดาขอกลาวหาทั้งหลายไดขึ้นสู 
การพิพากษาของศาล ขึ้นสูกระบวนการยุติธรรมแลว แมแกรัฐธรรมนูญก็ไปดึงมันออกมาไมได 
เพราะฉะนั้นตรงนี้ผมไมอยากใหสังคมของเราไดฟงตามกันไปแลวดวยการสรางกระแส
แลวเชื่อดวยการไมไดคิดและไมไดใชปญญา ทานประธานที่เคารพครับ แกเมื่อไร ทําไม 
ถึงแกชวงนี้ก็เปนญัตติแลวผมอภิปรายสนับสนุนไปวันกอน แลวเพื่อนสมาชิกก็พูดถึง 
ผมขออนุญาตสรุปนิดหนึ่งวา เราก็ไดยืนยันชัดเจนมาตลอดวาเราจะแกตั้งแตตอนราง 
ตอนหาเสียงก็ยืนยันมาตลอด แลววันนี้หลายคนก็บอกวา ก็รัฐบาลพูดเองวา ๓ เดือน 
กอนหมดวาระจะแกตามขอเท็จจริงวันนี้ ใครรับประกันไดวาจะหมดวาระเมื่อไร  
เพื่อนสมาชิกฝายคานทานขาวอยูกับผมยังบนเลยวา อีก ๒-๓ วันจะหมด ตกใจนี่  
บางคนก็บอกวาทําไมไมรอใหคดีอดีตนายกรัฐมนตรีจบกอน ผมถามวา ๔ ปถาเราอยูเต็มนี่
ม่ันใจหรือครับวาคดีทานนายกรัฐมนตรีจะจบแลวเราจะไดแก ถาเชนนั้นเราไปสัญญา 
กับประชาชนวาเขามาเราจะแก และกอนจะแกไขรัฐธรรมนูญก็บอกวาก็รับไปกอน 
แลวสภาครั้งหนาเขามาจะแก มีโอกาสหรือครับ เพราะฉะนั้นวันนี้แมมีเวลาเพียงนอยนิด
เราก็ริเร่ิมทําไป สวนรัฐบาลก็บริหารบานเมืองไป เพราะฉะนั้นชวงเวลาที่หลายคนกลาวอาง
วาชวงนี้ไมเหมาะ เพราะกําลังเกิดความแตกแยก ถามจริง ๆ นะครับทานประธานครับ  
 



๓๕๑ 
สผ ๔/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ                       กุลนิษฐ ๑๖๔/๓ 
 
แยกแยะออกนะครับวาถาการเรียกรองที่ เกิดอยูวันนี้แถวสะพานมัฆวานรังสรรค  
แถวขางนอก ------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
                 - ๑๖๕/๑ 
 



๓๕๒ 
สผ ๔/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ            ณัฐวัฒน ๑๖๕/๑ 
 
เรียกวาถาเปนทางเศรษฐศาสตรเขาเรียกวา อุปสงค คือความตองการ อยางนี้ เขาเรียก 
อุปสงคเทียมครับ สรางขึ้นมา อุปสงคเทียมสรางขึ้นมาเราก็แยกแยะออก และม่ันใจ 
ไดอยางไรวาอีก ๔ ปไปแกแลวคนเหลานี้จะไมขึ้นมาคานอีก อุปสงคเทียมจะไมเกิดขึ้นอีก 
ทําไมผมถึงบอกวาอุปสงคเทียม กอน ๑๔ กันยายน คนยังงงครับ พอจบแลวตอจิ๊กซอว
เห็นภาพหมดวาตัวละครใครเปนคนอยูตรงไหน  ใครเปนคนเชิด  จบเห็นชัดเจน 
เพราะฉะนั้นเราเมื่อมีปญญาแลวเราจะไปเชื่อหรือเราจะไปเสียเวลากับสิ่งซึ่งมันเปน 
อุปสงคเทียม ปวยการครับ ทานประธานครับ วันนี้ผมถึงกราบเรียนฝากไปยังเพื่อนสมาชิก 
ทุกทานไมวาฝายใด รัฐธรรมนูญฉบับนี้มุงทําลายสถาบันนิติบัญญัติ ผมอยากใหพวกเรา
ไดตระหนักขอนี้ ๒ วันกอนผมไดเห็นอํานาจอีกอํานาจหนึ่งเขามาบุกถึงสภาแลวยื่นกฎหมาย 
แลวกฎหมายนั้นเปนกฎหมายยื่นดาบใหพวกเรารับดาบเพื่อจะปาดคอตัวเองดวย ผมถึงไดคิด
และบอกครับทานประธานครับ เราจะดีจะชั่ว เราจะตอลอตอเถียงกันบาง แตทายที่สุด 
เราจะไมเอาสถาบันเราไวหรือครับ เราจะปลอยใหคนอื่นเขามาแลวตัดทอนบอนทําลาย 
ใหสถาบันของเราไรซึ่งขีดความสามารถจะชวยเหลือประชาชนหรือครับ ผมไมไดเรียกรอง
ศักดิ์ศรีอยางไรเหตุผล แตเรียกรองศักยภาพของเราเพื่อจะทํางานใหกับประชาชน 
เพราะฉะนั้นการใดที่จะเกิดขึ้นตอไปน้ีเกี่ยวกับการแกไขรัฐธรรมนูญก็ขอวิงวอนวา 
เราไดทํารวมกันเถอะครับ มิติหนึ่งคือเพื่อปกปองศักดิ์ศรีของรัฐสภา ของสภานิติบัญญัติ  
ของฝายนิติบัญญัติ มิติหนึ่งเราก็ทําเพื่อจะเปนเครื่องมือใหกับพวกเราไดรับใชประชาชน
ตอไป ประชาธิปไตยผมเชื่อวาตอไปนี้จะตองสรางใหเกิดวัฒนธรรมอยู ๓ อยาง และวันนี้ 
ถูกทาทายและจะทําลายลงแลวในวันนี้ พรุงนี้ วัฒนธรรมอยางที่หนึ่งซึ่งจะตองขอวิงวอน
เพื่อนสมาชิก หากแมนเรามีเวลายืนอยูตรงนี้ควรชวยกันทําก็คือ วัฒนธรรมยอมรับ 
การเลือกตั้ง เพราะการเลือกตั้งนอกเหนือจากตัวของมันเองจะเปนการคัดคนเขาสู
ตําแหนงและถอดถอนคนแลว คุณคาของการเลือกตั้ง 
   ประการที่ ๑ ในเชิงวิชาการก็คือเปนการหาขอยุติ เปนการแกปญหา 
ความขัดแยงทางสังคม  
   ประการที่ ๒ ทานประธานครับ จะจบแลวครับ รวมกันสรางวัฒนธรรม  
เคารพกฎหมาย และทําลายกฎหมูที่มาอยูเหนือกฎหมาย  



๓๕๓ 
สผ ๔/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ            ณัฐวัฒน ๑๖๕/๒ 
 
   ประการสุดทาย ทานประธานที่เคารพครับ รัฐสภาหรือสภา หรือพวกเรา 
๔๘๐  ชีวิตที่มาอยูที่นี่  หากมาดวยเราติงกันวากลไกคัดเลือกเรามามันบกพรอง  
มันมีการซื้อเสียง มีการทุจริต ผมคิดวาเรามาชวยกันปรับปรุงแกไขดีกวาปลอยให 
คนซึ่งเขามาไมผานการเลือกตั้ง การเลือกตั้งแมจะมีขอดางพรอยบาง ผมยังวามีคุณคา
มากกวาคนที่ไมมาจากการเลือกตั้งเขามาใชอํานาจรัฐ เพราะฉะนั้นผมจึงหวังใจวา 
ญัตติของผมและเพื่อนสมาชิกจะไดผานความเห็นชอบใหตั้ง และคณะกรรมาธิการ 
จะศึกษาไปดวยความเปนธรรม  ให เกิดความเที่ยงตรงและเกิดความนาเชื่อถือ 
เพื่อประโยชนของประชาชนและคนไทยทั้งประเทศ ขอขอบพระคุณครับ 
   นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : 
ครับ ขออนุญาตขอมติเลยนะครับ 
   (นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง  
มีสัญญาณใหสมาชิกที่มาประชุมทราบกอนทําการตรวจสอบองคประชุม) 
  นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง): 
เชิญทานสมาชิกขางนอกดวยนะครับ เชิญครับ ทานสมาชิกครับ กอนลงมติผมขออนุญาต
ตรวจสอบองคประชุมเพื่อไมใหมีปญหาครับ เชิญใชสิทธิแสดงตนไดเลยครับ เชิญครับ 
  (สมาชิกทําการเสียบบัตรแสดงตน) 
 

           - ๑๖๖/๑  



๓๕๔ 
สผ ๔/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ               ดวงใจ ๑๖๖/๑ 
 
   นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) :  
ปดการแสดงตนครับ ผูเขาประชุม ๓๐๒ ทาน ถือวาครบองคประชุมนะครับ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๕๕ 
สผ ๔/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ               ดวงใจ ๑๖๖/๒ 
 
  นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) :  
ผมขออนุญาตขอมติเลยนะครับ ผมขออนุญาตขอถามมติในที่ประชุมจะเห็นดวยกับญัตติ
ทั้ง ๗ ญัตติที่ใหมีการตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญจะเห็นดวยหรือไม เชิญใชสิทธิไดเลย 

(สมาชิกทําการเสียบบตัรแสดงตนและกดปุมลงคะแนน) 
   นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) :  
ขออนุญาตปดการลงคะแนนครับ เชิญเจาหนาที่ครับ ผูเขาประชุม ๓๐๓ ทาน เห็นดวย
๓๐๒ ทาน ไมเห็นดวย ๑ ทาน ถือวาที่ประชุมมีมติใหตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๕๖ 
สผ ๔/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ               ดวงใจ ๑๖๖/๓ 
 

ขอเชิญเสนอจํานวนกรรมาธิการครับ ทานสามารถเชิญครับ 
  นายสามารถ แกวมีชัย (เชียงราย) : ทานประธานที่เคารพครับ กระผม 
สามารถ แกวมีชัย สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดเชียงราย พรรคพลังประชาชน  
เสนอคณะกรรมาธิการวิสามัญ จํานวน ๔๔ ทานครับ ขอผูรับรองครับ 
  (มีสมาชิกยกมือขึ้นรับรอง) 
  นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :  
ผูรับรองถูกตองนะครับ ไมมีทานใดเห็นเปนอื่น ทานศิริโชคเชิญครับ ทานมีอะไรครับ 
  นายศิริโชค  โสภา (สงขลา)  :  ทานประธานสภาผูแทนราษฎรที่เคารพครับ 
กระผม นายศิริโชค โสภา สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดสงขลา พรรคประชาธิปตย  
ขอเสนอจํานวนคณะกรรมาธิการ ๖๐ ทาน ดวยเหตุผลที่วาอยากจะใหมีคนนอก 
มารวมมาก ๆ ขอผูรับรองครับ 
  (มีสมาชิกยกมือขึ้นรับรอง) 
  นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :  
เสนอเทาไรนะครับ ๖๐ คนนะครับ ขอมติเลยนะครับ  
  (นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง  
มีสัญญาณใหสมาชิกที่มาประชุมทราบกอนลงมติ) 
   นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) :  
เชิญสมาชิกขางนอกครับ ลงมติอีกรอบครับ เชิญครับ ถามมติเลยนะครับ ถาเห็นดวย 
กับการตั้งคณะกรรมาธิการ ๔๔ ทาน กดปุม เห็นดวย ถาเห็นดวยกับ ๖๐ ทาน ใหกดปุม 
ไมเห็นดวย ใชสิทธิไดเลยครับ  

(สมาชิกทําการเสียบบัตรแสดงตนและกดปุมลงคะแนน) 
 

- ๑๖๗/๑ 
   
   



๓๕๗ 
สผ ๔/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ                                                                    นวิรา ๑๖๗/๑ 
 
   นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : 
เชิญครับเจาหนาที่ ปดการลงคะแนนแลวครับ ผูเขาประชุม ๒๘๘ ทาน เห็นดวย ๒๐๒ ทาน 
ไมเห็นดวย ๘๔ ทาน ถือวาที่ประชุมมีมติ ๔๔ ทานนะครับ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๕๘ 
สผ ๔/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ                                                                    นวิรา ๑๖๗/๒ 
 
   เชิญทานรัฐมนตรีครับ  
   นายชูศักดิ์  ศิรินิล (รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี) : กราบเรียน 
ทานประธานสภาผูแทนราษฎรที่เคารพ กระผม นายชูศักด ศิรินิล รัฐมนตรีประจํา 
สาํนักนายกรัฐมนตรี ในสวนของรัฐบาลขออนุญาตสละสิทธิครับทานประธาน  
   นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : 
คณะกรรมาธิ การวิ สามัญ  ๔๔  ท าน  รั ฐบาลสละสิทธิครับ  ก็จะ เปนสัดส วน 
ของพรรคพลังประชาชน ๒๑ ทาน เชิญครับ  
   นางอรุณี ชํานาญยา (พะเยา) : กราบเรียนทานประธานที่เคารพ ดิฉัน 
อรุณี ชํานาญยา สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดพะเยา พรรคพลังประชาชน ขอเสนอ
รายชื่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ 
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ในสัดสวนของพรรคพลังประชาชน จํานวน 
๒๑ ทานดังนี้คะ ๑. ศาสตราจารยกระมล ทองธรรมชาติ  ๒. นายปญญา ถนอมรอด   
๓. นายจุมพล ณ สงขลา  ๔.นายโคทม อารียา  ๕. ผูชวยศาสตราจารยวุฒิศักดิ์  
ลาภเจริญทรัพย  ๖. นายวิทยา ทรงคํา  ๗. นายบุญจง วงศไตรรัตน  ๘. นายประจักษ 
แกลวกลาหาญ  ๙. นายประชา ประสพดี  ๑๐. นายปรีชา เรงสมบรูณสุข  ๑๑. นายจตุพร 
พรหมพันธุ  ๑๒. นายพีรพันธุ พาลุสุข  ๑๓. นายวรวัจน เอื้ออภิญญกุล  ๑๔. นายวิเชียร 
ขาวขํา  ๑๕. นายจุมพฏ บุญใหญ  ๑๖. นายสงวน พงษมณี  ๑๗. นายสามารถ แกวมีชัย  
๑๘. นายสุขุมพงศ โงนคํา  ๑๙. นายสุทิน คลังแสง  ๒๐. นายสุนัย จุลพงศธร และ  
๒๑. นายอํานวย คลังผา ขอผูรับรองคะ   
   (มีสมาชิกยกมือขึ้นรับรอง)  
   นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) :  
ผูรับรองถูกตอง พรรคประชาธิปตย ๑๕ ทาน เชิญทานบุญยอดครับ   
   นายบุญยอด  สุขถิ่นไทย (กรุงเทพมหานคร) : ทานประธานที่เคารพ  
บุญยอด สุขถิ่นไทย พรรคประชาธิปตย กรุงเทพมหานคร ขอเสนอรายชื่อคณะกรรมาธิการวิสามัญ 
 
 



๓๕๙ 
สผ ๔/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ                                                                    นวิรา ๑๖๗/๓ 
 
พิจารณาศึกษาการใชและปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐  
ในสัดสวนของพรรคประชาธิปตย  จํานวน ๑๕ ทานดังนี้  ๑. นายเทอดพงษ  ไชยนันทน   
๒. นายนิพนธ วิสิษฐยุทธศาสตร  ๓. นายวิทยา แกวภราดัย  ๔. นายพิเชฐ พัฒนโชติ   
๕. นายชํานิ ศักดิเศรษฐ  ๖. นายจุรินทร ลักษณวิศิษฏ  ๗. นายสุทัศน เงินหมื่น   
๘. นายทิวา เงินยวง  ๙. นายทศพล เพ็งสม  ๑๐. นายถวิล ไพรสณฑ  ๑๑. รองศาสตราจารยปกรณ 
ปรียากร  ๑๒. นายเจิมศักดิ์ ปนทอง  ๑๓. รองศาสตราจารยวุฒิสาร ตันไชย  ๑๔. นายวีระชัย 
คลายทอง  และ ๑๕. นายเกียรติชัย พงษพาณิชย ขอผูรับรองครับ  
   (มีสมาชิกยกมือขึ้นรับรอง)   
   นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) :  
ผูรับรองถูกตอง พรรคชาติไทย ๓ ทานครับ  
   นายนิโรธ  สุนทรเลขา (นครสวรรค) : ทานประธานที่เคารพ ผม นิโรธ  
สุนทรเลขา สมาชิกสภาผูแทนราษฎร พรรคชาติไทย จังหวัดนครสวรรค ขอเสนอ
คณะกรรมาธิการวิสามัญในสัดสวนของพรรคชาติไทยในเรื่องการศึกษารัฐธรรมนูญ  ป ๒๕๕๐  
๑. นายณัฐวุฒิ ประเสริฐสุวรรณ  ๒. นายนิกร จํานง  ๓. นายอรรคพล สรสุชาติ  
ขอผูรับรองครับ  
   (มีสมาชิกยกมือขึ้นรับรอง)   
   นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) :  
ผูรับรองถูกตองนะครับ พรรคเพื่อแผนดิน ๒ ทานครับ   
   นายสุรเดช ยะสวัสดิ์ (แบบสัดสวน) : กราบเรียนทานประธานที่เคารพ 
ทานสมาชิกผูทรงเกยีรติ กระผม นายสุรเดช ยะสวัสดิ์ พรรคเพื่อแผนดิน ส.ส. แบบสัดสวน 
ในสัดสวนของพรรคเพื่อแผนดิน ขอเสนอ ทานไชยยศ จิรเมธากร และ ส.ส. ปุระพัฒน 
วิเศษจินดาวัฒนา ขอผูรับรองครับ  
   (มีสมาชิกยกมือขึ้นรับรอง)  
    
                  - ๑๖๘/๑ 
 



๓๖๐ 
สผ ๔/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ                                                       เบญจมาภรณ ๑๖๘/๑ 
 
   นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : 
ถูกตองครับ พรรคมัชฌิมาธิปไตยครับ ๑ ทานครับ เชิญครับ 
   นางพรทิวา นาคาศัย (ชัยนาท) : ทานประธานที่เคารพ ดิฉัน พรทิวา  
นาคาศัย  สมาชิกสภาผู แทนราษฎร  พรรคมัชฌิมาธิปไตย  ชัยนาท  ขอเสนอ
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  
พุทธศักราช ๒๕๕๐ ในสัดสวนของพรรคคือ นายเกียรติกร พากเพียรศิลป ขอผูรับรองดวยคะ  
  (มีสมาชิกยกมือขึ้นรับรอง) 
   นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : 
ถูกตองครับ พรรครวมใจไทยชาติพัฒนา ๑ ทานครับ เชิญครับ 
   นางพรทิวา นาคาศัย (ชัยนาท) : ขออนุญาตคะ ตอใหพรรครวมใจไทยชาติพัฒนา 
ทานวินัย ภัทรประสิทธิ์ ขอผูรับรองดวยคะ 
  (มีสมาชิกยกมือขึ้นรับรอง) 
   นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : 
ถูกตองครับ พรรคประชาราช ๑ ทานครับ 
   นางพรทิวา นาคาศัย (ชัยนาท) : และในสวนของพรรคประชาราชนะคะ 
ทานสมชัย เจริญชัยฤทธิ์ คะ ขอผูรับรองดวยคะ 
  (มีสมาชิกยกมือขึ้นรับรอง) 
   นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : 
ถูกตองครับ เชิญทานเลขาธิการครับ  
   นายวิจักขณ นาควัชระ (รองเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติหนาที่แทน 
เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร) : รายนามคณะกรรมาธิการจํานวน ๔๔ ทานครับ  
๑. ศาสตราจารยกระมล ทองธรรมชาติ  ๒. นายปญญา ถนอมรอด  ๓. นายจุมพล  
ณ สงขลา  ๔. นายโคทม อารียา  ๕. ผูชวยศาสตราจารยวุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย  
๖. นายวิทยา ทรงคํา  ๗. นายบุญจง วงศไตรรัตน  ๘. นายประจักษ แกลวกลาหาญ  
๙. นายประชา ประสพดี  ๑๐. นายปรีชา เรงสมบูรณสุข  ๑๑. นายจตุพร พรหมพันธุ  
 



๓๖๑ 
สผ ๔/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                                                       เบญจมาภรณ ๑๖๘/๒ 
 
๑๒. นายพีรพันธุ พาลุสุข  ๑๓. นายวรวัจน เอื้ออภิญญกุล  ๑๔. นายวิเชียร ขาวขํา  
๑๕. นายจุมพฏ บุญใหญ  ๑๖. นายสงวน พงษมณี  ๑๗. นายสามารถ แกวมีชัย  
๑๘ .  นายสุขุมพงศ  โงนคํา   ๑๙ .  นายสุทิน  คลังแสง   ๒๐ .  นายสุนัย  จุลพงศธร  
๒๑ .  นายอํานวย  คลังผา   ๒๒ .  นายเทอดพงษ  ไชยนันทน   ๒๓ .  นายนิพนธ  
วิสิษฐยุทธศาสตร  ๒๔. นายวิทยา แกวภราดัย  ๒๕. นายพิเชฐ พัฒนโชติ  ๒๖. นายชํานิ  
ศักดิเศรษฐ  ๒๗. นายจุรินทร ลักษณวิศิษฏ  ๒๘. นายสุทัศน เงินหมื่น  ๒๙. นายทิวา  
เงินยวง  ๓๐. นายทศพล เพ็งสม  ๓๑. นายถวิล ไพรสณฑ  ๓๒. รองศาสตราจารยปกรณ 
ปรียากร ๓๓. นายเจิมศักดิ์ ปนทอง  ๓๔. รองศาสตราจารยวุฒิสาร ตันไชย  ๓๕. นายวีระชัย  
คลายทอง ๓๖. นายเกียรติชัย พงษพาณิชย  ๓๗. นายณัฐวุฒิ ประเสริฐสุวรรณ  ๓๘. นายนิกร  
จํานง ๓๙. นายอรรคพล สรสุชาติ  ๔๐. นายไชยยศ จิรเมธากร  ๔๑. นายปุระพัฒน  
วิเศษจินดาวัฒนา  ๔๒. นายเกียรติกร พากเพียรศิลป  ๔๓. นายวินัย ภัทรประสิทธิ์  
๔๔. นายสมชัย เจริญชัยฤทธิ์  
  นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) :  
ขอเวลาพิจารณาครับ  
   นายสามารถ  แกวมีชัย (เชียงราย) : ทานประธานที่เคารพครับ กระผม 
สามารถ แกวมีชัย จังหวัดเชียงราย พรรคพลังประชาชนครับ ขอเสนอเวลาพิจารณา  
๖๐ วันครับ ขอผูรับรองครับ  
   (มีสมาชิกยกมือขึ้นรับรอง)  
   นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : 
๖๐ วันนะครับ ไมมีทานใดเห็นเปนอื่น 
  (ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น) 
   นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) :  
ถอืวาที่ประชุมมีมติ ๖๐ วันครับ สมควรแกเวลาครับ ญัตติเร่ืองตั้งคณะกรรมาธิการสามัญ 
ขอเปนสัปดาหถัดไปครับ ปดประชุมครับ 

 
เลิกประชุมเวลา ๒๓.๓๔ นาฬิกา 



การประชุมสภาผูแทนราษฎร ชุดที่ ๒๓ ปที่ ๑ 
 ครั้งที่ ๔ (สมัยวิสามัญ) เปนพิเศษ 

 วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
___________________ 

 
รายนามคณะผูจัดทํา 

ที่ปรึกษา นายจเร พนัธุเปรื่อง    รองเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร 
   นางสาวยุพา ศิรประภาพร   ผูอํานวยการสํานักรายงานการประชุม 
        และชวเลข 

ผูตรวจทานรายงานการประชุม      
   นางสุจิตรา อรุโณ    ผูอํานวยการกลุมงานชวเลข ๔ 
   นางสติมา จนัทรไพจิตร   เจาหนาที่ชวเลข ๘ 
   นางสันทนา ทรัพยพูนผล   เจาหนาที่ชวเลข ๘ 
   นางสาวพัชรี ไชคําพา    เจาหนาที่ชวเลข ๘ 
 

ผูจดรายงานการประชุม (กลุมงานชวเลข ๔) 

       นางสาวสายชล ไทยรวมมิตร  นางสาวกมลมาศ ทังสุภตูิ ศิริสัมพันธ     
  นางจีรนุช มานะกอบการ  นางสาวพรรษวรรณ แกวนิล   
  นางวันทนา วงษชมภ ู   นางสาวกุลนิษฐ พัฒนประเสริฐ  
  นางสาวรัชนพีร มณีนิล  นายณัฐวัฒน อนันตสิทธิพงศ   
  นางสาวสุทธาทิพ ศรีทองอินทร นางดวงใจ ม่ันคงดี 
  นางสาวบุศยรินทร พจนวิชัย  นางนิวรา คํางาม 
  นางกมลทิพย บุญรอดฤทธิ ์  นางสาวเบญจมาภรณ รงคทอง 
 
สํานักรายงานการประชุมและชวเลข 
สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร 
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